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อยู่เบ้ืองหลงั
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กรมทางหลวงชนบท เตรยีมรบัมอืสถานการณ์อุทกภยัในช่วง 
ฤดฝูน พร้อมดแูลเส้นทางให้ประชาชนสามารถเดนิทางได้อย่างสะดวก 
และปลอดภยั

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของกรม
อุตุนิยมวิทยา ประเทศไทยได้เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนท�าให้มีฝนตกชุก 
หนาแน่นและต่อเนือ่ง ครอบคลุมพืน้ทีส่่วนใหญ่ของประเทศไทย ซึง่อาจ
ส่งผลให้เกดิสภาวะน�า้ท่วมฉบัพลัน น�า้ป่าไหลหลาก รวมท้ังน�า้ล้นตล่ิง 
ได้ในหลายพืน้ที ่ ทช.จึงได้ทบทวนแนวทางการเตรยีมความพร้อม 
รบัสถานการณ์อทุกภัย เพือ่ให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย  
ส�านกังานทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบท และหมวดบ�ารงุ
ทางหลวงชนบท ปฏบิตังิานเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เพือ่ให้สามารถ
ช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที โดยแบ่งการเตรียมความพร้อม
รบัมอืเป็น 3 ระยะ ดงันี ้1. ก่อนเกดิเหต ุ2. ขณะเกดิภยั 3. หลงัเกดิภยั

โดย ทช.จะตดิตามสภาพอากาศ เตรยีมรบัมอืสถานการณ์อทุกภยั 
อย่างใกล้ชิด เพื่อท่ีจะให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ทัน 
ท่วงท ีรวมถงึขอความร่วมมอืประชาชน โปรดระมดัระวงัในการใช้รถใช้ถนน 
เป็นพเิศษและโปรดสงัเกตป้ายเตอืน โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุ
อทุกภัยบนถนนทางหลวงชนบท ได้ที่ 
สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

กรมทางหลวงชนบทดูแลเส้นทาง
เตรยีมรบัมืออทุกภยัช่วงฤดูฝน

19

กรมวิชาการเกษตร จับมือ 4 สมาคมปุ๋ย จัดประชุมแนวทางการจัดท�าค�าขอ 
ข้ึนทะเบียนปุ๋ย และหนงัสอืรบัแจ้งปุ๋ยเคมี เพ่ืออ�านวยความสะดวก ลดข้ันตอนการข้ึน 
ทะเบียนปุ๋ยให้กบัผูป้ระกอบการ

กรมวิชาการเกษตรและ 4 สมาคมปุ๋ย 
ชี้แจงการจัดท�าค�าขอขึ้นทะเบียนปุ๋ย

18

มนัญญา ไทยเศรษฐ์ชัชชาต ิสิทธิพนัธ์ุ

วว ประสานมือกับ 
“มูลนิธิไทยรักษ์ป่า” 

เพื่อน�างานวิจัยสร้างอาชีพ
สู่ชุมชนยั่งยืน

เปิดอาคารตรวจสอบรับรอง
“สินค้าพืช” แบบเบ็ดเสร็จ

สร้างศักยภาพ ขยายส่งออก
สินค้าเกษตร

6 17

ท้องถ่ินไทย
รัฐบาล จับมือ กทม.

เดินหน้าผนึกภาคีเครือข่าย
พัฒนาชุมชนริมคลอง

เปรมประชากร
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คณุภาพชวีติ

2

เกษตรน�าไทย

สนค.ศึกษาแนวทางยกระดบัวสิาหกิจชมุชน
ร่วมทางส่งเสริมการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื

สนค.เผยการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมีแนวโน้มเติบโตขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง มีผลส�ารวจช้ีชัด นักท่องเที่ยวให้ความส�าคัญ
กับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
หนนุเศรษฐกจิชมุชน สนใจวฒันธรรมท้องถิน่ แนะให้ชุมชน 
น�าจุดเด่นเล่าเรื่องเป็นจุดขาย น�า BCG ใช้ในการท�าธุรกิจ  
พร้อมยกตวัอย่างวิสาหกิจชมุชนท่องเทีย่วแหลมสกั และวสิาหกิจ 
ชุมชนท่องเที่ยวเมืองเก่า 
เป็นต้นแบบ 11

ปารฉัิตร เศวตเศรนี
ผู้อ�านวยการฝ่ายภาพลกัษณ์และส่ือสารองค์กร 
ส�านกังานส่งเสรมิการจดัประชมุและนิทรรศการ

(องค์การมหาชน)20

“อินโนพาวเวอร์” โชว์นวตักรรมพลงังาน 
ขบัเคลือ่น Roadmap Energy Transition

บริษัท อินโนพาวเวอร์ จ�ากัด ซึ่งมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH) และ บมจ. 
ผลติไฟฟ้า (EGCO) ร่วมถือหุน้ ช ู3 เรอืธง กองทุน Energy 
Ignition Ventures-EV Charger-Renewable Energy 
Certificate (REC) พร้อมจบัมอืพนัธมติร สร้างระบบนิเวศ 
ด้านพลังงานสะอาด
ให้สมบรูณ์ 13กลิุศ สมบัตศิิริ

พนูพงษ์ นัยนาภากรณ์ 

ปีที่ 17 ฉบับที่ 406 ปักษ์หลังเดือนมิถุนายน วันที่ 16-30 มิถุนายน 2566

สมาพนัธ์เอสเอม็อไีทย เชือ่รฐับาลใหม่ 
ช่วยสางปมเศรษฐกิจฐานรากและ SME

แสงชัย ธีรกลุวาณชิ

แพทย์หญงิปิยวรรณ  ล้ิมปัญญาเลิศ

สมาพนัธ์เอสเอม็อไีทย แสดงความเช่ือมัน่ หากเป็นไปตาม 
MOU ที ่8 พรรคการเมอืง ได้บนัทกึความเข้าใจร่วมกนั  (MOU) 
ในการจดัตัง้รฐับาล ว่าถ้ามกีารกระจายรายได้ กระจายอ�านาจ 
และกระจายโอกาส โดยจะปฏิรปูกฎ ระเบียบ กฎหมายอย่างแท้จรงิ  
จะท�าให้เศรษฐกจิฐานราก ผู้ประกอบการ รายย่อย และ SME ไทย 
 สามารถเตบิโตอย่างแกร่งและย่ังยนื



2 ปีที่ 17 ฉบับที่ 406 วันที่ 16-30 มิถุนายน 2566ท้องถ่ินไทย
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>> ต่อจากหน้า 1 <<
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แพทย์หญงิปิยวรรณ  ลิม้ปัญญาเลศิ ผู้อ�ำนวยกำร 
สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำร
มหำชน) ให้สัมภำษณ์กับ “อปท.นิวส์” ว่ำ ตำม
กฎหมำยแล้ว สรพ.มหีน้ำทีแ่ละภำรกิจหลกัๆ คือกำร
ประเมนิรบัรอง พฒันำมำตรฐำนคณุภำพของสถำน
พยำบำล แล้วส่งมอบบริกำรที่ดีสู่ประชำชนอย่ำง
ยั่งยืน โดยกำรประเมินสถำนพยำบำลจะมีก�ำหนด
ว่ำหำกเป็นโรงพยำบำลของรัฐทีร่บัผูป่้วย ทัง้ทีม่เีตยีง
และไม่มเีตยีง ส่วนโรงพยำบำลเอกชนมเีตยีง ปัจจบุนั 
มสีมำชิกทีเ่ข้ำร่วมประเมนิคณุภำพประมำณ 900 แห่ง 
ทัว่ประเทศ ทีส่�ำคัญคอืเรำไม่ได้บงัคบั เป็นแบบสมคัรใจ  
แต่เป้ำหมำยหลกัต้องกำรให้สถำนพยำบำลมีคุณภำพ
ในทุกๆ ด้ำน เพือ่บรกิำรประชำชนได้อย่ำงประทับใจ 
โดยเฉพำะผู้ป่วยต้องสูญเสียน้อยท่ีสุดและหำกมี
ปัญหำต้องมวีธีิป้องกนัดีทีส่ดุ

ขยำยไปสูร่ะบบกำรจดัห้องไอซยีู 
ในระดบัภำคใต้ในโอกำสต่อไป 

“อีกนวัตกรรมคือระบบ 
โลจสิติกส์ กำรขนส่งทำงกำรแพทย์ 
เพื่อควำมรวดเร็วในกำรช่วย
ชีวิตผู้ป่วย ที่ชัดเจนคือกำรตั้ง
ทีมพิเศษขึ้นมำเป็นกำรภำยใน 
ท�ำหน ้ำที่ขนส ่งไปยังผู ้ป ่วย 
ให้เรว็ทีส่ดุ ไม่ว่ำเรือ่งเปล เรือ่ง
ส่งยำหรืออ่ืนๆ ซึ่งคนเหล่ำนี้ได้
ท�ำงำนท่ีหลำกหลำยและมรีำยได้ 

เพิ่มอีกด้วย ซึ่งเป็นกำรจัดกำรบุคคลำกรให้เต็ม
ประสิทธภิำพ โดยนวตักรรมนีมี้กำรถ่ำยทอดไปขยำย
สูโ่รงพยำบำลใกล้เคียง ได้แก่ โรงพยำบำลพทัลงุ ตรงั 
สงขลำ คงจะน�ำไปใช้ในอนำคต ทีจ่งัหวดัสกลนคร 
ซึ่งเป็นเรื่องของระบบกำรจัดส่งผู้ป่วยโรคหัวใจ ที่
ต้องกำรควำมเร่งด่วนทีส่ดุเพือ่ช่วยชวิีตเขำ หรอืกำร
จดัระบบยำ เป็นต้น  เรำจะใช้หลกักำรบรหิำรทีป่กติ
ใช้ในเรือ่งธรุกจิ แต่เรำจะน�ำหลกักำรบรหิำรมำเป็น
กลไกในเรือ่งของคณุภำพสถำนพยำบำล ซึง่จะเห็นผล 
ในเร่ืองของกำรลดภำระงำน และกำรมคีวำมสขุของ
คนทีท่�ำงำนไปด้วย”

แพทย์หญงิปิยวรรณ กล่ำวว่ำ สรพ.เองไม่ได้หยดุ
แค่นี ้ได้พยำยำมทีจ่ะออกแบบของกำรพฒันำคณุภำพ
ของสถำนพยำบำลในอกีหลำยๆ มติทิีจ่ะท�ำให้สถำน
พยำบำลน้ัน ได้ท�ำให้ส�ำเรจ็และขยำยไปสูเ่ครือข่ำย
ให้มำกทีส่ดุ งำนทกุอย่ำงดจูะเป็นนำมธรรม แต่หำก
เข้ำไปโรงพยำบำลทกุแห่ง สิง่ทีผู่ป่้วย หรอืประชำชน 
มีควำมสุขมีควำมพอใจ น่ันคืองำนของ สรพ.ที่
ออกแบบไว้ มำตรฐำนท่ีก้ำวหน้ำไปกว่ำนัน้กย็งัมคีอื  
มำตรฐำนระดบั AHA เป็นระดบัทีก้่ำวหน้ำในเรือ่ง 
คุณภำพไปอีกระดับ ซึ่งก็ผ่ำนไปได้ก็มี อย่ำงเช่น  
โรงพยำบำลศิริรำช รำมำฯ มี ประมำณ 18 แห่ง  
โรงพยำบำลเอกชน มีที่โรงพยำบำลบ�ำรุงรำษฎร์ 
และยังมีโรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุเครำะห์  
โรงพยำบำลชลบรีุ รวมถงึโรงพยำบำลหำดใหญ่

ผูอ้�ำนวยกำร สรพ.ได้ฝำกถงึเรือ่งประชำสมัพนัธ์
งำนของ สรพ. เพือ่ให้ประชำชนและสถำนพยำบำลต่ำงๆ  

สมาพันธ์เอสเอม็อไีทย เชือ่รฐับาลใหม่ 
ช่วยสางปมเศรษฐกจิฐานรากและ SME

สมาพนัธ์เอสเอม็อีไทย แสดงความเชือ่มัน่ หาก
เป็นไปตาม MOU ที ่8 พรรคการเมือง ได้บนัทกึ
ความเข้าใจร่วมกนั  (MOU) ในการจดัตัง้รฐับาล 
ว่าถ้ามีการกระจายรายได้ กระจายอ�านาจ และ
กระจายโอกาส โดยจะปฏริปูกฎ ระเบยีบ กฎหมาย 
อย่างแท้จรงิ จะท�าให้เศรษฐกจิฐานราก ผูป้ระกอบการ 
รายย่อย และ SME ไทย สามารถเตบิโตอย่างแกร่ง
และยัง่ยนื

นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธำนสมำพันธ ์
เอสเอม็อไีทย กล่ำวว่ำ ควำมเชือ่มัน่หลงักำรเลอืกต้ัง  
หำกเป็นไปตำมคะแนนเสียง ส.ส. ของ 8 พรรคร่วมรฐับำล  
หำกสำมำรถผ่ำนกำรรับรองของรัฐสภำไปได้ และ
มกีำรด�ำเนนิตำมนโยบำยให้เป็นไปตำม MOU ทีไ่ด้
ลงนำมร่วมกนั กม็แีนวโน้มทีจ่ะเหน็กำรเปลีย่นแปลง
นโยบำยทำงด้ำนเศรษฐกิจและสงัคมทีใ่ห้ควำมส�ำคญั 
กับกำรกระจำยโอกำส กระจำยรำยได้ และกำรกระจำย 
อ�ำนำจ ให้ประชำชนและเอสเอ็มอีเพิ่มมำกขึ้น  
จำกรปูแบบ 3 กระจำย ดงักล่ำว จะท�ำให้เศรษฐกิจ
ฐำนรำกในมติต่ิำงๆ มคีวำมเข้มแข็งมำกยิง่ข้ึน รวมถึง
เป็นกลไกให้กับผูป้ระกอบกำร SME วสิำหกิจชมุชน 
เกษตรกร ในกำรท�ำธุรกิจให้ได้ดีข้ึนกว่ำเดิม อำทิ 
กำรกระจำยอ�ำนำจ อตุสำหกรรมแอลกอฮอล์ ทีม่ี
กำรยกระดบัคณุภำพมำตรฐำน ทัง้กำรปรบัข้อจ�ำกัด
ปรมิำณกำรผลติ และเรือ่งของแรงม้ำ กจ็ะท�ำให้เกิด
กระบวนกำรผลิตของผู้ประกอบกำร รวมไปถงึกำร

กลุ่มเป้ำหมำยจ�ำนวนมำกอย่ำงรวดเร็วและทันต่อ
ควำมต้องกำรใช้งำนของผู้ประกอบกำร จำกกำร
ส�ำรวจของส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติพบว่ำมีแรงงำน
ต้องกำรพฒันำขดีควำมสำมำรถเฉลีย่ปีละประมำณ 
5 ล้ำนคน

3. มาตรการลดค่าครองชพีแรงงานรายวนัไทย
แบบมุง่เป้า เพือ่ซือ้สนิค้ำอปุโภคบรโิภค เป็นต้น อำจ
เป็นมำตรกำรคนละครึง่ทีน่�ำไปใช้กบัร้ำนค้ำวสิำหกจิ

พฒันำบรรจุภณัฑ์ กำรสร้ำงแบรนด์สร้ำงมลูค่ำเพิม่ 
พร้อมยกระดบัมำตรฐำนไปสูส่ำกล จะส่งให้เม็ดเงิน
ของอุตสำหกรรมแอลกอฮอล์มำกข้ึน

 รวมถงึกำรขยำยฐำนภำษแีละกระจำยรำยได้สู่
ท้องถิน่ ซึง่วสิำหกจิชมุชน หรอื SME จะได้ประโยชน์  
โดยภำษเีบยีร์ ปี 2565 สำมำรถเก็บได้ 8.8 หม่ืนล้ำนบำท  
คิดเป็น 2.8% ของกำรจัดเก็บรำยได้ของภำครัฐ  
ขณะทีก่ำรภำษสีรุำสำมำรถเกบ็ได้ 6.1 หมืน่ล้ำนบำท 
หรอืคดิเป็น 2% ของกำรจดัเกบ็รำยได้ทัง้หมดของ
ภำครฐั ซึง่ถ้ำรวมท้ังสองส่วน จะมีมูลค่ำ 1.5 แสน
ล้ำนบำท ซึง่คดิเป็น 5% ของกำรจัดเก็บภำษี 

อย่ำงไรก็ตำม ยังต้องพิจำรณำควำมเป็นไปได้  
ในแนวทำงกำรออกแบบวธิกีำร รำยละเอยีดของกำร
ด�ำเนนินโยบำยแต่ละเรือ่งให้เกดิประโยชน์ ลดผลกระทบ 

รอบด้ำน สร้ำงกำรมีส่วนร่วมทกุภำคส่วนทีเ่กีย่วข้อง
และท�ำให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตำมเป้ำหมำย 
ด้ำนนโยบำยกำรกำรปรบัเพิม่ค่ำแรง มผีลกระทบต่อ 
SME จึงมเีรือ่งทีอ่ยำกฝำกไปถงึรัฐบำลใหม่ ไว้ดงัน้ี

1. มาตรการจงูใจแรงงานนอกระบบเข้าระบบ 
ซึ่งแรงงำนนอกระบบไทยมีสูงถึงร้อยละ 52 หรือ
ประมำณ 20 ล้ำนคน ขณะท่ีแรงงำนในระบบมีเพยีง
ร้อยละ 48 หรือ ประมำณ 18 ล้ำนคน โดยระดับกำร
ศกึษำของแรงงำนชัน้ประถมศกึษำและต�ำ่กว่ำมสีงูถงึ 
15.6 ล้ำนคน หรอื ประมำณร้อยละ 42 ของแรงงำน
ท้ังหมด ต้องมีกำรจงูใจเข้ำระบบด้วย

- ระบบสวสัดกิำรแรงงำน รกัษำพยำบำล ค่ำจ้ำง
ท่ีเป็นธรรม จับคูง่ำนท่ีเหมำะสม

2. มาตรการยกระดับสมรรถนะ ทักษะ  
ขดีควำมสำมำรถผูป้ระกอบกำร SME และแรงงำน
อย่ำงเป็นระบบ

- Digital blockchain technology เพือ่สร้ำง
ระบบนเิวศ Life long learning หรอื กำรเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต ให้ทั้งผู้ประกอบกำรและแรงงำน เพื่อ 
Resill Upskill และ Future skill ให้รองรบักำร
เปลีย่นแปลงทำงเทคโนโลยีทั้งปัจจุบันและอนำคต  
รวมทัง้มรีะบบตดิตำม ประเมนิผล ก�ำหนดระดบัค่ำจ้ำง 
ท่ีเป็นธรรมกับแรงงำนตำมผลติภำพท่ีเกดิขึน้จริง

- กำรสร้ำงหลกัสตูรเรยีนรูทั้นสมยั ตอบโจทย์
กำรจ้ำงงำน และมีมำตรฐำนฝีมือแรงงำนท่ีเข้ำถึง

- ค่ำแรงฐำนขึน้ ค่ำแรงฝีมอืขึน้ตำมท้ังระบบ รำยวนั  
รำยเดอืนขยบั ภำระต้นทนุเพิม่ โดยเฉพำะกจิกำร 
ทีเ่ป็น labor intensive หรือ ใช้แรงงำนเข้มข้น และ
มำตรกำรครอบคลมุกำรขึน้ค่ำแรงอย่ำงไร

- ช่วยเหลอืเฉพำะนติบิคุคลทีม่ขีนำดใหญ่ ขนำด
กลำง ทีม่กีำรเสยีภำษจี�ำนวนมำกจะได้ประโยชน์ แต่ 
ผูป้ระกอบกำรขนำดย่อมและย่อย รวมทัง้ทีย่งัไม่ฟ้ืนตัว 
จำกสถำนกำรณ์โควิดและเศรษฐกิจจะไม่ได้รับ

คอร์รปัชัน่ในระดบัหนึง่ โดยบรูณำกำรมำตรกำรที่
แต่ละหน่วยงำนท�ำคล้ำยกัน เหมือนกัน เพื่อใช้งบ
ประมำณให้เกิดประโยชน์คุม้ค่ำสงูสดุ และผลลพัธ์
ตวัชีว้ดัควำมส�ำเรจ็ร่วมกนั รวมไปถงึกำรปฏิรูปกฎ 
ระเบียบ กฎหมำยท่ีเป็นอปุสรรคกับผูป้ระกอบกำร
ตำมท่ี TDRI ฉบับท่ี 175/2564 ได้ศกึษำผลกระทบ  
และผลประโยชน์จำกกำรด�ำเนินแก้ไข 1,094 
กระบวนงำน ลดค่ำต้นทนุ ค่ำใช้จ่ำยให้ภำครฐัและ
เอกชนกว่ำ 142,000 ล้ำนบำทต่อปี

“ตอนน้ีเรำต้องกำรขยำยผลจำกกำรศกึษำเรือ่ง
ของอุปสรรคและสภำพปัญหำของ SME ในด้ำนกำร
ของกฎหมำยและกฎระเบยีบต่ำงๆ เช่น กำรอนญุำต
ล่ำช้ำ ข้ันตอนเยอะ ค่ำใช้จ่ำยเยอะ จงึต้องกำรให้ม ี
กฏหมำยทีเ่อือ้ประโยชน์ ส่งเสริมให้กบัผูป้ระกอบกำร
เพือ่สร้ำงแรงจูงใจให้ SME เข้ำระบบ รวมถงึส่งเสรมิ
นวัตกรรม กำรหำแหล่งเงนิทนุ กำรส่งเสรมิกำรศกึษำ 
กำรส่งเสริมผู้สูงอำยุ กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำร 
รำยย่อย ซ่ึงมีกำรศึกษำท่ี TDRI ฉบับที่ 175”  
นำยแสงชัย กล่ำว

“ส�ำหรับ สถำนกำรณ์เศรษฐกิจไตรมำสแรก
ปี 2566 มีกำรขยำยตัว 2.7% ซึง่คำดว่ำทัง้ปีน่ำจะ
เติบโตกว่ำ 3-4% ด้วยภำคกำรท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว 
อย่ำงชดัเจน แต่กังวลเคร่ืองยนต์ทำงเศรษฐกจิทีเ่กีย่ว
กับกำรบริโภคภำครัฐ ซ่ึงมีแนวโน้มงบประมำณปี 
2567 อำจจะมกีำรพจิำรณำช้ำไปถงึ 1-2 ไตรมำส 
และภำคกำรส่งออกทีผู่ป้ระกอบกำรแบกรับต้นทนุที่
เพิม่ขึน้ อำจท�ำให้กำรแข่งขนัด้ำนต้นทนุสนิค้ำเพ่ิมขึน้ 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ข่งบำงประเทศ” ประธำนสมำพนัธ์ 
เอสเอม็อไีทย กล่ำว

แสงชัย ธีรกลุวาณชิ

“เราอยากได้รฐับาลทีด่ ีทีจ่ะเข้ามาช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ ไม่เน้นการแจก 
แต่เน้นการช่วยเหลอืในเรือ่งการลดต้นทนุปัจจยัการผลติ ทัง้วตัถดุบิและ
ต้นทนุพลังงาน รวมทัง้ส่งเสรมิให้ SME สามารถเตบิโตในต่างประเทศ รวมทัง้ 
ช่วยให้เอสเอม็อสีามารถเข้าถึงแหล่งทุน ดอกเบ้ียต�า่ มีกองทนุพัฒนา SME  
อย่างเป็นระบบ  และการแก้ไขกฏระเบียบต่างๆ ทีเ่ป็นปัญหาและอปุสรรค 
ของผู้ประกอบการซึง่ TDRI ได้ศึกษาไว้แล้ว”

ชมุชน เอสเอม็อ ีเป็นมำตรกำรชัว่ครำวเพ่ือรองรบักำร
ทยอยปรบัค่ำแรงงำนแบบขัน้บนัไดไม่ให้ก้ำวกระโดด

4. มาตรการลดต้นทุนผู้ประกอบการ และ
ประชาชน ต้องปฏิรูปโครงสร้ำงต้นทุนพลังงำน 
ไฟฟ้ำ น�้ำมัน ก๊ำซหุงต้ม ให้มีต้นทุนที่ต�่ำลง และ 
เป็นธรรมกบัผูบ้ริโภค-กำรลดพ่ึงพำวตัถดุบิ อำหำรสตัว์  
ปุย๋ ปัจจยักำรผลติทีน่�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ โดยส่งเสริม 
ผู ้ประกอบกำรที่มีควำมพร้อมในประเทศผลิต
ทดแทนกำรน�ำเข้ำ ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและ
ภำยในประเทศ-มำตรกำรลดค่ำโดยสำร ขนส่ง และ
บริกำรรับส่งอำหำร

5. มาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการข้ึนค่าแรง 
หกัลดหย่อนภาษี 2 เท่า 2 ปี

ประโยชน์จำกมำตรกำรนี้ และควรมีมำตรกำรอื่น
รองรับในกำรช่วยเหลอื

ซ่ึงจำกปัญหำเศรษฐกิจในปัจจบุนัทำงสมำพนัธ์  
SME อยำกให้รัฐบำลใหม่ ท�ำให้เกิดกำรกระจำย 
โอกำส กระจำยรำยได้ ให้ผูป้ระกอบกำรเอสเอม็อี 
ในอุตสำหกรรมค้ำส่ง ค้ำปลีก อุตสำหกรรม
แอลกอฮอล์ อตุสำหกรรมพลังงำน รวมถงึกำรปฏิรูป
ระบบรำชกำรทีเ่กีย่วข้องกบัผูป้ระกอบกำรในกำรขอ
อนุญำตต่ำงๆ แบบ One Stop Service ด้วย Digital 
blockchain technology

 เพ่ือกำรส่งไม้ต่อแต่ละหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงโปร่งใสเป็นระบบ สำมำรถขยำยผลให้บริกำร 
ผูป้ระกอบกำรได้อย่ำงรวดเรว็ และสำมำรถลดกำรทจุรติ 

“AHA หรือ Advanced HA คือ การรับรองกระบวนการ
คุณภาพสถานพยาบาลข้ันก้าวหน้า โดยสถานพยาบาล
ท่ีจะขอใช้และขอรับการประเมินรับรอง Advanced HA 
(AHA) ได้น้ัน จะต้องเป็นสถานพยาบาลท่ีผ่านการรับรอง
กระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA แล้ว เพือ่ให้ม่ันใจ
ว่าโรงพยาบาลมีพื้นฐานของระบบคุณภาพท่ีแข็งแรง 
และมีความพร้อมในการพฒันา มีความมุ่งม่ันท่ีจะน�าองค์กร 
สู่ความเป็นเลิศต่อไป”

ตราสัญลักษณ์เคร่ืองหมายการรับรองกระบวนการคณุภาพสถานพยาบาล มาตรฐาน 
Healthcare Accreditation หรือ (HA) ส่ือถงึการทีโ่รงพยาบาลสามารถแสดงให้เหน็ว่า 
1. บรกิารอย่างมีคณุภาพ เน้นผูป่้วยเป็นศนูย์กลาง 2. บริหารทรัพยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ  
3. มีระบบป้องกันความเสี่ยง พัฒนาและด�ารงไว้ซึ่งคุณภาพ 4. พิทักษ์สิทธิผู้ป่วย  
และไม่ละเลยดูแลผูป้ระกอบการ 5. เน้นการน�ามาตรฐานวชิาชีพและความรู้ทีท่นัสมยั

ส�ำหรบันโยบำยของ สรพ.ใน 5 ปี ทีจ่ะเดนิไป 
ข้ำงหน้ำนัน้ เรำมวิีสยัทัศน์คอื อยำกเหน็สถำนพยำบำล 
ทีม่คีณุภำพ แล้วแตกไปทีป่ระชำชนได้รบับรกิำรทีด่ี  
อันแรกเลยเรำต้องท�ำกับสถำนพยำบำล เรำต้อง 
ท�ำอย่ำงไรให้สถำนพยำบำลมคีณุภำพ แต่อยำกให้มี
คณุภำพอย่ำงยัง่ยืน เรำต้องท�ำเรือ่งคน สร้ำงคนให้มี
คณุภำพ ถ้ำวนัใดไม่ม ีสรพ. เขำจะได้ขบัเคลือ่นในเรือ่ง
คณุภำพได้ หลงัจำกนัน้เรำเริม่ดไีซน์ว่ำ สถำนพยำบำล
ท่ีมคีณุภำพทีอ่ยูใ่นระดบัสำกลมรีปูแบบทีห่ลำกหลำย
มำกข้ึน ระบบสขุภำพในระบบสำกลนี ้เรำจะองิเลยว่ำ
มำตรฐำนทีเ่รำจะต้องรบัรอง 

อย่ำงแรกคือควำมปลอดภัย เรำจะแตะไปที่
ผลลพัธ์ โดยจะดจูำก 5 เรือ่ง ได้แก่ ประสบกำรณ์
ของผูป่้วย ประสบกำรณ์ของผูท้�ำงำน เรือ่งบคุลำกร 
เรื่องของควำมคุ้มค่ำคุ้มทุน และสุดท้ำยเรื่องควำม
เท่ำเทียม ทัง้หมดนีเ้ป็นมติิของสำกลในเรือ่งคุณภำพ
ควำมปลอดภยั ดังนัน้รปูแบบของ สรพ. เรำจะเริม่
พฒันำรบัรองคณุภำพบรกิำร โดยวิจยัในเรือ่งข้อมลู
ท่ีมีอยู่ ซึ่งโรงพยำบำลจะรู้ควำมเสี่ยงของตนเองว่ำ  
มีเรื่องอะไรบ้ำง ท�ำให้พำร์ตเนอร์ ผู ้ร่วมท�ำงำน 
จะได้รบัรูว่้ำจะต้องท�ำอะไร คำดกำรณ์ บ่งบอก บ่งชีไ้ด้  
และในอนำคตเรำจะได้สือ่สำรกบัประชำชน เพรำะ
ควำมหมำย “ประชำชนปลอดภัย” เรำไม่อยำก

ให้สถำนพยำบำลรับรองฝ่ำยเดียว แต่อยำกให้ถึง
ประชำชนรบัรองมำกกว่ำ เรำจงึเริม่ไปทีร่ะบบปฐมภมิู 
และเรำเริม่พฒันำในระบบปฐมภูมิเสร็จแล้ว

“ส�ำหรับควำมร่วมมือกับทำงองค์กำรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ หรอื องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั (อบจ.) 
ทำง สรพ.เองได้ออกแบบเพ่ือสร้ำงระบบคุณภำพ ให้
กับสถำนพยำบำลขนำดเล็ก คือโรงพยำบำลชุมชน
หรอื รพ.สต.ซึง่ได้โอนย้ำยไปสังกัด อบจ. ซ่ึงมีควำม
ส�ำคัญมำกในอนำคต เพรำะเป็นสถำนพยำบำล 
ขั้นปฐมภูมิท่ีอยู่ใกล้ชิดประชำชนมำกที่สุด ต่ำงคน
ต่ำงไม่รูจ้กั แต่เรำต้องน�ำเร่ืองคณุภำพใส่ให้เป็นอำวธุ
กบั รพ.สต.”

แพทย์หญิงปิยวรรณ กล่ำวอีกว่ำ ก่อนหน้ำนี้ 
รพ.สต.ขึ้นอยู่กับสำธำรณสุขอ�ำเภอ เม่ือย้ำยไปอยู่
กับ อบจ. เรำต้องท�ำเครือข่ำยน้ี ให้มีคุณภำพด้วย 

กำรสร้ำงคุณภำพของเครอืข่ำย รพ.สต. ทำง สรพ. 
ได้ออกแบบไว้แล้ว และเริ่มมีกำรน�ำไปทดลอง 
ในท้องถิน่หลำยแห่งแล้ว อำท ิจงัหวดัสกลนคร ภเูกต็ 
นครศรธีรรมรำช เชยีงรำย และก�ำลงัจะมอีกีหลำย
แห่งทีต้่องไปสร้ำงคณุภำพให้เขำ ต้องเข้ำไปสนับสนุน
และช่วยเหลอื รพ.สต.ทีย้่ำยไปอยูก่บั อบจ. ท�ำให้ 
รพ.สต. ไม่ถกูโดดเดีย่ว หำก สรพ.ไปตดิอำวุธในเร่ือง
คณุภำพของกำรบริกำรของ รพ.สต.

นอกจำกน้ี ทำง สรพ.ได้ร่วมมอืกบัอกีหลำยหน่วยงำน 
ที่จะมำช่วยในเรื่องของคุณภำพของกำรบริกำร 
ที่มำช่วยในโรงพยำบำลด้วย ซึ่งทำงหน่วยงำนเอง
ต้องกำรอยูแ่ล้ว เม่ือมำร่วมงำนกันก็จะเช่ือมรอยต่อ
ของระบบบริกำรในสถำนพยำบำลได้มำกข้ึน ยก
ตวัอย่ำง ควำมร่วมมือกับส�ำนักงำน สปสช. ตรงน้ีจะ
เน้นในเรือ่งของสถำนพยำบำลทีร่บับรกิำรสขุภำพของ
บตัรทองนัน้ จะต้องเป็นสถำนพยำบำลทีไ่ด้คณุภำพ
ด้วย ตรงนี้เป็นข้อมูลที่เรำน�ำหลักกำรขององค์กำร
อนำมัยโลกในเร่ืองของระบบบริหำรเพ่ือตอบโจทย์
ว่ำ สปสช.จะใช้ประโยชน์จำกระบบคุณภำพ เป็น
ข้อพิจำรณำในกำรให้กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ 

อกีหน่วยงำนทีส่�ำคญัคอื คือได้ร่วมมือกับ สวรส.
ซึง่เป็นหน่วยงำนทีส่นับสนุนงำนวจัิยด้ำนสำธำรณสุข 
เรำได้น�ำงำนวิจยัเร่ืองควำมปลอดภัยในสถำนบรกิำร

สถำนพยำบำลแต่ละแห่งมีควำมต้องกำรในเรื่อง 
อะไรบ้ำง ซึง่แต่ละแห่งพบปัญหำแตกต่ำงกนั ปัจจบุนั  
ในเรือ่งนวตักรรมทีม่คีวำมต้องกำร มำพฒันำต่อยอด
ให้มคีวำมสะดวก รวดเรว็ ทนัต่อกำรรกัษำชีวติของ 
ผู้ป่วยเป็นหลัก และน�ำไปขยำยผลของควำมส�ำเรจ็นัน้ๆ  
ให้กบัเครือข่ำย มมีำกทีส่่งมำ แต่ได้พบควำมส�ำเรจ็
เป็นกำรน�ำร่องไปสูท่ีอ่ื่นๆ ได้แล้วประมำณ 36 เรือ่ง 

ตัวอย่ำงชัดเจน เช่น โรงพยำบำลหำดใหญ่ มี
กำรน�ำเสนอเรือ่งห้องไอซยูี ได้ท�ำโครงกำรทีเ่รียกว่ำ
เตือนก่อนปลอดภัยกว่ำ เป็นกำรจัดระบบของห้อง
ไอซยีใูห้มกีำรใช้งำนกบัผูป่้วยทีต้่องใช้ห้องไอซียจูริงๆ 
หำกผู้ป่วยคนไหนทีป่ระเมินแล้วว่ำ ต้องย้ำยออก เพ่ือ
ให้ผูป่้วยหนกัจรงิเข้ำไปแทนที ่มปีระโยชน์อย่ำงมำก 
ส�ำหรบัผูป่้วยทัง้ทีเ่ข้ำมำใหม่ และผูป่้วยทีก่�ำลงัถกูย้ำยไป  
เพือ่พบญำตพิีน้่อง ส่วนคนไข้หนกัสำมำรถรกัษำชวีติ
เขำได้อีกด้วย ระบบนี้ได้ใช้มำปีกว่ำแล้ว ก�ำลังจะ

ได้ทรำบถึงกำรท�ำงำนขององค์กรนี้ว่ำ สรพ.ได้ท�ำ
อะไรเพือ่คุณภำพในสถำนพยำบำลบ้ำง โดยเฉพำะ
อย่ำงย่ิงในเดือนกันยำยน 2566 นี้ ทำงองค์กำร
อนำมัยโลกได้ก�ำหนดเป็นวันควำมปลอดภัยโลก  
ซึ่งทำง สรพ.ได้โชว์ผลงำนที่แสดงให้เห็นถึงควำม
ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในสถำนพยำบำลในทุกๆ เรื่อง 
เพื่อควำมปลอดภัยของทั้งผู้ป่วยและประชำชน ท่ี
ไปรบับรกิำรในโรงพยำบำลหรอืสถำนพยำบำล ให้มี
ควำมพงึพอใจ โดยหัวใจของงำนจะเน้นที ่3P น่ันคอื 
ผู ้ป่วยต้องปลอดภัย บุคคลำกรปลอดภัย และ
ประชำชนปลอดภัย

“ในอนำคต กำรออกแบบของ สรพ.ยงัมุง่ไปใน
เรือ่งของอำหำร เรือ่งของกจิกรรมกำรออกก�ำลงักำย 
เร่ืองของกำรลดกำรสูบบุหรี่  เพื่อลดโลกร้อน 
ซึง่เป็นกระแสหลกัของโลกที ่ สรพ. ได้พจิำรณำและ
ต้องออกแบบต่อไปด้วย ปัจจุบันมีสถำนพยำบำล
เป็นสมำชกิมำกกว่ำ 900 แห่ง ซ่ึงมทีัง้ของรฐั เอกชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หำกมองในแง่ของกฎหมำย  
ระเบียบที่ สรพ.ปฎิบัติ โดยหลักคือโรงพยำบำล
ของรัฐที่มีเตียง ส่วนโรงพยำบำลเอกชนไม่มีเตียง 
นอกเหนือจำกนี้เรำยังไม่แตะเพรำะด้วยเหตุผล
ขององค์กรของเรำซ่ึงมีบุคคลำกรเพียงแค่ 70 คน  
งบประมำณจ�ำกดั แต่กำรท�ำงำนทกุคนเตม็ทีเ่พือ่ควำม 
สุขของประชำชน เม่ือย้อนกลับไปดูควำมส�ำเรจ็ ไม่ว่ำ
เรือ่งกำรซ้อมแผนไฟไหม้ทีม่กีำรขยำยไปทัว่ทกุองค์กร
จนถงึทกุวนันี ้ กเ็ป็นผลงำนเป็นทีป่ระจกัษ์ก�ำเนดิมำ
จำก สรพ.” แพทย์หญงิปิยวรรณ กล่ำวในทีสุ่ด

สุขภำพ โดยศึกษำในประเด็นที่ว่ำสถำนพยำบำล 
ที่รับรองประชำชนได้อะไร ขณะน้ี สรพ.ได้น�ำงำน
ข้ึนสู่กำรวจัิยอยู่ประมำณ 5 เร่ือง และส�ำคัญกว่ำนัน้ 
สรพ.ได้ร่วมกบั สวทช. ซ่ึงมคีวำมพร้อมทีจ่ะพฒันำ
นวัตกรรมในเรื่องของคุณภำพในสถำนพยำบำลว่ำ  

สรพ.เย่ียมชมผลงาน รพ.หาดใหญ่
ชูผลงานนวตักรรมและระบบโลจิสตกิส์
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อ�ำนวยกำร

สถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กำร
มหำชน) หรือ สรพ. น�ำคณะอนุกรรมกำรขบัเคลือ่น
กำรส่ือสำรสำธำรณะและคณะส่ือมวลชน ลงพืน้ที่
โรงพยำบำลหำดใหญ่ จ.สงขลำ เพือ่เย่ียมชมควำม
ก้ำวหน้ำกำรพัฒนำคุณภำพสถำนพยำบำล และ 
ผลงำนกำรพฒันำนวัตกรรม 2P Safety Tech ทีไ่ด้
รบัรำงวัลประจ�ำปี 2565 จ�ำนวน 2 ผลงำน ได้แก่ 

ผลงำนนวัตกรรม “ICU without walls” และ “กำร
พัฒนำระบบโลจิสติกส์ภำยในโรงพยำบำลหำดใหญ่
ด้วย Digital Transformation”

โรงพยำบำลหำดใหญ่เข้ำร่วมโครงกำร 2P Safety 
Tech ทีเ่ป็นควำมร่วมมอืระหว่ำง สรพ. และส�ำนกังำน
วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำต ิ(สวทช.) โดยจบัคู่ 
นวตักร Start Up ของ สวทช. ร่วมกบัโรงพยำบำล
ที่สมัครร่วมโครงกำรพัฒนำเทคโนโลยี นวัตกรรม

ที่สำมำรถป้องกันอุบัติกำรณ์ควำมเส่ียงที่เกิดขึ้นใน 
โรงพยำบำล พฒันำนวตักรรมให้ตอบโจทย์ควำม ต้องกำร 
ของโรงพยำบำลที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละ 
โรงพยำบำลและสำมำรถใช้ได้จริง เพ่ือสนับสนุน 
ส่งเสรมิให้ โรงพยำบำล 2P Safety Hospital พฒันำ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือควำมปลอดภัยของผูป่้วย
และบคุลำกรสำธำรณสขุใน 12 ด้ำนตำมเป้ำหมำยควำม
ปลอดภยั Patient and Personnel Safety Goal  
(SIMPLE)2 ภำยใต้แนวคดิ Human Factor Engineering  
ส�ำหรับป้องกนัควำมเสีย่งทีป้่องกันได้ 

โรงพยำบำลหำดใหญ่ ได้รับรำงวัลในระดับ
ชนะเลิศ จำกกำรประกวดผลงำนกำรพัฒนำ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อควำมปลอดภัยของผู้ป่วย
และบคุลำกรสำธำรณสขุ (2P Safety Tech) ประจ�ำปี 
2565 จ�ำนวน 2 ผลงำน ได้แก่ ผลงำนนวตักรรม “ICU 
without walls” ทีพั่ฒนำระบบบรหิำรจดักำรเตยีง 
ในห้อง ICU อย่ำงมปีระสทิธภิำพ สำมำรถจองควิสะดวก
รวดเร็วช่วยผู้ป่วยหนักได้ประโยชน์จำกเตียง ICU  
อย่ำงเตม็ที ่ และ “กำรพฒันำระบบโลจสิตกิส์ภำยใน 
โรงพยำบำลหำดใหญ่ด้วย Digital Transformation”  
ที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรน�ำเทคโนโลยีมำช่วยในเรื่อง 
กำรบรหิำรจดักำรเพือ่ลดควำมเสีย่งท่ีจะเกดิอนัตรำย 

กับคนไข้ ถือเป็นตัวอย่ำงที่โดดเด่นในกำรใช้
เทคโนโลยีเพ่ือ Lean ระบบกำรท�ำงำนให้มี
ประสิทธิภำพ แก้ปัญหำควำมล่ำช้ำของระบบ
ขนส่งผูป่้วยในโรงพยำบำลและเพิม่ควำมปลอดภยั
ของผูป่้วย

นายแพทย์ไชยสิทธิ ์ เทพชาตร ี ผูอ้�ำนวยกำร
โรงพยำบำลหำดใหญ่ เปิดเผยว่ำ โรงพยำบำล
หำดใหญ่ได้รับกำรรับรองกระบวนกำรคุณภำพ
มำตรฐำน HA คร้ังแรกในปี พ.ศ.2545 โดยมกีำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องจนปัจจุบันได้รับกำรรับรอง 
Re-accreditation ครัง้ที ่ 6 และยงัได้กำรรับรอง
มำตรฐำนเฉพำะโรค/เฉพำะระบบ ในกำรดูแล
รกัษำผู้ตดิเชือ้เอชไอวแีละโรคตดิต่อทำงเพศสมัพนัธ์ 
และ กำรรบัรองมำตรฐำนเฉพำะโรค/เฉพำะระบบ
กำรดูแลรักษำผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในปี  
พ.ศ. 2562 ด้วย ซึง่โรงพยำบำลหำดใหญ่ ได้เข้ำร่วม 
โครงกำรพัฒนำกลไกเพื่อคุณภำพและควำม
ปลอดภยัของระบบบรกิำรสขุภำพอย่ำงมส่ีวนร่วม  
หรอื 2P Safety Hospital ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2562 และ
เข้ำร่วมโครงกำรนวตักรรมเพ่ือควำมปลอดภยัของ
ผูป่้วยและบคุลำกรสำธำรณสขุ (2P Safety Tech) 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2563

แพทย์หญงิปิยวรรณ  ล้ิมปัญญาเลิ
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เทศบาลนครหาดใหญ่ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าสาธารณะ ตามแนวถนนสายหลกั สายย่อย 
และบริเวณในซอยเขตเทศบาล โดยปรับปรุง
ระบบไฟสาธารณะจากเดมิทีใ่ช้หลอดไฟโซเดยีม 
มาเป็นหลอด LED ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ชี้เป็นการสนับสนุนโคมไฟนวัตกรรม ตาม
นโยบายรัฐบาล เพื่อลดการใช้พลังงาน รักษา
ทรพัยากรธรรมชาติ

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรี
นครหาดใหญ่  พร้อมด้วย สมาชกิสภาเทศบาลฯ 

ทน.หาดใหญ่ แปลงโฉมใหม่ไฟสาธารณะ 
เลกิใช้หลอดไฟโซเดยีมเปลีย่นเป็นหลอดไฟ LED

หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
ตรวจสอบและให้ก�าลงัใจเจ้าหน้าที ่  ในการติดตัง้ 
โคมไฟถนนชนดิ LED เนือ่งจากประชาชนในพ้ืนที่
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ทัง้ 4 เขต  ได้ร้องเรยีน 
ร้องทุกข์ ซ่ึงได้รับความเดือดร้อนเรื่องแสงสว่าง
ในถนนสาธารณะมีไม่ทั่วถึง ท�าให้เกิดความมืด   
และความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของ 
ประชาชน เพื่ออ�านวยความสะดวก และ 
เพิม่ความปลอดภยัให้กบัประชาชน ในการใช้รถ 
ใช้ถนนเวลากลางคนื  ป้องกนัอบุตัเิหต ุป้องกันการ
เกิดอาชญากรรม สนับสนุนบัญชีนวัตกรรมไทย 
ตามนโยบายรัฐบาลและเพื่อลดการใช้พลังงาน 
รกัษาทรพัยากรธรรมชาติ

เทศบาลนครหาด ใหญ ่  ไ ด ้ ค� า นึ ง ถึ ง 
ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สินของประชาชน 
รวมถึงลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ที่เป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อน จึงปรับระบบ 

ไฟสาธารณะจากเดมิทีใ่ช้หลอดไฟโซเดียม  มาเป็น
หลอด LED ซึง่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม โดยได้ตดิตัง้
โคมไฟนวตักรรม  โคมไฟแบบชนดิ LED ส่องสว่าง
ตัง้แต่ถนนสายหลัก สายย่อย และบรเิวณในซอย

ในโครงการปรบัปรงุระบบแสงสว่าง LED  ใช้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามนโยบาย ด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานและสาธารณปูโภค  โดยได้ด�าเนนิโครงการ
ปรับปรุง ระบบแสงสว่าง LED แล้วเสร็จกว่า
ประมาณ 50  เส้นทาง อาทิ พืน้ทีท่ี่ได้มกีารตดิตัง้
ระบบแสงสว่าง LED เสรจ็แล้ว ได้แก่ ถนนแสงศร,ี 
ถนนศภุสารรงัสรรค์ ซอย 2, ถนนรัตนอทุศิ,  ถนน
สาคงมงคล, ถนนเพชรเกษม ซอย 35,  ถนนนพิทัธ์
สงเคราะห์ 4,  ถนนนพิทัธ์สงเคราะห์ 2,  ถนน
ประชาธปัิตย์ ซอย 2,  ถนนอรรถกวสีมทุร, ถนนบญุ
รองอทิุศ 1, ถนนพลพชิยั, ถนนศภุสารรังสรรค์ ซอย 
4/2, ถนนโชคสมาน 1, ถนนศภุสารรังสรรค์ ซอย 
4/2, ถนนโชคสมาน 2, ถนนนพิทัธ์สงเคราะห์ 3,  

ถนนจนัทร์วโิรจน์,  ถนนนพิทัธ์สงเคราะห์ 4 ซอย 3, 
ถนนกาญจนวนชิ 2/1, ถนนปานอนสุรณ์, ถนนแลง
จนัทร์, ถนนเพชรเกษม ซอย 18, ถนนสามชยั ซอย 2,  
ถนนสาครมงคล 2, ซอย 3 ถนนทุง่เสา 1, ถนนบุญรอง
อทุศิ 1, ถนนดวงจนัทร์, ถนนประชาธปัิตย์ ซอย 2,  
ถนนโชคสมาน 5 ซอย 7, ถนนสวนศิริ, ถนน
ประชาธปัิตย์ ซอย 1, ถนนสามชยั ซอย 1, ถนน
สมัพนัธ์พฒันา,  แล้วจะด�าเนนิการตดิตัง้ให้ท่ัวเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่อกีต่อไป

พล.ต.ท.สาคร ทองมณุี

รฐับาล-กทม. ผนึกภาคีเครอืข่าย
พฒันาชุมชนรมิคลองเปรมประชากร

หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ร่วมกบั กทม. 
จัดท�า “โครงการคลองเปรมประชากร หน้าบ้าน  
ริมคลอง น่ามอง น่าอยู่”  โดยส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลท่ีอยู ่อาศัย  
สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมเฟ้น
หาชุมชนริมคลองต้นแบบ ชิงรางวัลรวมกว่า  
2 แสนบาท ผลการตัดสินจะประกาศในช่วง
ปลายเดอืนกรกฎาคมนี้

เมื่อเร็วๆ นี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่า
ราชการกรงุเทพมหานคร ร่วมกจิกรรม “โครงการ
คลองเปรมประชากร หน้าบ้าน รมิคลอง น่ามอง 
น่าอยู่” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชมุชนรมิคลองเปรมประชากรให้น่าอยูอ่ย่างยัง่ยนื 
และเป็นต้นแบบในการพฒันาชมุชนรมิคลองสาย
ต่างๆ ในพ้ืนทีก่รงุเทพฯ ณ ชมุชนประชาร่วมใจ 1  
เขตจตุจกัร ในการนี ้นายขจิต ชชัวานชิย์ ปลดั 
กรงุเทพมหานคร เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการฯ  
โดยมผีูแ้ทนหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน นกัเรยีน 
นกัศกึษา และประชาชน ร่วมพธิแีละร่วมกจิกรรม

คลองเปรมประชากร ในอดตีมคีวามส�าคญัทัง้
การเป็นเส้นทางคมนาคม และเป็นแหล่งน�า้เพ่ือ
การเพาะปลกู ต่อมาเม่ือมกีารขยายตวัของชุมชน
เมือง ท�าให้มีการสร้างบ้านเรือนรุกล�้าเข้าไปใน
คลองเปรมฯ คลองสายน้ีจงึได้กลายเป็นแหล่งรบั
น�า้ทิง้โดยตรงจากบ้านเรอืนทีรุ่กล�า้ รวมไปถงึขยะ
มลูฝอย ส่งผลให้น�า้ในคลองสกปรกและคลองมี
ความต้ืนเขนิ เมือ่เกดิฝนตกหนกักท็�าให้การระบาย
น�้าไม่มีประสิทธิภาพ เกิดปัญหาน�้าท่วมขังตาม
มา ดงันัน้ รฐับาลจงึร่วมกบักรงุเทพมหานครและ
หน่วยงานภาครัฐ ด�าเนนิการพฒันาคลองเปรมฯ 
โดยขอความร่วมมอืประชาชนทีมี่บ้านเรอืนรกุล�า้
คลอง ให้มาเข้าร่วมโครงการบ้านมัน่คง เพือ่ย้าย
มาอยู่บ้านหลงัใหม่ทีถ่กูต้องตามกฎหมาย 

ท่ีผ่านมา พ่ีน้องประชาชนรมิคลองบางส่วน ได้ 
ให้ความร่วมมอืในการย้ายจากบ้านเดมิ มาอยูบ้่าน
ใหม่ทีเ่รยีกว่า “บ้านมัน่คง” ท�าให้ กทม.สามารถ
สร้างเขื่อนริมคลองในบริเวณนั้นๆ ได้ อย่างไร
กต็าม ยงัมีบ้านเรอืนท่ีรกุล�า้คลองอกีจ�านวนหนึง่
ที่อยู่ระหว่างการเจรจาขอให้เข้าร่วมโครงการ
บ้านมั่นคง เพ่ือให้การสร้างเข่ือนคลองเปรม
ประชากรเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่ก�าหนด 
เป็นการป้องกันปัญหาน�้าท่วมและเพื่อให้การ
พัฒนาคุณภาพน�้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อคนกรุงเทพฯ ในระยะ 
ยาว โดยคาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจาก 
พีน้่องประชาชนเป็นอย่างดี เช่นเดยีวกบัทีไ่ด้รบั
จากชาวชมุชนประชาร่วมใจ 1 ซึง่การพฒันาคลอง
เปรมประชากรนี ้ นอกจากจะด�าเนินการในด้าน
กายภาพแล้ว กทม.ยังมีเป้าหมายในการพัฒนา
ด้านคุณภาพชวีติของประชาชนควบคูก่นัไปด้วย 
และนับเป็นเรื่องน่ายินดีที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนได้มาร่วมกับ กทม. จัดท�าโครงการ
คลองเปรมประชากร หน้าบ้าน รมิคลอง น่ามอง  
น่าอยู่ เพราะโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมการมี 
ส่วนร ่วมของชุมชนในการดูแลที่อยู ่อาศัย  
สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู ่ที่ดีของพี่น้อง 
ประชาชน

ส�าหรับโครงการคลองเปรมประชากรฯ 
เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ประกอบด้วย ส�านกันายกรฐัมนตรี 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร 
กรมธนารกัษ์ กรมประชาสมัพนัธ์ สถาบนัพัฒนา 
องค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย  
จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัท กลุ ่มเซ็นทรัล จ�ากัด กลุ ่ม 
บรษัิท บเีจซ ีบ๊ิกซี บริษัท ปตท. จ�ากดั (มหาชน) 
เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ และบรษิทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
จ�ากัด (มหาชน) แบ่งการด�าเนินการออกเป็น  
3 ระยะ คอื ระยะสัน้ คอื สร้างการมีส่วนร่วม 
เพือ่ให้ชมุชนน่าอยู ่ระยะกลาง คอื พฒันาอาชพี 
สร้างรายได้ เพือ่สร้างชมุชนเข้มแขง็ และระยะยาว  
คอื ขยายผลชมุชนน่าอยู ่ชุมชนเข้มแข็ง ไปทกุชมุชน 
ริมคลองเปรมประชากร

ในส่วนของการด�าเนินการในระยะสั้น จะ
เป็นการให้ความรู้แก่ชุมชนในการพัฒนาสภาพ 
แวดล้อมของบ้านเรือนและชุมชน มีการน�าร่อง  
3 ชมุชน คอื ชมุชนประชาร่วมใจ 1 ชมุชนประชา
ร่วมใจ 2 เขตจตจุกัร และชมุชนวดัรงัสติ จ.ปทมุธานี 
รวมบ้านเรือนท้ังส้ิน 693 หลัง โดยจัดให้มีการ
ประกวดชุมชนท่ีมีการพัฒนาดีเด่น แบ่งการ
ประกวดออกเป็น 2 ระดบั คอื 1. ระดับ Cluster 
หรอืกลุ่มบ้านย่อยๆ ในชมุชน จ�านวน 30 Cluster 
(รางวลัชนะเลิศ 3 รางวลั: 1 รางวลั/ชุมชน) และ 
2. ระดบัชุมชน จ�านวน 3 ชมุชน (รางวลัชนะเลศิ 
1 รางวลั) โดยภาคเอกชนได้ร่วมสนับสนุนรางวลั
ในการประกวด มลูค่ารวม 240,000 บาท ผูแ้ทน
หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่ข้าร่วมโครงการ
จะท�าหน้าทีเ่ป็นกรรมการ ผลการตดัสนิจะประกาศ
ในช่วงปลายเดอืนกรกฎาคมนี้

นายชัชชาติ  กล ่ าวว ่ า  การจะพัฒนา
กรุงเทพมหานครให้น่าอยู ่ ต้องเร่ิมจากหน่วยย่อย 
กค็อืชมุชน “โครงการคลองเปรมประชากร หน้าบ้าน  
ริมคลอง น ่ามอง น ่าอยู ่” เป ็นโครงการ 
ท่ีเราให้ความส�าคญักบัการพฒันาชมุชนให้เข้มแข็ง  
ซึ่งการพัฒนาในระยะส้ัน ได้มีการจัดแข่งขันใน  
3 ชมุชนน�าร่อง และมรีางวัลให้แก่ชุมชนทีช่นะ ซึง่
เป็นเหมอืนการจดุประกาย ถ้าทกุคนดแูลหน้าบ้าน
ตัวเองให้ด ีเมอืงจะสวยเอง

ส่วนในระยะกลาง จะเป็นการพฒันาอาชพีต่าง ๆ   
ให้มั่นคง เพราะเมืองคือตลาดแรงงาน คนจะอยู่
ในเมอืงได้กต้็องมงีานท�า ต้องมกีารพฒันาทกัษะ
แรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
ซึง่ในส่วน กทม.น้ัน มโีรงเรียนฝึกอาชีพ อกีท้ังยงัมี
ภาคเีครอืข่ายต่างๆ มาช่วยกนั จะเหน็ได้ว่างานวนันี ้
ไม่ได้มเีฉพาะ กทม. แต่มีทัง้หน่วยงานภาครัฐและ 
ภาคเอกชนหลายแห่ง เพราะสดุท้ายแล้ว การจะให้ 
เมอืงขบัเคลือ่นได้ ต้องเป็นการขับเคลือ่นอย่างยัง่ยนื 
โดยทกุคนมส่ีวนร่วมด้วยกัน 

ด้านการพฒันาในระยะยาว ต้องให้เกดิความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ ชุมชนสามารถยืนได้ด้วย 
ตัวเอง ซึง่ไม่ใช่การน�าเงนิมาสนับสนนุ แต่เป็นการ
สนับสนุนให้เขามีงาน มีอาชีพ เด็กๆ มีความรู้  
มีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งเป็นการตัดวงจรของ 
ความเหลือ่มล�า้ และท�าให้พวกเขาอยูไ่ด้อย่างยัง่ยนื 

 “บ้านมั่นคง เป็นตัวอย่างที่ดี ในการแก้ไข
ปัญหาการรุกล�า้อยู่ในคลอง โดยโครงการรฐับาล 
ท่ีผ่านมาได้มกีารน�าชาวบ้านขึน้จากคลองมาสูบ้่าน
มัน่คง ซึง่ท�าให้เกดิความมัน่คงต่ออนาคตของลกู
หลาน ซึง่จะต้องมกีารขยายผลต่อ เพราะยงัมีอกี
หลายชมุชนท่ีต้องการการพฒันาให้เป็นรูปแบบนี้  
ซึง่ กทม.จะร่วมมอืกบัหน่วยงานอืน่ๆ ด�าเนนิการ
ต่อไป”

ผูว่้าฯ กทม. กล่าวด้วยว่า  โครงการนีเ้กีย่วข้อง 
กับการแก้ปัญหาในหลายมิติ เรื่องแรกคือที่อยู่
อาศัย ถ้าประชาชนมีบ้านที่มั่นคง ไม่ต้องมาอยู่
แบบผิดกฎหมายหรือรุกล�้าพื้นที่ เด็กในชุมชน 
กจ็ะมอีนาคตทีม่ัน่คงมากขึน้ อาชพีการงานของคน 
ในชุมชนก็จะมั่นคงมากขึ้น เพราะเมื่อไม่ต้อง 
กังวลเรื่องท่ีอยู่อาศัย ทุกอย่างก็จะเดินหน้าไป
ได้ ผลพลอยได้คือเร่ืองน�้าท่วม เพราะคลอง
เปรมประชากรเป็นคลองหลักที่จะระบายน�้าของ
เขตดอนเมือง หลักส่ี จตุจักร ไปออกทางแม่น�้า
เจ้าพระยา หากน�าบ้านรุกล�า้ข้ึนมาเป็นบ้านม่ันคง
ก็สามารถท�าเขื่อนได้ สามารถขุดคลองให้ลึกได้ 
ท�าให้น�า้ไหลเรว็ขึน้ โอกาสทีน่�า้จะท่วมกจ็ะลดลง 
เช่นเดียวกับคลองลาดพร้าว ถ้าชุมชนขึ้นมาเป็น
บ้านมั่นคงได้ทั้งหมด ท�าเขื่อนได้ทั้งหมด ก็จะ
ท�าให้ขุดลอกได้เร็ว ซึ่งหากเป็นแบบน้ีทุกคลอง  
น�า้ก็จะไม่ท่วม

“นอกเหนือจากเรื่องการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
แล้ว ยงัท�าให้คลองมคีวามสะอาด ในส่วนของบ้านเรอืน 
ประชาชน พอขึน้มาอยู่บนบ้านมัน่คง การเก็บขยะ 
ก็จะเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน น�้าเสียที่ปล่อย 
ออกมากจ็ะมบ่ีอบ�าบดั เรือ่งน�า้เสยีกจ็ะดขีึน้ด้วย  
ท�าให้เมืองสวยอย่างชัดเจน แล้วต่อไปจะเป็น 
เส้นทางสญัจร เป็นแหล่งท่องเทีย่วได้ กจ็ะมมีติขิอง
เศรษฐกจิเพ่ิมอกีด้วย” ผูว่้าฯ กทม. กล่าวทิง้ท้าย
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 ลงนามความร่วมมอืทางวิชาการและศลิปวัฒนธรรม 
วทิวสั ชยัภาคภูมิ เลขาธกิารสถาบนัพระปกเกล้า และ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปรยีนนัท์  สทิธจินิดาร์  

(รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎร�าไพพรรณี) ร่วมลงนามความร่วมมือทาง
วชิาการและศลิปวัฒนธรรม ณ ห้องประชมุ ชัน้ 5 พิพธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั

 IRPC ได้ผ่านการพจิารณาขึน้ทะเบยีนฉลากคาร์บอน 
บรษิทั ไออาร์พซี ี จ�ากัด (มหาชน) หรือ IRPC ผ่านการพจิารณาขึน้ทะเบยีนฉลากคาร์บอน 

ประเภท Carbon Neutral Event งานประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ IRPC ประจ�าปี 2565 รวมค่าคาร์บอน
ฟตุพร้ินท์ของงานอเีว้นต์ เพือ่ขอการรบัรองการจดังาน เท่ากบั 18 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า 
โดย ไมตร ีสกุลกิตตมิศกัดิ ์เจ้าหน้าทีอ่าวุโสบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม ได้รบัรองขึน้ทะเบยีนเป็นผูท้วน
สอบฉลากคาร์บอนฟตุพริน้ท์ ซ่ึงได้ท�าการชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกให้มค่ีาเป็นศนูย์

 ธ.ก.ส.คว้ารางวลั จากงาน LINE Thailand Awards 2022
ฉตัรชยั ศิรไิล ผู้จดัการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รบัมอบรางวัล 

Best Sponsored Stickers ในสาขา Bank & Finance จากงาน LINE Thailand Awards 2022 
ประจ�าปี 2565 เพ่ือแสดงถงึความส�าเร็จของหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมถงึแบรนด์ท่ีสร้าง
ผลงานยอดเยีย่มในการท�าการตลาดและธรุกจิดจิิทลับนแพลตฟอร์ม LINE ตลอดปี 2022

 BAM ร่วมกบัสภากาชาดไทยจัดโครงการ HOME & HOPE ปีที ่3 
ดนยั ด้วงเจรญิ  ผูอ้�านวยการฝ่ายสือ่สารองค์กรและนกัลงทนุสมัพนัธ์บรษิทับริหารสนิทรพัย์ 

กรงุเทพพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน) หรอื BAM มอบเงนิสนบัสนุนการก่อสร้างบ้านให้กบัผูด้้อยโอกาส  
ในพ้ืนทีต่�าบลบ้านบ่อ อ�าเภอสมทุรสาคร จงัหวัดสมทุรสาครจ�านวน 180,000 บาท โดยม ีสรุศกัดิ ์ผลยงัส่ง  
รองผู้ว่าราชการจงัหวัดสมทุรสาครและรองนายกเหล่ากาชาดจังหวดัสมทุรสาคร ไพฑูรย์ มหาชืน่ใจ  
ปลดัจังหวดัสมุทรสาคร ร.ต.ประพนัธ์ ถกึสกลุ นายอ�าเภอเมอืงสมุทรสาคร เป็นผูแ้ทนรับมอบเงนิ

 กรมทีด่นิ-กฟผ. บรูณาการการใช้บริการข้อมูลทีด่นิร่วมกัน 
กรมทีดิ่น จบัมอื กฟผ. โดย ชยาวธุ จนัทร อธบิดกีรมทีด่นิ และ บญุญนติย์ วงศ์รกัมติร ผูว่้าการ

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืบรูณาการการใช้ 
บรกิารข้อมูลท่ีดนิและการแลกเปล่ียนข้อมูล โดยใช้ระบบภมูสิารสนเทศเชือ่มโยงฐานข้อมูล ลดขัน้ตอน 
การสบืค้นข้อมูลในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า สามารถด�าเนนิการจ่ายค่าทดแทนให้กับเจ้าของทีดิ่น
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาติดต่อและใช้บริการ 
กบัส�านกังานทีด่นิ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

 กสกิรไทย จับมอื อบก. หนนุประเทศไทยสู ่Net Zero 
พพิิธ เอนกนธิ ิกรรมการผูจ้ดัการธนาคารกสกิรไทย ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืกับ  

เกยีรตชิาย ไมตรวีงษ์ ผูอ้�านวยการองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (อบก.) ว่าด้วยการร่วมศกึษา 
และพัฒนาธุรกิจการซื้อขายแลกเปล่ียนคาร์บอนเครดิต และการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต 
เพ่ือสนบัสนนุให้ผู้ประกอบการและประชาชนทัว่ไปได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการลดก๊าซเรอืนกระจก
อย่างยัง่ยืน ให้การซือ้ขายแลกเปล่ียนคาร์บอนเครดิตเข้าถงึง่ายและใช้งานได้จริง ร่วมผลกัดนัให้
ประเทศไทยเดินหน้าสู ่Net Zero

 องค์การตลาด จับมอืพันธมติร ชแูพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ 
องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ หลักสูตรประกาศนยีบัตรชัน้สูงการบรหิารงานภาครฐั 

และกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที ่22 กลุม่ 5, สมาคมส่งเสรมินวัตกรรมเทคโนโลยไีซเบอร์ (CIPAT) 
บรษัิท กรนีเทค อนิโนเวชัน่ กรุป๊ จ�ากดั, บริษทั เซร์ิฟรช จ�ากดั จดัพิธลีงนาม MOU การพฒันา
แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ THAIDEEVER ในการยกระดับและพฒันาแพลตฟอร์ม e-commerce 
เพือ่แก้ปัญหาความยากจนในกลุม่เศรษฐกจิฐานราก ลดความเหลือ่มล�า้ด้านการเข้าถงึเทคโนโลยี  
ช่องทางการจดัจ�าหน่าย การเข้าถงึกฎหมาย การเข้าถงึสาธารณปูโภคพืน้ฐาน

 MEA-กทม. และ AIS มอบอปุกรณ์ Wi-Fi ให้ รร.บ้านบางกะปิ
วลิาศ เฉลยสตัย์ ผูว่้าการ MEA หรอืการไฟฟ้านครหลวง ชชัชาต ิ สทิธิพนัธุ ์ ผูว่้าราชการ

กรุงเทพมหานคร วสษิฐ์ วฒันศพัท์ หัวหน้าหน่วยธรุกิจงานปฏบิติัการและสนบัสนนุด้านเทคนคิ
ทัว่ประเทศ บมจ.แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ หรือ AIS และ วทญัญ ูเสวกุิล หวัหน้าแผนกงานขาย
ลกูค้าองค์กร ด้านการเงนิและหน่วยงานราชการ AIS ร่วมส่งมอบอุปกรณ์อนิเทอร์เนตไร้สาย (Wi-Fi) 
ให้แก่โรงเรยีนบ้านบางกะปิ จากการระดมทนุในกจิกรรม BETTER BANGKOK RUN 2023 : วิง่เพือ่
กรงุเทพทีด่กีว่า โดยมี นทิศัน์ รักไทย ผูอ้�านวยการ โรงเรยีนบ้านบางกะปิ เป็นผูรั้บมอบ

 ออมสนิ ร่วมกจิกรรม “ธนาคารปแูหลมผกัเบีย้” จ.เพชรบรีุ 
วิทยั รตันากร ผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ และคณะผูบ้รหิาร ร่วมกจิกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม 

ธนาคารปแูหลมผกัเบีย้ “ปูม้า…น่ารักษ์” อ.บ้านแหลม จ.เพชรบรุ ีโดยสนบัสนนุอุปกรณ์ขยายพันธุป์มู้า 
เย่ียมชมโรงอนบุาลพนัธุป์มู้าของธนาคารปแูหลมผักเบีย้และกลุ่มวสิหากจิชมุชน พร้อมร่วมปล่อยพันธ์ุปู  
ณ ชายหาดทรายเม็ด ธนาคารปูแหลมผกัเบีย้ เป็นโครงการทีธ่นาคารออมสนิให้การสนบัสนนุให้กลุม่ประมง
พืน้บ้านเพาะพนัธุป์มู้าปล่อยกลบัคืนสู่ธรรมชาต ิโดยม ีเบญจพร นลิรตั ผูช่้วยผูอ้�านวยการธนาคารออมสิน 
สายงานกิจการสาขา 2 สุกญัญา ศรพิีพัฒน์ ผูอ้�านวยการภาค 4 และพนกังาน เข้าร่วม

เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์

 เมอืงไทยมอีะไรแปลกๆ ทุกเรือ่งแม้แต่การเมือง เลือกตัง้ไปแล้วได้รูพ้รรคทีไ่ด้คะแนนมาก
ที่สุดแล้ว แต่ยังจัดตั้งรัฐบาลกันไม่ได้ ซึ่งในต่างประเทศวันรุ่งขึ้นก็รู้ว่าใครจะเป็นนายกฯ คนใหม่  
จะเล่นการเมอืงกนัไปถงึไหนกัน ประชาชนเดือดร้อนไปกนัหมดแล้ว....   มาดูการเมืองท้องถ่ินกนับ้าง  
กม็คีวามเคลือ่นไหวมากอยู ่เพราะสมาคมใหญ่ทัง้ 3 สมาคมหลกั คอืสมาคม อบจ.ฯ สนันบิาตเทศบาลฯ 
และสมาคม อบต.ฯ ให้การต้อนรบั พธิา ลิม้เจรญิรตัน์ ว่าทีน่ายกฯ กนัอย่างเอกิเกรกิ พร้อมทัง้เสนอ
ปลดลอ็กท้องถิน่จ�านวน 29 เรือ่ง แต่ทีเ่คยผลกัดนักนัมานานมากแล้ว คอืเรือ่งการเลอืกต้ังผูว่้าราชการ
จงัหวัด ก็ตดิตามดกูนัว่าส�าเรจ็หรอืไม่...   มรีายงานการเลอืกตัง้ซ่อมหลายแห่งขณะนี ้ เร่ิมที ่ (กกต.
อบจ.สมุทรสาคร) ก�าหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
แทนต�าแหน่งทีว่่าง ใน 3 เขตเลอืกต้ัง ประกอบด้วย เขตเลือกตัง้ที ่8 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เขตเลอืกต้ังที ่1  
อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร และเขตเลอืกตัง้ที ่ 7 อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร เมือ่วนัอาทติย์ท่ี 28 
พฤษภาคมทีผ่่านมา ผลการเลือกตัง้ปรากฏว่า อนัดบั 1 (เบอร์ 3) สธุา ทรัพย์ศรี 2,930 คะแนน อนัดบั 2 
(เบอร์ 1) อนุสรณ์ กติตสุิขสนัต์ 2,165 คะแนน อนัดับ 3 (เบอร์ 2) สวิะ ลาภเลศิยิง่ยง (จากคณะก้าวหน้า) 
1,741 คะแนน...   ส่วนเลอืกตัง้ซ่อมสมาชกิสภาเทศบาลนครสงขลาอกี 1 ต�าแหน่ง เลอืกตัง้วนัที ่18  ม.ิย.  
ทีผ่่านมา มผีูส้มัครมทีัง้ส้ิน 6 คน และสดุท้ายอกีสนามท้องถิน่คือทีจ่งัหวัดยโสธร เลอืกต้ังซ่อมสมาชิกสภา  
อบจ.ยโสธร ปิดรับสมัครไปแล้ว   เรื่องทุจริตของท้องถิ่นยังมีเร่ือยๆ คราวนี้เกิดที่จังหวัดยโสธร 
อกีเช่นกนั เมือ่ อดลูย์ วนัด ีผูอ้�านวยการส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการทจุริตประจ�าจงัหวัดยโสธร 
เปิดเผยผลการด�าเนนิงานท่ีผ่านมาว่า ได้สัง่ฟ้อง มานติ ทองบ่อ นายกเทศมนตรีต�าบลทรายมูล ขณะน้ัน  
วนัชาต ิวงศ์ศร ีรองนายกเทศมนตรตี�าบลทรายมลู ขณะนัน้ สวุชิ มาสขาว ปลดัเทศบาลต�าบลทรายมูล ขณะน้ัน 

กบัพวก ในการเบกิจ่ายเงนิโครงการจดังานประเพณวีนัสงกรานต์ วนัผูส้งูอายแุละวนัครอบครวั ตามที ่
ทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ลงมติชีม้ลูความผดิทางอาญา และยงัพบว่ายงัมอีกีหลายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น บางแห่งได้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ�านวนมาก เช่น เทศบาลต�าบลห้องแซง, 
อบต.สร้างมิ่ง, ทต.กุดเชียงหมี อ�าเภอเลิงนกทา ซึ่งจะต้องตรวจสอบต่อไปว่า เกิดอะไรข้ึนกันแน่  

  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม “เละ” เมื่อเทศมนตรีออกมาแฉนายกฯ จดัซือ้จดัจ้างโดยไม่สจุริต 
โดยเฉพาะการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของโรงเรยีนเทศบาลวดัใหญ่ (ราชพงษ์) จ�านวน 12 เครือ่ง และ
โรงเรยีนเทศบาลวดัประทมุคณาวาส (นพิทัธ์หรณิสูตร์) จ�านวน 9 เคร่ือง รวม 21 เครือ่ง เครือ่งละ 22,000 บาท  
เป็นเงนิ 462,000 บาท โดยกล่าวหาว่า สมชาย ตนัประเสรฐิ นายกเทศมนตรีเมอืงสมทุรสงคราม จดัซือ้
คอมพวิเตอร์ไม่มีคณุภาพ อ้างมีคลปิเป็นหลกัฐานยืน่ให้ ป.ป.ช.สมทุรสงครามเรยีบร้อยแล้ว... 

  นีก็้ข่าวดัง สมภพ ไทยวฒันาตระกลู หรอื ส.จ.เบร์ิด ส.อบจ.เพชรบรูณ์ อ.บงึสามพนั 
มอบตัวกบัต�ารวจแล้ว อ้างท�าปืนลัน่ ไม่ได้ตัง้ใจยงิใส่ป้อม ตร. แต่ไม่เท่านัน้ทาง อบจ.เพชรบรูณ์  
มีมติไล่ออกจากต�าแหน่งอกีด้วย เพราะเสือ่มเสยีอย่างยิง่ ...   ลงไปทีจ่งัหวดัสงขลา ศาลอทุธรณ์ 

 เยีย่มให้ก�าลงัใจผู้ป่วยติดเตยีง
วรวุฒิ ตันวิสุทธ์ิ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  

กฤตภาส คชรตัน์ สท.นครนครสวรรค์ สจ.วรรณศิา กล่ินชยั 
พร้อมเจ้าหน้าท่ีส�านกัสาธารณสขุฯ เทศบาลนครนครสวรรค์ 
เยีย่มให้ก�าลงัใจผูป่้วยตดิเตยีง ในพืน้ทีช่มุชนยวุบณัฑติ ชมุชน
บางปรอง ชมุชนตลาดใหม่ ชมุชนสถานรีถไฟปากน�า้โพ

 ต้อนรับกงสลุใหญ่เวยีดนาม
นิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม 

พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ จ ูดกึ หยุง กงสุลใหญ่
สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวียดนาม ประจ�าจงัหวดัขอนแก่น พร้อม
คณะ ที่มาติดตามความคืบหน้า การจัดตั้งย่านวัฒนธรรม 
Vietnam Town ณ ส�านกังานเทศบาลเมอืงนครพนม

 ป้องกันและควบคุมโรคจากสตัว์สูค่น
สมศกัดิ ์ ลามอ รองนายกเทศมนตรนีครปากเกรด็ เปิด

โครงการป้องกันและควบคมุโรคจากสตัว์สูค่น ประจ�าปี 2566 
โดยงานสตัวแพทย์ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสขุ
และสิง่แวดล้อม เพือ่ให้ความรูเ้ร่ืองโรคพิษสนุขับ้า โรคเลปโต
สไปโรซสิ โรคแมวข่วน โรคไข้หวดันก แก่ประชาชน

สมชาย ตันประเสริฐ  อดูลย์ วันดี  พธิา ล้ิมเจรญิรตัน์ นราเดช ค�าทปัน์จกัรธร สุริแสง

ภาค 9 สงขลา อ่านค�าพพิากษา ให้ใบแดง จกัรธร สรุแิสง นายกเทศมนตรเีมืองเขารปูช้าง ฐานกระท�าผดิ 
กฎหมายเลอืกต้ัง “ใส่ร้ายป้ายสบีนเวทหีาเสยีง” ในการเลอืกต้ังท้องถิน่ เมือ่ 28 ม.ีค. 2564 สัง่ตดัสทิธิ
ทางการเมอืง 10 ปี และให้ชดใช้การเลอืกตัง้เป็นเงนิ 970,000 บาท ส่วนสมาชกิสภาเทศบาลฯ 17 คน รอด... 

  สนามเลอืกตัง้นายกเทศมนตรเีมอืงเขารปูช้างคนใหม่ เริม่คกึคกั โดย กกต.สงขลา ก�าหนดวันรับสมัคร
เลอืกตัง้ ระหว่างวนัที ่12-16 มถินุายน 2566 และก�าหนดให้มกีารเลอืกตัง้ ในวนัที ่23 กรกฎาคม 2566 
คาดว่า จะมีผูส้มัครหลายราย หนึง่ในนัน้คอื นราเดช ค�าทปัน์ อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
สงขลา และอดตีสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัสงขลา หลายสมยั ข่าวว่า ได้ไฟเขยีวและแรงหนนุ
จากบ้านใหญ่ประชาธปัิตย์สงขลา “คนนีม้าแรง” ชาวบ้านเหน็ผลงานเป็นทีป่ระจักษ์มาตัง้แต่เป็น ส.อบจ. 

สงขลา ซึง่ไม่เคยละเลยต่อปัญหาทกุข์สขุของชาวบ้านในพืน้ที.่..สวสัด ี!!



ปีที่ 17 ฉบับที่ 406 วันที่ 16-30 มิถุนายน 2566 ธรรมาภบิาล/มหาดไทย   5

สภาประชาชน-“ศรสุีวรรณ” ย่ืน ป.ป.ช.
สอบ “บ๊ิกตู”่ และ ครม. ฝ่าฝืน รธน.ร้ายแรง

เครอืข่ายองค์กรภาคประชาชน โดย นายอดลุย์ 
เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชน
พฤษภา 35 และญาตผิูส้ญูหายในเหตกุารณ์พฤษภา 
35  และ พ.ต.อ.วริตุม์ ศริสิวสัดบิตุร เลขาธกิาร
สถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  
(สป.ยธ.) ได้ยืน่ร้องต่อประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ว่า พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา และคณะรฐัมนตรี 
จงใจฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ในการออก 
พระราชก�าหนด (พ.ร.ก.) เม่ือวนัที ่19 ก.พ. 66 

โดยมสีาระส�าคญัว่า ... พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา  
และ คณะรัฐมนตรี กระท�าการอันเป็นการ 
จงใจฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ในการออก 
พระราชก�าหนด (พ.ร.ก.) ตามการเสนอของผูบ้ญัชาการ 
ต�ารวจแห่งชาติ ให้เลือ่นการใช้ 4 มาตราส�าคญัของ 
พ.ร.บ. ป้องกนัปราบปรามการทรมานและการกระท�า 
ให้บคุคลสญูหาย พ.ศ. 2565 คอืมาตรา 22, 23,  
24 และ 25 ท่ีประกาศในราชกจิจานเุบกษาและจะมี
ผลบงัคบัใช้ วนัที ่22 ก.พ. 66 ออกไปเป็นวันท่ี 1 ต.ค. 66  

โดยไม่มอี�านาจกระท�าได้ เนือ่งจากไม่เข้าหลกัเกณฑ์ 
ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ ให้ออก พ.ร.ก.ได้ 
เฉพาะเพือ่ประโยชน์ในอนัทีจ่ะรกัษาความปลอดภยั
ของประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ ความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติ
สาธารณะ และเป็นกรณฉีกุเฉนิทีมี่ความจ�าเป็นรบี
ด่วนอันมิอาจหลีกเลีย่งได้ เท่านัน้ 

กรณนีี ้ศาลรฐัธรรมนญูได้วินจิฉยั เม่ือ 18 พ.ค. 66  
ชี้ว่า การออก พ.ร.ก.ดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ  
ไม่สามารถบงัคบัใช้ได้ เครอืข่ายองค์กรภาคประชาชน 

สบืเนือ่งจาก รัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ ออก พ.ร.ก.เลือ่น
การใช้ พ.ร.บ.ป้องกนัการทรมาน/อุ้มหาย ออกไป
จากเดมิทีจ่ะต้องน�ามาบังคับใช้ในวนัที ่22 ก.พ. 66 
แต่รฐับาลได้ออก พ.ร.ก.เลือ่นการบังคบัใช้ออกไป 
เป็นวนัที ่1 ต.ค. 66 โดยอ้างว่า หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ไม่มคีวามพร้อม 

ต่อมา ส.ส.จ�านวน 99 คน ได้เสนอให้ประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า 
เป็นการใช้อ�านาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 
หรอืไม่ ซึง่ในทีสุ่ดศาลรฐัธรรมนญูได้วนิจิฉยัออกมา  
8 ต่อ 1 เมือ่ 18 พ.ค. 66 ทีผ่่านมาว่า พ.ร.ก.ดังกล่าว
ขดัต่อรฐัธรรมนญู ท�าให้ พ.ร.ก.ดงักล่าวตกไปไม่มี
ผลบงัคับใช้ ท�าให้กฎหมายอุม้หายต้องย้อนกลบัไป
บงัคับใช้ในวนัที ่22 ก.พ. 66 ตามเดมิ

... ชีใ้ห้เหน็ว่ารัฐบาลจงใจทีจ่ะฝ่าฝืนบทบญัญตัิ
แห่งรฐัธรรมนญูหลายมาตรา.. การกระท�าดังกล่าว 
อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนจรยิธรรมอย่างร้ายแรง... 
สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงร่วมมือ 
กับญาติวีรชนพฤษภา 2535 น�าความมาร้องต่อ 
ป.ป.ช. ให้ด�าเนินการไต่สวน สอบสวน เอาผิด
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงมาตรฐาน
ทางจรยิธรรมทีผู้่ใช้อ�านาจฝ่ายบรหิารต้องรบัผิดชอบ 
ตามท่ีกฎหมายก�าหนด

กรณีศึกษาเสริมสร้างทักษะการติดตั้งปรับปรุง
ดแูลระบบโซล่าเซลล์ให้แก่นกัเรยีนวทิยาลัยเทคนคิ
สมทุรสาคร จังหวดัสมทุรสาคร และโครงการสาม 
ประสานสร ้างรากฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน:  
การร่วมลดขยะลงสูท่ะเลสูก่ารสร้างประโยชน์ใหม่ และ 
โครงการจุดประกายจากแสงสว่าง...สู่ความยั่งยืน
ทีบ้่านไร้แผ่นดนิ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จนัทบรุ ี โดย
กระบวนการมส่ีวนร่วม ทัง้สองโครงการไม่เพยีงแต่
เป็นการสร้างความมัน่คงทางพลงังานให้กบัชมุชน 
และสังคมเท่านั้น แต่เป็นการสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับชมุชนอีกด้วย 

การเพือ่ส่งเสรมิสวสัดิการสงัคม 3 โครงการ 
ได้แก่ โครงการรูปแบบการพัฒนาสิทธิประโยชน์
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก แก ่
ผูป้ระกันตนในระบบประกนัสงัคม โครงการ Food 
for Good การส่งเสริมภาวะโภชนาการอย่างยัง่ยนื 
กรณีศึกษาโรงเรียนวัดส�าโรง (หิรัญราษฎร์ภักดี

ลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบัน 
พระปกเกล้า ได้ด�าเนนิการจัดการศกึษาอบรม 
ไปแล้วถึง 26 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ 
การสร้างบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามเข้าใจ  เกีย่วกบั
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อย่างกว้างขวางและรอบด้าน มีพฤติกรรม 
ทีเ่หมาะสมกบัระบอบประชาธปิไตย ยดึมัน่ใน
สนัตวิิธแีละธรรมาภบิาล 

นอกจากการศึกษาเล่าเรียนในประเด็น 
ในเรือ่งเหล่านัน้แล้ว หลกัสตูร ปปร. ยงัได้มุง่เน้น
ให้นักศึกษาตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในความ
เป็นพลเมืองของตนเอง ภายใต้หลักการส�าคัญคอื  
“การเป็นผูน้�าทีด่แีละได้รบัการยอมรบัในสงัคมนัน้ 
มิใช่เพียงเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองให้เป็น 
ผูน้�าท่ีเก่งและโดดเด่นเหนอืผูอ้ืน่ฝ่ายเดยีวเท่านัน้  
สิง่ท่ีจ�าเป็นส�าหรบัผูน้�าทีต้่องค�านงึถงึเป็นอย่างยิง่ 
คอื การคนืประโยชน์ส่วนรวมกลบัสูสั่งคม”  

ดังนั้น นอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู  ้
ในห้องเรยีนแล้ว นกัศกึษายงัต้องลงชมุชน ปฏบิตังิาน 
เพ่ือสังคม อันเป็นหนึ่งในวิธีการศึกษาเรียนรู ้
ในลักษณะที่จะช่วยส่งเสริม และกระตุ้นให้
นักศึกษาได้เข้าไปสัมผัสปัญหาท่ีแท้จริงของ
ชมุชนและสงัคม เข้าใจและร่วมแก้ไขปัญหา ท่ี
สอดคล้องกบัความต้องการของชมุชน เพือ่สร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยัง่ยนื เป็นพละก�าลงัให้กับบ้านเมือง 

ในปีการศกึษาทีผ่่านมานกัศกึษา ปปร. 26 ได้
ท�าโครงการดีๆ เพื่อคืนประโยชน์ส่วนรวมกลับสู่
สงัคม จ�านวน 10 โครงการ ในรูปแบบแซนด์บอ็กซ์ 
(Sandbox) ทดลองด�าเนินการในชุมชนที่น�าไปสู่
การผลักดนัเชิงนโยบายทีส่�าคญั ดงัต่อไปนี้ 

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ เพื่อ 
ส่งเสรมิการพึง่พาตนเอง  โดยม ี3 โครงการทีเ่กีย่วข้อง  
ได้แก่ โครงการยกระดบัขนมถ้วยชุมชนสู.่.วิสาหกจิ
เพือ่สงัคมทีย่ัง่ยนื, โครงการการสร้างการรวมกลุม่
เพือ่จดัการปัญหาความเหลือ่มล�า้ของชาวนาในการ
เข้าถึงเทคโนโลยแีละพัฒนาการผลติข้าวอย่างยัง่ยืน 
และโครงการยกระดับตลาดชุมชน ค.ส.ธ. บางปู  
ทั้ง 3 โครงการเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีงาน  
มอีาชพี และทีต่่อยอดมาจากเอกลกัษณ์ท้องถ่ินและ 
ความเข้มแขง็ของคนในชมุชน พัฒนาต่อยอดไปถงึ
การพึ่งพาตัวเอง อย่างมีภูมิคุ้มกันสมดังหลักการ
เศรษฐกจิพอเพยีง 

การส่งเสริมความม่ันคงทางพลังงานและ
สนบัสนนุเศรษฐกิจหมนุเวยีน ม ี2 โครงการได้แก่ 
โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้พลังงานทดแทน 

วทิยา) อ. บางกรวย จ. นนทบรุ ี และโครงการ
ระบบบริการสุขภาพ กรณีการถ่ายโอนอ�านาจ
ไปสูอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ 3 โครงการ
เป็นโครงการที่มุ่งเน้นไปสู่การบริหารจัดการ
สวสัดกิารสงัคมในด้านต่างๆ โดยไม่จ�าเป็นต้อง
เพ่ิมเงนิงบประมาณในจ�านวนมาก แต่สามารถ
กระจายทรัพยากรต่างๆ ให้กับคนในสังคมได้
อย่างทัว่ถงึ 

การส่งเสริมการรับรู ้เก่ียวกับสิทธิและ
หน้าท่ีพลเมอืง ม ี 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ 
การใช้เกมกับการส่งเสริมทกัษะพลเมอืงในชัน้เรียน:  
กรณศึีกษาโรงเรียนเทศบาลบางกะดี

สรปุ
ทัง้ 10 โครงการของนกัศกึษา ปปร. 26  

มุง่เน้นการดงึศกัยภาพด้านต่างๆ ของนกัศกึษา 
ให้น�าออกมาใช้อย่างเตม็ที ่เพือ่พฒันาตนเอง และ 
พฒันาสงัคมประชาธปิไตยได้อย่างเป็นรปูธรรม  
โดยให้สมาชกิทกุคนมีส่วนร่วมในการด�าเนนิงาน  
โดยมกีารระบกุจิกรรม หน้าท่ีความรบัผิดชอบ  
ภายใต้หลักการสูงสุดคือ เพ่ือเป็นการคืน
ประโยชน์ส่วนรวมกลบัคนืสู่สงัคม 

ผูเ้ขยีน : วทิยาลยัการเมอืงการปกครอง 
สถาบันพระปกเกล้า

ปปร. 26 ร่วมสานพลังพลเมือง  
คืนประโยชน์ส่วนรวมกลับสู่สังคม

เป็นเจ้าพนักงาน เรยีกรบัทรพัย์สินโดยมิชอบ
สวสัดคีรบัท่านผูอ่้านทีเ่คารพ เผลอแวบเดยีว 

ไปอีกครึ่งปีแล้ว บ้านเรามีอะไรเกิดขึ้นมาก  
ไม่ว ่าการเลือกตั้งที่พรรคก้าวไกลได้รับ 
เลือกเป็นเสียงมากที่สุด ก็ต้องดูกันอีกเดือน
สองเดือนครับว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรี
คนที่สามสิบ แต่ก่อนนั้นก็คงจะต้องเลือก 
ประธานสภาที่แต่ละพรรคหมายปองกัน 
จนทะเลาะเบาะแว้งรายวัน ชาวบ้านเลือก 
พวกท่านเข้ามามากแล้วกอ็ย่าสญูเสยีความเป็น 
ฝ่ายประชาธปิไตยนะครบั 

มาว่าเรือ่งทจุรติกันต่อนะครบั ช่วงปลายปี
ทีแ่ล้วมาจนถงึปีนี ้ เราคงได้ยินเรือ่งจบัสดหรอื
การล่อซ้ือล่อจับเจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีทุจริตกัน
หลายราย โดยการสนธกิ�าลงัหรอืประสานความ 
ร่วมมือกันระหว่างส�านักงาน ปปป.ต�ารวจ 
ส�านกังาน ป.ป.ท. และส�านกังาน ป.ป.ช. เข้า
จบัสดข้าราชการตัง้แต่ระดับอธบิดเีรยีกรบัเงนิ
ลูกน้องคากรม ผู้อ�านวยการโรงเรียนในสังกัด 
กรงุเทพมหานคร เรยีกรบัเงนิจากผูป้ระกอบการ 
อาหารกลางวันเด็กนักเรียนหลายแสนบาท  
วนันีก็้ถกูให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

แต่ตามทางสอบสวนวินัยและทางคดี
อาญาก็คงใช้เวลาอีกระยะหนึง่ครบั 

กลวัอย่างเดยีวครับ ถ้าการลงโทษล่าช้ามนัก็
อาจเป็นเรือ่งทีป่ระชาชนเบือ่หน่าย ต่อมาตรการ
ทางกฎหมายทีย่งัต้องให้ความเป็นธรรมในการ
ต่อสูค้ด ี ภายใต้กระบวนการยตุธิรรมทีย่งัต้อง
ผ่านหลายขั้นตอน ไม่ว่าทางวินัยที่สามารถ
อทุธรณ์ได้ หรือทีส่ดุยังไปสูก้นัท่ีศาลปกครองต่อ 
ทางคดอีาญายงัต้องไปทางอยัการ เพือ่พจิารณา
ส่งฟ้องศาลต่อ ไม่รู้ว่าอีกกี่ปี ถ้ามีโอกาสแก้
กฎหมายควรปรับแก้กฎหมายเรือ่งน้ีด้วยว่า ถ้า 
เป็นการจับสดซึ่งมีความผิดชัดเจนและเป็น 
การกระท�าผดิซึง่หน้าเช่นนี ้ควรทีจ่ะมกีระบวนการ 
ที่รวดเร็ว ไม่ว่าการไต่สวน การฟ้องคดี และ
พจิารณาโทษ ข้าราชการทีค่ดิจะท�าเรือ่งเช่นนี้ 
จะได้เกรงกลัวกันบ้าง หาไม่แล้วมันก็จะเกิด 
เรือ่งเช่นนีเ้รือ่ยไป 

ดงัเช่นทีท่่านผูอ่้านคงทราบว่ามเีร่ืองเกดิขึน้ 
อกี เมือ่กลางเดอืนพฤษภาคมทีผ่่านมา ที ่ปปป.
ต�ารวจ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. เจ้าหน้าท่ี ป.ป.ช. 
ประจ�าจงัหวดันครสวรรค์ และเจ้าหน้าที ่ปปง.  
เข้าจับกุม นายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน  
นายอ�าเภอแม่วงก์ จงัหวดันครสวรรค์ในความผดิ 
ฐาน “เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สิน 
โดยมชิอบ, เป็นเจ้าพนกังานปฏบิตัหิรอืละเว้น 
การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ” ภายในห้องท�างาน 
ทีว่่าการอ�าเภอแม่วงก์ 

สืบเนื่องจากนายอ�าเภอแม่วงก์รายนี้ 
มีพฤติกรรมเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการ
สนามไก่ชนแห่งหนึง่ในพืน้ที ่ แลกกบัการออก

ใบอนญุาต (พ.น.4) เพือ่ให้สามารถจดัให้มกีาร
เล่นการพนันได้ โดยเรยีกเก็บเป็นรายเดอืนๆ ละ 
3,000 บาท ทัง้ทีต่ามความเป็นจรงิแล้ว การขอ 
ใบอนญุาตดงักล่าว จะเสยีค่าธรรมเนยีม สงัเวยีนละ  
220 บาทต่อเดอืน ซึง่สนามชนไก่ของผูเ้สยีหาย  
ม ี6 สงัเวยีน จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพยีงแค่  
1,320 บาทต่อเดือน 

แต่ทีต้่องเรยีกเกบ็เพิม่นัน้ นายอ�าเภอรายนี้
อ้างว่าเป็นค่าดแูล เจ้าของบ่อนไก่จ�ายอมเพราะ
เกรงจะกระทบธุรกจิ ทีผ่่านมาเจ้าของบ่อนยอม
จ่ายเงนิให้ไปแล้ว 2 เดอืน รวม 6,000 บาท  
ก่อนที่ต่อมาจะขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
จงึตดิค้างอยู ่1 เดอืน ท�าให้ถกูนายอ�าเภอรายนี้
ทวงถาม พร้อมบงัคบัให้จ่ายล่วงหน้าอกี 3 เดอืน 
รวม 12,000 บาท โดยข่มขูว่่าหากไม่จ่ายสนาม
ไก่ชนจะถกูปิด 

ด้วยความหวาดกลวั เจ้าของบ่อนจึงน�า
เร่ืองเข้าร้องเรียน ก่อนจะมีการวางแผนให้
เจ้าของบ่อนทีเ่ป็นผูเ้สียหายน�าเงนิส่วนทีเ่หลอื
ไปจ่ายให้กบันายอ�าเภอรายนีต้ามข้อเรยีกร้อง 

กระทั่งเมื่อเห็นว่า มีการเรียกรับเงินจริง 
จงึแสดงตวัเข้าจับกมุได้พร้อมกบัเงนิของกลาง 
ดังกล่าว สอบสวน ซึ่งจากการสอบถาม 
นายอ�าเภอรายนี ้ในช้ันจบักมุรบัว่าเงนิของกลาง
เป็นของเจ้าของบ่อนไก่ผู้เสียหายจริง แต่เป็น 
เงินสนบัสนนุใช้ปรับปรุงสถานท่ีว่าการ ปรบัปรงุ
สนามหญ้ารอบพื้นท่ี แต่ขอให้การปฏิเสธ 
ข้อกล่าวหาในชัน้สอบสวน แต่เจ้าหน้าทีไ่ม่ปักใจ
เชือ่ เพราะมีพยานหลกัฐานชดัเจน 

หลงัจากนี ้จะต้องลงพืน้ที ่อ.แม่วงก์อกีคร้ัง 
เพือ่สอบปากค�าพยานบุคคล โดยเฉพาะกลุม่เจ้า
หน้าท่ีอ�าเภอในประเด็นเกี่ยวกับขั้นตอน การ
ออกใบอนญุาตต่างๆ เพือ่น�าไปประกอบส�านวน
คดใีห้มคีวามแน่นหนามากขึน้ ก่อนสรปุส�านวน
น�าส่งต่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาตาม
กฎหมายต่อไป

กอ็ยากย�า้เตอืนเรือ่งเช่นนีไ้ว้เป็นอทุาหรณ์   
ให้ข ้าราชการพึงระวังการปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้วยความสุจริต ใช้ดุลพินิจในการอนุญาต
เรือ่งใดกต็าม ให้อยูภ่ายใต้กรอบข้อกฎหมาย
โดยชอบ หาไม่แล้วกค็งเป็นเช่นเรือ่งนีค้รับ

ล่าวกันว่า ... คนเราต้องอยูด้่วย “ความหวงั” 
เพราะความหวงัจะเป็นแรงผลกัดนัให้เราท�า 

ในส่ิงต่างๆ เพื่อเป้าหมายที่วาดหวังหรือตั้ง 
ความหวงัไว้ และยงัเป็นพลงัในการก้าวเดนิต่อไป
ข้างหน้าอกีด้วย

แหม ! แต่จะว่าไป คนเราก็มคีวามหวังในหลาย
เรือ่งหลายแบบนะครับ และเชือ่ว่า ... ในทุกๆ วันท่ี 1  
และวนัที ่16 ของเดอืน กถ็อืเป็นวนัแห่งความหวงั 
ของใครหลายคน ที่จะได้เลื่อนช้ันเป็นเศรษฐี 
ถูกลอตเตอรีร่างวลัใหญ่  นอกจากนี ้ ... ในทกุๆ  
วนัท่ี 10 ของเดอืน ผูส้งูอายแุละผูพ้กิารกร็อคอย 
เบีย้ยงัชพีอย่างมคีวามหวงั เพือ่ทีจ่ะน�าเงนิไปจับจ่าย 
ใช้สอย ซื้ออาหารและข้าวของเครื่องใช้ในการ 
ด�ารงชีวติเช่นกนัครบั ... 

วนัน้ี ... ผู้เขยีนกม็คีดน่ีาสนใจเกีย่วกบัการจ่าย
เบีย้ยังชพีผูส้งูอายแุละผูพิ้การกลุม่หน่ึงมาฝาก ที่
อยูดี่ดีก็เกิดปัญหาขึน้ จากเคยได้รบัเงนิเป็นปกติ
ทกุเดอืนผ่านธนาคารชมุชน แต่อยู่มาวันหน่ึง ... 
นายก อบต. ซึง่ได้รบัเลอืกเข้ามาใหม่ กไ็ม่ยอมจ่าย
เบีย้ยงัชพีเข้าธนาคารชมุชนให้พวกเขาเหล่านัน้เสยี 
ดือ้ๆ จนท�าให้ลงุป้าน้าอาหรอืผูท้ีเ่สยีสทิธ ิรวมตวักนั 
ยืน่ฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครอง 

ฟ้องขอให้จ่ายเบ้ียยังชีพผูส้งูอายุ
และผูพ้กิาร ... ผ่านธนาคารชุมชน

โดยเรือ่งราวของคดมีอียูว่่า ... ผูฟ้้องคดทีัง้  
60 คน ประกอบด้วยผู้สูงอายแุละผูพ้กิารทีมี่สทิธไิด้รบั 
เบีย้ยังชพีผู้สูงอายุและเบีย้ความพกิาร ซึง่ทีผ่่านมา 
จะรับเงินดังกล่าวผ่านทางบัญชีเงินฝากองค์กร 
การเงนิชมุชน หรอืทีเ่รยีกว่าธนาคารชมุชน จนกระทัง่มี 
นายก อบต. คนใหม่ ซ่ึงไม่ยอมโอนเงินเข้าบญัชี 
เงนิฝากของธนาคารชมุชนให้แก่ผูฟ้้องคดทีัง้ 60 คน  
เหมอืนเช่นเคย ท้ังทีไ่ม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดท้ัีงหมด
ขาดคุณสมบตัแิต่อย่างใด 

ทัง้นี ้นายก อบต. กไ็ด้ให้เหตผุลว่า การจ่ายเงนิ 
ด้วยวิธีการโอนเข้าบัญชีของธนาคารชุมชนนั้น 
ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ ์
ที่เกี่ยวข้อง เพราะการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 
จะต้องเป็นบญัชเีงนิฝากของธนาคารพาณชิย์ท่ีจดัตัง้ 
ขึน้ตามพระราชบัญญตักิารธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 
2505 ซึง่มีสถานะเป็นนิตบิคุคลตามกฎหมายและ
มกีฎหมายรับรอง จึงไม่สามารถจ่ายเงินให้ผูฟ้้อง 
คดทีัง้ 60 คน ด้วยวธีิการเดิมคือโอนเข้าบญัชเีงินฝาก 
ของธนาคารชุมชนได้ โดยได้ประชาสัมพันธ์ให ้
ผูม้สิีทธิมารับเงนิสดหรอืแจ้งบญัชธีนาคารพาณชิย์ 
เช่น ธนาคารกรงุไทย ธนาคารออมสิน เพือ่จะโอน
ให้ตามสิทธิต่อไป แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดประสงค ์
จะให้มกีารจ่ายเงนิผ่านธนาคารชมุชนเช่นเดิม 

ผู ้ฟ ้องคดีทั้ง 60 คน จึงน�าคดีมาฟ้อง 
ต่อศาลปกครอง โดยมคี�าขอให้ศาลมคี�าพิพากษาให้ 
นายก อบต. (ผูถู้กฟ้องคด)ี จ่ายเงนิเบีย้ยงัชพีให้แก่ตน 
ตามสทิธ ิโดยการโอนเงนิผ่านธนาคารชุมชน 

ประเด็นปัญหาชวนคดิ ... การท่ีนายก อบต. 
ไม่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง 60 คน ผ่านธนาคารชุมชน 
เป็นการละเลยต่อหน้าท่ีตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้
ต้องปฏบิตัหิรือไม่ ? 

 ค�าวินจิฉยัควรรู้ 
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า  

พระราชบัญญติัการธนาคารพาณชิย์ พ.ศ. 2505 ได้ถกู 
ยกเลกิไปแล้วโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัิ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ประกอบกับ
ระเบยีบทีใ่ช้บังคบัขณะนัน้ คอื ระเบยีบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิเบีย้ยังชีพ 
ผูส้งูอายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2552  
(ปัจจุบนัแก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2562) และ
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2553 (ปัจจุบนัแก้ไข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2561) ไม่ได้ก�าหนดนยิาม
ความหมายของธนาคารไว้ จงึไม่อาจขยายความ
ได้ว่าธนาคารตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบทั้งสอง
ฉบบั จะต้องเป็นธนาคารพาณชิย์เท่านัน้ 

แม้ว่าธนาคารพาณชิย์จะถือได้ว่าเป็นสถาบนั
การเงินหลักที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีสาขา
ทั่วประเทศก็ตาม แต่ยังมีข้อจ�ากัดบางประการ 
ที่ท�าให ้ไม ่สามารถให้บริการได ้อย ่างทั่วถึง  
โดยเฉพาะพ้ืนทีช่นบทห่างไกล ประกอบกับองค์กร

การเงนิชมุชนหรอืธนาคารชมุชน แต่เดมิคอืชมรม

ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาองค์กร

ชมุชน (องค์การมหาชน) และได้รับการสนบัสนนุ

จากธนาคารออมสิน โดยให้คณะกรรมการกลุ่ม 

ไปอบรมการใช้โปรแกรมระบบธนาคารชุมชน และต่อมา  

ในปี พ.ศ. 2548 ได้เปิดบริการเป็นสถาบัน 

การเงนิชมุชน และได้รบัการสนบัสนนุด้านอ่ืนๆ จาก 

สถาบนัพัฒนาองค์กรการเงนิชุมชน จงึได้เปลีย่น

มาเป็นธนาคารชมุชน โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่เป็น

ศูนย์กลางทางการเงินของประชาชนในต�าบล และ

ให้สนิเชือ่ (เงนิกู)้ กบับคุคล กลุม่องค์กรต่างๆ ใน

ต�าบลและใกล้เคยีง รวมทัง้เพือ่ฝากเงิน โอนเงิน 

และช�าระค่าบรกิารต่างๆ ด้วย 

ทั้งนี้ ตามข้อ 13 ของระเบียบกระทรวง

มหาดไทยทัง้สองฉบบัดงักล่าว มเีจตนารมณ์ให้

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ

ให้แก่ผูม้สีทิธิเป็นส�าคญั โดยเฉพาะข้อ 13 วรรค

สาม ซ่ึงก�าหนดให้ “การโอนเงินเข้าบัญชีเงิน

ฝากธนาคารให้เป็นไปตามทีอ่งค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ก�าหนดหรอืตามท่ีตกลงกนัเป็นอย่างอืน่” 

เมื่อปรากฏว่าก่อนที่นายก อบต. จะระงับ

การโอนเบี้ยยังชีพของผู้ฟ้องคดี ได้เคยจ่ายเงิน

ดงักล่าวให้แก่ผูฟ้้องคด ี โดยโอนเข้าบญัชเีงินฝาก 

ของธนาคารชมุชน จงึฟังได้ว่าการด�าเนินการจ่ายเงนิ 

เบี้ยยังชีพที่พิพาท เป็นกรณีท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ได้ตกลงไว้เป็นอย่างอืน่กบัผูฟ้้องคดี 

ที่จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารชุมชน 

ตามนัยข้อ 13 วรรคสาม ของระเบียบทั้งสอง

ฉบบัดังกล่าว 

ก

ดังนั้น เมื่อผู ้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะได้รับเงิน 
เบีย้ยงัชพี นายก อบต. จงึต้องด�าเนนิการโอนเงนิ 
เข้าบญัชเีงินฝากของธนาคารชมุชนในนามผูม้สีทิธิ  
ภายในวนัที ่ 10 ของทกุเดอืน เมือ่ไม่ด�าเนนิการ 
จงึถือเป็นการละเลยต่อหน้าทีต่ามท่ีกฎหมายก�าหนด 
ให้ต้องปฏบิติั 

ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษายืนตามศาล
ปกครองชั้นต้นที่ให้นายก อบต. ด�าเนินการ 
จ่ายเงินเบ้ียยงัชพีผูส้งูอายุและเบีย้คนพกิารให้แก่ 
ผู้ฟ้องคดีตามกฎหมาย ด้วยวิธีการโอนเงินผ่าน
องค์กรการเงนิชมุชนหรอืธนาคารชมุชน ในนาม
ของผูฟ้้องคดแีต่ละบคุคล หรอืโดยวิธกีารอืน่ตาม 
ที่ได้ตกลงกันในภายหลัง และให้ด�าเนินการ 
ให้แล้วเสรจ็ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีค่ดถึีงทีส่ดุ 
(ค�าพพิากษาศาลปกครองสงูสุดที ่อร. 228/2565) 

 บทสรุปชวนอ่าน 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความ

พิการให้แก่ผู้มีสิทธินั้น ระเบียบในเรื่องดังกล่าว
ได้ก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จ่ายเป็น
เงนิสด หรอืโอนเข้าบญัชเีงนิฝากธนาคารในนาม 
ผูม้สีทิธไิด้รบั หรอืในนามผูด้แูลผูพ้กิารเป็นรายเดอืน 
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ซึ่งการโอนเงิน 
เข้าบญัชเีงนิฝากธนาคารนัน้ ให้เป็นไปตามทีอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก�าหนดหรือตามที่ตกลงกัน
เป็นอย่างอืน่ จงึไม่อาจตคีวามขยายไปว่าต้องเป็น
บญัชีเงนิฝากของธนาคารพาณชิย์เท่านัน้ ซ่ึงการ
จ่ายเบ้ียยังชีพผ่านธนาคารชุมชนถือเป็นกรณีที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้ตกลงไว้เป็นอย่างอืน่
กบัผูม้สีทิธ ิซ่ึงสามารถท�าได้ตามกฎหมาย  ฉะนัน้ 
การทีน่ายก อบต. ไม่ยอมจ่ายเบีย้ยงัชพีผ่านทาง 

ธนาคารชุมชน จึงถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ 
ตามทีก่ฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏบิตั ิ ท้ังน้ี ปัจจุบัน 
ระเบยีบการจ่ายเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายแุละเบีย้ความ 
พกิารตามข้อพพิาททัง้ 2 ฉบบันี ้ได้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิ  
ซึง่สาระในส่วนดังกล่าวยังคงเดมิ 

อนึ่ง ส�าหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (มีอายุครบ 
60 ปีบริบูรณ์) เป็นสวัสดิการของรัฐท่ีเปิดให ้
ลงทะเบยีนทกุปี สามารถตดิต่อขอลงทะเบยีนและ
ย่ืนค�าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วยตนเอง
หรือหากไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง  
ก็สามารถมอบอ�านาจเป็นลายลักษณ์อักษร 
ให้ผูอ้ืน่มาด�าเนนิการแทนได้ท่ีส�านกังานเขตส�าหรบั 
กรุงเทพมหานคร หรือที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินทีต่นมภูีมลิ�าเนา ณ ส�านกังานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่หรอืสถานทีท่ีอ่งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ก�าหนด  ทัง้นี ้ กรณผีูส้งูอายทุีม่อีายุ 
59 ปี สามารถลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2565-เดอืนพฤศจิกายน 2565 และเดอืนมกราคม 
2566-เดอืนกนัยายน 2566 โดยจะได้รบัเบีย้ยงัชพี
ในเดือนถดัไป เมือ่อายุครบ 60 ปีบรบูิรณ์ และกรณี
ผูส้งูอายคุรบ 60 ปีบริบรูณ์ขึน้ไปและยงัไม่เคยลง
ทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ สามารถลงทะเบียนได้
ตัง้แต่เดอืนตลุาคม 2565-เดอืนพฤศจิกายน 2565 
และเดือนมกราคม 2566-เดือนกันยายน 2566 
โดยจะได้รับเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 
เป็นต้นไป โดยเตรียมบัตรประจ�าตัวประชาชน 
ทะเบียนบ้าน และสมดุบัญชเีงนิฝากธนาคาร (ใน 
กรณปีระสงค์จะรบัเบีย้ผ่านธนาคาร) ไปด้วยนะครับ 
   (*ปรึกษาคดีปกครอง ได้ที่สายด่วนศาล 
ปกครอง 1355)

 ธัญธร ปังประเสรฐิ ผูอ้�านวยการกลุ่มพฒันางานคดีปกครอง ส�านักส่งเสรมิงานคดีปกครอง ส�านักงานศาลปกครอง

ถอืว่า จงใจฝ่าฝืนรฐัธรรมนญู มาตรา 172 อย่างชดัแจ้ง  
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกฎหมายส�าคัญและ 
หลักนิติธรรมของชาติอย่างร้ายแรง จึงเป็นหน้าที่
ของ ป.ป.ช. จะต้องไต่สวนตามมาตรา 235 และ 
ส่งให้ศาลฎกีาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงสัง่ให้
พ้นจากต�าแหน่ง และตดัสทิธ์ิทางการเมอืง รวมทัง้ส่ัง
ให้หยดุปฏบัิติหน้าทีร่ะหว่างการพจิารณา...

ด้าน นายศรีสวุรรณ จรรยา เลขาธกิารสมาคม
องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้ยื่นค�าร้องต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. สาระส�าคัญมีดังนี้ .... 

ห
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วว.ประสานมือกบั มูลนิธิไทยรกัษ์ป่า 
น�างานวิจยัสร้างอาชีพสูชุ่มชนย่ังยืน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) จบัมอืกบั “มูลนธิไิทย
รักษ์ป่า” ซึง่สนบัสนนุโดยบรษิทั ผลติไฟฟ้า 
(มหาชน) หรอื เอก็โก กรุป๊ น�างานวจิยัและ
องค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมของ วว. ไปส่งเสริมความเข้มแขง็
และสร้างอาชพีให้กบัชมุชนในพืน้ทีป่่าต้นน�า้

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู ้ว ่าการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ลงนามความ
ร่วมมอืกบั นายเทพรตัน์ เทพพทัิกษ์ ประธาน
กรรมการ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า และกรรมการ 
ผู้จดัการใหญ่ บรษิทั ผลติไฟฟ้า (มหาชน) หรอื  
เอก็โก กรุป๊ ในการส่งเสรมิความร่วมมอืเชงิบรูณาการ 
เพื่อการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิง 
พาณิชย์และเชิงสังคม มุ ่งถ่ายทอดผลงาน 
วจิยั องค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่ชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน�้า เพ่ือ 
ส่งเสรมิความเข้มแขง็และยกระดบัคณุภาพชวีติ
ของชุมชนให้สามารถอยูร่่วมกบัป่าอย่าง ยัง่ยนื 

ม.เกษตร สร้าง รพ. - เปิดคณะแพทย์
น�าร่อง 4 สาขาหวงัฮับรักษาต่างชาติ

จากการทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เปิดคณะ
แพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์การเกษตรและ 
ชวีนวตักรรม (Ago-Medicine and Bio-Innovation)  
ซึ่ ง จะรั บนั ก ศึกษารุ ่ นแรก ในป ี การศึ กษา  
2567 จ�านวน 48 คน เพือ่ผลิตบณัฑติแพทย์เฉพาะ
ทาง ทีม่คีวามเชีย่วชาญและมคีวามรูท้างการรกัษา
โรคจากสตัว์สู่คน, โรคจากสารเคมทีางการเกษตร,  
โรคท่ีเกิดจากเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร,  
โรคจากการบริโภคอาหาร ฯลฯ พร้อมกับจัดตั้ง
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ริมถนน 
วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า 
สายสแีดง (บางเขน) ซึง่เดมิเป็นหอพกันิสติหญงิท่ีสร้าง 
เมื่อ 50-60 ปีแล้ว เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรม  
ไม่คุม้ค่ากบัการซ่อมแซม จงึได้เปลีย่นมาเป็นสถานท่ี 
โครงการอทุยานการแพทย์

ดร.จงรกั วชัรนิทร์รตัน์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์ กล่าวว่า โครงการอทุยานการแพทย์
ของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์มีพืน้ท่ี 50 ไร่ แบ่ง
ออกเป็นการก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์, คณะ

พยาบาลศาสตร์, คณะทันตแพทย์ และโรงพยาบาล
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ขนาด 400 เตยีง จ�านวน  
25 ไร ่ โดยจะเริ่มตอกเสาเข็มส�าหรับสร ้าง 
โรงพยาบาลประมาณเดอืนตลุาคม 2566

ส่วนท่ีดนิอกี 25 ไร่ทีเ่หลอืจะออกแบบให้เป็น
สวนสาธารณะทางการแพทย์ (Medical Park)  
เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลสีเขียว ตามแนวทาง 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals-SDGs) ของสหประชาชาติ 
โดยสถานท่ีจะรายล้อมไปด้วยต้นไม้และพันธุ์ไม้
หลากหลายชนดิ เพือ่ให้ผูป่้วยและญาติของผูป่้วย

ทางหนึ่งเพ่ือช่วยประเทศไทยในอนาคต ขณะที่
อีกทางหนึ่ง เราต้องการเป็น “ฮับ” เพ่ือรองรับ 
คนต่างชาตทิีจ่ะเข้ามารกัษาในประเทศไทยด้วย โดย
เฉพาะโรคจากสัตว์สู่คน-โรคจากสารเคมีทางการ
เกษตร-โรคทีเ่กดิจากเครือ่งจกัรกลทางการเกษตร 
และโรคจากการบรโิภคอาหาร ถ้าเราท�าถงึตรงจุด
น้ันได้ จะท�าให้คนต่างชาติท่ีมีฐานะเข้ามารักษา 
ทีโ่รงพยาบาลของเรา

“ผมวางแผนว่า หลังจากนิสิตแพทย์จบปี 6  
จะคัดเลือกเพ่ือส่งคนท่ีเรียนเก่งๆ ไปเรียนแพทย์ 
เฉพาะทาง ท่ีประเทศอังกฤษ เพราะที่นั่น 
มโีรงพยาบาลในลกัษณะเดยีวกนักบัเรา เพือ่ให้เขาน�า 
ความรู้กลับมาประยุกต์ใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยต่อไป 
ขณะเดียวกัน ก็ต้องหาแพทย์เฉพาะทางที่อยู่ใน 
เมอืงไทยเข้ามาเสรมิทัพ พร้อมๆ กบัขยายจ�านวน

ก่อให้เกดิการสร้างรายได้ให้กบัชมุชน ลดการเก็บเหด็ป่า 
โดยใช้วิธีการเผาท�าลายป่าไม้ และปัญหาหมอกควนั 
ในอนาคต 

และยงัได้ร่วมกันพฒันาเทคโนโลยกีารยืดอายุ 
การเก็บรกัษาลูกประ หรือลูกกระ เป็นเมล็ดของต้นประ  
ไม้ยืนต้นที่พบได้ในพื้นที่ทางใต้ เป็นการสร้าง 
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่
บ้านในหมง อ.พรหมคีร ีจ.นครศรธีรรมราช ถือว่า

อนุรักษ์ผืนป่าที่เป็นทรัพยากรและทุนชีวิต และ 
4. การฟื้นฟูพื้นที่ป่าเส่ือมโทรม เพื่อเพิ่มพื้นที่
ป่าให้กับประเทศ และผลักดันให้เกิดการใช้
ประโยชน์ของงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม กบัเครอืข่ายของมลูนธิ ิได้แก่ พืน้ที่
จงัหวัด เชยีงใหม่ ชยัภมู ิและนครศรธีรรมราช ให้ 
เกิดผู ้รับและการใช้ประประโยชน์เทคโนโลยี  
สูก่ารพฒันาชมุชน เช่น การสร้างมลูค่าเพิม่และ
การแปรรปูผลผลติทางการเกษตร เกิดการพฒันา
ยกระดับชุมชนให้มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ ตลอดจน
การถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จาก
งานวิจยัด้านป่าไม้ สู่การร่วมดแูลรกัษา และฟ้ืนฟู
ระบบนเิวศป่าต้นน�า้อย่างเป็นรปูธรรม ครอบคลมุ 
การบรหิารจดัการป่าไม้อย่างมส่ีวนร่วม เกดิการขบัเคลือ่น 
พืน้ท่ีทางสงัคมให้สอดคล้องกบั BCG โมเดล  

นายเทพรตัน์ เทพพิทกัษ์ ประธานกรรมการ 
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวเพิ่มเติมว่า “มูลนิธิไทยรักษ์
ป่า” องค์กรสาธารณกศุลซึง่ก่อตัง้และสนบัสนนุ
การด�าเนนิการโดย เอก็โก กรุป๊ มภีารกจิส�าคญั
ด้านอนรุกัษ์และฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาตแิละป่า 
ต้นน�า้ ให้คงอยูอ่ย่างยัง่ยนื ซึง่เป็นปัจจยัต้ังต้นของ
พลังงานและสิ่งมีชีวิตท้ังหมด บนหลักการที่ว่า  
“คนอยู่ได้ ป่าอยูไ่ด้” มลูนธิฯิ จึงมบีทบาทในการ
ร่วมผลักดันและส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้าง
อาชพีให้กบัชมุชนในพืน้ท่ีป่าต้นน�า้ โดยสอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ และภูมิปัญญา 
ท้องถ่ินมาอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้ชมุชนใช้ประโยชน์ ช่วย 
ดูแลรักษา และอยู่ร่วมกับป่าต้นน�้าอย่างยั่งยืน  
ไม่เกดิการท�าลายหรอืเผาป่า ซึง่เป็นสาเหตุหนึง่ของ 
ปัญหา PM 2.5 ในประเทศไทย

“ความร่วมมือคร้ังนี้จะเป็นการบูรณาการ
ความเชีย่วชาญของทัง้ 2 หน่วยงาน มลูนธิไิทยรกัษ์ 
ป่า เปรยีบเสมอืน “โซ่ข้อกลาง” ทีช่่วยประสานและ
ผลกัดนัผลงานวจัิย องค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมของ วว. โดยเฉพาะการ

สร้างมูลค่าเพิ่มและแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตร ให้เกิดการประยุกต์ใช้จริงในท้องถิ่น 
เพื่อช่วยส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพ
ชวีติของชมุชนในพืน้ทีป่่าต้นน�า้ เพือ่ให้ชมุชนมี
ความเข้มแขง็และสามารถอยู่ร่วมกบัป่าได้อย่าง
ย่ังยืน ลดปัญหาการเผาป่า รวมถงึใช้งานวจิยั
ด้านป่าไม้ของ วว. มาสนบัสนนุการด�าเนนิงาน
ของมลูนธิฯิ ตามหลกัการบรหิารจัดการป่าไม้
อย่างมส่ีวนร่วม ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้” 
นายเทพรตัน์ กล่าว

ดร.จงรกั วัชรนิทร์รตัน์

ที่มาโรงพยาบาลรู้สึกผ่อนคลายเหมือนกับมาสวน
สาธารณะ ส่วนการออกแบบโครงสร้างอาคาร ให้
อาจารย์ ผูเ้ชีย่วชาญจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เป็นผู้รบัผดิชอบ

อย่างไรก็ตาม ดร.จงรัก กล่าวว่า การสร้าง 
โรงพยาบาลอยากสร้างให้มีชื่อเสียงในระดับโลก 

อาชีวะจบัมือจนีตัง้อคาเดม่ีพฒันาคน
อบรม-แลกเปลีย่น-ฝึกงานครบวงจร

ส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
(สอศ.) เดนิหน้าหารอืกบัศนูย์แลกเปลีย่นและ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่าง
ประเทศ (CLEC) ส�านักงานปักก่ิง กระทรวง
ศึกษาธิการจีน เพื่อที่จะแสวงหาแนวทาง
ขับเคลื่อนเดินหน้าสถาบันภาษาจีนและการ
ศึกษาอบรมด้านเทคนิคและอาชีวะ อย่างม ี
ยุทธศาสตร์ และยั่งยืน หลังจากที่ได้มีการ 
ลงนามความร่วมมือ ในการจดัตัง้สถาบันภาษา 
จนีและการศึกษาอบรมด้านเทคนคิและอาชวีะ 
ไปแล้วเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2566

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย 
ธมมฺธโช) พร้อมด้วย ว่าทีร้่อยตร ีธน ุวงษ์จนิดา  
เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษา และ
คณะผู้บริหารอาชีวะ ร่วมประชุม หารือกับ 
นายเจยี เผงิ รองผูอ้�านวยการส�านกัแลกเปลีย่น
และความร่วมมอืต่างประเทศ นายหยาง โจว 
ผู้อ�านวยการพัฒนากิจการภาคพื้นเอเชียและ
แอฟริกา ส�านกังานแลกเปลีย่นและความร่วมมือ
ต่างประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.หม่า เจีย้นเฟย  
ผู ้อ�านวยการศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริม 
ความร่วมมอื ด้านภาษาจนีระหว่างประเทศ (CLEC)  
กระทรวงศกึษาธิการจนี สาธารณรฐัประชาชน
จนี นายหู จือ้ผิง รองผูอ้�านวยการศนูย์ (CLEC) 
นายตงิ เซียงหร ูผูอ้�านวยการส�านกัฝึกอบรมครู
สอนภาษาจีนนานาชาติและบุคลากรทางการ
ศกึษา มิสหวง ฮุย่ รองผูอ้�านวยการศนูย์พัฒนา
อาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิารจนี ณ ศนูย์
แลกเปลีย่นและส่งเสรมิความร่วมมอืด้านภาษา
จีนระหว่างประเทศ (CLEC) ส�านักงานปักกิ่ง 
กระทรวงศกึษาธกิารจีน

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย 
ธมฺมธโช) กล่าวในตอนหนึง่ของการประชมุว่า 
ความร่วมมือที่ดีคือความร่วมมือในการพัฒนา
คน ซึง่อาชวีศกึษาถอืเป็นพืน้ฐานส�าคญัในการ

ส�านกังานปักก่ิง กระทรวงศกึษาธิการจนี เพือ่ที่
จะแสวงหาแนวทางขบัเคลือ่นเดินหน้าสถาบนั
ภาษาจีนและการศึกษาอบรมด้านเทคนิคและ
อาชีวะ อย่างมียุทธศาสตร์ และยัง่ยนื ซึง่ สอศ.  
ได้รบัความเมตตาจากสมเดจ็พระมหารชัมงคลมนุี  
(ธงชัย ธมฺมธโช) ท่ีเป็นประธานน�าคณะเข้าร่วม
ประชุมหารือคร้ังนี้

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า จากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนที่โตขึ้น
อย่างรวดเรว็ จงึปฏเิสธไม่ได้ว่าประเทศจนีก�าลงั
เข้ามามีอิทธิพลต่อการค้าการลงทุนในอนาคต 
ภาษาจนีจงึมบีทบาทต่อตลาดแรงงานของไทย 
ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจ  
การท่องเทีย่ว หรือการร่วมทนุกบันกัธุรกจิชาวจนี  
ที่มีเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ ท�าให้มีความต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้ในการใช้ภาษาจีนเพ่ิมมาก
ข้ึนด้วย 

ดังน้ัน ภาษาจีนจึงเป็นหนึ่งในภาษาที่ 
สอศ. ให้ความส�าคญัเป็นอย่างมาก โดยได้ส่งเสรมิ 
ให้นักเรียน นักศึกษา เรียนภาษาจีนมากขึ้น  
และไม ่ เพี ยงภาษาจีน  ทางด ้ านอาชีพ  
การฝึกอบรม ที่ประเทศจีนมีความเชี่ยวชาญ  
ในสาขาอาชีพ เช่น รถไฟความเรว็สูง ยานยนต์
สมัยใหม่ ช่างอากาศยาน อ-ีคอมเมร์ิซ ซ่ึงล้วน 
เป็นสาขาวชิาใหม่ทีป่ระเทศไทยยงัต้องใช้ความรู้ 
และวทิยาการจากประเทศจนี โดย สอศ. หวงั
ว่า สถาบนัภาษาจีน และการศกึษาอบรมด้าน
เทคนิคและอาชีวะ จะเป็นศนูย์กลางการพัฒนา
ทกัษะภาษาจนีให้กบันกัเรยีน นกัศึกษา คร ูและ
บคุลากรในสงักดัสงักัดส�านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศกึษาต่อไปในอนาคต

พัฒนาประเทศ โดยการพัฒนาต้องร่วมกันพัฒนาให้ 
เป็น Human innovation และฝากสญัญาไว้กับ 
CLEC ประเทศจีน ว่าอาชีวศึกษาจะท�างานกัน
แบบ “หนูลี่ๆ ” คอืมีความกระตือรือร้น มุ่งม่ันและ
ขยัน ขันแข็ง

ด้าน ว่าทีร้่อยตร ี ธนุ วงษ์จนิดา เลขาธกิาร
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าว
ว่า ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับศนูย์แลกเปลีย่น
และส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่าง
ประเทศ (CLEC) ในการจัดตั้งสถาบันภาษาจีน
และการศกึษาอบรมด้านเทคนคิและอาชวีะ เมือ่ 
วนัท่ี 20 มีนาคม 2566 ท่ีผ่านมา ซึง่จะเป็นหน่วยงาน 
ที่ด� า เนินกิจกรรมความร ่วมมือด ้านภาษา 
จีน เช่น การส่งครูอาสาสมัครมาสอนภาษาจีน 
ในประเทศไทย การสนบัสนนุทุนการศกึษาส�าหรบั
นกัเรียน นกัศกึษาและครูอาชวีศกึษา การฝึกอบรม
ทัง้ในรปูแบบออนไลน์และออนไซต์ การส่งเสรมิให้
นกัเรยีน นกัศกึษาอาชวีศกึษาได้เข้าฝึกงานในสถาน
ประกอบการของจนี การพัฒนาหลกัสูตร เป็นต้น 

ทั้งนี้ สอศ.ได้เดินทางมาเพื่อประชุมหารือ
ความร่วมมือ กับศูนย์แลกเปล่ียนและส่งเสริม
ความร่วมมือด้านภาษาจนีระหว่างประเทศ (CLEC) 

เตยีงระดบัพรเีมีย่มเพิม่ขึน้อกี 100 เตยีง โดยจบั
กลุม่ผูป่้วยต่างชาติทีม่ฐีานะเพือ่มาช่วยโรงพยาบาล
ขนาด 400 เตยีงอกีท ี คล้ายๆ กบัท่ีโรงพยาบาล
ของรัฐหลายแห่งเปิดด�าเนินการในลักษณะนี้อยู่” 
ดร.จงรกั กล่าว

เป็นการสร้างประโยชน์ให้คนอยู่ร่วมกับป่าเพื่อ
สร้างรายได้ เสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนได้เป็น
อย่างด.ี..”  ผูว่้าการ วว. กล่าว

ดร.ชตุมิา กล่าวเพิม่เตมิว่า ขณะนี ้วว. และ
มูลนิธิฯ ได้ร่วมกันวางแผนการท�างานระหว่างปี 
2565-2569 มุง่น�าผลงานวจิยั องค์ความรูท้างด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพิม่มากขึน้ 
และให้ความส�าคญัต่อสิง่แวดล้อมโดยเฉพาะปัญหา
มลพิษทางอากาศ และสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะปัญหาโลกร้อน
ที่ก�าลังเป็นปัญหาภัยคุกคามต่อคนในประเทศ 
และคนทัว่โลก โดยแนวทางการพฒันาความร่วมมอื 
ในครัง้นี ้ คอื การน�าผลงานวจิยัและพฒันาไปใช้ 
ประโยชน์ม ีConcept การด�าเนนิงาน 4 ด้านหลกั  
ได้แก่ 

1. การพัฒนาระบบเก้ือกลู คนอยูไ่ด้ ป่าอยูไ่ด้  
2. การพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ชมุชน เพ่ือสร้างคลงัสมอง 
ของพืน้ที ่3. การพฒันาเครอืข่ายเยาวชน เพือ่สร้าง 
แนวคิดให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมน�าเทคโนโลยี

ตลอดจนประยุกต์ใช้งานวิจัยด้านป่าไม้ ดูแล
รักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน�้าอย่างเป็น
รปูธรรม

การลงนามความร่วมมอืของทัง้สองหน่วยงาน 
มีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่าง “วว.” กับ “มูลนิธิไทยรักษ์ป่า” 
ในการน�าผลงานวิจัย องค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้
ประโยชน์ทัง้ในเชงิพาณชิย์และเชงิสงัคม  โดย
ระยะเวลาความร่วมมอื 3 ปี

“...ทีผ่่านมาเมือ่ปี 2563-2564  วว. และ 
ทางมูลนธิฯิ ได้ร่วมกนัน�าเทคโนโลย ี“การเพาะเชือ้ 
เห็ดป่าไมโครไรซา” ไปขับเคลื่อนการพัฒนา
ป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้ถ่ายทอด 
เทคโนโลยนีีใ้ห้กบันกัเรยีนในโรงเรียนทีอ่ยู่ภายใต้ 
โครงการเครือข่ายเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 
จ�านวน 30 โรงเรียน เพื่อเสริมองค์ความรู ้
ความเข้าใจทีถ่กูต้อง ในการเพาะเช้ือเหด็ป่า นบัเป็น 
จุดเริ่มต้นของการขยายผลสร้างพื้นที่สีเขียว  

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจ�ากระทรวงสาธารณสุข พร ้อมด ้วย  
นายแพทย์ณฐัพงศ์ วงศ์ววิฒัน์ รองอธบิดกีรมการ 
แพทย์ แถลงข่าว การทดสอบการบินอากาศยาน
ไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ ว่า 
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบ
สุขภาพดิจิทัล โดยสนับสนุนการน�าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดจิิทลัมาประยกุต์ใช้ เพ่ือยกระดบั 
ระบบบริการสุขภาพให ้ก ้ าวหน ้ าและม ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ รวมถงึเพิม่โอกาสในการเข้าถงึ 
บริการของประชาชน โดยเฉพาะผูท้ีอ่ยูใ่นพืน้ที่

สธ.น�าโดรนส่งยาข้ามทะเลสูผู่ป่้วย
น�าร่อง รพ.สตลู ไป รพ.สต.ปยูู

ห่างไกล ให้ได้รบับรกิารทีม่คุีณภาพอย่างสะดวก 
ทัว่ถึงและเท่าเทยีม 

นายแพทย์โสภณ กล่าวต่อว่า ในการพัฒนา
อากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการ
แพทย์ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการท�าหน้าทีศ่กึษา  
วเิคราะห์ วจิยั พัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ  
ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัย  การขนส่ง 
ทางอากาศ ระบบโครงสร้างพืน้ฐาน และเสนอแนะ 
ต่อคณะกรรมการการขับเคล่ือนการพัฒนา 
ระบบสขุภาพดิจทิลั ซึง่ได้ก�าหนดให้จงัหวดัสตลู
เป็นพ้ืนที ่Sandbox ในการทดสอบรปูแบบและ

วธิกีารใช้อากาศยานไร้คนขบั ส�าหรบัการทดสอบ
ระบบการบนิอากาศยานไร้คนขบัในวนัน้ี ถอืเป็น
ครัง้แรกของประเทศไทย ทีใ่ช้โดรนในการบนิข้าม
ทะเล ขนส่งยาและเวชภัณฑ์

โดยขา ไปน� า วั คซี นบาดทะยั ก  จาก 
โรงพยาบาลสตูล ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบลปูยู และขากลับน�าเลือดมาส่งที ่
โรงพยาบาลสตลู รวมระยะทาง 12 กโิลเมตร โดย 
ทมี Skyports จากประเทศสงิคโปร์ และคณะ
ท�างานพัฒนาต้นแบบการใช้อากาศยานไร้คนขบั
สนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ น�าโดย นาวา
อากาศเอก อนุกูล อ่อนจันทร์อม นักศึกษา
วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรรุน่ที ่65 (วปอ.65)  
ร่วมปฏบิตักิารทดสอบ ส�าหรบัโดรนทีใ่ช้ปฏิบตักิาร 
ในครั้งนี้ เป็นสุดยอดนวัตกรรมอากาศยาน
จาก Skyports Swoop Aero รุ่น Swoop  
Kookaburra Mark 3 ตัวเครื่องมีน�้าหนัก  
17 กโิลกรมั สามารถบรรทกุน�า้หนกัได้ 3 กโิลกรมั 
ความเรว็สงูสดุที ่68 กโิลเมตร/ชัว่โมง ระยะเวลา 
การบินต่อเนื่อง 68 นาที และฝ่าฝนไม่เกิน  
10 มลิลเิมตร/ช่ัวโมง 

ในส ่วนการขนส ่งทางการแพทย ์ด ้วย
อากาศยานไร้คนขับเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ผ่านการอนุญาตของส�านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย (CAAT) และส�านักงาน กสทช. 
รวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้บินทดสอบและ
สาธิตอย่างเต็มระบบ โดยเฉพาะระบบการ
ควบคุมการบินด้วยการสื่อสารผ่านดาวเทียม  
ซึ่ งจะสามารถปฏิบัติ การบิน ได ้ทุ กพื้ นที ่

ในประเทศ อกีทัง้ทีผ่่านมา คณะท�างานพฒันาต้นแบบ 
อากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการ 
แพทย์ ได้มกีารทดสอบการบิน Quality Test ขนส่ง 
เลอืดร่วมกบั Vertical Team น�าโดยคุณทรรศิกา  
สีสุ ่น หัวหน้าทีมพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ 
แบบ VTOL ซึง่ประสบผลส�าเรจ็เป็นอย่างดี ท�าให้
สร้างความมั่นใจให้กับคณะเจ้าหน้าที่ท�างาน  
ทีจ่ะท�าการบนิทดสอบในพ้ืนทีจ่รงิในครัง้นี้

“หากการทดสอบในครั้งนี้ประสบความ
ส�าเรจ็ จะช่วยให้ประชาชนทีอ่ยูใ่นพืน้ท่ีห่างไกล  
และเข้าถึงยากล�าบาก เมื่อเจ็บป่วยสามารถ 
เข้าถงึยาและเวชภัณฑ์ได้อย่างรวดเรว็ และได้รบัการ 
รักษาอย่างทันท่วงที หรือเมื่อเกิดเหตุการณ ์
ภยัพบิตัต่ิางๆ กส็ามารถใช้โดรนสนบัสนุนภารกจิ
ทางการแพทย์ ขนส่งยา วคัซนี เลอืด เซรุ่ม ที่
จ�าเป็นได้ รวมถงึน�าไปใช้เป็นโมเดลกลางปฏบิตัิ
ภารกจิในพ้ืนท่ีอืน่ทัว่ประเทศต่อไป” นายแพทย์
โสภณ กล่าว 

ทัง้นี ้ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ 
ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่
และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  จังหวัดสตูล 
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โรงพยาบาล
สตูล เทศบาลเมอืงสตูล องค์การบรหิารส่วนต�าบล
ต�ามะลัง องค์การบริหารส่วนต�าบลปูยู ต�ารวจ
ภูธรจงัหวัดสตูล องค์การเภสัชกรรม ส�านกังาน
การบินพลเรอืนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
กจิการกระจายเสียง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) กรมศุลกากร และ
บรษัิท วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จ�ากดั

“มูลนิธิไทยรักษ์ป่าเปรียบเสมือน “โซ่ข้อกลาง” ที่ช่วยประสาน 
และผลักดันผลงานวิจัย องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวตักรรมของ วว. โดยเฉพาะการสร้างมลูค่าเพ่ิมและแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตร ให้เกิดการประยกุต์ใช้จริงในท้องถิน่ เพ่ือช่วยส่งเสรมิ
อาชพีและยกระดบัคุณภาพชวีติของชมุชนในพืน้ทีป่่าต้นน�า้”
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เผยตั้งแต่เริ่มด�าเนินการ “ร้านยาคุณภาพ
ของฉัน” โดยผู้ป่วยสามารถน�าบัตรประชาชน
เพียงใบเดยีว ไปขอรบับรกิารทีร้่านยาใกล้บ้าน  
ไม่ต้องลางาน ไม่ต้องเดนิทางไปถงึโรงพยาบาล  
ไม่ต้องรอควินาน และยังได้ยาแบบเดยีวกัน ปัจจุบัน  
มร้ีานยาเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,026 แห่ง มผู้ีม ี
สิทธิบตัรทองเข้ารบับรกิารแล้วกว่า 121,000 คน  
รวมจ�านวนการให้บริการกว่า 198,000 คร้ัง

ภก.ปรชีา พันธุต์เิวช อุปนายกสภาเภสชักรรม 
คนท่ี 2 กล่าวถึงภาพรวมการให้ร้านยาร่วมให้
บริการดูแลโรคทั่วไปหรือการเจ็บป่วยเล็กน้อย 

เภสชั+สปสช. ช“ู ร้านยาคุณภาพของฉนั”
รกัษาโรค 16 อาการ/หายภายใน 3 วนั

หายป่วยภายใน 3 วนั มเีพยีง 2.5% ทีอ่าการไม่ดขีึน้ 
จนต้องส่งต่อให้แพทย์ดแูล

ส�าหรับอาการเจ็บป่วยที่ประชาชนมารับ
บรกิารทีร้่านยามากทีส่ดุ อนัดบั 1 คือเป็นไข้ ไอ 
เจ็บคอ มจี�านวนการรับบริการกว่า 83,000 ครัง้ 
อนัดบั 2 คอือาการปวดศรีษะและเจบ็กล้ามเนือ้ 
มจี�านวนการรบับรกิารกว่า 47,000 ครัง้ อนัดบั 3  
อาการทางผิวหนัง ผ่ืนคันต่างๆ จ�านวนการให้ 
บรกิารกว่า 26,000 ครัง้ นอกจากนี ้ยงัมอีาการป่วยอืน่ๆ  
เช่น ปวดท้อง เจ็บตา เคืองตา ท้องเสีย และ 
รกัษาบาดแผลต่างๆ

อาการภายใน 3 วนั หากอาการไม่ดข้ึีนกย็งัส่งต่อ
ให้แพทย์ดแูลต่อด้วย”

อย่างไรกด็ ียงัมบีางประเดน็ที ่สปสช. ร่วมกับ
สภาเภสชักรรม ต้องร่วมกนัขบัเคลือ่นโครงการนี้
ให้ดยีิง่ขึน้ ประการแรกคอืเรือ่งการประชาสมัพนัธ์  
เนื่องจากประชาชนสิทธิบัตรทองส ่วนใหญ่ 
ยงัไม่ทราบว่าเมือ่อาการเจบ็ป่วยเลก็น้อยสามารถมารบั 
บริการทีร้่านยาได้ฟร ี รวมทัง้ไม่รูด้้วยว่าต้องไปใช้
สทิธทิีไ่หน ร้านยาไหนทีไ่ปรบับริการได้บ้าง ดงันัน้ 

จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิได้รับรู้มาก
ยิง่ขึน้ เช่นเดยีวกบั สปสช. เขตพืน้ท่ีกอ็ยากให้ช่วย 
ประชาสัมพันธ์หรือท�าสรุปว่าในจังหวัดหรือ 
ในเขตนัน้  ๆมร้ีานยาไหนท่ีประชาชนไปรบับรกิารได้บ้าง 
    ภก.ปรชีา กล่าวว่า ประเดน็ต่อมาคอือาการ
เจบ็ป่วยเลก็น้อยบางอย่าง ทีย่งัไม่ได้อยูใ่นรายการ
บรกิารที ่สปสช. ก�าหนด ในอนาคตควรมกีารเพ่ิม
ขอบเขตให้บรกิารได้กว้างขึน้ เช่น พยาธิ ร้อนใน 
อาการเจบ็ทีเ่กิดจากโรคเก๊าท์ รดิสดีวงเฉยีบพลนั 
การเลือ่นประจ�าเดอืน อาการเมารถ แผลไฟไหม้
ระดับเล็กน้อย หรือแม้กระทั่งหูด อาการเหล่านี้
เป็นอาการเจ็บป่วยท่ัวไปท่ีประชาชนสะท้อนมาว่า 
อยากให้บรรจุเป็นสทิธิประโยชน์เพิม่เตมิ ซ่ึงขณะน้ี 
สภาเภสัชกรรมอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเสนอ 
ให้ สปสช. พิจารณาต่อไป

ครม.ไฟเขยีวต่างด้าว 3 สัญชาติ
อนญุาตท�างานต่อ เศรษฐกจิมัน่คง

31 กรกฎาคม 2566 โดยให้ใช้ใบรับค�าขออนญุาต
ท�างานฉบับเดิมเป็นหลักฐานการผ่อนผัน  และ
เม่ือได้รับหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน 
หนงัสอืเดนิทางแล้ว ให้ส�านกังานตรวจคนเข้าเมือง 
ตรวจลงตรา และตรวจอนุญาตให ้อ ยู ่ ใน 
ราชอาณาจกัรถงึวนัที ่13 กมุภาพนัธ์ 2567 หรอืได้ถงึ 
วนัที ่13 กุมภาพนัธ์ 2568 ตามมตคิณะรฐัมนตรเีม่ือ
วนัที ่5 กรกฎาคม 2565 และตามมตคิณะรฐัมนตรี
เมือ่วันที ่7 กุมภาพนัธ์ 2566

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี 
ชดุใหม่เรียบร้อยแล้ว ให้กระทรวงแรงงานเสนอเรือ่ง
เพือ่พจิารณายกเลกิมตคิณะรฐัมนตรหีรอืปรบัปรงุ 
มตคิณะรฐัมนตรีต่อไป

ทัง้น้ี กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจดัหางาน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรูแ้ละความเข้าใจให้นายจ้าง ผูป้ระกอบการ 
แรงงานต่างด้าว และผูท้ีเ่กีย่วข้องให้รบัทราบข้อมลู
การด�าเนนิการดงักล่าวอย่างทัว่ถงึ และขัน้ตอนการ
ด�าเนินการน�าคนต่างด้าวเขา้มาท�างานตามระบบ 
MOU รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
คนเข้าเมอืงและกฎหมายการบรหิารจัดการการท�างาน 
ของคนต่างด้าว 

โฆษกประจ�าส�านกันายกรฐัมนตร ีกล่าวว่า การ 
บริหารจัดการการท�างานของแรงงานต่างด้าว  
3 สญัชาต ิกมัพชูา ลาวและเมยีนมา เพือ่ประโยชน์
ในการรกัษาความม่ันคงและเศรษฐกจิของประเทศ 
โดยเป็นการผ่อนผนัให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าว 
กลุม่เป้าหมาย ทีต้่องการท�างานต่อไป มรีะยะเวลา 
ด�าเนนิการจัดท�าเอกสารในส่วนทีเ่กีย่วข้องให้ครบถ้วน  
โดยเมื่ อคนต ่างด ้าวเดินทางกลับประเทศ 
ต้นทางแล้ว จะสามารถเข้ามาท�างานได้ตาม MOU 
คร้ังใหม่  ท้ังยังเป็นการช่วยสนับสนุนนายจ้าง  

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายก
รฐัมนตรฝ่ีายการเมอืง ปฏิบตัหิน้าทีโ่ฆษกประจ�า 
ส�านักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี  
(30 พฤษภาคม 2566) รบัทราบการบรหิารจดัการ
การท�างานของคนต่างด้าว 3 สัญชาต ิ(กมัพชูา ลาว 
และเมยีนมา) เพือ่ประโยชน์ในการรกัษาความมัน่คง 
และเศรษฐกจิของประเทศ ดงันี้

1. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการ
ท�างานของคนต่างด้าว 3 สญัชาต ิ(กมัพชูา ลาวและ 
เมยีนมา) ซึง่เข้ามาท�างานตามบนัทึกความเข้าใจว่าด้วย 
ความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ภายใต้บันทึก 
ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ซ่ึง
วาระการจ้างงานครบ 4 ปี

กลุม่เป้าหมาย : คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูซา  
ลาว และเมยีนมา) ทีเ่ข้ามาท�างานตาม MOU ที ่
วาระการจ้างงานครบก�าหนด 4 ปี ระหว่างวนัท่ี  
1 มกราคม 2565-31 ธนัวาคม 2565 และทีค่รบ
ก�าหนด 4 ปี ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2566-  
31 กรกฎาคม 2566

แนวทางการด�า เ นินการ  : ผ ่อนผันให้ 
คนต่างด้าวกลุ่มเป้าหมายอยู่ในราชอาณาจักร 
เป็นกรณีพิเศษ และท�างานเป็นการช่ัวคราวถึง 
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2566 โดยใช้หนังสอืเดนิทางหรอื 
เอกสารใช้แทนหนงัสอืเดนิทาง ใบอนญุาตท�างาน 
หรือเอกสารตามที่กรมการจัดหางานก�าหนดเป็น
หลักฐานแสดงการผ่อนผนั

ซ่ึงระหว่างการผ่อนผันนี้ ให้นายจ้างรายเดิม
หรือรายใหม่ที่ประสงค์ จะจ้างคนต่างด้าวกลุ่ม 
เป้าหมาย ด�าเนินการขออนุญาตน�าคนต่างด้าวกลุม่ 
เป้าหมายซ่ึงได้รบัการผ่อนผนัเข้ามาท�างานตาม MOU  
ควบคู่ไปด้วย  ทัง้นี ้ให้คนต่างด้าวกลุม่เป้าหมายที่
หนงัสอืเดนิทางหรอืเอกสารใช้แทนหนงัสอืเดนิทาง

หมดอาย ุ หรอืการอนญุาตให้อยู่ในราชอาณาจกัร
สิน้สดุ สามารถเดนิทางกลบัประเทศได้ หรอืเมือ่
ครบก�าหนดการผ่อนผันแล้วให้คนต่างด้าวกลุ่ม 
เป้าหมายเดนิทางกลบัประเทศต้นทางโดยไม่มคีวามผดิ 
   2. การขยายระยะเวลาจดัท�าหนงัสอืเดนิทาง
หรอืเอกสารใช้แทนหนงัสอืเดนิทางและการตรวจ
ลงตรา ของคนต่างด้าว 4 สัญชาต ิ (กัมพชูา ลาว 
เมียนมา และเวียดนาม) ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมือ่วันที ่5 กรกฎาคม 2565 และมติคณะรฐัมนตรี
เมือ่วันที ่7 กมุภาพันธ์  2566 ซึง่ไม่สามารถจดัท�า
หนงัสอืเดนิทางหรอืเอกสารใช้แทน หนงัสอืเดนิทาง 
และการตรวจลงตรา ได ้ทันภายในวันที่  
15 พฤษภาคม 2566

“ผู ้ใช้สิทธิบัตรทองชื่นชมและพึงพอใจกับ
บริการนี้มาก เพราะการมารับบริการที่ร้านยา 
มคีวามสะดวก ไม่ต้องลางาน ไม่ต้องเดินทางไปถึง
โรงพยาบาล ไม่ต้องรอควินาน และยงัได้ยาแบบ
เดียวกัน ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวเพื่อ
ตรวจสอบสิทธิและยืนยันตัวตน จากนั้นเภสัชกร
ซักประวัติและจ่ายยาให้ฟรี รวมทั้งมีการติดตาม

ศ.นพ.วจิารณ์ พานชิ ได้วเิคราะห์ระบบ
การศึกษาใน 5 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ 
แคนาดา ฟินแลนด์ เซ่ียงไฮ้ (จีน) และ 
ออสเตรเลยี มรีปูแบบการศกึษาภายใต้เป้าหมาย 
เดี ยวกันในการสร ้ างความเท ่ า เ ทียม 
ทางการศึกษาควบคู่การพัฒนาทักษะเพื่อ
การด�ารงชวีติในอนาคต พร้อมแนะ สมศ. ให้
ความส�าคัญกบัรปูแบบการประเมิน เน้นการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้มากกว่าการประเมิน 
เพ่ือก�ากบั รบัข้อเสนอแนะและน�าข้อเสนอแนะ 
เหล่านั้นมาพัฒนาต่อ เพ่ือร่วมยกระดับ
มาตรฐานและลดช่องว่างด้านคุณภาพการ
ศกึษาของไทย 

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสถาบัน
พระบรมราชนก เปิดเผยมมุมองระบบการศึกษา
ของไทยและต่างประเทศ ผ่านการบรรยาย
หัวข้อ “การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก” ใน
งานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาส
ก้าวสูปี่ที ่23 สมศ. “2 ทศวรรษแห่งการส่งเสรมิ
และยกระดบัคณุภาพการศกึษา” ประจ�าปี พ.ศ. 
2566 ว่า รปูแบบของโรงเรยีนในปัจจบุนัอาจจะ
ไม่ใช่รปูแบบของโรงเรยีนในอนาคต ดงันัน้การ
ยกระดบัระบบการศึกษาในโรงเรยีนให้มคีวาม
ทนัสมยัจงึเป็นสิง่ทีต้่องพฒันาตลอดเวลา และ 
บางครัง้ต้องปรบัเปลีย่นอย่างรวดเร็วเพือ่ให้สอดรบั 
กับยุคสมัย และปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง 
ของสงัคมเศรษฐกจิและเทคโนโลยทีีไ่ม่หยดุนิง่ 
ส�าหรบั ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คณุภาพการศกึษา (สมศ.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานทีมี่
บทบาทหน้าทีใ่นการประเมนิสถานศกึษาทีร่บั
การประเมนิคณุภาพภายนอกทัว่ประเทศ ควร 
ให้ความส�าคญักบัรูปแบบการประเมนิ โดยระบบ
การประเมนิคณุภาพการศกึษาทีด่นีัน้ต้องเป็น
ระบบทีบ่รูณาการทกุภาคส่วน ทกุฝ่ายมบีทบาท 
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ ทีม 
ผูบ้รหิารโรงเรียน อาจารย์ นกัเรยีน ผู้ปกครอง 
ชมุชน และผูป้ระกอบการ 

ซึ่งแนวทางการด�าเนินการควรเน้นการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้มากกว่าการประเมิน
เพื่อก�ากับ นั่นหมายความว่าการประเมินต้อง
เป็นการรับข้อเสนอแนะและน�าข้อเสนอแนะ
เหล่านั้นมาพัฒนาต่อ เพื่อยกระดับมาตรฐาน
และลดช่องว่างด้านคณุภาพการศกึษา หากจะ
วเิคราะห์ระบบการศกึษาในต่างประเทศ อ้างองิ
จากหนงัสอื การศกึษาคณุภาพสงูระดับโลกทีย่ก
ตวัอย่างระบบการศกึษาของ 5 ประเทศ ได้แก่ 
สงิคโปร์ แคนาดา ฟินแลนด์ เซ่ียงไฮ้ (จนี) และ
ออสเตรเลีย ซ่ึงมีวิธีด�าเนินการแตกต่างกันไป
ตามบรบิทของแต่ละประเทศ แต่ทัง้ 5 ประเทศ 
มีรูปแบบการศึกษาภายใต้เป้าหมายเดียวกัน 
นั่นคือ 1. การสร้างความเท่าเทียมทางการ
ศกึษา และ 2. พฒันาทกัษะเพ่ือการด�ารงชวีติ
ในอนาคต 

การศึกษาคุณภาพสูงระดับโลก
มุมมอง “ศ.นพ.วิจารณ์ พาณชิ”

เวลา 20 ปี โดยการมุง่ปฏรูิปเพือ่สร้างพลเมอืง 
ยคุใหม่ ซึง่หวัใจส�าคญัไม่ใช่หลกัการหรอืความรู ้
แต่เป็นการประยุกต์หลักการหรือความรู้โดย
เป้าหมายคือการเรียนรู้ของนักเรียน จัดตั้ง
โรงเรียนน�าร่อง โดยมกีารกระจายครูท่ีสอนเก่ง
ไปทัว่มณฑล มีการท�างานเป็นทมีร่วมกนัสงัเกต 
พฤตกิรรมเดก็ ปฏกิริยิาทีม่ต่ีอการสอน และน�าผล 
มาปรับปรงุการเรยีนการสอนให้ดขีึน้ 

ประเทศออสเตรเลยี เนือ่งจากเป็นประเทศ
ทีม่พีืน้ทีก่ว้างใหญ่ มเีดก็ทีอ่ยูห่่างไกลจงึมกีารใช้
เทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการศกึษาเป็นอย่างมาก 
โดยส่วนใหญ่ใช้ระบบเทเลคอนเฟอร์เรนจาก
ที่ห่างไกลเข้ามาเรียนเป็นรูปแบบของลักษณะ
การเรียนทางไกล และสิ่งที่เป็นความท้าทาย  
คือโรงเรยีนมคีวามแตกต่างและมคีวามหลากหลาย  
ดังนั้นนโยบายภาครัฐจึงมุ่งให้ความช่วยเหลือ 
โรงเรียนที่อ ่อนแอเป็นพิเศษ และเปลี่ยน 
หลักสูตรการผลิตครูและพัฒนาครูประจ�าการ 
ให้ตอบสนองกบัหลกัสตูรใหม่ 

“หัวใจส�าคัญในการขับเคลื่อนการศึกษา
คณุภาพสงู เน้นการส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
ทัง้ในและนอกห้องเรียนเพือ่พฒันาเยาวชนไปสู่
การเป็นพลเมอืงของโลก วงการการศึกษาควร 
ตระหนกัถงึการเปลีย่นแปลงทีร่วดเร็วและพลกิผนั 
ของโลกและสังคม เพื่อรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างเท่าทันและสามารถจัดการกับระบบ
การศกึษาในอนาคตได้” ศ.นพ.วจิารณ์ กล่าว 

ส�าหรบัประเทศสงิคโปร์ เน้นระบบการศกึษา 
คุณภาพสูง โดยระบบการศึกษาของสิงคโปร ์
ถกูออกแบบใหม่อยูเ่สมอเพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการ 
พฒันาสงัคม ซึง่ปัจจบุนัอยูใ่นยคุที ่ 3 เน้นความรู ้
ทั่วโลก เน้นนวัตกรรม เน้นการสร้างสรรค์และ 
การวจัิย ขณะทีป่ระเทศแคนาดา ประชากรส่วนใหญ่ 
อาศยัอยูใ่นชนบท ดังนัน้สิง่ทีแ่คนาดาพยายามท�า
คือ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา
คณุภาพสงู ความโดดเด่นของแคนาดาคอื ครเูป็น
ผู้ก�าหนดคุณภาพการศึกษาและแผนพัฒนาด้วย
ตนเอง เพือ่ท�าหน้าทีพ่ฒันาคณุภาพการศกึษาและ
พฒันาหลกัสตูรเอง เรียกได้ว่าเป็นการมอบอ�านาจ
ให้แก่ครแูละโรงเรยีนในการด�าเนนิการ 

ประเทศฟินแลนด์ พัฒนาจากประเทศ
เกษตรกรรมทีก่ารศกึษาค่อนข้างล้าหลงั ใช้เวลา 
30 ปี พลิกสู่ประเทศท่ีมีการศึกษาคุณภาพสูง
ระดับชั้นน�าของโลก มีแนวทางในการออกแบบ
การศกึษาเพือ่เป้าหมายในการพฒันาประเทศ เช่น
เดยีวกับประเทศสงิคโปร์ โดยภาครัฐได้ก�าหนดการ
ศกึษาภาคบงัคบั 9 ปี ให้แก่เดก็ทกุคน ไม่จ�ากดั
ฐานะ อาชพี และท่ีอยูอ่าศยั โรงเรยีนส�าหรบัการ
ศกึษานีเ้รยีกว่า Common School ศนูย์กลางของ
การพัฒนาระบบการศกึษาคือโรงเรยีน และครูคอื 
หัวใจของคุณภาพการศึกษา ภายใต้หลักสูตรที ่
เปิดกว้างและยดืหยุน่ ADVERTISEMENT 

สาธารณรฐัประชาชนจนี จนีพลกิฟ้ืนระบบการ
ศกึษาทีถ่กูท�าลาย สูก่ารเป็นประเทศทีม่คีณุภาพ
ทางการศึกษาอันดับหนึ่งของโลกภายในระยะ

ทั้งนี้ นอกจากยาแผนปัจจุบันแล้ว ล่าสุด 

สปสช. ยังได้เพิม่รายการยาสมุนไพรส�าหรบัรกัษา

อาการเจ็บป่วยเลก็น้อยอกีกว่า 30 รายการท่ีร้านยา 

สามารถจ่ายยาแก่ผู ้มีสิทธิบัตรทองได้อีกด้วย 

ซึ่งนอกจากได้ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยของ

ประชาชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรม

สมนุไพรในประเทศอกีทางหนึง่

ส�าหรบั 16 กลุม่อาการ ทีผู่ถ้อืบตัรทองเข้าไปใช้
บรกิารฟรทีีร้่านยาคณุภาพของฉนั ได้แก่ 1. เวยีนหวั  
2. ปวดข้อ 3. เจบ็กล้ามเนือ้ 4. ปวดท้อง 5. ท้องเสยี  
6. ปัสสาวะล�าบาก 7. ปัสสาวะเจ็บ 8. ตกขาว 
ผดิปกต ิ9. ท้องผกู 10. ไข้ 11. ไอ 12. อาการทาง
ผวิหนัง ผืน่ คัน 13. บาดแผล 14. ความผดิปกติที่
เกดิขึน้กบัตา 15. ความผดิปกตต่ิางๆ ทีเ่กดิขึน้กบัหู  
16. เจบ็คอ

กลุ ่มเป้าหมาย : คนต่างด้าว  4 สัญชาติ 
(กมัพชูา ลาว เมยีนมา และเวยีดนาม)  ตามมติ
คณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่  5 กรกฎาคม 2565 และ
มตคิณะรฐัมนตรีเมือ่วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2566 ซึง่
ไม่สามารถจัดท�าหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้
แทนหนงัสอืเดนิทาง หรอืไม่สามารถประทบัตรา
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ทันภายในวันที่ 
15 พฤษภาคม 2566

แนวทางการด�าเนินการ  : ผ ่อนผันให้ 
คนต่างด้าวกลุม่เป้าหมายอยูใ่นราชอาณาจกัรเป็น 
กรณีพิเศษ และท�างานเป็นการชั่วคราวถึงวันที่  

ปัญหาหนีส้นิของครกู�าลงัจะลกุลามอย่างน่า
เป็นห่วง จนหลายคนยอมรบัสภาพตวัเองว่า จะ
ต้องล้มละลายในทีส่ดุหรอืไม่ จากปัญหาดงักล่าว 
เม่ือเรว็ๆ น้ี จงึมีครขูองจังหวดันครราชสีมาจาก
ทกุอ�าเภอ มารวมกลุม่ประชุมกนั ณ หอประชุม
พระบรมราชสมภพ 200 ปี พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 วัดสุทธิ
จนิดาวรวหิาร อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

ทั้งนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สถานศกึษาในพืน้ที ่32 อ�าเภอ ของ จ.นครราชสมีา 
จ�านวน 210 คน ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการครู
บ�านาญที่ได ้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้สิน 

กางชีวิตครโูคราชจมปลกั “หนีส้นิ”
หว่ัน 9 แสนคน ถงึคราวล้มละลาย

ร่วมประชุมกับเครือข่ายประชาชนแก้หนี้สินแห่ง
ประเทศไทย ซึง่เป็นกจิกรรมสร้างการรบัรู้ท�าความ
เข้าใจ 5 เรือ่ง คือ 1. รูจั้กตนเอง 2. รูเ้ท่าทนัสหกรณ์
และสถาบนัการเงิน 3. เครือ่งมอืระเบยีบ ปี 2551  
4. ระบบและกลไกเพือ่การขบัเคลือ่น 5. เป้าหมายชวีติ 
   นายสมพลู วรรณทอง ผูแ้ทนเครอืข่าย ปชช.
แก้หนีส้นิแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การเปิดเวที
ให้ความรู ้และหาทางออกปัญหาหนี้สินมีสาเหตุ
ส่วนหนึ่งเกิดจากการหักเงินเดือนไม่เป็นไปตาม
ข้อก�าหนด 30% ขณะนี้มีครู 900,000 คน จาก
จ�านวน 1,400,000 คน ทั่วประเทศ ประสบ
ปัญหา 30% ทิพย์ ต้องเฉลี่ยหนี้ให้ลูกหนี้สามารถ
ด�ารงอยูไ่ด้

โดยจัดสรรเงินเดือน 70% ใช้หนี้ เพื่อให้เหลือ
เงนิ 30% ความเป็นจรงิสหกรณ์ครแูละสถาบนัการ
เงินหักไปหมด หากปล่อยปละละเลยจะมีครูเข้าสู่
กระบวนการถกูฟ้องล้มละลายน�าไปสู่การขายทอด
ตลาด ท้ังทีดิ่นและสนิทรพัย์ต่างๆ เพ่ือช�าระหนีส้นิ 
ดังนั้นรัฐบาลต้องออก พ.ร.ก. ชะลอการฟ้องและ 

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

 ภก.ปรชีา พนัธ์ุตเิวช

หนี ้ ท�าให้เงนิทีไ่ด้รบัไม่ถึง 30% รฐับาลต้องแก้ไข
ปรับเปลี่ยนข้อกฎหมาย เช่นสหกรณ์ออมทรัพย์
ครไูม่จ�าเป็นต้องมแีหล่งเดียว ถอืเป็นการผกูขาด
และเป็นแหล่งขุมทรัพย์ รวมทั้งพิจารณาขยาย
ระยะเวลาการช�าระหนี้ และลดอัตราดอกเบ้ีย
อย่างเป็นธรรม

นางโสภา จันทฉายา อดตีครผููส้อนโรงเรยีน 
ประถมชื่ อดั ง  ยินดีต ้องการเป ิด เผยชีวิต 
ความเป็นอยู ่ ว่า สถานะมหีนีสิ้นร่วม 4 ล้านบาท 
ยังไม่รวมหนี้จากการค�้าประกันในกลุ่มเพื่อนครู
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูของสถาบันการ
เงิน ซ่ึงต้องจับกลุ่มรวมกัน 5 คน ล่าสุดถูกฟ้อง 
ล้มละลาย 2 คน ท�าให้ผูค้�า้ถกูร่างแหเฉลีย่ต้องชดใช้ 
หนีแ้ทนประมาณ 1 ล้านบาท ขณะนีอ้ยูข่ัน้ตอน
ของการบังคับคดี ส่วนสามีเสียชีวิตเมื่อ 15 ปีที่ 
ผ่านมา ปัจจุบันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีรายได  ้
เดือนละ 6-7 พนับาท จากการเพาะพนัธ์ุขายไม้ด่าง 
ทีต่ลาดนดั รวมท้ังสอนพเิศษ ซ่ึงดแูลแม่อาย ุ87 ปี  
ลกูชายพกิารตดิเตยีง รวมทัง้หลานประสบอุบตัเิหตุ
จนพกิาร เป็นภาระต้องเลีย้งดทูัง้หมด 4 ชวีติ อาศยั 
เบีย้คนพกิารแบ่งเบาภาระ

การขายทอดตลาด ด�าเนนิการคูข่นานเจรจาไกล่เกลีย่
น�าไปสูก่ารฟ้ืนฟแูละเฉลีย่ช�าระหนีส้นิอย่างเป็นธรรม

นางอรณี กระจ่างโพธิ์ ผู ้ประสานงานกลุ่ม
เพือ่นช่วยเพือ่นครสููค้ดี เปิดเผยว่า ค�าพพิากษาศาล
ปกครองวันที่ 26 กันยายน 2562 ให้ครูใช้หนี้จาก
แหล่งเงนิกูต่้างๆ 70% และเหลืออกี 30% เป็นเงนิ
ค่าครองชพี ความเป็นจรงิสหกรณ์ครแูละสถาบนัการ
เงนิไม่ได้ยดึถือข้อปฏบิตั ิได้หักเงินเดอืนตัง้แต่ต้นทาง
ท�าให้หลายรายเงนิเดอืนติดลบ เสมอืน 30% ทพิย์  
ว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ต้องให้ความส�าคัญอย่างจริงจัง  
ยกเป็นปัญหาระดบัชาตแิละสรรหาผูแ้ทนจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นคณะกรรมการแก้ไขปัญหา 
หนี้สินให้ทุเลาลง จะท�าให้ให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ทุม่เทการสอนได้อย่างเต็มความสามารถ

นายสมปอง อนิทรสอน ข้าราชการครบู�านาญ 
กล่าวว่า ขณะนี้มีเพื่อนครูในพื้นที่ จ.นครราชสีมา 
ประมาณ 2,300 คน อยูร่ะหว่างสถาบนัการเงนิยืน่
ฟ้องเป็นบคุคลล้มละลายและอยูใ่นฐานะผูค้�า้ประกนั
ต้องชดใช้หนีส้นิแทน น่าเป็นห่วงกลุม่ทีย่งัรบัราชการ
หากไม่ช�าระหนี้ตามเงื่อนไขต้องถูกให้ออกจาก
ราชการ เมือ่เกษยีณราชการ เงนิทีไ่ด้จากต�าแหน่ง
และวิทยฐานะถูกตัดออก รวมทั้งหักเงินช�าระ 

(common illnesses) 16 กลุม่อาการ แก่ผูม้สีทิธิ
บตัรทอง ภายใต้ชือ่ “ร้านยาคุณภาพของฉัน” โดย
ระบุว่า ตั้งแต่เร่ิมด�าเนินการมาจนถึงปัจจุบัน มี
ร้านยาเข้าร่วมโครงการแล้ว 1,026 แห่ง มผีูม้สีทิธิ
บตัรทองเข้ารับบรกิารแล้วกว่า 121,000 คน รวม
จ�านวนการให้บรกิารกว่า 198,000 ครัง้ นอกจากนี ้
ยงัพบว่า ผูป่้วยทีม่ารบับรกิารทีร้่านยากว่า 97.5% 

สถานประกอบการทีย่งัต้องการจ้างแรงงานเหล่านัน้ต่อ  
โดยแรงงานยังอยู่ในก�ากับและการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานภาครฐั 

ทัง้นี ้ เพือ่การเติบโตอย่างต่อเนือ่งให้กบัระบบ
เศรษฐกจิไทย หลงัสถานการณ์ โควิด-19 คลีค่ลาย 
และยั ง เป ็ นประ โยชน ์ เป ็ นผลให ้ คนงาน 
ต่างด้าวกลับได้รับการท�างานได้รับการจัดงาน 
โดยถกูต้องตามกฎหมายต่อไป โดยนายกรฐัมนตรี
กล่าวถงึการแก้ปัญหาการจัดการแรงงานต่างด้าว
ครัง้นีว่้า เป็นไปตามภายใต้กรอบระยะของรฐับาล
ชดุปัจจบุนั

“นอกจากยาแผนปัจจบุนัแล้ว ล่าสดุ สปสช. ยังได้เพิม่รายการยาสมุนไพร 
ส�าหรบัรกัษาอาการเจบ็ป่วยเลก็น้อยอกีกว่า 30 รายการทีร้่านยาสามารถจ่ายยา 
แก่ผู้มีสิทธิบัตรทองได้อีกด้วย ซึ่งนอกจากได้ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย 
ของประชาชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมสมุนไพรในประเทศ 
อกีทางหนึง่”

“การบรหิารจดัการการท�างานของแรงงานต่างด้าว 3 สญัชาต ิกมัพชูา 
ลาวและเมยีนมา เพือ่ประโยชน์ในการรกัษาความมัน่คงและเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยเป็นการผ่อนผนัให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าว กลุม่เป้าหมาย ทีต้่องการ
ท�างานต่อไป มรีะยะเวลาด�าเนินการจดัท�าเอกสารในส่วนทีเ่กีย่วข้องให้ครบถ้วน 
โดยเมือ่คนต่างด้าวเดนิทางกลบัประเทศต้นทางแล้ว จะสามารถเข้ามาท�างานได้
ตาม MOU ครัง้ใหม่”



ปีที่ 17 ฉบับที่ 406 วันที่ 16-30 มิถุนายน 25668 คณุภาพชวีติ

ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์
เครอืข่ายแห่งชาตเิพ่ือสงัคมไทยปลอดบหุร่ี กล่าว
ในพิธีปิดการประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 21 ว่า เครือข่ายควบคุมยาสูบ
ทั่วประเทศ ตระหนักตรงกันว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็น
อนัตรายต่อร่างกาย มนีโิคตนิ สารพษิต่างๆ เทยีบ
เท่ากบัหรอืมากกกว่าบุหรีป่กต ิ ส่งผลกระทบต่อ
ทกุระบบของร่างกายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ทัง้
ผูสู้บและผูอ้ยูใ่กล้ชดิ โดยเฉพาะท�าลายสมองและ
ระบบประสาทของเยาวชน ด้วยรูปลกัษณ์และสาร 
ปรงุแต่งกล่ินรสของบหุรีไ่ฟฟ้า สร้างความยัว่ยวนใจ 
ให้วัยรุ่นหันมาทดลองสูบบุหรี่ไฟฟ้า จนเกิดการ
ระบาดอย่างกว้างขวางในกลุม่เยาวชน ทัง้น้ี จาก 
บทเรยีนและประสบการณ์ของประเทศต่างๆ พบว่า 
ยังไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปกป้อง
เด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าถึง และริลองเสพบุหร่ี
ไฟฟ้าได้ ดงันัน้ประเทศไทยต้องไม่สนบัสนนุบหุรี่
ไฟฟ้า โดยห้ามน�าเข้าและห้ามขายบหุรีไ่ฟฟ้า

เครอืข่ายยาสูบร่วมต้านบุหรีไ่ฟฟ้า 
ห้ามน�าเข้า-ขาย/บรรจใุนต�าราเรยีน 

“เสรภีาพของเดก็และเยาวชนเป็นหลกัการที่
ส�าคญั แต่ไม่ควรถกูบรษิทัผู้ผลติบหุร่ีไฟฟ้า น�ามา
บดิเบอืนหลอกล่อโดยการตลาดล่าเหยือ่ให้เสพตดิ
เป็นนกัสบูหน้าใหม่ ทีส่�าคญั ยงัไม่มหีลกัฐานงาน
วจัิยยนืยนัว่าบหุรีไ่ฟฟ้าช่วยเลกินโิคตนิ แถมยงัเป็น

จดุเริม่ต้นในการเสพตดิบหุรีม่วนหรือสารเสพตดิ
ประเภทอืน่ในเด็กและเยาวชนต่อเนือ่งตลอดชีวติ”

ศ.พญ.สมศรี กล่าวต่อว่า เครือข่ายควบคุม
ยาสูบทั่วประเทศเห็นตรงกันว่า การแก้ปัญหา
ยาสูบไม่สามารถท�าส�าเร็จได้โดยบุคคลใดบุคคล

หนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ดังนั้น จึงขอ
ประกาศ “ปฏิญญา คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” 
ร่วมกัน ใน 2 ประเด็น คือ 1. สนับสนุนให้คง 
กฎหมายห้ามน�าเข้าและห้ามขายบหุรีไ่ฟฟ้า ขอให้ 
ภาคการเมือง อุตสาหกรรม และพาณิชย์ ให้
ความส�าคัญการคุ้มครองสุขภาพเยาวชนอนาคต 
ของชาตจิากบุหรีไ่ฟฟ้า มากกว่าผลก�าไรและภาษี 
และบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครดั ไม่เรยีกรบั 
ผลประโยชน์ โดยเข้าร่วมลงนามในพิธสีารว่าด้วยการ 
ขจดัการการค้าผลติภณัฑ์ยาสบูผดิกฎหมาย ของ
องค์การอนามยัโลก 2. ส่งเสรมิให้การไม่สูบบหุรี่
และบหุร่ีไฟฟ้าเป็นค่านิยมดแูลสขุภาพตนเองและ
ผู้อ่ืน โดยเร่งรณรงค์ให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน รูเ้ท่าทนัพษิภยัของบหุร่ีไฟฟ้า ผ่าน
ทัง้ระบบการศึกษา สนบัสนนุให้บรรจเุป็นหลกัสตูร
การเรยีนตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาจนถงึอดุมศกึษา  
และช่องทางอืน่ๆ เช่น สือ่ออนไลน์ ทัง้นี ้เพือ่สขุภาวะ 
ของประชาชนไทยทกุเพศ ทกุวยั อย่างทัว่ถงึ

สปสช.สนับสนุน ‘คลินกิพยาบาลฯ อบอุ่น’ 
ให้บริการสขุภาพปฐมภมิูชมุชน ทัว่ไทย 241 แห่ง

บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ครอบคลุม
ทั้งบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  
7 รายการ ได้แก่ บริการฝากครรภ์ในกรณแีพทย์
วินิจฉัยแล้วไม่ใช่ครรภ์เสี่ยง บริการจ่ายยาเม็ด 
คมุก�าเนดิ บรกิารถงุยางอนามยั บรกิารทดสอบการ 
ตัง้ครรภ์ บรกิารตรวจหลงัคลอด บรกิารยาเสรมิ
ธาตุเหลก็และกรดโฟลกิ (ยาเมด็รวม Ferrofolic 
หรอืทีเ่ทยีบเท่า) และบรกิารคัดกรองและประเมนิ
ปัจจัยเสีย่งต่อสุขภาพกายหรอืสขุภาพจติ

นอกจากนี ้ยงัให้บริการผู้ป่วยนอก 4 ราย ดงันี้
1. การบริการยาตามแผนการรักษาของหน่วย

บรกิารประจ�า หรอื หน่วยบรกิารทีร่บัการส่งต่อ 
2. การบรกิารพยาบาลพ้ืนฐาน ได้แก่ บรกิาร

ท�าแผลชนดิต่างๆ ท้ังแผลแห้ง แผลเยบ็ แผลเปิด 

ดร . เอนก เหล ่ าธรรมทัศน ์  รมว . 
การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
(อว.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน เซมิคอนดักเตอร ์
(Semiconductor) เป็นองค์ประกอบทีส่�าคญั 
ในอุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส์สมยัใหม่ ทีใ่ช้แพร่หลาย 
ในชีวิตประจ�าวัน เช่น สมาร์ทโฟน แทบเล็ต 
ยานยนต์สมัยใหม่ รวมถึงอุปกรณ์อัจฉริยะ
ต่างๆ ที่ต้องอาศัย AI คาดว่าความต้องการ 
เซมคิอนดักเตอร์ จะเพิม่มากขึน้เร่ือยๆ ประเทศ
ต่างๆ ก็เข้ามาแข่งขนัในการลงทนุด้านการผลติ
เซมคิอนดกัเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น สหรฐัฯ ประเทศ
ในยโุรป จนี เกาหลใีต้ ขณะทีป่ระเทศไทย ก ็
มีการลงทุนด้านเซมิคอนดักเตอร์ แต่โดย 
ส่วนใหญ่จะอยูใ่นส่วนการประกอบและทดสอบ 
(assembly and testing) และเร่ิมมใีนส่วนของ
การออกแบบ (IC Design) บ้าง แต่ยังขาดในส่วน
การผลติ ซึง่เป็นส่วนส�าคญัในห่วงโซ่อปุทานของ
เซมคิอนดกัเตอร์

รมว.อว. กล่าวต่อว่า อย่างไรกต็าม ปัญหา
ส�าคัญของการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต
เซมคิอนดกัเตอร์ คอืการลงทนุค่อนข้างสงูและ
ความต้องการก�าลังคนที่มีทักษะสูงค่อนข้าง
มาก ส�าหรับประเทศไทย หากจะให้เกิดการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ จ�าเป็นอย่างย่ิงที่ต้อง 
มีการพัฒนาก�าลังคนในด้านนี้ที่มีคุณภาพ  
ให้มปีรมิาณมากพอ เพือ่สร้างความมัน่ใจในการ 
ลงทนุ ทัง้การดงึดูดการลงทุนจากนอกประเทศ
และสร้างการลงทนุในประเทศ ตนจงึสัง่การให้ 
มีการแสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในต ่างประเทศ และภาคอุตสาหกรรม 
เซมคิอนดกัเตอร์ชัน้น�าทัง้ในและนอกประเทศ 
เพือ่ให้เกดิการผลติก�าลงัคนด้านนีใ้ห้รวดเรว็และมี 
ปรมิาณมากพอ

ด้าน ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด 
อว. กล่าวว่า ขณะนี้ มีมหาวิทยาลัยไทย  
9 แห่ง ประกอบด้วย จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ม.เกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น 
ม.สงขลานครนิทร์ ม.เทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบรีุ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

อว.ดันมหาวิทยาลัย (ไทย-ไต้หวัน) 
ร่วมผลตินักเซมิคอนดักเตอร์อาชีพ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้
ความสนใจในการท�าหลกัสตูรในการผลติก�าลงั 
คนด้านเซมคิอนดกัเตอร์ โดยได้มกีารร่วมหารอืกบั  
มหาวิทยาลัยชั้นน�า 6 แห่งของไต้หวัน ที่ 
มีการเรียนการสอนและท�าวิจัยร่วมกับภาค
เอกชน ในด้านเซมคิอนดกัเตอร์รวมท้ัง Taiwan 
Semiconductor Manufacturing Company 
หรอื TSMC บรษิทัผลติเซมคิอนดกัเตอร์ทีใ่หญ่
ทีส่ดุในโลก เพือ่ร่วมมอืกัน จะมทีัง้การผลติก�าลงั
คนและงานวจิยั ซึง่ในการผลติก�าลงัคนจะมกีาร
จดัท�าหลกัสตูรในระดบั ปรญิญาตร ีปรญิญาโท 
ด้าน Semiconductor ร่วมกนั 

โดยมหาวทิยาลยัไทยจะใช้วธิกีาร Higher 
Education Sandbox ในการพฒันาหลกัสตูร  
ทีไ่ม่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานอดุมศกึษา เพือ่ให้ 
เกดิความยดืหยุน่ในการผลติบณัฑติให้ตอบสนอง 
ต่อการผลิตคนที่มีคุณภาพ ที่มีปริมาณมาก 
และรวดเร็ว โดยตั้งเป้าให้มีนักศึกษาที่มี
ศกัยภาพสงูในโปรแกรมไม่น้อยกว่า 200 คน/ปี  
ในสาขาทีเ่กีย่วเนือ่ง เช่น ด้านเครือ่งมอื ด้าน
วสัด ุ ด้านการออกแบบ IC  ด้านกระบวนการ
ผลิต ด้านการทดสอบและแพ็กกิ้ง เป็นเวลา 
อย่างน้อย 5 ปีต่อเนือ่ง

นอกจากหลักสูตรในระดับปริญญาแล้ว 
มหาวิทยาลัยไต้หวันบางแห่งจะช่วยในการ
ด�าเนนิการจดัฝึกอบรมระยะสัน้ให้แก่บคุลากร
และนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัไทย เพือ่เพิม่พนู
ทกัษะในด้านอตุสาหกรรมเซมิคอนดกัเตอร์ การ
ส่งเสริมให้นักศึกษาไทยได้มีโอกาสในการฝึก
ปฏบิตังิานใน บรษิทั Semiconductor ชัน้น�า
ของโลกทีไ่ต้หวัน รวมถงึส่งเสรมิให้นักวจิยัไทย 
ได้ท�าวิจัยร่วมกับนักวิจัยของไต้หวันทางด้าน  
Semiconductor เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง 
ในการวจิยัและพฒันาในด้านนีด้้วย ทัง้นี ้เชือ่ว่า 
จะสร้างความพร้อมให้กับประเทศไทยในการ
ดงึดดูการลงทนุในอตุสาหกรรมเซมคิอนดกัเตอร์ 
ที่เป็นอุตสาหกรรมขั้นสูง และมีความส�าคัญ 
ในปัจจบุนัและอนาคต

นพ.จเดจ็ ธรรมธชัอารี เลขาธกิารส�านกังาน
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) กล่าวว่า  
คลนิกิการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้ร่วมเป็น 
หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการ
พยาบาลและการผดงุครรภ์ “คลนิกิพยาบาลชมุชน 
อบอุ่น” ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
หรอื บตัรทอง 30 บาท มาตัง้แต่ปี 2563 เพือ่ร่วม 
ให้บรกิารตามนโยบาย “นวตักรรมบรกิารสารณสขุ 
วิถีใหม่” (UC New Normal) ดูแลประชาชน 
ให้เข้าถึงบริการปฐมภูมิและบริการสร้างสุขภาพ
ป้องกันโรคที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามความ
จ�าเป็น ได้อย่างครอบคลุมและสะดวกเพิ่มขึ้น 
ทัง้เป็นการขยายหน่วยบริการในเครือข่ายปฐมภูมิ 
ลดระยะเวลารอคอยการรบับริการ และลดความ
แออดัในหน่วยบริการ  

ทัง้นี ้ จากปี 2563 ทีไ่ด้น�าร่องบริการคลนิกิ
การพยาบาลฯ จ�านวน 6 แห่ง ต่อมาในปี 2564 
น�าร่องเพิม่เติมเป็น 28 แห่ง  และในปี 2565 ได้
ขยายการบริการไปทั่วประเทศ โดยมีคลินิกการ 
พยาบาลฯ สมัครเข้าร่วม 93 แห่ง และขณะนี้  

ปี 2566 มคีลนิกิการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
ทัว่ประเทศร่วมเป็น “คลนิกิพยาบาลชมุชนอบอุ่น” แล้ว  
จ�านวน 241 แห่ง 

ในจ�านวนนี้ มีคลินิกการพยาบาลฯ ที่เป็น
สถาบันการศึกษาพยาบาลเข้าร่วม 2 แห่ง คือ  
1. คลนิกิการพยาบาลและการผดุงครรภ์ วทิยาลยั
พยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัย 
จุฬาภรณ์ เปิดให้บรกิารเมือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2564  
และ 2. คลนิกิการพยาบาลและการผดงุครรภ์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล เปิดให้บรกิาร
เมือ่วนัที ่21 กนัยายน 2565 

นอกจากเป ็นสถานที่ ฝ ึ กภาคปฏิบัติที่ 
บูรณาการทัง้การให้บรกิาร ความรู ้การจดัการดูแล
สุขภาพที่เชื่อมโยงชุมชนในพื้นที่หน่วยงานภาค

นพ.จเดจ็ ธรรมธัชอารี

6 ครัง้ต่อคนต่อปี และกลุม่ผูป่้วยโรคเรือ้รงัและม ี
การไร้ความสามารถเล็กน้อย ได้แก่ ผู้ที่มีปัญหา  
ในการท�ากจิวัตรประจ�าวนั ต้องพึง่อปุกรณ์ทางการ
แพทย์ เช่น ผู้ป่วยที่ใส่สายยางให้อาหาร หรือ  
สายสวนปัสสาวะ หรอื ล้างไตทางช่องท้อง เย่ียมไม่เกนิ  
8 คร้ังต่อคนต่อปี 

4. การตรวจรักษาโรคเบือ้งต้น      
นพ.จเดจ็ กล่าวว่า ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา คลนิกิ

การพยาบาลชุมชนอบอุ่นได้รับการตอบรับจาก
ประชาชนเข้ารับบรกิารเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง จาก
ข้อมลูปี 2566 ท่ีผ่านมา มปีระชาชนเข้ารบับริการ 
ถงึจ�านวน 51,677 คน 140,695 ครัง้ และมแีนวโน้ม 
การรับบริการที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วยคลินิก
การพยาบาลชุมชนอบอุ่นตั้งอยู่ในชุมชน จึงเป็น 
อกีหนึง่ทางเลอืกทีใ่กล้บ้าน ใกล้ใจของประชาชน 
ในพืน้ที ่ สะดวกในการเข้ารับบรกิาร ไม่ต้องรอควินาน  
ทัง้ยงัลดค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง

ทั้งนี้ สปสช.พร้อมสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ของคลนิกิารพยาบาลชุมชนอบอุน่ เพือ่เป็นช่องทาง 
ที่ท� า ให ้ประชาชนเข ้ าถึ ง สิทธิและบริการ 
ในระบบบตัรทอง 30 บาทเพ่ิมขึน้ รองรับการเข้าสู่
สงัคมผูส้งูอายใุนการดแูลผู้ป่วยโรคเร้ือรงั ตดิบ้าน 
และตดิเตยีง ขณะเดยีวกนัยังเป็นการพัฒนาระบบ
บรกิารปฐมภมิูของประเทศตามรฐัธรรมนญู  

สสส.ปลืม้งาน “ยินดจีัด๊นัก รวมพลงัสานสุข”
ชูสือ่วิทยุ-พลงัผ้าเหลอืง ปลกุสขุภาวะน่าน

เมื่อเร็วๆ นี้ ทางคณะกรรมการบริหารแผน
คณะที่ 8 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสรมิสขุภาพ (สสส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สสส. 
และสื่อมวลชน ลงพื้นที่แลกเปล่ียนเรียนรู้ดูงาน 
“ยนิดีจ๊ัดนกั รวมพลงัสานสุข” 2 พืน้ทีท่ีม่ผีลลพัธ์
เชิงรูปธรรม ภายใต้การสนบัสนนุของ สสส. โดย มี 
ดร.จริพร วทิยศกัด์ิพนัธุ ์ประธานคณะกรรมการ
บรหิารแผนคณะที ่8 สสส. กล่าวว่า สสส.มุ่งพฒันา
พลเมอืงในด้านทักษะเท่าทนัสือ่ สารสนเทศ และ
ดจิทัิล (Media Information Digital Literacy :  
MIDL) และความรอบรูด้้านสขุภาพ (Health Literacy)  
เพื่อลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงองค์ความรู้ 
สขุภาวะ และเพิม่โอกาสในการเรียนรู้ทกัษะการ
ใช้สือ่ เพือ่พฒันาสูก่ารเป็นผูน้�าการเปล่ียนแปลง 
สร้างแรงบันดาลใจและทศันคตใินการปรบัเปล่ียน
สู่พฤติกรรมสขุภาวะ

ดร.จิรพร  วิทยศักดิ์พันธุ์ กล่าวว่า จ.น่าน 
เป็น 1 ใน 36 พืน้ท่ีน�าร่อง จากทัว่ทุกภมูภิาค ที่
ด�าเนินโครงการเยาวชนพลเมืองรู้เท่าทันส่ือฯ 
ส�าหรบั “โครงการสามเณรน่านร่วมออกแบบเมอืง 

นางปิยะฉตัร พลูทรพัย์ ผูร้บัผิดชอบโครงการ

นกัสือ่เสยีงสร้างคนไทยหวัใจฟ ูสสส. หนึง่ในนกัสือ่ 

เสียงสุขภาวะประจ�าสถานีวิทยุเสียงใสเรดิโอ  

FM 100.75 MHz จ.น่าน กล่าวว่า เครือข่าย 

นกัสือ่เสยีงสร้างคนไทยหัวใจฟ ูมกีารผลติสือ่เสยีง 

สขุภาวะและเผยแพร่ผ่าน 66 สถานวีทิย ุครอบคลมุ 

10 จงัหวดัทัว่ทกุภมูภิาค จากข้อมลูสถานการณ์

ปัญหาสขุภาพคนในชมุชน ส�ารวจโดยนกัสือ่เสยีง

สขุภาวะสร้างคนไทยหวัใจฟู ปี 2565 ประชาชน

ใน จ.น่าน เป็นกลุม่เสีย่งโรคไม่ตดิต่อ (NCDs) ถงึ 

50% อาทิ ความดนัโลหิตสงู เบาหวาน ทีส่�าคัญ

ยงัพบว่า มกีารแชร์ข่าวปลอม ส่งต่อโฆษณาสนิค้า

สขุภาพทีเ่กนิจรงิ ทีก่่อให้เกดิความเสยีหายทัง้ชีวติ 

และทรัพย์สนิ 

ท�าให้การออกแบบการสือ่สารของนกัสือ่เสียง

สขุภาวะมุง่เน้น 5 เร่ืองหลกั 1. ส่งเสรมิกลุม่เสีย่ง

โรคไม่ติดต่อ ให้ตระหนักถึงการออกก�าลังกาย  

2. ลดพฤติกรรมกนิ หวาน มนั เคม็ 3. ทุกช่วงวยัควร 

มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ 4. รู ้เท่าทันสื่อ  

5. อนัตรายของฝุ่น PM 2.5 ทัง้นี ้เร่ิมด�าเนนิการใน 

3 พืน้ท่ี คือ ต.ท่าวังผา ต.ป่าคา และ ต.จอมพระ 

โดยได้จดักจิกรรมให้ความรูเ้รือ่งโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั 

กจิกรรมการเต้นออกก�าลงักาย กจิกรรมรู้ทนัสือ่

ลดข่าวลวง กจิกรรมประกวดภาพวาด เพือ่น�าไป

สูก่ารยกระดบันกัสือ่เสยีงสขุภาวะให้เป็นแกนน�า

สร้างเสรมิสขุภาวะชมุชนแล้ว 110 คน

จากนัน้ คณะกรรมการบรหิารแผนคณะที ่ 8 

สสส. ลงพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ครงการ “สามเณร

น่านร่วมออกแบบเมืองส�าหรับทุกคน” ที่วัด
หนองบัว ต.ป่าคา อ.ท่าวงัผา จ.น่าน

น.ส.เข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการมูลนิธ ิ
ส่งเสรมิสือ่เดก็และเยาวชน (สสย.) กล่าวว่า โครงการ 
น�าแนวคิดเรื่องเมืองส�าหรับทุกคน (Inclusive 
City) มาปรับใช้ในการด�าเนินโครงการ โดยมี
การด�าเนินงานในโรงเรียนปริยัติธรรม 3 แห่ง 
ใน จ.น่าน ได้แก่ 1. โรงเรยีนเชยีงกลางปรยิตัศึิกษา 
อ.เชียงกลาง โดยร่วมกับ โรงพยาบาลสุขภาพ 
ต�าบล อาสาสมัครสาธารณสุขหมู ่บ้าน และ 
จติอาสา พฒันากจิกรรม “สามเณร Care Giver  

ผูดู้แลสขุภาพชุมชน” ดแูลผูป่้วยตดิเตยีง สร้างสรรค์ 
สื่อศิลปะ จัดท�าการ์ด และตระกร้าเย่ียมผู้ป่วย  
เกดิกองทนุผูป่้วยตดิเตยีง และผูป่้วยต่อเนือ่งท่ีบ้าน 
และผู้สูงอายุในชุมชน 2. โรงเรียนวัดดอนมงคล
สนัตสิขุวทิยา อ.สนัติสขุ ร่วมกบัภาคฮีกัเมืองน่าน 
พัฒนากิจกรรม “ธรรมยาตรา ปลูกศรัทธาและ
รักษาสิ่งแวดล้อม” จัดพิธีบวชป่าร่วมกับชุมชน 
มีการสื่อสารผ่านข้อความบนผ้าบวชป่าที่ใช้สีผ้า
มดัย้อมธรรมชาต ิพธิสีบืชะตาแม่น�า้ การมดัไม้ไผ่
เพือ่สร้างฝายชะลอน�า้ และ 3. โรงเรยีนพระปรยิตัิ
ธรรมวัดนิโครธาราม อ.ท่าวังผา ได้ร่วมกับกลุ่ม

วสิาหกจิชุมชน พฒันากจิกรรม “หนองบวั-เมอืงล้า 
แบรนด์ by สามเณร” ออกแบบตราสญัลกัษณ์บน
ผลติภณัฑ์ทีเ่คารพความหลากหลายของอตัลกัษณ์
ทีส่บืสานมาจากไทลือ้เมอืงล้า อาท ิ คราฟท์โซดา 
 (ลื้อซ่า) การทอผ้า เรือนไทล้ือ สร้างเศรษฐกิจ 
บนฐานของชมุชน 

ทัง้นี ้ การด�าเนนิงานทีผ่่านมา กระตุน้ให้เกิด
ความตระหนักว่าเมืองเป็นของทุกคน ท�าให้เกิด 
การสานพลังระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน  
อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาชมุชน ให้เป็นเมอืงสขุภาวะ 
ส�าหรับทกุคน

ส�าหรับทุกคน” เป็นโครงการที่ด�าเนินการโดย
กลุ่มสามเณร จ�านวน 180 รูป ร่วมกันใช้ทกัษะ 
เท่าทันสือ่ เพ่ือสร้างสังคมสุขภาวะ ผ่านกระบวนการ 
พัฒนาทักษะความสามารถในการเข้าถึง เข้าใจ
และคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันตนเอง เท่าทันสังคม และ 
เท่าทนัสือ่ กระบวนการเริม่จากการส�ารวจชมุชน  
เพือ่ให้เข้าใจปัญหาและต้นทนุ หาแนวทางแก้ปัญหา 
และออกแบบกจิกรรมและการสือ่สารโดยใช้สือ่วถิี
วัฒนธรรมของชุมชนมาสื่อสาร น�าไปสู่บทบาท
ของการเป็นนักสื่อสารสุขภาวะที่เท่าทันสื่อ ที่ม ี
ความเข้าใจและเหน็คณุค่าของอตัลกัษณ์ทีห่ลากหลาย 
ในชมุชน

“การลงพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นเรยีนรูด้งูาน “ยนิดี
จัด๊นัก รวมพลงัสานสขุ” ครัง้นี ้ถือเป็นการตอกย�า้
ความเข้มแขง็ของภาคเีครอืข่าย จ.น่าน ทีส่ะท้อน
ผลส�าเรจ็ของผลงานอย่างเป็นรปูธรรม สร้างโอกาส
และทางเลือกให้คนในชมุชนสามารถเข้าถงึสือ่และ
องค์ความรู้ที่ปลอดภัย สร้างสรรค์ และช่วยลด
ความเหลือ่มล�า้ในการเข้าถงึข้อมูลและองค์ความรู้ 
สขุภาพอย่างยัง่ยนื” ดร.จิรพร กล่าว

ดร.จริพร วิทยศักด์ิพนัธ์ุ
ประธานคณะกรรมการบรหิารแผนคณะท่ี 8 สสส.

“ค�าว่านิเวศสื่อ จะมีองค์ประกอบเยอะ  
แต่เป็นการสร้างและร่วมมอืกนัในระดบัท้องถิน่ 
สานพลงัในชุมชนได้ส�าเรจ็โดยไม่ต้องรอจากส่วน 
กลาง ดตูวัอย่างชดัเจน สือ่วิทยุท้องถิน่ท่ีจับมอืกัน 
จนกระจายไปสู ่ทั่วภาคเหนือตอนบนหลาย
จงัหวัด โดยใช้สือ่วิทยทุีห่ลายคนนกึไม่ถึงว่า จะ
ล้มตายหายจากไปเรือ่ยๆ แต่ฟ้ืนชวีติโดยน�ามา
เป็นเครือ่งมอืในการรณรงค์เรือ่งสขุภาวะให้กบั
คนในชมุชน เป็นระบบสือ่ท่ีส่งเสรมิด้านความรู้ 
เรื่องสุขภาพที่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุด นิเวศสื่อ 
หนุนการดูแลตัวเอง เข้าถึงทั้งสุขภาพกาย  
ใจ และปัญญาอกีด้วย 

ส่วนเครอืข่ายองค์กรท่ีร่วมมือกันกม็ากขึน้ อาทิ  
โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลท่าวงัผา มลูนธิฮัิก
เมอืงน่าน ทราบว่าในปี 2567 ขบัเคลือ่นกจิกรรม
มากขึ้นเป็นทั้งออนกราวน์ และออนไลน์  
เป้าหมาย 10 จังหวดัเลยทเีดยีว และทีอ่อกผลส�าคญั 
อกีอย่างคือ มีอาสาสมัครท่ีมาร่วมในกจิกรรมนี้
มากกว่า 110 คน น่าชืน่ชมอย่างย่ิง

ส่วนในกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อก็ส�าคัญในยุค
ปัจจุบนั จะให้เยาวชนได้มทีกัษะและวิเคราะห์ 
แยกแยะ และร่วมกนัออกแบบในชุมชนทีเ่ป็นผล
บวก โดยมกีารน�าเยาวชนทีบ่วชเป็นสามเณร ซึง่ 
มคีณุสมบัตพิเิศษเรยีกว่าพลงัผ้าเหลอืง ทีห่ลายคน 
มองข้าม แต่ชุมชนที่นี่ได้ดึงพลังผ้าเหลืองมา
ช่วยเหลอืชมุชนอกีด้วย มกีจิกรรมทีน่่าชืน่ชม
หลายอย่าง อาท ิปลูกดอกบวัให้เป็นหนอง ชง 
ชาไทลือ้ จนไปถงึการพฒันาน�า้คราฟท์โซดา (ลือ้ซ่า)  
ซึ่งเป ็นสินค้าของชุมชนท่ีสร้างรายได้ให ้ 
คนในชุมชนในอนาคตต่อไป”

ซึง่เป็นเป้าหมายของคณะ 8 อย่าง ลงตวัมาก  
และขณะนี้ก�าลังออกดอกออกผล อย่างที่น่าน 
สถานวีทิยเุสยีงใสเรดโิอ ท�าหน้าทีข่บัเคลือ่นในเรือ่ง
สขุภาวะของคนในชมุชนเป็นอย่างดแีละเป็นระบบ
สอดคล้องกบัสถานการณ์ เป็นการให้ความรูแ้ละ 
รณรงค์เชิงป้องกันได้อย่างดีมาก ในช่วงที่โรค 
โควิดระบาด สื่อวิทยุที่รวมตัวกันเป็นนักสื่อเสียง 
สขุภาวะออกอากาศในเรือ่งนี ้อย่างเข้มข้นต่อเนือ่ง
ในลกัษณะของการป้องกนัตวัเอง ครอบครวั ชมุชน 
การสวมแมส การท้ิงแมสท่ีใส่แล้ว และเรือ่งต่างๆ
ทีเ่กีย่วข้อง ส่งผลให้คนในท้องถิน่ชมุชน ป้องกนั
ตนเองได้รวดเร็วทันทีไม่ต้องรอจากทางราชการ  
เมือ่โควดิเบาลง เรือ่งการดแูลเรือ่งสขุภาวะของผูส้งูอายุ  
โดยเฉพาะโรคที่เรียกว่า NCD ได้แก่ เบาหวาน  
ความดนั หวัใจ ซึง่มักจะเกดิและพบมากกบัผูส้งูวัย  
ซึง่ได้ผลดมีาก เน้นการออกก�าลังกายของผู้สงูอายุ 

ท่ีส�าคญักว่าน้ัน กจิกรรมน้ีได้ขยายไปถงึเครอืข่าย 
วิทยุในจังหวัดน่านเองกว่า10สถานี แล้วยังมี
พันธมิตรอีก ไม่ว่า แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน  

รัฐแล้ว นักศึกษาพยาบาลยังเรียนรู้บทบาทของ 
ผู้ประกอบวิชาชพี ผูป้ระกอบการทางการพยาบาล
ในคลินิก ขณะเดียวกันเป็นพื้นที่ให้อาจารย์
พยาบาลได้น�าความรู้ ความเชีย่วชาญมาให้บริการ 
ประชาชน เป็นการสร้างชมุชนแห่งการเรียนรูร่้วมกนั  
และโดยความร่วมมือของสถาบนัพระบรมราชชนก  
กระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้มีสถาบันการ 
ศกึษาพยาบาลทีส่นใจเข้าร่วมเป็นคลินกิพยาบาล
ชุมชนอบอุ่นของ สปสช. เพิ่มเติมอยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ

นพ.จเดจ็ กล่าวต่อว่า ส�าหรบัการให้บรกิาร
โดยคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นนั้น เป็นการให้

แผลตดิเชือ้ และแผลขนาดใหญ่ การใส่สายยางให้
อาหาร และการให้สายสวนปัสสาวะ รวมถงึบรกิาร
เชด็ตา ล้างตา และล้างจมกู 

3. การบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน ใน
กลุ่มผู ้ป่วยที่มีความจ�าเป็นต้องได้รับบริการ 
ทีบ้่าน 3 กลุ่ม  ได้แก่ กลุม่ผูป่้วยทีส่ามารถรกัษา
ให้หายขาดได้ เช่น หญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง 
หญงิหลังคลอดทีมี่ภาวะ แทรกซ้อน มารดาหลงัคลอด 
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เยี่ยมไม่เกิน  
4 ครัง้ต่อคนต่อปี กลุม่ผู้ป่วยโรคเรือ้รงัทีไ่ม่สามารถ 
ควบคุมอาการได้ เช่น ผูป่้วยเบาหวานทีค่วบคุม
น�า้ตาลไม่ได้ มปัีญหาในการปฏบิตัติน เย่ียมไม่เกิน 

“ส�าหรับการให้บริการโดยคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น
นัน้ เป็นการให้บรกิารสาธารณสขุระดบัปฐมภูม ิครอบคลุม 
ทัง้บรกิารสร้างเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรค 7 รายการ”
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ความมัน่คงของจนี

ทบาทของสหรัฐอเมรกิาในเวทโีลกคอื เสรมิ 
สร ้างความขัดแย ้งระหว ่างประเทศ  

จดุชนวนสงคราม และขายอาวธุ  ดงันัน้หลงัจากดนั 
หลงั “ยเูครน” เข้าท�าสงครามกบัรสัเซยีและขาย
อาวธุได้เป็นทีห่น�าใจแล้ว สหรฐัอเมรกิาเริม่หนัมา
ขยบับทบาทในฝ่ังเอเชยี-แปซฟิิกอกีครัง้

การร ่ วมซ ้อมรบครั้ ง ใหญ ่ สุดในรอบ  
3 ทศวรรษของกองทัพสหรัฐฯ-ฟิลิปปินส์ ใน
ทะเลจีนใต้เมื่อเดือนเมษายน 2023 คือการ
ประกาศการกลับมากร่างแสดงแสนยานุภาพ 
อกีครัง้ของกองทพัอเมริกนั

ถดัมาในช่วงต้นเดอืนมถุินายน 2023 หน่วย
ยามฝ่ังของสหรัฐฯ ญ่ีปุน่ และฟิลปิปินส์ ได้เปิด
การซ้อมรบร่วมทางทะเลในทะเลจนีใต้ บรเิวณ
นอกจงัหวดับาตาอนัของฟิลปิปินส์ โดยสหรฐัฯ  
ถอืว่าเป็นการซ้อมรบกบัชาตพินัธมติรและหุน้ส่วน 
ในทะเลจนีใต้

รูท้ัง้รูว่้า นีค่อืเกมยัว่ยขุองรฐับาลสหรฐัฯ เช่น
เดียวกบัทีส่หรัฐฯ ยอมรบัว่า ไต้หวันเป็นส่วนหน่ึง
ของจนี แต่กอ้็างว่า ต้องการปกป้องความมัน่คง 
ของไต้หวัน ขายอาวุธให้ไต้หวันเพ่ือใช้เป็น  
“หอกข้างแคร่” ของจนี   

การฟื ้นคืนบทบาททางกองทัพอเมริกัน
ในเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะใน “น่านน�้า
ทะเลจนีใต้” ทีจ่นีอ้างสิทธมิายาวนานและถอืเป็น 
“ความมัน่คงทะเล” จึงมผีลให้จนีไม่อาจนิง่เฉย 
กองทัพจีนต้องออกมาเคล่ือนไหวประกาศเพ่ิม
การฝึกซ้อมทางทหารในเส้นทางน�้ายุทธศาสตร์

และขยายก�าลงักองทพั 2. การฟ้ืนฟูสถานะของ  
จนีในเวทโีลก 3. การเป็นต้นแบบของความทนัสมยั 
หรือการพัฒนาท่ีเรียกว่า “สังคมนิยมแบบ 
จนีในโลกยคุใหม่”

บทเรียนในประวัติศาสตร์ที่วางนโยบาย 
ผิดพลาดจนผู้คนอดอยากล้มตาย และด้วยจ�านวน
ประชากรในปัจจบุนั 1,400 ล้านคน รฐับาลจีน 
ได้ให้ความส�าคญัต่อเรือ่งปากท้องเป็นอนัดับหน่ึง 
โดยในการประชุมสมชัชาใหญ่ครัง้ที ่20 ของพรรค
คอมมวินสิต์จนีทีจ่ดัขึน้เมือ่วนัที ่16 ตลุาคม 2565  
ประธานาธบิดี สี จิน้ผิง ได้บอกให้เตรียมความพร้อม 
เพ่ือรับมืออุปสรรคหรือวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่ 
จะเกิดขึน้ในอนาคตอยูเ่สมอ แม้ในยามทีป่กติสขุ

โดยมีการเรียกร้องให้เสริมสร้างระบบการ
จดัการเหตฉุกุเฉนิเพือ่รองรบัความม่ันคงของชาติ 
ทั้งในด้านอาหาร ด้านพลังงาน และการรับมือ
จัดการกับภัยพิบัติ รวมถึงด้านความปลอดภัย
ของข้อมลูส่วนบคุคล

ส ีกล่าวว่า “คนจนีต้องจบัชามข้าวของตน
ให้มัน่คง” เป็นการส่งสัญญาณถงึความส�าคญัของ 
อาหารทีพ่อเพียงและความมัน่คงของชวีติ

รัฐบาลจีนไม่ประมาทเรื่องความมั่นคงทาง
อาหาร มเีป้าหมายและแผนรบัมอือย่างรอบด้าน 
สถานการณ์โลก เช่นสงครามรสัเซยี-ยเูครน ท่ียงั 
ไม่ยุติง่ายๆ หรืออาจรุนแรงยิ่งข้ึน อาจสร้าง 
ผลกระทบให้เกดิวกิฤตความมัน่คงทางอาหาร จนีวาง 
นโยบายพึ่งพาตัวเองในด้านอาหารหลักสูงกว่า 
100% การพ่ึงพาตนเองด้านธญัพืชสงูกว่า 95% 

และยังมีการส�ารองธัญพืชส�าหรับประชาชน 
ในระดบั 480 กโิลกรมั/คน/ปี สงูกว่าเกณฑ์เฉลีย่ 
ทัว่โลกทีอ่ยูใ่นระดบั 400 กโิลกรมั/คน/ปี

ย้อนกลับมาเรื่องความฝันของจีน นโยบาย
ต่างประเทศกบัความมัน่คง ซึง่เป็นเร่ืองทีเ่ชือ่มโยง 
กันภายใต้ระบบสังคมนิยมจีนที่รัฐบาลยึดมั่น 
การพัฒนาด้วยสันติ ส่งเสริมสันติภาพ การอยู่ 
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ รัฐบาลจีนจึงพยายาม
แสดงบทบาทในเวทีโลกในฐานะ ผู้น�าในความ
รเิริม่ความร่วมมอืในประเดน็ต่างๆ

ดงัเช่นย้อนไปเมือ่วนัที ่21 กมุภาพนัธ์ 2566 
จนีได้ประกาศ “เอกสารแนวคดิข้อรเิริม่ความ
มัน่คงรอบโลก” อย่างเป็นทางการ โดยก�าหนด
ทิศทางความร่วมมือและกลไกแพลตฟอร์ม 
ทีช่ดัเจน ซึง่มกีว่า 80 ประเทศ และองค์การระหว่าง 
ประเทศแสดงความสนบัสนนุและชืน่ชม

สรปุโดยรวมคือ สนบัสนนุบทบาทความเป็น
ศูนย์กลางของสหประชาชาติด้านการบริหาร 
จดัการความมัน่คง  พยายามส่งเสรมิการประสานงาน 
และการติดต่อแลกเปลี่ยนเชิงบวกระหว่าง
ประเทศใหญ่ ส่งเสริมให้ประเทศใหญ่เป็นผู้น�า
ในด้านความเสมอภาค ความร่วมมอืและบรหิาร 
จัดการตามกฎหมาย คัดค้านแนวคิดครอง 
ความเป็นเจ้า คดัค้านการกดขีข่่มขูผู่อ้ืน่โดยถอืตนเป็น 
ใหญ่ พยายามผลักดันการแก้ไขปัญหาประเด็น
ร้อนอย่างสันติด้วยการเจรจา รับมือกับการ
ท้าทายแบบดัง้เดมิและการท้าทายแบบใหม่อย่าง
มปีระสทิธผิล เสรมิสร้างระบบบรหิารจัดการโลก
และความสามารถการสร้างสรรค์อย่างไม่ขาดสาย

นายฉิน กัง รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน 
กล่าวว่า “ความมั่นคงเป็นสิทธิของทุกประเทศ 
ในโลก ไม่ใช่ลิขสิทธ์ิของประเทศใดแต่เพยีงประเทศ 
เดยีว และยิง่ไม่ใช่เรือ่งทีป่ระเทศใดประเทศหนึง่
สามารถตดัสนิใจได้โดยล�าพังฝ่ายเดยีว” 

จนีไม่ได้เอ่ยชือ่ประเทศใด  แค่บอกให้รูน้ะ
ผูเ้ฒ่าโจ !?!

“ในทางภูมิรัฐศาสตร์และเชิงยุทธศาสตร์ จีนมองว่า สหรัฐฯ เป็น
ท้ังคู่แข่งและคู่ค้า แม้ภาคการเมืองของสหรัฐฯ ได้จัดให้จีนเป็นภัย
ต่อความมั่นคง แต่จีนที่บอกต่อโลกมาตลอดว่าต้องการสันติภาพและ 
ความร่วมมือ จึงใช้วิธีหนึ่งฝ่ามือรับหมัดรัฐบาล อีกหนึ่งฝ่ามือ 
เช็คแฮนด์กับภาคเอกชนอเมริกันในด้านการค้า”

ร่วมกบัชาตพัินธมติรอาเซยีนอาท ิลาว กมัพชูา 
ไทย สิงคโปร์ และอนิโดนเีซยี  

กองทพัจนีต้องแอคชัน่ให้นานาชาตไิด้เหน็ว่า 
สหรัฐฯ ไม่ได้ใหญ่และเบ่งกล้ามได้แค่ชาติเดยีว  

ในทางภมูริฐัศาสตร์และเชงิยทุธศาสตร์ จนี
มองว่า สหรฐัฯ เป็นทัง้คูแ่ข่งและคูค้่า แม้ภาค
การเมอืงของสหรฐัฯ ได้จัดให้จนีเป็นภัยต่อความ
มั่นคง แต่จีนที่บอกต่อโลกมาตลอดว่าต้องการ
สันติภาพและความร่วมมือ จึงใช้วิธีหนึ่งฝ่ามือ
รับหมัดรัฐบาล อีกหนึ่งฝ่ามือเช็คแฮนด์กับภาค
เอกชนอเมรกินัในด้านการค้า  

จงึเกดิภาพเองขูม่า-ข้าข่มกลบั ทะเลาะกนัไป 
-ค้ากันไป 

ส�าหรบัเอเชยี-แปซฟิิก ทีส่หรฐัฯ เคยทิง้ไปใน
สมัยประธานาธบิด ีโดนลัด์ ทรมัป์ ก่อก�าแพงล้อม
บ้านตัวเองนัน้  ประธานาธบิดสี ีจิน้ผงิ เคยกล่าว
ว่า “ภูมิภาคเอเชยีแปซฟิิกไม่ใช่สวนดอกไม้ของ
ใครสกัคน” ไม่ควรกลายเป็นพ้ืนท่ีถ่วงดลุอ�านาจ
ของประเทศใหญ่ ความมุ่งหวังทีส่ร้างสงครามเยน็ 
ใหม่ ประชาชนจะไม่ยอมรับแน่นอน ยุคสมัย 
กไ็ม่อนญุาตแน่นอนเหมอืนกนั

ดังนั้น เมื่อมีความพยายามผลักดันให้เกิด
พันธมิตรทางทหารแบบองค์การสนธิสัญญา
แอตแลนตกิเหนือ (NATO) ข้ึนในเอเชีย-แปซฟิิก 
หรอืทีเ่รยีกกันตอนนีว่้า “นาโต้2” จนีจงึออกมา
คดัค้านว่า ภมูภิาคนีก้�าลงัจะถกูจบัเป็นตวัประกนั 
ขยายความขดัแย้งและการเผชญิหน้า   

นโยบายระหว ่างประเทศของจีนเป ็น
ยทุธศาสตร์ทีว่างอยูบ่นพืน้ฐานภารกจิของ การ
ฟ้ืนฟคูวามยิง่ใหญ่ในอดตี  เรยีกคนืเกยีรตแิละ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมหาอ�านาจ คือหนึ่งใน  
“ความฝันของจนี” หรอือาจจะเป็นฝันของ ส ีจิน้ผงิ  
นบัตัง้แต่ก้าวขึน้มาเป็นผูน้�าพรรคคอมมวินสิต์จนี 
ในปี 2012 ถงึปัจจบุนั 

ความฝันอันยิ่งใหญ่ของจีน 3 ประการคือ  
1. ยกระดบัชวิีต ความเป็นอยูข่องคนในประเทศ 
ให้ดยีิง่ขึน้ สร้างความมัง่ค่ัง สรรค์สร้างสงัคมทีดี่ขึน้ 

บ

สังคมปลอดภัย “รูทั้นโจร กูอ้อนไลน์”

วัสดีครับวันนี้อาจารย์อยากมาแนะน�า
ให้ “รู้ทัน โจรกู้ออนไลน์” เนื่องจาก

สถานการณ์ปัจจุบันที่มิจฉาชีพออนไลน์
ระบาดอย่างต่อเน่ือง ผ่านรูปแบบอุบาย 
กลโกงต่างๆ มากมาย 

การกูเ้งนิในยคุปัจจบุนัท�าได้ง่ายและรวดเรว็
ผ่านมอืถือโดยไม่ต้องออกจากบ้านให้ยุ่งยาก แต่
สิง่ทีย่ากส�าหรับผูกู้ค้อื จะรูไ้ด้อย่างไรว่าใครคอื 
ผูใ้ห้กู้ท่ีไม่คดิดอกเบีย้หรอืทวงถามหนีโ้หด หรอื
ไม่ใช่มจิฉาชพีทีจ่ะมาหลอกเอาเงนิเราไปอย่าง
เรือ่งราวข้างต้น ยิง่หากได้รับ “SMS” หรอืมคีน 
“โทรศัพท์” หรอื “แอดไลน์” (add Line) มา 
แล้วอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าทีธ่นาคาร หรอืหน่วยงาน 
ภาครัฐ หรือบริษัทที่จะให้เงินกู ้หรือให้เงิน 
ช่วยเหลอื อย่ารบีกดลงิก์หรอืกรอกข้อมลู ควร 
เช็กให้ชัวร์ก่อน จะได้ไม่ถูกเอาเปรียบหรือ 
หลอกลวง โดยวิธกีารดงันีค้รบั 

1. ต้องแยกแยะผูใ้ห้เงนิกู ้ว่าผูท้ีใ่ห้กูค้อืใคร 
เช่น เป็นผู้ให้กู้ในระบบ เป็นผู้ให้กู้นอกระบบ 
และเป็นมจิฉาชพี ซ่ึงให้ต้ังข้อสงัเกตวุ่า ถ้าผู้ให้กู้ 
ในระบบหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต จะมี 

จงึจะได้เงนิเรว็ขึน้ หากเหยือ่เริม่รูท้นักจ็ะถกูบลอ็ก 
ท�าให้ไม่สามารถตดิต่อได้อกี

2. ถ้าไม่แน่ใจ อย่าเพิง่คลิก หากลองแยกแยะ
แล้ว ยังไม่แน่ใจว่าจะใช่ผู้ให้กู้ในระบบหรือเปล่า 
 ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนใช้บรกิาร ดังนี ้1) ตรวจสอบ 
รายชื่อแอปและชื่อผู ้ให้บริการ น�าข้อมูลชื่อ 
แอปและชื่อผู้ให้บริการไปเทียบกับรายช่ือผู้ให้
บรกิารทีไ่ด้รบัอนญุาต โดยสามารถหาข้อมูลได้จาก
เวบ็ไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย ในหวัข้อ “เชก็
แอปเงินกู้” ที่รวบรวมรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับ
อนุญาตในส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ากับ
ดแูล และยงัมลีงิก์ไปยงัเวบ็ไซต์กระทรวงการคลงั 
ซึง่รวบรวมรายชือ่ผูใ้ห้บรกิารสนิเชือ่พโิกไฟแนนซ์
ไว้ในท่ีเดียว 2) ติดต่อสอบถามตามที่อยู่ เบอร์
โทรศพัท์ทีไ่ด้จากข้อ 1) เพราะบางครัง้มจิฉาชีพ
หรอืแอปเงนิกูน้อกระบบจะตัง้ชือ่แอปคล้ายคลงึ
กับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต หรือสวมรอยเป็น 

ส

ผูไ้ด้รับอนญุาต เราจงึควรสอบถามหรือหาข้อมลู
ด้วยตวัเองจากแหล่งข้อมลูทีน่่าเช่ือถอื ว่าเป็น
แอปของผูใ้ห้บริการจรงิหรอืไม่

3. เลอืกแหล่งดาวน์โหลดแอปทีป่ลอดภยั 
เช่ือถือได้ในการท�าธุรกรรมทางการเงิน เพื่อ
ป้องกันภยัจากมลัแวร์

4. ถ้าจ�าเป็นต้องกู้ออนไลน์อย่าลืมอ่าน
เงื่อนไขก่อนกู ้ ไม่รีบกู ้จนลืมดูรายละเอียด 
ทีจ่�าเป็น เช่น อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลา และ
จ�านวนเงนิทีต้่องจ่ายคนื ท่ีส�าคญั ต้องค�านงึถึง
ความสามารถในการผ่อนช�าระของเราโดยควรกู้
เท่าท่ีจ�าเป็น และรวมภาระผ่อนช�าระหน้ีทกุก้อน
ของเราต่อเดอืนไม่ควรเกนิ 1 ใน 3 ของรายได้ 
ต่อเดือน เพือ่ไม่เกนิกว่าทีเ่ราจ่ายคนืได้

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นการให้ความรู้
ประชาชนในสงัคมทีเ่ราทกุคนต้องช่วยกนัเพือ่ 
ความปลอดภยั ซึง่ในการปราบปรามและควบคมุ 
ดแูลเงินกูน้อกระบบและมจิฉาชีพเป็นเร่ืองใหญ่
ทีต้่องอาศยัความร่วมมอืจากทกุภาคส่วนในการ
ปิดช่องโหว่เพือ่ป้องกนัภัยการเงนิ ขณะเดยีวกนั
การป้องกันตนเองที่ดีที่สุด หากตกเป็นเหยื่อ
โอนเงินไปให้มิจฉาชพีแล้ว ให้รบีไปแจ้งความท่ี
สถานตี�ารวจหรอืแจ้งความออนไลน์ได้ที ่www.
thaipoliceonline.com ขอบคุณข้อมูลดีๆ 
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

แอปให้เงินกู้เราเต็มจ�านวน และอัตราดอกเบี้ย 
ไม่เกนิทีท่างการก�าหนด ถ้าผูใ้ห้กูน้อกระบบในแอป 
มกัให้เงนิกู้ไม่เตม็จ�านวน ต้องจ่ายค่าธรรมเนยีมก่อน  
แต่เมือ่คนืเงนิกู้ต้องจ่ายเตม็จ�านวนบวกกบัดอกเบีย้ 
หรอืค่าปรบัทีส่งูเกินกว่ากฎหมายก�าหนด หากจ่ายช้า 
จะถูกข่มขู่ หรือไปทวงกับบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ใน
โทรศัพท์ของผู้กู้ ท�าให้อับอาย เพราะผู้ให้กู้นอก
ระบบบางรายจะให้ผู้กู้ดาวน์โหลดแอปซึ่งให้คลิก
อนญุาตเข้าถงึข้อมลูในโทรศพัท์มอืถือ และถ้าเป็น
พวกมจิฉาชพีจะใช้แอปเงินกูป้ลอม ทีไ่ม่ได้ให้เงนิกู้
และมพีฤตกิรรมโดยจะใช้วธิกีารต่างๆ เช่น โฆษณา
บนเวบ็ไซต์ โซเชยีลมเีดยี ส่ง SMS หรอืแม้แต่โทร
หาโดยตรง หากผูท้ีไ่ด้รบัการตดิต่อสนใจ มจิฉาชพีก็
จะส่ง SMS มาให้คลกิลงิก์เพือ่ดาวน์โหลดแอป หรอื
ให้แอดไลน์คยุกนั จากนัน้จะสอบถามข้อมูลส่วนตวั 
ให้ท�าสญัญาเงนิกู้ และขอเอกสาร เช่น ส�าเนาบัตร
ประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดบญัชเีงินฝาก คล้าย
กบัการขอกูท้ีธ่นาคาร ท�าให้เหยือ่เริม่เชือ่ใจ จากนัน้
จะโน้มน้าวให้โอนเงนิเป็นค่าค�า้ประกนั โดยบอก 
ว่าจะคนืให้พร้อมกบัเงนิกู้ หากหลงกลกจ็ะหลอกล่อ 
ให้โอนเพ่ิมอีกเรื่อยๆ เช่น อ้างว่าโอนเงินไม่ได้ 
เพราะเหยือ่กรอกเลขทีบ่ญัชผีดิ มค่ีาใช้จ่ายในการ
แก้ไขเอกสารเพือ่ปลดลอ็ก หรอืต้องจ่ายค่าลดัควิ

คอลัมน์สโมสรต�ารวจฉบับนี้ แวดวงสีกากี 
ถกูสงัคมจบัตา ภายหลงั นายวโิรจน์ ลกัขณาอดศิร  
ว่าท่ี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ออกมา
เปิดโปงขบวนการสตกิเกอร์ส่วยรถบรรทกุ  ท�าเอา 
พล.ต.ท.จริภพ ภรูเิดช ผบช.ก. นัง่ไม่ตดิเก้าอ้ี ก่อน
ตะหวัดปากกา ลงนามค�าสัง่ให้ พล.ต.ต.เอกราช 
ลิ้มสังกาศ ผู้การทางหลวง หรือ ผบก.ทล. ไป
ประจ�าศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการต�ารวจ
สอบสวนกลาง  พร้อมส่งมอืปราบทจุรติ 
“ผูก้ารเต่า” พล.ต.ต.จรญูเกยีรติ ปานแก้ว ผบก.
ปปป. รกัษาราชการแทน ผบก.ทล. อีกต�าแหน่ง 
พร้อมท�าทนัท ี เริม่ลุยกวาดบ้าน สัง่ยกเลกิการตัง้
ชดุเฉพาะกจิท้ังหมด เป็นการท�างานซ�า้ซ้อน ก่อน
เชก็บิล 40 ต�ารวจทางหลวง ตัง้แต่ชัน้ประทวนยนั
สญัญาบตัร หลงัพบเอีย่วส่วยสตกิเกอร์  
เซน็ย้ายขาด พล.ต.ต.เสรมิพนัธุ ์ศริิคง ผบก.ภ.จว.
ภูเก็ต เด้ง 5 เสือโรงพักกระทู้ พ.ต.อ.รุ่งฤทธิ์  
รตันภกัด ีผกก.สภ.กะทู ้พ.ต.ท.เชาว์ ผอมนะ รอง  
ผกก.ป. พ.ต.ท.ชยพล ภูนฤมิต รอง ผกก.สส. 
พ.ต.ท.ณัฐวฒัน์ สพุรรณอาสน์ สวป. พ.ต.ท.วศินุ  
ปานซ้าย สว.สส. เซ่นปมฝ่ายปกครองบุก 
ทลายผับเถือ่น ฐานปล่อยให้เด็กเข้า-เปิดเกนิเวลา 

 พล.ต.ต.อฏัธพร สงศ์ศริิปรดีา ผบก.น. 1 
สัง่ย้าย พ.ต.อ.จรนิทร์ ล�าลกึ ผกก.สน.มกักะสัน 
พ.ต.ท.ปญุชรสัม์ โชติ รอง ผกก.ดส. ภายหลงั 
พ.ต.อ.ธีรศักด์ิ จันทราพิพัฒน์ ผกก.ดา.บชน.  
น�าก�าลังทลายผบัหรู พบนกัท่องเทีย่วชาวจนี และ
ยาเสพติดเพยีบ  งานนีท้�าเอา “บ๊ิกต่อ”  
พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. ถึงกับ 
นัง่ไม่ตดิ ลงมาจดักาคเอง หลงัมกีลุม่คนปลอมไลน์  
แอบอ้าง สามารถช่วยเหลือ วิ่งเต ้นล้มคดี  
ตุน๋ชาวต่างชาติ แลกค่าด�าเนนิการ  จะอยู่
ในชุดไหนหากท�าผิดกฎหมายก็ไม่เว้น “บิ๊กจ๋อ” 
พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธีุร์ ผบก.สส.บช.น. น�าทมี
ชุดสบืสวนนครบาลแกะรอยรวบคาชุดแม่ช ี อดตี

กรรมการบริษัท หลอกลงทนุบรหิารเช่าพืน้ทีบ่น 
Cloud Storage พบเหยือ่กว่าสามพนัราย มลูค่า
เสียหายกว่าพันล้านบาท  พล.ต.ท.ภาคภมิู 
ภภิทัฒ์ สัจจพนัธุ ์ผบช.สตม. น�าทมี พล.ต.ต.พนัธนะ  
นุชนารถ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.ธนิต  
ไทยวชัรามาศ ผบก.สส.สตม. โชว์ผลงานรวบหนุม่จนี 

เครอืข่ายฟอกเงนิของขบวนการแก๊ง call center 
มลูค่ากว่าสองพนัล้าน ทลายขบวนการขนยานรก
เข้าแดนโสมผ่านพัสด ุ  งานนี ้“บิก๊กอล์ฟ” 
พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษกส�านกังานต�ารวจ
แห่งชาต ิต้ังโต๊ะแจงปมเลือ่นยศ จาก ส.ต.ต.หญงิ 
ใช้เวลา 4 ปี ตดิยศ ร.ต.อ. หลงัเข้าอบรมหลักสตูร 

พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพาล พล.ต.ต.จรญูเกียรต ิปานแก้วพล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธุร์ี

คอลมัน์ดาวเด่นโล่เงนิ ฉบบันี ้เปิดตวั 
นายต�ารวจมอืปราบ ฉายา “นายพลขาลยุ” 
พล.ต.ท.อคัราเดช พมิลศรี  หรอื “บ๊ิกอ้อ” 

เกดิวันที ่18 ก.ย. 2508 
เป็นชาวกรงุเทพมหานคร

พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี  

สมชาย จรรยา...รายงาน

 รบัราชการ
รองสารวตัรฝ่ายสบืสวนสอบสวน สภ.บางละมงุ 

จ.ชลบุรี ก่อนย้ายมาเป็นผู้บังคับกองร้อยที่ 4 
โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ จากนั้นเป็น นว.สบ.2 
ผบช.นรต. พล.ต.ท.เขตต์ น่ิมสมบญุ ผูบ้ญัชาการ
โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ (ยศและต�าแหน่งขณะนัน้)  
นว.สบ. 2 ผูช่้วยอธบิดกีรมต�ารวจ, สว.กก.3 บก.ทท. 
(ต�ารวจท่องเทีย่ว จ.นครสวรรค์) รอง ผกก.2 บก.ป., 
รอง ผกก.ปพ.บก.ป. ก่อนข้ึนเป็น ผกก.3 บก.ป. 
ผกก.กิง่อ�าเภอช้างกลาง จ.นครศรธีรรมราช, ผกก.
ฝอ.3 บก.อก บช.ก, ผกก.2 บก.ป รอง ผบก.รน., 

- นักเรียนนายร้อยต�ารวจรุ่นที ่41
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต

พฒันบริหารศาสตร์ (NIDA)
- หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจกัร (วปอ.)  

รุ่นท่ี 61 จากวทิยาลยัป้องกันราชอาณาจักร สถาบนั
วชิาการป้องกันประเทศ

 ผลงานทีด่งัไปทัว่โลก
- คร้ังด�ารงต�าแหน่ง รอง ผบช.ภ.3 เม่ือวันท่ี  

8 ก.พ. 63 ได้รบัมอบหมายให้เป็น ผบ.เหตกุารณ์ กรณ ี
เกิดเหตคุนร้ายเป็นทหารใช้อาวธุปืนสงครามกราด
ยิงในห้าง Terminal 21 นครราชสีมา มีผูเ้สยีชวิีต
เป็นจ�านวนมาก กระทัง่สามารถวสิามญัฆาตกรรม
คนร้ายได้ในทีส่ดุ

- ได้รบั ฉายา “นายพลขาลยุ” ประจ�าปี 
พ.ศ. 2563 จากผูส้ือ่ข่าวอาชญากรรม

- ได้รบัรางวลั “คนดศีรสีองแคว” ปี 2564 
และ ปี 2565 ด้านความมั่นคงของรัฐ จาก
สมาคมผูเ้สยีสละพิษณโุลก

รอง ผบก.ป. ก่อนขึน้เป็น ผบก.ป. รอง ผบช.ภาค 3 
เลือ่นชัน้เป็น ผูบั้ญชาการประจ�า ส�านกังานผูบ้ญัชา
การต�ารวจแห่งชาต ิท�าหน้าทีป่ระสานงาน ส�านกันายก
รฐัมนตร ีและกระทรวงมหาดไทย และด�ารงต�าแหน่ง 
ผูบ้ญัชาการต�ารวจภธูรภาค 6 ในปัจจบุนั

 ประวัตกิารศึกษา
- โรงเรยีนอสัสัมชญั ศรรีาชา รุน่ 3720
- นกัเรยีนเตรียมทหารรุ่นที ่25

กอส. ย�า้ชดั เป็นไปตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยวิธกีาร
แต่งตัง้ยศ มคีณุวฒุบิรรจปุรญิญาโท สามารถเล่ือน 
เป็น ร.ต.อ.ได้ภายใน 2 ปี  ขอแสดงความยนิดี  
“บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง  
ผบ.ตร. คว้ารางวลับคุคลต้นแบบ จากกระทรวง
การพัฒนาสงัคมฯ

Amazing Thailand Grand Sales 2023
ททท.ชวนนักช้อปล่าดีลเด็ด 6 จงัหวัดท่องเท่ียว

ททท.เปิดโครงการ Amazing Thailand  
Grand Sale 2023 ชคูอนเซปต์ “Hunting Season”  
ตามล่าดีลสุดพิเศษจากพันธมิตรผู้ประกอบการ 
6 จงัหวดัท่องเทีย่วหลกั เพือ่กระตุ้นการเดินทาง 
และการใช้จ ่ายของนักท่องเที่ยว คาดปั ๊ม 
รายได้หมนุเวยีนจากผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมกว่า 200,000 คน  
กระจายรายได้ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ไทย ไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท

นายยทุธศักดิ ์สภุสร ผูว่้าการการท่องเทีย่วแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า โครงการ Amazing 
Thailand Grand Sale 2023 จดัข้ึนระหว่างวันท่ี  
15 มิถุนายน-15 สิงหาคม 2566 ภายใต้แนวคิด 
“Hunting Season” มอบความสขุและสร้างอสิระ
ในการจบัจ่ายในยคุหลงัโควดิกับกจิกรรมล่าดลีเดด็ 
กว่า 10,000 รายการ จากผู้ประกอบการและ 
ร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 10,000 ร้านค้า จากเมอืง 
ท่องเทีย่วหลกั 6 จงัหวดั ได้แก่ กรงุเทพมหานคร 
เชียงใหม่ ภเูกต็ อดุรธาน ี ชลบรุ ี (พทัยา) สงขลา 
(หาดใหญ่) เพือ่กระตุ้นการใช้จ่ายของนกัท่องเทีย่ว 

สร้างการเข้าถงึสนิค้าและบรกิารด้านการท่องเทีย่ว
ในราคาพิเศษ ตอกย�้าภาพลักษณ์ประเทศไทย 
ให้เป็น 1 ใน 6 จุดหมายปลายทางของการช้อปปิง 
(Shopping Destination) ทีท่ัว่โลกอยากมาเยอืน 

กลุ่มเป้าหมายหลกัคอื นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
กลุ่มตลาดระยะใกล้ จากภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน 
ญีปุ่น่ ไต้หวัน เกาหลใีต้ สงิคโปร์ ฟิลปิปินส์ มาเลเซยี 
อินเดีย และนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมี 
ศักยภาพในการใช้จ่ายสูง โดย ททท. มุ่งเน้นให ้
ผู้ประกอบการน�าเสนอสนิค้าและบรกิารด้านการท่องเทีย่ว 
ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ตอบโจทย์กลุ่ม
เป้าหมาย และคุ้มค่า ควบคู่กับการส่งเสริม Soft 
Power เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว 
และส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่า
และความหมาย 

ททท.เริ่มต้นสร้างบรรยากาศแห่งการใช้จ่าย
ด้วยกิจกรรม Shopping Challenge โดยเชิญ KOL 
Influencer จากภมูภิาคเอเชยี เช่น จีน เกาหล ีญีปุ่น่  
ไต้หวัน ทั้งหมด 12 ทีม ร่วมแข่งขันช้อปปิงตาม

โจทย์ในห้างสรรพสนิค้าทีต่ัง้อยูบ่รเิวณแนวรถไฟฟ้า 
จ�านวน 6 แห่ง โดยผูช้นะเลิศ รบัเงินรางวลั 20,000 
บาท และ Voucher ทีพ่กัมลูค่า 40,000 บาท อันดบั
ที ่2 รบัเงนิรางวลั 10,000 บาท และ Voucher ทีพ่กั
มลูค่า 20,000 บาท และ อันดบั 3 เงนิรางวลั 5,000 
บาท และ SPA Package มลูค่า 5,000 บาท รวม
มลูค่าของรางวัลกว่า 100,000 บาท และ กจิกรรม
ล่าดีลเด็ดเพื่อรับรางวัลอีกมากมาย จากแคมเปญ  
3 Get  โดย “Get ที ่1 Get สมบตั”ิ จากการซือ้สินค้า 
และบริการ ม ี200 รางวลั มลูค่ารวมกว่า 2.5 ล้าน
บาท  โดยผูท้ีส่นใจสามารถลงทะเบียนร่วมสนกุผ่าน
ช่องทาง Line official @thailandgrandsale โดย
จะประกาศผลรางวลัทกุวันศกุร์ 

“Get ที ่2 Get คราฟต์ไทย” ส�าหรบันกัท่องเทีย่ว 
ต่างชาติ โดย ททท. ร่วมกับ Vat Refund แจก 

ของทีร่ะลกึจาก 5 ชุมชน จ�านวน 20,000 ชิน้ ซ่ึง
เป็นงานคราฟต์จาก 5 ชมุชน เช่น Griptok รปูเเบบ
ถาดอาหารไทยโบราณ ผ้าโพกผมมัดย้อมจากเปลือก
โกโก้ไทยแห่งลุม่น�า้ปัว จ.น่าน พดัสานบ้านแพรก 
จ.พระนครศรอียธุยา กระเป๋าย่ามช้างผ้าทอ สนิค้า
จากชมุชนแม่ค�าม ีจ.แพร่ และกระเป๋ากระจดูย้อมสี 
จาก จ.พัทลุง เม่ือนกัท่องเทีย่วซือ้สินค้าและบริการ
ในร้านค้าทีร่บั Vat Refund ณ ศนูย์การค้าทีเ่ข้าร่วม 
โครงการฯ ทัง้ 6 จงัหวัด ครบ 5,000 บาท และน�า 
ใบเสรจ็ไปรบัของทีร่ะลึกได้ทีเ่คาน์เตอร์ Vat Refund  
ณ ท่าอากาศยาน ทัง้ 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยาน
สวุรรณภูม ิท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ท่าอากาศยาน
นานาชาตเิชยีงใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาตภิเูกต็ 
และท่าอากาศยานหาดใหญ่ “Get ที ่3 Get อิม่ใจ” 
โดย ททท. ร่วมกบั Artstory By AutisticThai ธรุกจิ
เพ่ือสังคมของกลุ่มเด็กพิเศษและบุคคลออทิสติก 
ร่วมกนัรังสรรค์พรสวรรค์และจนิตนาการผ่านภาพ
ลายเส้น จดัท�ากระเป๋าช้อปปิงลายหน้าเพ่ือน (ลาย 
Signature) จ�านวน 10,000 ใบ แจกนักท่องเท่ียว 
เมือ่ซือ้สินค้าและบรกิารครบ 3,000 บาท  นอกจากนี้  
ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรอื่น 
อกีมากมาย
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กรอ.ร่วม อนิฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จดัสมัมนาสัญจร
“ยกระดบัโรงงานสู่อตุสาหกรรมสเีขยีว”

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ร่วมกับอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ 
ประเทศไทย จัดสัมมนาสัญจร ภายใต้หัวข้อ 
“ยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่าง
ปลอดภยัและยัง่ยนื” เพือ่แบ่งปันประสบการณ์
และองค์ความรู ้ที่ส�าคัญในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไทยให้มคีวามปลอดภยัและยัง่ยนื 
อาทิ กฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยเกีย่วกับ
การจดัการสารเคมใีนโรงงาน การจดัการความ 
ปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ณ โรงแรม 
โนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวชัน่ เซน็เตอร์ จงัหวดั 
ระยอง

นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประธาน
ในพิธีเปิดการสัมมนา กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาล
ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็น
โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดการ
พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับการ 
รักษาสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ในฐานะหน่วยงานหลกัทีท่�าหน้าทีข่บัเคลือ่นโมเดล
เศรษฐกิจ BCG ในภาคอตุสาหกรรม จึงได้มกีาร
ด�าเนินการต่างๆ เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมมีการ
ด�าเนินการตามโมเดลเศรษฐกจิดังกล่าว เช่น การ
ส่งเสริมให้โรงงานและสถานประกอบการพัฒนา 
สู่ “อุตสาหกรรมสีเขียว” เป็นต้น และในครั้งนี้  
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความ 
จ�าเป็นในการส่งเสริมความปลอดภัย เพื่อการ
พัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียวที่ยั่งยืน ในพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นพื้นที่ 

ทีม่อีตุสาหกรรมต่างๆ จ�านวนมาก และมศีกัยภาพ
ที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้จับมือกับ 
อินฟอร์มา มาร์เกต็ส์ ประเทศไทย ผูจ้ดังาน Pumps  
and Valves Asia (PVA) และ Thai Water Expo 
(THW) รวมถึงงาน ASEAN Sustainable Energy 
Week (ASEW) 

การร่วมกันจัดงานสัมมนาสัญจรในครั้งน้ี  
เพื่อท�าการประชาสัมพันธ ์กฎระเบียบด้าน 
ความปลอดภยัต่างๆ ท่ีได้ประกาศขึน้ใหม่ รวมถงึ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านความ
ปลอดภัยต ่างๆ แก ่ผู ้ที่ เกี่ยวข ้องในแวดวง 
อุตสาหกรรมให้ได้รับทราบ และน�าไปปรับใช้ 
ในการยกระดับภาคธุรกิจให้มีความปลอดภัย 
และเติบโตอย่างยัง่ยนืต่อไป และเพือ่เป็นการสานต่อ 
ความรู้จากสัมมนาสัญจรในครั้งนี้ กรมโรงงานฯ 
ก็ได้มีความร่วมมือในการจัดสัมมนาให้ความรู ้
ในเรื่อง “ยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
อย่างปลอดภยัและยัง่ยนื” ภายในงาน Pumps and  
Valves Asia 2023 (PVA) งาน Thai Water Expo 
2023 (THW) และงาน ASEAN Sustainable 
Energy Week 2023 (ASEW) อกีด้วย

ซึง่ทีผ่่านมากรมโรงงานฯ ถอืเป็นหนึง่ในหน่วยงาน 
หลักที่ ให ้การสนับสนุนการจัดงานข ้างต ้น  
เนือ่งจากเลง็เหน็ว่าจะเป็นโอกาสอนัดทีีผู่ป้ระกอบการ 
อุตสาหกรรมจะได้เรียนรู ้เทคโนโลยีสมัยใหม่  
รวมถงึแนวทางในการด�าเนนิการเพือ่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการมุ่งสู ่
อตุสาหกรรมสเีขยีวในอนาคต

นอกจากนัน้ นายศุภกจิ ยงัได้เผยถงึแผนงาน
ในการยกระดบัอตุสาหกรรมสเีขยีว หรอื Green 
Industry โดย ปัจจุบันมีโรงงานเข้าร่วมแล้ว 
กว่า 72% กล่าวคอืมโีรงงานเข้าร่วมถงึ 46,487 โรงงาน  

จาก 64,265 โรงงาน และมีแผนที่จะส่งเสริม 
ให้โรงงานเข้าร่วม 100% ภายในปี 2568  
อีกด้วย ซึ่งโครงการนี้เป็นหมุดหมายที่ส�าคัญ 
ในการส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการโรงงานใช้นวตักรรม 
และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับการด�าเนินธุรกิจ 
สูก่ารเป็นอตุสาหกรรมสเีขยีวและสร้างคณุค่าร่วมกบั 
สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล ซ่ึง “กรม 
โรงงานฯ พร้อมเดินหน้าพฒันาภาคอุตสาหกรรม
ไทยสูอ่ตุสาหกรรมสเีขยีวอย่างยัง่ยนื”

นายสรรชาย นุ ่มบุญน�า ผู ้จัดการทั่วไป  
อนิฟอร์มา มาร์เกต็ส์ ประเทศไทย กล่าวว่า อินฟอร์มาฯ  
ท�างานร่วมกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ส่งต่อองค์ความรูใ้นมติต่ิางๆ ที่
เกีย่วกบัภาคอตุสาหกรรม โดยเฉพาะในพืน้ที ่EEC 
ซึง่ในวนันีก้ลายเป็นจดุยทุธศาสตร์เพือ่ขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจไทย การจัดสัมมนาสัญจรถือเป็นหนึ่ง
กลไกทีส่�าคญัในการผลกัดนัและเสรมิแกร่งให้กบั

จ.ระนอง วางแนวทางการผลิต/ตลาด 
มุ่งส่งเสรมิการบรหิารจดัการผลไม้

ระนอง : นายราชนั มีน้อย รองผูว่้าราชการจงัหวดัระนอง เป็น
ประธานการประชมุคณะอนกุรรมการเพือ่แก้ไขปัญหาเกษตรกรอนัเนือ่ง
มาจากผลติผลการเกษตรระดบัจงัหวดั จงัหวดัระนอง ครัง้ที ่ 1/2566 
โดยส�านักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ส�านักงานเกษตรจังหวัดระนอง 
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประธานเครอืข่ายทุเรยีน กาแฟ มงัคดุ 
ปาล์มน�้ามัน จังหวัดระนอง ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เข้าร่วมประชุม

พาณิชย์ จ.เพชรบรุ ีลงพืน้ท่ีตดิตาม
สถานการณ์ราคากุง้ขาวแวนนาไม

ทัง้นี ้สถานการณ์การผลติจงัหวดัระนอง เป็นแหล่งผลติผลไม้ทีส่�าคญั
ของภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นที่มาของรายได้ของเกษตรกรที่มีมูลค่าสูง 
รองจากยางพาราและปาล์มน�้ามัน ปัจจุบันจังหวัดระนองมีพื้นท่ีปลูก 
ไม้ผล 4 ชนดิ ทเุรยีน มงัคดุ เงาะ ลองกอง รวม 62,684 ไร่ มพีืน้ท่ี 
ให้ผลผลติ 53,322 ไร่ ผลผลติรวม 48,120 ตนั มลูค่าผลผลิตไม่น้อยกว่า 
4,700 ล้านบาท ซึง่ผลผลติจะออกในช่วงเดอืนมถุินายนถงึสงิหาคม โดย
ความต้องการทางตลาด อปุสงค์สงูกว่าอปุทาน ไม่มีปัญหาในการบรหิาร
จดัการผลไม้ จงัหวดัระนองสามารถบรหิารจัดการได้ดี

นอกจากนี ้ ยงัมกีจิกรรมเสรมิสภาพคล่องในการรวบรวมการรบัซือ้
ผลไม้ ภายใต้โครงการบรหิารจดัการผลไม้ ปี 2566 ด้วยการสนบัสนนุ
ค่าชดเชยดอกเบีย้เงนิกู ้ในกจิกรรมเสรมิสภาพคล่องการรบัซือ้ผลไม้ การ 
สนบัสนนุค่าบริหารจดัการในการรวบรวมรบัซือ้ผลไม้คณุภาพ การส่งเสรมิ 
ผลไม้เพือ่การส่งออก การส่งเสรมิการตลาดผลไม้ และรกัษาความเป็น 
ธรรมทางการค้า และยังมีแผนบริหารจัดการผลไม้ ปี 2566 ทั้งเชิง
คณุภาพ และเชิงปรมิาณ เพือ่การจ�าหน่ายทัง้ในและต่างประเทศ รวมท้ัง 
ออนไลน์เพิม่มากขึน้

17 ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของ จ.ล�าปาง
ได้รบัมาตรฐานสากล มอก.17065

ล�าปาง : นายชชัวาลย์ ฉายะบตุร ผูว่้าราชการจงัหวดัล�าปาง ได้
มอบหมายให้ นายจ�าลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดล�าปาง 
เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการคณะกรรมการรบัรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดล�าปาง คร้ังที่ 76-2/2566 ณ ห้องประชุม

ส�านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัล�าปาง
ทีป่ระชมุฯ ได้มีการพจิารณาให้การรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน

ของผูผ้ลติ ทีย่ืน่ค�าขอการรบัรองทีผ่ลการตรวจสอบตวัอย่างผลติภณัฑ์
ผ่านเกณฑ์ก�าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน ตามมาตรฐานสากล มอก.
17065 (ISO/IEC 17065:2012) จ�านวน 17 ผลติภัณฑ์ แบ่งเป็น ดงัน้ี 
ของใช้ ของตกแต่ง ของทีร่ะลึก จ�านวน 2 ผลติภัณฑ์ ผ้าและเครือ่งแต่งกาย  
จ�านวน 5 ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จ�านวน 1 ผลิตภัณฑ์  
และอาหาร จ�านวน 9 ผลติภัณฑ์

คน.เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้
บรรเทาปัญหาราคากุง้ตกต�า่ในช่วงน้ี
กรมการค้าภายใน (คน.) กระทรวงพาณิชย์ 

ขานรับข้อเสนอเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดยจะ
จดัสรรเงนิกองทนุรวม เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกร 
(คชก.) แนวทางเดยีวกันกับทีด่�าเนนิการในปี 
2564 พร้อมประสานส�านกังานพาณชิย์จงัหวดั  
ให้เกษตรกรน�ากุ้งมาจ�าหน่ายในพื้นที่หน้า 
ศาลากลางจงัหวดั และประสานผูป้ระกอบการ ผูค้้า 
ปัจจัยการผลติทัง้เคมภีณัฑ์และอาหารสัตว์น�า้
จากผูผ้ลติมาจ�าหน่ายให้แก่เกษตรกรโดยตรง 
เพือ่ลดภาระต้นทุนของเกษตรกร

นายอดุม ศรสีมทรง รองอธบิดกีรมการค้า
ภายใน เปิดเผยว่า ตามทีเ่กษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้ได้
เรยีกร้องให้กระทรวงพาณชิย์พจิารณาแนวทาง 
แก้ปัญหาราคากุ้งตกต�า่ ทัง้แบบเร่งด่วนและระยะยาว  
กรมการค้าภายในได้ประชุมกับส�านักงาน
พาณชิย์จังหวดั แหล่งผลิตกุ้ง 32 จังหวดั เพ่ือ
หารือแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เล้ียงกุ้ง
และขอให้เร่งน�าประเดน็ข้อเรยีกร้องเสนอคณะ
กรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่อง
มาจากผลผลิตการเกษตรระดับจงัหวดั (คพจ.) 
พจิารณาแนวทางท่ีเหมาะสมโดยเรว็ทีส่ดุ

กรมการค้าภายใน จะได้พิจารณาขอรับ
จัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
(คชก.) แนวทางเดียวกันกับที่ด�าเนินการในปี 
2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาปัญหา
ดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้หาก
เกษตรกรมคีวามประสงค์จะให้มกีารจดัหาพืน้ที่
จ�าหน่ายกุ้ง สามารถประสานส�านกังานพาณชิย์
จังหวัดในพื้นที่เพื่อด�าเนินการ ล่าสุด จังหวัด
ชมุพร ได้จดัหาพืน้ทีบ่รเิวณหน้าทีว่่าการอ�าเภอ
เมอืงชุมพร ให้เกษตรกรน�ากุง้มาจ�าหน่ายให้กบั
ผู้บริโภคทุกวันศุกร์ ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดี 
เกษตรกรจ�าหน่ายกุ้งได้ 200 กก. ในราคาเป็น
ที่พอใจและจะด�าเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่า
สถานการณ์จะดข้ึีน

ส�าหรบัการแก้ปัญหาระยะยาว โดยการเชือ่มโยง 
ปัจจัยการผลิตต่างๆ น้ัน กรมการค้าภายใน  
ได้ประสานผู้ประกอบการ ผู้ค้าปัจจัยการผลิต
ต่างๆ และจะได้จดัให้มกีารเชือ่มโยงปัจจยัการ
ผลติ ทัง้เคมภีณัฑ์และอาหารสตัว์น�า้จากผูผ้ลติ

ให้แก่เกษตรกรโดยตรง เพือ่ลดภาระต้นทุนของ
เกษตรกรอกีทางหนึง่

อนึง่ก่อนหน้านี ้บรรดากลุ่ม องค์กร เกษตรกร
ผู้เล้ียงกุ้งในหลายจงัหวดั ได้แก่ สหกรณ์ผูเ้ลีย้ง 
กุ้งลุ่มน�้า ปากพนัง จ�ากัด/ชมรมกุ้งสงขลา-
นครศรีธรรมราช/สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี/ 
กลุ่มนาแปลงใหญ่นายายอาม/ชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง
จันทบุรี/สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน/สหกรณ์ 
เพาะเล้ียงสัตว์น�้าจังหวัดตรัง จ�ากัด/ชมรม 
ผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/ชมรมผู้เลี้ยง 
กุง้ท่าทอง/ชมรมผูเ้ลีย้งกุ้งสตลู และกลุม่องค์กร
เกษตรกรสมาชกิเครือข่ายผู้เล้ียงกุง้ไทย ได้ลงชือ่
ร่วมกัน เพ่ือเรยีกร้องผ่านผูว่้าราชการจงัหวดั ให้
แก้ไขปัญหาราคากุง้ตกต�า่ 

เนือ่งจากผูเ้ลีย้งกุง้แต่ละจงัหวัด ต่างมปัีญหา
ราคากุ้งตกต�่ามานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ตัง้แต่เดอืนเมษายน 66เป็นต้นมา เกษตรกรต้อง
ขายกุ้งขาดทุน ประมาณกิโลกรมัละ 40-50 บาท 
และยงัไม่มแีนวโน้มว่า ราคาจะขยบัขึน้ จงึขอให้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรมการค้าภายใน 
พิจารณาหาทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 
ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากราคากุง้ตกต�า่อย่างเร่งด่วน 
ซึ่งข้อเรียกร้องประกอบด้วย 1. ขอให้รัฐช่วย
ชดเชยราคากุ้งช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 
โดยก�าหนดราคาไม่ต�่ากว่าต้นทุนการผลิต  
2. ขอให้กระทรวงพาณชิย์ประสานกบัผูผ้ลติ และ 
ผู้ค้าปัจจัยการผลิต จัดหาสินค้าราคาถูก เช่น 
เคมภีณัฑ์เพาะเลีย้งสตัว์น�า้ อาหารกุง้ ลดค่าไฟฟ้า 
น�า้มนั ให้แก่เกษตรกร

ท้ังน้ี จังหวัดเพชรบรุ ีมีเกษตรกรผูเ้ลีย้งกุง้ขาวแวนนาไม จ�านวน 992 ราย  
พืน้ทีเ่ลีย้ง 26,016 ไร่ ผลผลติคาดการณ์ปี 2566 ประมาณ 7,000 ตนั  
เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากปี 2565 ท่ีมผีลผลติอยูท่ี ่ 6,655 ตนั เป็นเกษตรกร
ฟาร์มขนาดใหญ่และขนาดกลาง (พ้ืนที ่ 100 ไร่ ) จ�านวน 55 ราย มี
ปรมิาณผลผลติ มากกว่าร้อยละ 85 ของปรมิาณผลผลติกุ้งขาวแวนนาไม
ในพืน้ทีจ่งัหวัดเพชรบุรี

เพชรบุร ี: นางสาวจนิตะณา ป่ินสภุา พาณชิย์จงัหวัดเพชรบรุ ีมอบหมาย  
นายปริญญา ก�าแหง หัวหน้ากลุ่มก�ากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า  
พร้อมด้วยหวัหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน และเจ้าหน้าท่ีส�านกังาน
พาณชิย์จงัหวัดเพชรบรีุ ลงพืน้ทีต่ดิตามสถานการณ์กุง้ขาวแวนนาไม ณ 
กฤษฎาฟาร์ม (นายกฤษฎา ษมาพสิทุธ์ิ) ต�าบลบางครก อ�าเภอบ้านแหลม 
จงัหวดัเพชรบรุ ีผลการตดิตาม กุง้ขาวแวนนาไม พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
อยูใ่นช่วงทยอยขายผลผลติกุง้ขาวแวนนาไมออกสูต่ลาด

ราคากุ้งขาวแวนนาไม 30 ตัว/กก. ทีเ่กษตรกรขายได้ ราคา 177- 195 บาท  
- ราคากุ้งขาวแวนนาไม 40 ตัว/กก. ที่เกษตรกรขายได้ ราคา 175  
-180 บาท - ราคากุ้งขาวแวนนาไม 46 ตัว/กก. ทีเ่กษตรกรขายได้ ราคา  
160-170 บาท เกษตรกรมีต้นทุนเฉลีย่ กโิลกรมัละ 140 บาท โดยจะมผีูเ้ข้ามา 
รบัซือ้และส่งไปยังห้องเยน็โดยตรง เช่น บรษิทั ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จ�ากดั 
(มหาชน) บริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ�ากดั (มหาชน) และ บรษิทั  
คงิฟิชเชอร์ โฮลด้ิงส์ จ�ากดั เป็นต้น

สินค้าและการประชุมนานาชาติเฉพาะทางด้าน
เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรน�้าและน�้าเสีย 
ทีค่รบวงจรทีสุ่ดงานเดยีวในประเทศไทย จะเป็นจดุ
เชือ่มโยงโอกาสทีส่�าคญัในการเรยีนรู ้ อปัเดตและ
ชมนวัตกรรมด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม 
จากผู้จดัแสดงงานกว่า 350 แบรนด์ช้ันน�า และ 
พาวเิลยีนจากต่างประเทศกว่า 6 ประเทศ เพือ่ตอบโจทย์ 
ภาคอุตสาหกรรม พร ้อมพบสัมมนาส�าคัญ 
จากกรมโรงงานฯ ในการขับเคลือ่นสู่อตุสาหกรรม
สเีขยีวอย่างปลอดภยัและยัง่ยืน

ทั้งนี้ 2 งานดังกล่าว จัดคู ่ขนานกับงาน 
ASEAN Sustainable Energy Week 2023 
(ASEW) งานแสดงสนิค้าและการประชมุนานาชาติ 
ด้านพลังงานทดแทนการจัดการพลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ และส่ิงแวดล้อมที่ครบครันท่ีสุด
ของอาเซยีน อกีหนึง่เวททีางธุรกจิทีร่่วมจัดแสดง
เทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชั่นที่ครบครัน 
พร้อมตอบสนองทกุความต้องการทางธุรกจิ โดย
ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Powering The 
Clean Energy Transition Toward Carbon 
Neutrality Goal” หรือขับเคลื่อนการเปลี่ยน
ผ่านสู่พลังงานสะอาดสู่เป้าหมายความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน ซึง่ภายในงานได้รวบรวมเทคโนโลยี
และนวตักรรมใหม่ล่าสดุแก่ผูเ้ข้าชมงานจากทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศกว่า 1,500 แบรนด์ชัน้
น�า และพาวิเลียนนานาชาติ รวมถึงการประชุม
นานาชาตด้ิานพลังงานและสิง่แวดล้อม 

ถอืเป็นอกีเวทีระดบัภมิูภาคทีส่ร้างประโยชน์
ให้กับผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมไทย 
ในอนาคต โดยงาน Pumps and Valves Asia 2023  
และ Thai Water Expo 2023 จดัขึน้ระหว่าง 
วนัที ่ 30 ส.ค.-1 ก.ย.66 นี ้ณ ศนูย์ประชมุแห่ง
ชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิม่เตมิได้ที ่ โทร 0 2036 0500 ต่อ 736 อเีมล 
pumpsandvalves-th@informa.com,  
thaiwater-th@informa.com ลงทะเบยีนเข้าชมงานได้ 
ทนัททีี ่www.pumpsandvalves-asia.com และ 
www.thai-water.com

ผูป้ระกอบการในพืน้ที ่นอกจากนี ้เรายงัเป็นหนึง่
ในองค์กรที่ใส่ใจแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน จึงร่วมกับจังหวัดระยอง เทศบาล
นครระยอง กรมประมง บรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากัด 
(มหาชน) ชาวบ้านกลุม่ประมงและวิสาหกจิชุมชน
แหลมรุง่เรอืง จดักจิกรรม CSR ภายใต้ “โครงการ
อนุรักษ์และฟื ้นฟูทรัพยากรทางทะเลชายฝั ่ง 
แหลมรุง่เรอืง จ.ระยอง” มเีป้าหมายในการเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายสร้างความสมดุล อนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทางทะเล

ในปีน้ี Pumps and Valves Asia 2023 (PVA) 
งานแสดงเทคโนโลยเีฉพาะทางด้านป้ัม วาล์ว ท่อ 
ข้อต่อและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องชั้นน�าของภูมิภาค 
และ Thai Water Expo 2023 (THW) งานแสดง

อดุม ศรสีมทรง

ศภุกิจ บญุศริิ 

คณะกรรมการร่วมรฐัและเอกชน
แก้เศรษฐกจิภาคเหนือตอนบน 1

ภาคเหนอืตอนบน 1 : คณะกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชน เพือ่
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกจิลุ่มจงัหวดัภาคเหนอืตอนบน 1 (เชียงใหม่-
แม่ฮ่องสอน-ล�าปาง-ล�าพนู) จดัประชมุ ครัง้ที ่2/2566

นายนริตัน์ พงษ์สทิธถิาวร หวัหน้ากลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน 1  
ได้มอบหมาย นายเชษฐา โมสกิรตัน์ ผูว่้าราชการจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน  
เพือ่แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกจิกลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน 1 ครัง้ที ่2/2566  

โดยมรีายละเอยีดในการจดัประชมุดงันี้
- รายงานภาวะเศรษฐกิจ โดยผู้อ�านวยการอาวุโส ธนาคารแห่ง 

ประเทศไทย ส�านกังานภาคเหนอื ประธานสภาอตุสาหกรรมกลุม่จงัหวดัภาค 
เหนอืตอนบน 1 และประธานหอการค�ากลุม่จงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1

- รายงานความคบืหน้าในการด�าเนนิโครงการ ดงันี ้ (1) โครงการ
ก่อสร้างสนามบนิเชยีงใหม่ แห่งที ่2 (2) โครงการการพฒันา ปรบัปรุง
เพิม่มาตรฐานทางหลวงหมายเลข 1095 เช่ือมต่อระหว่างอ�าเภอแม่แตง  
จังหวัดเชียงใหม่-อ�าเภอเมืองแม่ฮ ่องสอน จังหวัดแม่ฮ ่องสอน  
(3) โครงการรถไฟความเรว็สงูช่วง กรงุเทพฯ-เชยีงใหม่

- พจิารณาสนบัสนนุข้อเสนอหน่วยงาน จ�านวน 2 โครงการ ดงัน้ี 
(1) การพฒันาพืน้ทีจั่งหวดัภายในกลุ่มจงัหวดัภาคเหนอื 1 ใน 5 ด้าน 
ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนขนุตาน-อโุมงค์ ระหว่าง กม.520+400- 
กม. 540-981 (2) การขอรบัการสนบัสนนุเทีย่วบนิเชยีงใหม่-แม่ฮ่องสอน-
เชยีงใหม่

ส�าหรบัจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัล�าปาง และจังหวดัล�าพนู เข้าร่วม
ประชมุผ่านทางระบบออนไลน์แอปพลเิคชนั ZOOM

วรญาณ บญุณราช

เชษฐา โมสกิรัตน์

ผูว่้าฯ มุกดาหาร เผยรบังบประมาณ
ก่อสร้างตลาดอินโดจนี 22 ล้านบาท

มกุดาหาร : นายวรญาณ บุญณราช ผูว่้าราชการจงัหวดัมกุดาหาร เปิดเผยว่า จากการตดิตาม 
งบประมาณโครงการปรบัปรงุตลาดอนิโดจนี ทีจ่งัหวดัได้ของบประมาณ เพือ่ด�าเนนิการต่อในส่วนทึย่งัไม่แล้วเสรจ็  
และงบประมาณได้ถกูพบัไป จงึได้ด�าเนนิการตดิตามและขอรบัการสนบัสนนุไปใหม่ โดยเมือ่วนัที ่ 31  
พ.ค. 66 ได้รบัแจ้งว่า ส�านกังบประมาณได้อนมุตังิบ ด�าเนนิการก่อสร้างตลาดอนิโดจนีจ�านวน 22 ล้านบาท  
เป็นงบประมาณ ปี 2566 ส่วนทีเ่หลอืจะได้รบังบประมาณในปีต่อไป

“เรือ่งตลาดอินโดจนีเป็นปัญญาทีไ่ด้เร่งด�าเนนิการแก้ไขเพือ่ให้ก่อสร้างได้แล้วเสรจ็ เพ่ือเป็นแหล่งท่องเทีย่วส�าคัญของจงัหวดัมกุดาหาร และสามารถ
กระตุน้เศรษฐกจิจงัหวดัมกุดาหารได้ดีขีน้” ผูว่้าราชการจงัหวดัมุกดาหาร กล่าว
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สนค.ศึกษาแนวทางยกระดับวิสาหกจิชุมชน
พร้อมร่วมทางส่งเสรมิการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน

สนค.เผยแนวโน้มการท่องเทีย่วแบบยัง่ยืน 
(Sustainable Tourism) มแีนวโน้มเตบิโตขึน้ 
อย่างต่อเนื่อง มีผลส�ารวจชี้ชัดนักท่องเที่ยว 
ให้ความส�าคัญกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  
ลดผลกระทบสิง่แวดล้อม หนุนเศรษฐกจิชมุชน 
สนใจวฒันธรรมท้องถ่ิน แนะชมุชนน�าจดุเด่น
เล่าเรือ่งเป็นจดุขาย น�า BCG ใช้ในการท�าธรุกจิ 
พร้อมยกตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว 
แหลมสกั และวสิาหกิจชมุชนท่องเทีย่วเมอืงเก่า  
เป็นต้นแบบ

นายพนูพงษ์ นยันาภากรณ์ ผูอ้�านวยการ 
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
(สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สนค. ได้
ท�าการศึกษาแนวโน้มการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
(Sustainable Tourism) พบว่า มีแนวโน้ม
ขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง หลังมีผลส�ารวจ
นักท่องเท่ียวจากทั่วโลก โดย Sustainable 
Travel Study 2022 ของ Expedia Group  
และ Wakefield Research ทีส่�ารวจนกัท่องเทีย่ว 
อายุต้ังแต่ 18 ปีขึ้นไป จ�านวน 11,000 คน 
จาก 11 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา สหรฐัอเมริกา 
เม็กซิโก บราซิล สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส  
เยอรมนี ออสเตรเลีย อินเดีย จีน และญี่ปุ่น  
พบว่านกัท่องเท่ียวทีใ่ช้เกณฑ์เรือ่งความยัง่ยนืเป็น
เร่ืองหลกัในการตัดสินใจท่องเท่ียวมสีงูถงึ 90% 
นักท่องเท่ียวมองหาทริปท่ีช่วยลดผลกระทบ
ต่อสิง่แวดล้อมมถีงึ 69% นกัท่องเท่ียวต้องการ 
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนมีถึง 66% และ 
นกัท่องเทีย่วสนใจวัฒนธรรมท้องถิน่และความเป็น 
ชมุชนมถีงึ 65%

วฒันธรรมชมุชน (local experience) มกิีจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น เที่ยวชมอาคาร
บ้านเรอืนเก่าแก่ ทีม่สีถาปัตยกรรมแบบ “ชโิน 
ยูโรเปียน” กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ท�าขนม 
องักู ๊กจิกรรมท�าผดัหมีฮ่กเก้ียน ซึง่เป็นอาหารท้องถิน่ 
ของชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต และมีการน�าโมเดล
เศรษฐกจิ BCG มาปรับใช้ในวสิาหกจิชมุชน โดยมี 
จุดเด่นด้านเศรษฐกิจสีเขยีว (Green Economy) 
ผ่านการท่องเท่ียวแบบคาร์บอนต�า่ โดยเกบ็ข้อมลู 

จากแนวโน้มการเตบิโตของการท่องเท่ียวแบบ
ยัง่ยนืดังกล่าว ถอืเป็นโอกาสในการขบัเคลือ่น การ
ท่องเที่ยงแบบยั่งยืนของไทย โดยวิสาหกิจชุมชน
ภาคการท่องเท่ียวในประเทศไทย มีจุดเด่นด้าน
ทรัพยากรธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ ขนบธรรมเนยีม
ประเพณ ีวฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ียาวนาน มีคณุค่า 
ต่อการสืบทอด ควรน�าจุดเด่นต่างๆ มาเล่าเร่ือง 
(Story Telling) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความน่าสนใจ ท�าให้จดุหมายปลายทางเป็นทีรู่จั้ก 
อีกทั้งยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับ 
พืน้ท่ีและชมุชน และควรมกีารปรับตวัต่อการท่องเทีย่ว 
แบบยั่ ง ยื น  เช ่ น  ค� านึ ง ถึ งผลกระทบต ่อ 
สิง่แวดล้อม เพือ่สร้างความย่ังยืนระยะยาวโดยการน�า 
โมเดลเศรษฐกิจบซีจีี (BCG Model) มาปรับใช้ใน
กิจกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนองพฤติกรรม 
ค่านยิม และเทรนด์การท่องเทีย่วทีใ่ห้ความส�าคญั
กบัความยัง่ยนื 

“ซึง่เป็นโอกาสทีจ่ะสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ว 
ให้กับชุมชน รวมทั้งต้องจัดโปรแกรมท่องเท่ียว 
เอาใจนกัท่องเทีย่ว กลุ่ม Baby Boomer พร้อมทัง้
สือ่สารประชาสมัพนัธ์ และสร้างโอกาสในการเข้าถงึ
นกัท่องเทีย่วทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมาย เพือ่สร้างรายได้ 
เกดิการจ้างงาน ในชมุชน และยกระดบัเศรษฐกิจ
ชมุชนหรอืเศรษฐกจิฐานราก” 

มีวิสาหกิจชุมชน ที่น�าแนวคิดเรื่องความยั่งยืนมา
ประยกุต์ใช้จนประสบความส�าเรจ็ เช่น 

วสิาหกจิชุมชนท่องเทีย่วแหลมสกั จังหวดักระบี่  
เป็นวิสาหกิจชุมชนด้านบริการการท่องเที่ยว 
ทีม่ดิีนแดนทะเล 3 ด้าน วฒันธรรม 3 สาย คอื ไทย
พุทธ ไทยมุสลมิ และไทยเช้ือสายจีน (บาบ๋าย่าหยา) 
มีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) มี
เส้นทางการการท่องเท่ียวใกล้ชิดธรรมชาต ิดูวถิขีอง
ชุมชน ชาวประมง นัง่เรอืชมท้องทะเลและถ�า้ ควบคู่
กบัการให้ข้อมลูการอนรุกัษ์ และการดแูลทรพัยากร 
ชายฝ่ัง รวมถงึการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม (Cultural  
Tourism) ที่ให้นักท่องเที่ยวไหว้พระสักการะ 

ของโลก มมูีลค่ามากกว่า 38,000 ล้านเหรยีญ
สหรัฐ  ผู้ส่งออกส�าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่  
(1) บราซิล (2) สหรัฐอเมรกิา (3) เนเธอร์แลนด์ 
(4) ไทย และ (5) โปแลนด์ โดยบราซลิ และ 
สหรัฐอเมริกา มีสินค้าส่งออกที่ส�าคัญ คือ  
เนือ้ไก่แช่แขง็ ขณะทีเ่นเธอร์แลนด์ และโปแลนด์ คอื  
เนือ้ไก่สด และแช่เยน็ ส�าหรบัไทย สินค้าส่งออก
ทีส่�าคัญ คอื เนือ้ไก่ปรุงแต่ง 

ทัง้นี ้ไทยยงัมศีกัยภาพทีจ่ะขยายตลาด โดย 
ข้อมูลจากแดชบอร์ดช้ีโอกาสตลาดส่งออก 
เป้าหมาย ดงันี ้ (1) เนือ้ไก่ปรุงแต่ง มโีอกาสสูง 
ในตลาดฝรัง่เศส สหรฐัอเมริกา เยอรมนี เบลเยียม 
และเดนมาร์ก (2) ชิ้นเนื้อและส่วนอื่นๆ สด  
แช่เยน็ แช่แขง็ มโีอกาสสงูในตลาดฝรัง่เศส สหราช 
อาณาจักร เยอรมน ีเนเธอร์แลนด์ และเมก็ซโิก  
และ (3) ไก่ทัง้ตวั สด แช่เยน็ แช่แขง็ มโีอกาสสงู 
ในตลาดซาอุดีอาระเบีย เยอรมนี อิหร่าน  
สหราชอาณาจกัร และกาตาร์ เป็นต้น

น อกจากข้าวและทเุรยีนแล้ว ผลติภณัฑ์ไก่ 
ถือเป็นสินค้าเกษตรที่ได้รับความนิยม 

และมีส ่วนส�าคัญต่อประเทศไทย ในแง ่
ส่งออกเป็นอย่างมาก อกีทัง้ไทยเป็นผูส่้งออก
สินค้าเนือ้ไก่ปรงุแต่ง อันดบั 1 ของโลก อีกด้วย  
โดยตลาดส่งออกเนื้อไก่ปรุงแต่งที่ส�าคัญ 
ของไทย ได้แก่ ญีปุ่น่ สหราชอาณาจกัร และ
เนเธอร์แลนด์ ส�าหรับในไตรมาสแรกของปี 
2566 ไทยส่งออกไก่เนือ้และผลติภณัฑ์ เป็น
มลูค่ารวม 1,009.3 ล้านเหรยีญสหรฐั ขยายตวั 
ร้อยละ 8.4 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน

นายพนูพงษ์ นยันาภากรณ์ ผูอ้�านวยการ 
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
(สนค.) กระทรวงพาณชิย์ เผยว่า สนค.ร่วมกบั
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และ
กรมปศุสัตว์ จัดท�าแดชบอร์ดสินค้าเกษตร  
ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลติ พาณชิย์ตลาด” ล่าสดุ  

ส่องกล้องมอง “ไก่” สตัว์เศรษฐกจิ 
ท่ีไม่ควรมองข้ามในปีกระต่ายทอง

 โดย : ไข่เจียวฟู
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นายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู ้ช ่วยกรรมการ 
ผูจ้ดัการ ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่ง
ประเทศไทย (EXIM BANK) ดร.วชิยั ลิมปิตกิรานนท์  
ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายการพฒันาธรุกจิและเศรษฐกจิ 
มลูนธิิคนีนัแห่งเอเซีย และนางประภสัสร ชทูอง  
ประธานชุมชนหลัง ว.ค.จันทรเกษม เขต 
จตจุกัร ร่วมพธีิเปิดอบรมโครงการเสรมิสร้างความ
เข้มแขง็ของผูป้ระกอบการสตรกีลุม่เปราะบาง เพือ่
ส่งเสรมิศกัยภาพผูป้ระกอบการสตรใีนชุมชนรอบ 
EXIM BANK 

EXIM BANK / มูลนิธิคีนันแห่งเอเซยี
ช่วยสตรกีลุม่เปราะบางสูธุ่รกจิส่งออก

ภสูติ รัตนกลุ เสรเีรงิฤทธิ์

ช้ี “ขนมเยลล่ีเจลาตนิ” มาแรงในญีปุ่่น
DITP แนะผูผ้ลติและส่งออกเจาะตลาด

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
(DITP) เผยเทรนด์บรโิภคขนมเยลลีเ่จลาตนิ
ในญ่ีปุ่นก�าลังมาแรง พบกลุ่มผู้ชายหันมา 
บริโภคเพ่ิมขึน้ กลุ่มวยัรุน่หญงินิยมซือ้ถ่ายรปู 
ลงโซเชียลมเีดีย ล่าสุดมลูค่าตลาดพุง่แซงหมากฝรัง่ 
แล ้ ว  แนะผู ้ ป ระกอบการ ไทยศึ กษา 
แนวโน้มตลาดและวางแผนส่งออก

นายภสูติ รตันกลุ เสรเีรงิฤทธิ ์อธบิดกีรม 
ส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า  
กรมฯ ได้มอบนโยบายให้ทตูพาณชิย์ทีป่ระจ�าอยู่
ในประเทศต่างๆ ท�าการส�ารวจลูท่างและโอกาส
การส่งออกสนิค้าไทยไปยงัประเทศทีป่ระจ�าอยู่
และให้รายงานผลเข้ามาอย่างต่อเน่ือง ล่าสุด
ได้รบัข้อมลูจาก นายฉันทพทัธ์ ปัญจมานนท์  
ผู ้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมการค้าใน 
ต่างประเทศ ณ กรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ ถงึโอกาส 
ในการขยายตลาดขนมเยลลีเ่จลาตนิ (Gummy 
Jelly) ในตลาดญ่ีปุน่ เพือ่รองรบัความต้องการ
ของผู้บริโภคที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้
กลายเป็นขนมท่ีมมีลูค่าการตลาดสงูแซงตลาด
หมากฝรัง่ทีเ่คยครองแชมป์ก่อนหน้านี้

ทัง้นี ้ทตูพาณชิย์ได้รายงานข้อมูลเพ่ิมเตมิว่า 
มผีลส�ารวจจากบริษทั Intage inc. ซึง่เป็นบรษิทั

นอกจากนี ้ผลจากการทีข่นมเยลลีเ่จลาตนิ 
ทีเ่ดิมมภีาพลกัษณ์ทีไ่ม่ดต่ีอสขุภาพ และผูผ้ลิต
ได้พยายามเปลีย่นแปลงภาพลักษณ์ท�าให้มูลค่า
ตลาดขนมเยลลีเ่จลาตนิได้แซงหน้ามลูค่าตลาด
หมากฝรัง่ไปแล้ว โดยผลส�ารวจพบว่า ปี 2565 มี
มลูค่า 78,100 ล้านเยน (ประมาณ 20,000 ล้าน
บาท) แซงหน้ามลูค่าตลาดหมากฝรัง่ ทีม่มีลูค่า 
54,800 ล้านเยน (13,600 ล้านบาท) ซ่ึงในปี 
2560 มูลค่าตลาดหมากฝร่ังมูลค่า 82,300 ล้าน
เยน (ประมาณ 20,500 ล้านบาท) และมลูค่า
ตลาดขนมเยลล่ีเจลาตินมูลค่า 55,500 ล้านเยน 
(ประมาณ 13,800 ล้านบาท)

สาเหตุที่ท�าให้มูลค่าตลาดหมากฝร่ังลดลง
มาจากช่วงโควดิ-19 คนอยูบ้่านมากขึน้ จงึลด 
การบริโภคหมากฝร่ังเพ่ือระงับกล่ินปาก บางส่วน 
ไม ่อยากถอดหน้ากากเพื่อคายหมากฝรั่ง 
 และคนสบูบหุรีล่ดลงจงึลดการบรโิภคหมากฝรัง่  
อีกทั้งที่ทิ้งหายาก ซ่ึงผลที่เกิดขึ้นท�าให้บริษัท
ขนมยกัษ์ใหญ่อย่าง Meji ประกาศยกเลิกการ
จ�าหน่ายหมากฝรัง่แบรนด์ XYLISH ของบรษิทั 
และสิน้สดุการจ�าหน่ายในเดือนมีนาคม 2566 
ทีผ่่านมา

ส่วนการส่งออกหมากฝรั่งของไทยสู่ตลาด
ญี่ปุ่นก็มีมูลค่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 
2556 มีมลูค่าส่งออก 472,602,176 บาท ส่วน
ในปี 2565 มมีลูค่าส่งออกเพยีง 67,140 บาท  
ซ่ึงเป็นผลจากเทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง  
ส่งผลกระทบต่อมลูค่าการส่งออก แต่กเ็ป็นโอกาส 
ในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าใหม่ๆ เช่น 
เยลลี่เจลาติน ที่ก�าลังมีแนวโน้มเติบโตสูง ซึ่ง 
ผูผ้ลติและผูส่้งออกต้องตดิตามเทรนด์ตลาด และ
วางแผนการส่งออกสินค้าไปจ�าหน่าย จะช่วย 
ให้ยอดส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้ของไทยไปญี่ปุ่น
ขยายตวัได้ เพิม่ขึน้

ส�าหรบัผูส้นใจสามารถตดิต่อสอบถามข้อมลู
เพิม่เติมได้ที ่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
(DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th 
หรอืสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169
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ได้เผยแพร่แดชบอร์ดสินค้าไก่เนื้อ ซ่ึงปัจจุบัน 
ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อมากกว่า  
3 หมืน่ราย และในแต่ละปีมผีลผลติไก่เนือ้ประมาณ 
3 ล้านตัน 

ผลผลิตส่วนใหญ่มาจากภาคกลาง (ร้อยละ 
50.8 ของผลผลิตทั้งประเทศ) รองลงมาคือภาค
ตะวันออก (ร้อยละ 20.0) และภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอื (ร้อยละ 14.7) ส�าหรบั 3 จงัหวดัแรก 
ทีม่ผีลผลติสงูสดุ คอื ลพบุร ีกาญจนบรุ ีและชลบรุี 
ตามล�าดับ อุตสาหกรรมไก่เนื้อมีความส�าคัญต่อ
ประเทศ ทัง้ด้านความมัน่คงทางอาหาร และความ
มัน่คงทางเศรษฐกจิ โดยไก่เป็นสนิค้าเกษตรและ
อาหารส่งออกท่ีส�าคญัล�าดับต้นๆ ของไทย 

ซึ่งปัจจุบันการส่งออกไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์

ระทรวงสาธารณสุข ดึง สถาบันการ
แพทย์ฉกุเฉนิ (สพฉ.) จบัมอื ส�านกังาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาค
ตะวันออก (สกพอ.) เพื่อยกระดับการให้
บริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เขตพัฒนา 
พิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี มุ ่งลด 
การเสยีชวีติและความพกิารจากอบุตัเิหตจุราจร  
โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ

อีอีซี MOU สถาบันการแพทย์ฉกุเฉนิ 
พฒันาต้นแบบแพทย์ฉกุเฉนิในพืน้ท่ี

ประชาชนในพื้นที่อีอีซีได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง  
มคีณุภาพตามมาตรฐานสากล รองรบัการช่วยเหลอื 
ให้ผู ้ป่วย ผู้ประสบภัยอุบัติเหตุร้ายแรง ได ้
เกิดการล�าเลียงขนส่งทั้งทางบก ทางน�้า โดย 
เฉพาะอย่างย่ิงทางอากาศยานได้อย่างสะดวก 
ย่ิงขึน้ เพ่ือยกระดบัคณุภาพชีวติให้แก่ประชาชน
ในพืน้ทีอ่อีซีต่ีอเนือ่ง 

ทั้งนี้ แนวทางความร่วมมือภายใต้ MOU  
ดังกล่าว อีอีซี จะร่วมประสานงานกับหน่วย
งานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่สนบัสนนุการแพทย์ฉกุเฉิน 
ในทางบก ทางน�า้ และทางอากาศ สนบัสนนุให้ 
เกดิการลงทนุในธรุกจิบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ 
โดยเฉพาะในด้านอากาศยาน การขนส่งผูป่้วย
ฉุกเฉินผ่านทางเฮลิคอปเตอร์ เพื่อล�าเลียง
ขนส่งได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซึ่ง
จะร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง สนับสนุนการ
ศกึษาวจิยั และแลกเปลีย่นองค์ความรู้ด้านการ
แพทย์ฉกุเฉนิ นอกจากนี ้ออีซี ีจะพฒันาให้เกดิ
ต้นแบบการร่วมลงทนุ ผลกัดนัสทิธปิระโยชน์
ส�าหรบัการลงทนุบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิด้าน
อากาศยาน สร้างโมเดลขบัเคลือ่นสนบัสนนุให้
เกิดธุรกิจบริการการแพทย์ฉุกเฉินดังกล่าวเชิง
พาณชิย์ ในพืน้ท่ีออีซีต่ีอไป 

ด้าน เรืออากาศเอกอัจฉริยะ แพงมา 
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
กล่าวว่า ได้ร่วมกับ ออีีซ ีและภาคเีครือข่าวการ 
แพทย์ฉุกเฉิน จัดท�าโครงการพัฒนายกระดับ 
ให้บรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิในพืน้ทีอ่อีซี ีโดยพฒันา 
ระบบทีมี่มาตรฐาน สามารถเข้าถงึบรกิารฉกุเฉนิ
นอกโรงพยาบาลด้วยบุคลากรท่ีมีศักยภาพ
และความเช่ียวชาญ มหีน่วยปฏบิตักิาร สถาน
พยาบาล รองรบัการให้บรกิารทีร่วดเรว็ ซึง่จาก 
ความร่วมมือครัง้นี ้สพฉ. จะสนบัสนนุภาคเีครอืข่าย 
ให้พัฒนาการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ มี
มาตรฐาน ทั้งระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน ระบบ
สื่อสาร ให้เกิดการปฏิบัติการฉุกเฉินรวดเร็ว 
และสร้างความปลอดภยัให้แก่ผูใ้ห้บริการและ
ผูร้บับรกิาร

อุดตันเฉียบพลัน รวมถึงอุบัติภัยในโรงงาน
อตุสาหกรรม โดยมรีะบบล�าเลยีงผู้ป่วยด้วย
อากาศยาน เรอื และพาหนะทางบกครบวงจร

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การ 
ยกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก ระหว่าง 
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี 
กับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมี  
ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการ อีอีซี และ  
เรอือากาศเอกอจัฉรยิะ แพงมา เลขาธกิารสถาบนั 
การแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต ิ(สพฉ.) ร่วมลงนาม ฯ  
ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สถาบันการแพทย์
ฉกุเฉินแห่งชาติ 

ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธกิาร ออีซี ีเปิดเผย
ว่า การลงนาม MOU คร้ังนี ้ถอืเป็นความร่วมมอื
ส�าคญัของออีซี ี และสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิ
แห่งชาติ ทีจ่ะสร้างกลไกบรกิารด้านการแพทย์
ฉุกเฉินในพื้นที่อีอีซีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
สนบัสนนุการเข้าถงึระบบการแพทย์ฉกุเฉนิของ 

ก

 ชลชั รัตนบญุนธิิ  

ประกอบด้วยพืน้ท่ีเขตพญาไทและเขตจตจุกัร 
ด้วยการให้ความรู ้ในการประกอบธุรกิจ การ
ตลาดในยคุดจิทิลั การพฒันาผลติภัณฑ์เพือ่สร้าง
ความแตกต่างและการขายสนิค้าออนไลน์ เพือ่ให้
ผูป้ระกอบการสตรกีลุม่เปราะบางสามารถพึง่พา
ตนเองได้ รวมทัง้สร้างโอกาสในการพฒันาธุรกิจ
สู่การส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศต่อไป ณ  
โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร เมื่อ 
วนัที ่4 มถินุายน 2566

ส�ารวจตลาด ได้ท�าการตดิตามกลุม่ผูบ้ริโภคหญงิ
และชายจ�านวน 5 หมืน่คน พบว่า มคีวามต้องการ
บรโิภคขนมเยลลีเ่จลาตนิเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง นบั
ตัง้แต่ปี 2563 ทีเ่กิดสถานการณ์โควดิ-19 ทีค่นอยู่
บ้าน ท�าให้มคีวามต้องการขนมเหล่านีเ้พิม่ขึน้ โดย
สถิติปี 2565 ยอดซื้อขนมเยลลี่เจลาตินเพิ่มข้ึน 
91% เม่ือเทยีบกบัปี 2556 ขนมบสิกติ ชอ็กโกแลต 
และขนมขบเคี้ยวเพิ่มขึ้น 20-30% ขนมลูกอม 
อดัเม็ดเพิม่ข้ึน 11%

ส�าหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อขนมเยลลี่เจลาติน
เพิม่ขึน้คอื กลุม่ผูช้ายวัย 30-49 ปี เพิม่ข้ึน 234% 
รองลงมา คอื กลุม่ผูบ้ริโภคชายวยั 50–69 ปี เพิม่
ขึน้ 219% และหากดสูดัส่วนการซือ้กลุม่ผูบ้ริโภค
ชายมสีดัส่วนการซือ้เพิม่ขึน้ จาก 16% ในปี 2556  
เป็น 20% ในปี 2565 ด้วย ซึง่เป็นสดัส่วนทีร่องลงมา 
จากกลุ่มผู้บริโภคหญิงวัย 30–49 ปี ที่มีสัดส่วน 
27% และสงูกว่ากลุม่ผูบ้รโิภคหญงิวยั 15-29 ปีทีมี่
สดัส่วน 16% โดยขนมเยลลีเ่จลาตนิทีก่ลุม่ผูบ้รโิภค 
นิยมซ้ือหากเป็นกลุ่มวัยรุ่นหญิงจะซื้อเพื่อนิยม 
ถ่ายรปูลงโซเชยีลมีเดยี กลุม่ผูบ้รโิภคผูห้ญงินยิมรสผลไม้ 
ทีม่คีวามนุม่ และกลุม่ผูบ้รโิภคชายวยักลางคนนยิม
รสน�า้อดัลมรสต่างๆ ทีม่คีวามเหนียว

นายพนูพงษ์ กล่าวอีกว่า ในปีนี ้สนค. ได้ด�าเนนิ
โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับการพัฒนา
วสิาหกจิชมุชนภายใต้โมเดลเศรษฐกจิ BCG โดยที่
ผ่านมาได้ลงพื้นท่ีสัมภาษณ์เชิงลึกและรวบรวม
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG 
ใน 4 ภูมิภาค ทัง้ภาคเหนอื ภาคกลาง ภาคใต้ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท�าการสัมภาษณ์เชิงลึก
วสิาหกจิชมุชน จ�านวน 20 กลุม่ ท้ังภาคการผลติ
สนิค้า และภาคบรกิาร จากการลงพ้ืนทีท่�าให้พบว่า 

สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิในชุมชน (วัด ศาลเจ้าจีน) กจิกรรมระบายสี 
ผ้าบาติก และมโีฮมสเตย์ส�าหรบัให้นักท่องเท่ียวพกั 

นอกจากนี้  ยังมีการค�านึงถึงผลกระทบ 
สิง่แวดล้อม โดยมกีารคัดแยกขยะในชมุชน และให้
นกัท่องเทีย่วสนบัสนนุการซือ้คาร์บอนเครดติให้กบั
ชมุชนเพือ่ชดเชยการปล่อยคาร์บอน (CO2) ทีเ่กิด
จากการท�ากจิกรรมท่องเทีย่วภายในชมุชนอีกด้วย

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเมืองเก่า จังหวัด
ภูเก็ต เป็นกลุ่มบริการด้านการท่องเที่ยวเรียนรู้

จุดที่มีการปล ่อยก ๊าซเรือนกระจกตลอด 
เส้นทางการท่องเทีย่ว และน�ามาวางแผนเพือ่ลดการ 
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ตามจุดต่างๆ และจัดหา
คาร์บอนเครดติมาชดเชย 

นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมตู้สมทบชดเชย
คาร์บอนโดยสมคัรใจ ให้นกัท่องเทีย่วได้บริจาค
สมทบการชดเชยการปล่อยคาร์บอน เพ่ือสร้าง 
การมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักรู้เรื่อง 
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมให้กับนกัท่องเทีย่ว

 “แนวโน้มของผู้บริโภคยคุใหม่ให้ความส�าคญั 
แก ่การผลิตและบริ โภคที่ จะกระทบถึ ง 
ธรรมชาต ิ ส่งผลให้พฤตกิรรมการจับจ่ายใช้สอย
เปลี่ยนไป การผลิตสินค้าและบริการภายใต้
แนวคดิ BCG จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บรโิภคยคุใหม่ทีม่คีวามใส่ใจในเรือ่งสขุภาพ 
ความปลอดภยั และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ทัง้นี้  
โมเดลเศรษฐกิจ BCG มีความสอดคล้องกับ 
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) และสอดรับกบั 
หลกัการของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (SEP) ซึง่
เป็นหลกัส�าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ทีย่ัง่ยนืของประเทศไทย” นายพนูพงษ์ กล่าว
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นายนกัรบ อนิทรสาล ีผูอ้�านวยการฝ่ายกิจการ
สาขาภาคตะวันตก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า นอกจากนี ้ยงัได้มกีาร
มอบประกาศเกยีรตคุิณแก่ธนาคารต้นไม้ 3 ชมุชน  
ที่เข ้าร ่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซ 
เรอืนกระจก (Low Emission Support Scheme : 
LESS) ของ ธ.ก.ส. ได้แก่ 1) ธนาคารต้นไม้บ้านห้วย
ยางเหนอื อ.บ้านโป่ง จ.ราชบรุ ี 2) ธนาคารต้นไม้ 
Aromatic Farm อ.ด�าเนนิสะดวก จ.ราชบรีุ และ 
3) ธนาคารต้นไม้หนองพลบั-ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด 
จ.เพชรบรุ ี ทัง้นี ้ โครงการ LESS จดัขึน้เพือ่สร้าง
ความตระหนักให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือน 
กระจก และยกย่องผู ้ท�าความดีโดยการมอบ 
ใบประกาศเกยีรตคิณุ เพือ่ให้ผูด้�าเนนิกจิกรรมลดก๊าซ 
เรอืนกระจกได้รบัการยอมรบั โดยผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์และประเมินทางเทคนคิวิชาการ และน�ามา
ผนวกกับแนวคิดการให้การสนับสนุน (Support) 
จาก ‘ผูใ้ห้’ ในภาคองค์กร/ธรุกจิ ไปสู ่ ‘ผูร้บั’ ใน
สังคม/ชุมชน และพร้อมที่จะผลักดันประเทศไทย
เป็นแหล่งผลติคาร์บอนเครดติระดบัโลกในอนาคต

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า และ ธ.ก.ส. จะร่วมกนั 
เดินหน้าขับเคลื่อนสร ้างความรู ้ความเข ้าใจ 
ให้เกษตรกรและประชาชนทัว่ไป เหน็ถงึความส�าคญั
ของการปลูกไม้ยืนต้นบนที่ดินของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และ
ยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อน 
‘โครงการชมุชนไม้มค่ีา’ ทีส่่งเสรมิให้เกษตรกรและ
ประชาชนปลูกไม้มีค่าเพื่อการออม/อนุรักษ์/เพิ่ม
พืน้ทีป่่า และเพิม่แหล่งออกซเิจนให้กบัประเทศ โดย 
ทัง้ 2 หน่วยงานมัน่ใจว่า โลกใบนีจ้ะสวยงามและ 
น่าอยูห่ากเราร่วมแรงร่วมใจรกัษาสิง่แวดล้อม ใช้พ้ืนที ่
ให้เกดิประโยชน์สงูสดุด้วยการปลกูไม้ยนืต้นทีม่ค่ีา 
สร้างความม่ันคงให้ลูกหลาน อนาคตได้เก็บเกี่ยว 
ผลประโยชน์ยาวๆ พร้อมยึดเจตคติ..มีต้นไม้.. 
มป่ีาไม้..มเีรา..จรรโลงโลกให้น่าอยู่   

“ปัจจุบนั (ข้อมูล ณ วนัที ่8 มถุินายน 2566) มี
ผูข้อน�าไม้ยนืต้นมาจดทะเบยีนสญัญาหลกัประกนั
ทางธุรกิจแล้ว จ�านวน 146,860 ต้น มูลค่ารวม 
138,048,597.02 บาท เกษตรกรทีส่นใจสามารถ 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ กองทะเบียน 
หลักประกนัทางธรุกจิ กรมพัฒนาธรุกจิการค้า กระทรวง 
พาณิชย์ โทร. 0 2547 4944 สายด่วน 1570  
www.dbd.go.th และ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทกุสาขาทัว่ประเทศ” รองอธบิดฯี  
กล่าวทิง้ท้าย

กรมพัฒน์ฯ-ธ.ก.ส. เดินโครงการชมุชนไม้มค่ีา 
ส่งเสรมิการอนุรกัษ์/สร้างหลกัประกนัทางธรุกจิ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์.. ตัง้มัน่รกัษาสิง่แวดล้อม 
ผ่านโครงการน�าไม้ยืนต้นที่มีค่า มาเป็นหลัก
ประกันทางธรุกจิ และโครงการสนบัสนนุกจิกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ส่งเสริมเกษตรกร
รังสรรค์ประเทศให้เป็นพืน้ทีส่เีขยีว เพิม่ออกซเิจน
และโอโซนช่วยให้อากาศสะอาด ลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก พร้อมผลกัดนัประเทศไทยเป็นแหล่ง
ผลิตคาร์บอนเครดติระดบัโลก 

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ 
ธกส. ได้ลงพืน้ทีว่สิาหกจิชมุชนบ้านถ�า้เสอื อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบรุ ีมอบวงเงนิสินเชือ่ให้เกษตรกร 
5 ราย จากการน�าไม้ยนืต้นมาเป็นหลักประกันทาง
ธรุกจิ ยอดรวม 623,885 บาท และมอบประกาศ
เกียรติคุณแก่ธนาคารต้นไม้ 3 ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการ LESS 

นายก�าแหง กล้าสคุนธ์ รองอธบิดกีรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป ิดเผยว่า  
นายทศพล ทงัสบุตุร อธบิดีกรมพฒันาธรุกจิการค้า  
ได้มอบหมายให้ลงพืน้ทีว่สิาหกจิชมุชนบ้านถ�า้เสอื 
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชน
ระดับอ�าเภอที่เข้าร่วมโครงการธนาคารต้นไม้ของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) และมีเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงบริเวณ
ใกล้เคยีงได้น�าไม้ยนืต้นทีมี่ค่ามาใช้เป็นหลักประกัน
ทางธุรกจิ ซ่ึงกรมพฒันาธรุกิจการค้า และ ธ.ก.ส. 
เป็นพันธมิตรท่ีมีเจตจ�านงร่วมกันในการรักษา 
สิง่แวดล้อม รวมทัง้สนบัสนนุให้เกษตรกรทัว่ประเทศ

เห็นความส�าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่
การประกอบสัมมาอาชีพ โดยทั้ง 2 หน่วยงาน  
มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่ตระหนักถึงการให ้
ความส�าคัญกับผืนป่า ไม้ยืนต้น และการรักษา
ธรรมชาติ ผ่านโครงการน�าไม้ยืนต้นที่มีค่ามาเป็น
หลักประกันทางธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
และโครงการสนบัสนนุกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจก 
(LESS) ของ ธ.ก.ส. 

“มั่นใจ!! โลกใบนี้จะสวยงามและน่าอยู่ หาก
เราร่วมแรงร่วมใจรกัษาสิง่แวดล้อม ใช้พืน้ทีใ่ห้เกดิ
ประโยชน์สูงสุดด้วยการปลกูไม้ยนืต้นทีม่ค่ีา สร้าง 
ความมัน่คงให้ลกูหลาน อนาคตได้เกบ็เกีย่วผลประโยชน์ 
ยาวๆ พร้อมยึดเจตคติ..มีต้นไม้..มีป่าไม้..มีเรา..
จรรโลงโลกให้น่าอยู”่  

ทัง้ 2 โครงการมีจดุมุง่หมายส�าคญั คอื ส่งเสรมิ
ให้เกษตรกรสร้างสรรค์ประเทศให้เป็นพืน้ทีส่เีขยีว 
เพือ่เพิม่ออกซเิจนและโอโซนช่วยให้อากาศสะอาด 
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ผ่านการปลกูไม้ยืนต้น 
และปลกูป่า ส่วนผลประโยชน์ทีเ่กษตรกรได้รบัจะ
แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ 
 เช่น โครงการหลักประกนัทางธรุกิจของกรมฯ จะเน้น 
ที่การส่งเสริมให้เกษตรกร และประชาชนปลูก 
ไม้ยนืต้นทีม่ค่ีาบนทีด่นิกรรมสทิธิของตนเอง และ
เม่ือต้องการใช้เงินเพื่อต่อยอดท�าธุรกิจหรือด�ารง
ชวิีตประจ�าวนั กส็ามารถน�าไม้ยนืต้นทีป่ลกูมาเป็น
หลักทรัพย์ค�้าประกันการขอสินเชื่อจากสถาบัน
การเงินตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ซ่ึง 
ไม้ยืนต้นทีป่ลูกกย็งัคงอยูบ่นพืน้ทีข่องตนเอง เกษตรกร 
สามารถน�าไม้ยนืต้นน้ันไปต่อยอดสร้างรายได้อ่ืนๆ 

เพิม่ขึน้ เช่น เป็นแหล่งผลติคาร์บอนเครดติเพ่ือให้
ภาคอตุสาหกรรมได้ซ้ือไปเพือ่ชดเชยการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก ตามกลไกของตลาดซือ้-ขายคาร์บอน
เครดติ ซ่ึงเป็นส่วนส�าคญัในการท�าธุรกจิ และสอดรบั 
กบักระแสของโลกอนาคต

รองอธบิดกีรมพฒันาธรุกจิการค้า กล่าวต่อว่า 
การลงพืน้ทีใ่นครัง้นี ้กรมพฒันาธุรกจิการค้า ธ.ก.ส. 
และกรรมการธนาคารต้นไม้ ได้ร่วมกันตรวจวัดและ
ประเมินมลูค่าไม้ยนืต้นของเกษตรกร ทีแ่สดงความ
ประสงค์ขอใช้ไม้ยนืต้น เป็นหลกัประกนัทางธรุกจิ 
โดยใช้ Application Tree Bank และได้ร่วมกนัมอบ
วงเงินแก่เกษตรกรที่น�าไม้ยืนต้นที่มีค่า ที่ปลูกบน 
ที่ดินของตนเอง มาใช้เป็นหลักทรัพย์ค�้าประกัน 
สนิเชือ่ ภายใต้กฎหมายหลกัประกนัทางธรุกิจ จ�านวน  
5 ราย วงเงนิสินเชือ่รวม 623,885 บาท โดยต้นไม้
ที่น�ามาเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกัน ประกอบด้วย 
มะฮอกกาน ีสะเดา ตาลโตนด กระท้อน มะม่วงป่า 
จ�าปีป่า สกั จามจรุ ีฯลฯ รวมทัง้สิน้จ�านวน 403 ต้น

ซ่ึงช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงิน
ทุนได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยเกษตรกรทั้ง  
5 ราย ต่างรูส้กึดใีจท่ีได้รบัวงเงนิสนิเชือ่จากการน�าไม้
ยนืต้นมาเป็นหลกัประกนัโดยไม่จ�าเป็นต้องตดัต้นไม้ 
ท�าให้ไม้ยืนต้นนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามการ
เตบิโตของต้นไม้ เกษตรกรจงึสามารถขยายวงเงนิ
การขอสินเชื่อเพิ่มเติมได้ในอนาคต ซึ่งเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายหลกัประกนัทางธรุกจิฯ ท่ี
ต้องการให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงนิทนุได้
ง่ายสะดวกมากข้ึน

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นายสมชัย  
เลศิสทุธวิงค์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร AIS เพือ่ส่งเสรมิ  
SME ให้สามารถเข ้าถึงแพลตฟอร์มการ 
วดัประสทิธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักร  Overall 
Equipment Effectiveness (OEE) ซึง่ช่วยให้
ผู้ประกอบการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ ณ ลานไทยเบฟ ชัน้ 10 
ส.อ.ท.

ทัง้น้ี แพลตฟอร์มดงักล่าว จะช่วยยกระดบั
โรงงานในการมอนิเตอร์สถานะเครื่องจักร 
พลังงานไฟฟ้า หรือการวัดประสิทธิภาพการ
ผลติโดยรวมแบบเรยีลไทม์ และยงัเป็นเครือ่งมอื 
ที่จะให้ข้อมูลในการปรับปรุงโรงงานให้ดีขึ้น 
มีการท�างานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
ปัจจุบนั แพลตฟอร์มต่างๆ ท่ีใช้ในยคุ industry 
4.0 จะมีราคาค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้ทางสภา 
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จงึร่วมมอื 
กบั AIS ส่งเสรมิ SME ให้เข้าถงึแพลตฟอร์ม 
ในราคาท่ี SME จับต้องได้ เพื่อสนับสนุน
การท�างานของผู้ประกอบการโรงงานขนาด
กลางและขนาดย่อมให้สามารถลดต้นทนุ เพิม่
ประสทิธภิาพการท�างานของกระบวนการผลติ
เครือ่งจกัรท้ังในเรือ่งการเพิม่ความแม่นย�า การ
วเิคราะห์ การวดัผล หรอืแม้แต่ระบบตดิตาม
ผลด้วยเครือ่งมือด้านดจิิทลัเทคโนโลยจีาก IoT 
เตม็รูปแบบ ทีม่าพร้อมโซลูชนัของแพลตฟอร์ม 
AIS 5G Manufacturing ที่ท�างานอยู ่บน
แพลตฟอร์ม PARAGON 

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าว
ว่า ส.อ.ท. ในฐานะองค์กรหลักที่สนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ SME 
ในประเทศไทย มีสมาชิกในเครือข่ายจ�านวน 
45 กลุ ่มอุตสาหกรรม เรามีเป้าหมายท่ีจะ
เสริมความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อ 
ประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม และพร้อม 
ขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมสู่ Industry 4.0 ส�าหรบั
ความร่วมมือกับ AIS ครั้งนี้ จะส่งผลให้กลุ่ม 

ผูป้ระกอบการ SME สามารถน�าแพลตฟอร์ม AIS  
5G Manufacturing ซ่ึงถอืเป็นโซลชูนัส�าหรบั
ภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถเก็บข้อมูล IoT 
ของอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ ในสายการ
ผลติ และน�าขึน้มาบนแพลตฟอร์ม ไปวเิคราะห์
และแสดงผลเชงิลกึทีเ่ป็นประโยชน์ โดยข้อมลู
ดงักล่าวจะสามารถช่วยให้ผูป้ระกอบการน�าไป
ใช้ในการบรหิารจดัการระบบโรงงาน เพือ่เพิม่
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน และช่วยให้
กระบวนการผลติมปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค ์  ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร AIS กล่าวว่า “เราเชือ่เป็นอย่าง 
ย่ิงว่า 5G คือ หัวใจส�าคัญต่อการขับเคลื่อน
ของภาคอตุสาหกรรม เรารูส้กึภาคภูมใิจอย่าง
มากท่ีได้ท�างานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยอีกครั้ง ด้วยการน�าแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเข้ามาเชื่อมต่อให้ผู้ประกอบการ SME 
ในกลุ่มโรงงาน ภาคการผลิตต่างๆ สามารถ
บริหารจัดการธุรกิจผ่านการท�าดิจิทัลทรานส์
ฟอร์มเมชนัได้แบบ One Stop เพราะนอกจาก
จะสามารถยกระดับการท�างาน เพิ่มขีดความ
สามารถทางการแข่งขนั ลดต้นทนุ รองรับโอกาส 
และการเตบิโตในอนาคตจาก Business Model ใหม่ๆ   
ได ้แล ้ว ยังช ่วยให ้สามารถแข ่งขันได ้ใน 
ระดบัสากลอกีด้วย

ส.อ.ท.จบัมือ AIS ส่งเสรมิ SME
เข้าถงึแพลตฟอร์มลดต้นทุนท�างาน

ธนาคารกรงุไทย ก้าวน�าเทรนด์ AI 
เสนอขาย DR และ DRx ตวัใหม่

ของ ChatGPT และ New Bing 3. DRx อ้างองิ
หุน้สามญัของ บรษิทั เอ็นวเิดีย คอร์ปอเรช่ัน 
(NVDA80X) ผู้น�าตลาด GPU หรอื การ์ดจอใน
ธรุกจิเกม ทีข่ยายธรุกจิไปสูย่านยนต์ และ AI 
รวมถงึ GPU ทีใ่ช้ประมวลผลของ ChatGPT 
และ AI ของผูใ้ห้บรกิารรายอืน่ๆ

DR อ้างองิหุน้จนี คอื DR อ้างองิหุน้สามัญ
ของ บรษัิท ไป่ตู ้อิงค์ (BIDU80) เปิดซือ้ขายใน
เวลาท�าการของตลาดหุน้ไทย แบบไม่หยดุพัก
การซ้ือขายระหว่างวนั โดยบรษิทัไป่ตู้ เป็นผูใ้ห้
บรกิาร Search engine รายใหญ่ทีสุ่ดของจนี 
สร้างรายได้กว่า 6 แสนล้านบาท ในปี 2565 
มีผลิตภัณฑ์และบริการครอบคลุมหลายกลุ่ม
ธรุกิจ เช่น Baidu App, Baidu Wiki, Baidu 
Map, Baidu Feed, iQIYI และ ERNIE Bot เป็น
บริษัทระดับโลกที่มีการลงทุนและการพัฒนา
เกีย่วกบัเทคโนโลย ีAI ทีม่โีอกาสเตบิโตสงู

ทัง้นี ้ ธนาคารเสนอขาย DR และ DRx 4 
หลักทรัพย์ใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขาย
ได้ทั้งช่วงกลางวัน ส�าหรับ DR และกลางคืน 
ส�าหรบั DRx ตัง้แต่วนัท่ี 21 มถินุายน 2566 
เป็นต้นไป ส�าหรับผู้สนใจ BIDU80 สามารถ
ซ้ือขายผ่านบัญชีหุ้นได้เลย ส่วนการลงทุนใน 
MSFT80X, GOOG80X และ NVDA80X ต้อง
เปิดบัญชีซื้อขาย DRx เพิ่ม โดยเปิดบัญชีกับ
ผูแ้นะน�าการลงทนุ หรอื เปิดบญัชด้ีวยตวัเอง
ผ่าน แอปพลเิคชนั “Streaming by Settrade” 
เลอืก “My Menu” และเลอืก “DRx” เพือ่แจ้ง
ความประสงค์ขอเปิดบญัชี DRx ซึง่ส่งค�าสัง่ซือ้ 
ขายเป็นจ�านวนเงินบาทหรือจ�านวนหลกัทรพัย์ได้  
โดยใช้ PIN เดยีวกบับัญชหีุน้หลกั 

“ธนาคารกรงุไทย” เสนอขาย DR และ 
DRx ตวัใหม่ พร้อมกนั 4 หลักทรพัย์ อ้างองิ
หุน้เทคโนโลยชีัน้น�าในตลาดหุน้สหรฐัฯ และ
จนี “ไมโครซอฟท์ อัลฟาเบท เอน็วเิดยี และ
ไป่ตู”้ เปิดเทรด 21 มถินุายนนี้

นายรวินทร์ บญุญานสุาสน์ รองกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ สายงานธรุกจิตลาดเงนิตลาดทนุ 
ธนาคารกรงุไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย 
มุ่งมั่นพัฒนาตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (Depositary Receipts) หรือ DR80  
เพือ่เพิม่ทางเลอืกให้ผู้ลงทุนรายย่อยเข้าถงึการ
ลงทนุในต่างประเทศได้ง่าย ด้วยสกลุเงนิบาท 
โดยธนาคารได้เสนอขาย DR และ DRx อ้างอิง
หุน้ต่างประเทศชัน้น�าไปแล้ว 8 หลกัทรพัย์ เช่น 
อาลบีาบา (BABA80) บวีายด ี (BYDCOM80) 
แอปเปิล (AAPL80X) และเทสล่า (TSLA80X) ซึง่ 

รวนิทร์ บญุญานุสาสน์

มีมูลค่าหลักทรพัย์ตามราคาตลาด (มาร์เกต็แคป) 
รวมกว่า 5,000 ล้านบาท

ธนาคารเตรยีมออก DR80 เสนอขายโดยตรง  
(Direct Listing) ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
อ้างอิงหุ้นเทคโนโลยชีัน้น�าในสหรฐัอเมรกิาและจนี  
จ�านวน 4 หลักทรัพย์ เพื่อเปิดให้ผู้ลงทุนไทย 
เข้าถงึหุน้ผูน้�าด้านเทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ์ หรือ 
AI ของโลกที่มีการเติบโตสูง เพราะมีส่วนส�าคัญ 
ในการยกระดบัธรุกจิ รวมถงึวถิชีวีติของคนทัว่โลก 
และ AI ยงัเป็นเครือ่งมอืส�าคญัของโลกในการน�า
นวตักรรม เข้ามามส่ีวนร่วมสร้างสรรค์โลกให้ยัง่ยนื 
และก้าวสู่เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) ของ
สหประชาชาต ิประกอบด้วย

DR อ้างอิงหุน้สหรฐัฯ จ�านวน 3 หลกัทรพัย์ 
ออกและเสนอขายในรูปแบบ DRx (Fractional  
DR) ลงทุนได้เป็นหน่วยย่อยกว่า DR ทั่วไป  
นกัลงทนุสามารถซ้ือขายในลกัษณะท่ีเป็น Fractional  
Share ได้ โดยมขีัน้ต�า่อยูท่ี ่0.0001 หน่วย ซึง่ใน
ครัง้นี ้ธนาคารได้ออก DRx อ้างองิ 3 หุน้อเมรกิา
ชัน้น�า เปิดซ้ือขายตาม US Time Zones หรือ 
เวลา 20.00 - 04.00 น. (T+1) ตามเวลาไทย 
ได้แก่ 1. DRx อ้างองิหุน้สามัญบริษัท ไมโครซอฟท์  
คอร์ปอเรช่ัน (MSFT80X) ผูผ้ลติซอฟท์แวร์รายใหญ่  
หน่ึงในผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของ ChatGPT ซ่ึงเป็น  
AI Chatbot ชือ่ดงัทีถ่กูน�ามาต่อยอดธรุกจิอย่าง
กว้างขวาง 2. DRx อ้างองิหุน้สามญัของ บรษิทั 
อลัฟาเบท องิค์ (GOOG80X) บรษัิทแม่ของ Google  
ทีเ่ปิดตวั Bard ซึง่เป็น AI Chatbot คูแ่ข่งส�าคญั

บสย.ยกทีมสัญจร ช่วย SMEs อยุธยา
เปิดศูนย์ปรกึษาทางธุรกจิและสินเช่ือ

นางดสุดิา ทพัวงษ์ รองผูจ้ดัการท่ัวไป สายงาน
บรหิารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บรรษทั
ประกนัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็น
ประธานเปิดโครงการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน 
SMEs สญัจร โดยม ีนางสาวประภสัรา เนาวบตุร 
ผูอ้�านวยการฝ่ายกิจการสาขา 1 พร้อมด้วยทมีงาน
ส�านกังานเขตภาคกลางให้การต้อนรบั ณ โรงแรม
กรงุศรรีเิวอร์ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ทัง้นี ้นายสรรพสริ ิ สนิบวรเศรษฐ ผู้จัดการ
ส�านักงานเขตภาคกลาง บรรยายและแนะน�า 
“โครงการค�า้ประกนัสนิเชือ่ของ บสย. เพือ่สนับสนุน 
ผูป้ระกอบการเพ่ือเข้าถึงสินเชือ่” ให้กบัผูป้ระกอบการ 

SMEs พ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ 
จังหวัดใกล้เคยีง ทีเ่ข้าร่วมขอรับค�าปรึกษาด้วย

โครงการนี้ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs 
หรอื บสย. F.A. Center ร่วมกบั ส�านกังานเขตภาค
กลาง ทมีงานด้านการบรหิารหนี ้ และการพฒันา
ผลติภณัฑ์ ได้ร่วมกนัให้ค�าปรกึษาด้านการด�าเนนิ
ธุรกิจ การขอสินเช่ือ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญและทีม
หมอหนี ้จาก บสย. F.A. Center และ ส�านกังาน
เขตภาคกลาง ภายใต้มาตรการ “บสย. พร้อมช่วย”  
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อนิโนพาวเวอร์เปลีย่นผ่านไทยสูยุ่คนวตักรรม
พลังงาน ช ู3 เรอืธง กองทนุ Energy Ignition 
Ventures–EV Charger–Renewable Energy  
Certificate (REC) ดันธุรกิจให้โตต่อเนื่อง  
พร ้อมจับมือพันธมิตรทั้งไทยและต่างชาติ  
สร้างระบบนเิวศด้านพลงังานสะอาดให้สมบูรณ์

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน 
กล่าวว่า ประเทศไทยได้ประกาศในเวทีการ
ประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ คร้ังที ่26 (COP26) 
ว่าประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์ 
(Net Zero Emission) ภายในปี ค.ศ. 2065  
ภาครัฐจึงได้ใช้แผนพลังงานชาติเป็นแม่บทในการ
ขบัเคลือ่นภารกจิให้บรรลเุป้าหมาย อย่างไรก็ตาม 
ภารกิจดังกล่าวจ�าเป็นต้องอาศัยองค์กรท่ีมีความ 
ยดืหยุน่ ปรบัตวัได้ไว ขบัเคลือ่นได้เร็ว และพร้อมรับ 
ความท้าทาย เป็นก�าลังหลักในการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในภาคธุรกิจพลังงานของ
ประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ บริษัท อินโนพาวเวอร์ 

อินโนพาวเวอร์ เปลีย่นผ่านไทยสูย่คุนวัตกรรมพลงังาน 
ขบัเคล่ือน Roadmap Energy Transition สร้างพลงังานสะอาด

หรอื Renewable Energy Certificate (REC) ครบ
วงจรอนัดบัหนึง่ของประเทศไทย 

โดยนับตั้งแต่ บริษัทฯ เริ่มด�าเนินธุรกิจในปี 
2565 จวบจนปัจจุบัน บริษัทฯ ได้สนับสนุนการ
ซือ้ขายไฟฟ้าสะอาดไปแล้วมากกว่า 1.2 ล้าน REC  
ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าธุรกิจ REC จะมีการ
เตบิโตขึน้อย่างต่อเนือ่ง สอดคล้องกบัเป้าหมายของ
ภาครฐัในการผลกัดนัการใช้พลงังานสะอาด เพือ่น�า
ไปสูส่งัคมคาร์บอนเป็นศนูย์ (Net Zero Emission)

น้อยลงในกระบวนการผลติ ส่งผลให้มอเตอร์ดังกล่าว
ราคาไม่สงูแต่มีประสทิธภิาพเพิม่ข้ึนกว่าร้อยละ 30 
นอกจากนี้ อินโนพาวเวอร์ยังได้รับสิทธิในการน�า
เทคโนโลยีสมาร์ทมอเตอร์มาใช้ในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวนัออกเฉยีงใต้ นบัว่าเป็นก้าวส�าคญัในการต่อยอด 
ธุรกิจพลังงานและผลักดันนวัตกรรมพลังงาน 
ในอนาคตของประเทศไทย

ในด้านการขับเคลือ่นด้วยระบบไฟฟ้า (E-Mobility)  
อินโนพาวเวอร์ได้ร ่วมมือกับ กฟผ. ผลักดัน 

“SCN มุ่งม่ันเพิม่พืน้ทีส่เีขียวชุมชน พร้อมเป็นส่วนหน่ึงในการร่วม
รกัษาและฟ้ืนฟรูะบบนิเวศตามธรรมชาต ิ ร่วมโครงการปลกูป่า “วนารี  
(Wanaree)” การปลูกป่าแบบ (ออนซอน) ซึ่งอยู่ภายใต้การด�าเนิน
โครงการพฒันาพืน้ท่ีชุมชนตามแนวคิด โคกหนองนาโมเดล ท้ังน้ีเพือ่คืน
ความสมดลุให้กับความหลากหลายทางชีวภาพ”

ดร.ฤทธ ีกจิพพิิธ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บรษิทั สแกน อนิเตอร์ จ�ากดั (มหาชน) หรอื SCN

3. หน่วยงาน Strategic Partnership มภีารกจิ 
สร้างความยัง่ยนืให้กบัองค์กรช้ันน�าผ่านความร่วมมอื 
ทางธุรกิจเพ่ือผลักดันนวัตกรรมความย่ังยืนให ้
กับภาคอตุสาหกรรมและสังคม โดยในช่วงเวลาที่
ผ่านมาได้ให้บรกิารจัดหาและซือ้ขายใบรบัรองการ
ผลติพลงังานหมนุเวยีน หรอื Renewable Energy 
Certificate (REC) ให้กับองค์กรชัน้น�าทีต้่องการ
บรรลเุป้าหมายการใช้พลงังานสะอาด ตลอดจนให้
บริการในการท�าตลาดให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนในการด�าเนิน 
การผลิตไฟฟ้ามากขึน้ นอกจากน้ี มแีผนจะเปิดตวั 
บริการแพลตฟอร์มรายงานก๊าซเรือนกระจก  
(GHG Reporting Platform) ซึง่สามารถตรวจสอบ
สถานะการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขององค์กร ท�าให้
องค์กรสามารถแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ได้อย่างตรงจุด ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จดัการก๊าซเรอืนกระจก และสามารถเลอืกบรกิาร
อ่ืนๆ ของอนิโนพาวเวอร์ในการช่วยบรหิารจดัการ
ก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น การตดิตัง้แผงพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคา 
การจดัการพลังงาน ด้วยเทคโนโลย ีหรอืการเดนิรถ 
โดยสารด้วยระบบไฟฟ้า อันจะช่วยให้บรรลุ 
เป้าหมายทางด้านสิง่แวดล้อมขององค์กรอย่างยัง่ยนื

“เพือ่ตอบรบักบัแผนพลงังานชาตทิีม่เีป้าหมาย 
ในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดจาก 
ร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 50 ของแผนพลงังานทัง้หมด 
และเดนิหน้าประเทศไทยสูส่งัคมคาร์บอนเป็นศูนย์
ภายในปี ค.ศ. 2065 “นวตักรรม” คอืหวัใจส�าคญั
ในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ที่ผ่านมาการเข้าถึง
พลังงานสะอาดมีราคาสูง เราต้องท�าให้พลังงาน
สะอาดมต้ีนทนุท่ีถกูลง ทกุคนสามารถเป็นทัง้ผูผ้ลิต
และผูใ้ช้พลงังานสะอาดได้ เมือ่ประสบความส�าเรจ็ 
ไทยก็จะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของพลังงานสะอาด ท่ี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและทุกๆ กิจกรรมในชีวิต
ของผูค้นเกดิขึน้ได้อย่างควบคูไ่ปกบัการสร้างความ
ยัง่ยนื” นายอธปิ กล่าวทิง้ท้าย

กุลศิ สมบัตศิิริ อธปิ ตันตวิรวงศ์

จ�ากัด จงึถอืก�าเนดิข้ึน เพือ่เป็นเรอืธงส�าคญัในการ
สร้างนวตักรรมพลงังานและเทคโนโลยแีห่งอนาคต 
โดยมีผูถ้อืหุน้ร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บรษิทั ราช กรุป๊ 
จ�ากัด (มหาชน) (RATCH) และ บรษิทั ผลิตไฟฟ้า 
จ�ากัด (มหาชน) (EGCO) ซึ่งล้วนมีจุดมุ่งหมาย 
และปณธิานเดยีวกัน

นายอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษิทั อนิโนพาวเวอร์ จ�ากัด เผยว่า อนิโน
พาวเวอร์มเีป้าหมายส�าคญัในการเร่งให้การเปลีย่น
ผ่านสูพ่ลงังานสะอาดเกดิข้ึนได้อย่างรวดเรว็ ภารกจิ
หลกัจงึเป็นการผลกัดนัและจุดประกายนวัตกรรม
พลังงานและเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย ซึ่งใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมา อินโนพาวเวอร์มีการเติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่องตามทิศทางพลังงานสะอาด มีการ
ลงทุนในกองทุนและสตาร์ทอัปในต่างประเทศ 
เช่น Turntide Technologies สตาร์ทอัปใน
สหรฐัอเมรกิา ผูพั้ฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทมอเตอร์
ประหยดัพลังงานซึง่ถกูออกแบบมาให้ใช้แร่ทองแดง 

ส�าหรับปี 2566 นี้ อินโนพาวเวอร์ใช้เวที  
INNOPOWER : THE IGNITION BEGINS เปิดตวั 3 หน่วย 
ธรุกิจ ซึง่เป็นก�าลังหลักในการสร้างการเติบโตทาง
ธรุกจิของอนิโนพาวเวอร์ ตลอดจนขบัเคลือ่นเรือธง
ด้านนวตักรรมพลังงานของประเทศไทย

1. หน่วยงาน Venture Capital มีภารกิจ 
ในการลงทนุในกองทนุและสตาร์ทอปัด้านนวัตกรรม 
พลงังานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยในช่วง 
เวลาท่ีผ่านมา อนิโนพาวเวอร์ได้จับมอืกบั TRIREC 
ซึง่เป็นธรุกิจร่วมลงทนุ (Venture Capital) จาก
ประเทศสิงคโปร์ ร่วมจัดต้ังกองทุน Energy Ignition 
Ventures โดยมแีผนการลงทนุในสตาร์ทอัปกลุ่ม 

กลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 
และมีจุดมุ่งหมายในการเร่งการ
เปล่ียนผ่านให้ภาคขนส่งของ
ไทยหันมาใช้พลังงานไฟฟ้ามาก
ขึ้นด้วยการแสวงหาเทคโนโลยี
และโมเดลธุรกิจนวัตกรรมมา
เติมเต็มให้กับระบบนิเวศของ
ยานยนต์ไฟฟ้า และตอบโจทย์ 
ผู้ใช้รถยนตร์ไฟฟ้าให้มากที่สุด  
น�าเทคโนโลยเีคร่ืองชาร์จรถยนต์
ไฟฟ้า (EV Charger) ของ Wallbox 
ซึ่งมีคุณสมบัติในการอัดประจุ
พลังงานที่มีประสิทธิภาพ และ
ระบบบริหารจัดการสถานีอัด
ประจุไฟฟ้า (Network Operator)  

โครงการต้นแบบเมอืงอจัฉริยะ (Smart City) โดย
น�ารถโดยสารทีขั่บเคลือ่นด้วยระบบไฟฟ้า 100% 
มาใช้เป็นระบบขนส่งมวลชนภายในพ้ืนทีโ่รงไฟฟ้า
แม่เมาะ อ�าเภอแม่เมาะ จงัหวัดล�าปาง โดยโครงการ
ดงักล่าวจะเป็นต้นแบบธรุกจิบรกิารยานยนต์ไฟฟ้า
และการขนส่งโดยระบบไฟฟ้า (EV Fleet) ทีอ่นิโน 
พาวเวอร์สามารถให้บริการแก่องค์กรหรือภาค
เอกชนที่ต ้องการระบบขนส่งที่ เป ็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อม

ในด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(ESG) ปัจจบุนั อนิโนพาวเวอร์เป็นผูใ้ห้บรกิารจัดหา
และซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน 

กองทุนอนรุกัษ์พลงังานฯ ต้ัง “รัฐฉตัร ศิรพิานิช” 
นัง่ต�าแหน่งผู้จดัการส�านกังานบรหิารกองทนุ

 รัฐฉัตร ศริพิานิช

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ประกาศแต่งตัง้ “นายรฐัฉตัร ศริิพานิช”  อดตี
ผูบ้ริหารดแีทค เป็นผู้จดัการส�านกังานบรหิาร 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
คนใหม่แทน นายวรีะศกัด์ิ วรีะธรรมโม ทีย่ืน่
หนังสือลาออกไปเมือ่เดอืน ม.ค. 2566 ทัง้ที่
ปฏบัิตงิานได้เพียงแค่ 1 ปี 2 เดอืน โดยภาพรวม 
กองทุนฯ เหลือเงินราว 12,912 ล้านบาท  
และอยูร่ะหว่างการคดัเลอืกโครงการเพือ่ขอรับ 
การสนับสนุนเงินกองทุนฯ ปี พ.ศ. 2566 
วงเงนิรวม 2,000 ล้านบาท 

ความคืบหน้าการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่ง  
“ผูจ้ดัการส�านักงานบรหิารกองทนุเพ่ือส่งเสริมการ 
อนรุกัษ์พลงังาน” หลงัจากที ่นายกลิุศ สมบตัศิริิ  
ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามในฐานะ
ประธานคณะท�างานสรรหาผูจ้ดัการส�านกังาน
บรหิารกองทนุเพ่ือส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน 
เม่ือวนัที ่25 เม.ย. 2566 ประกาศรายชือ่ผู้สมัคร
ชงิต�าแหน่ง “ผูจั้ดการส�านกังานบรหิารกองทุน
เพ่ือส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน” ทีม่สีทิธิเ์ข้ารบั 
การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่ง 
ผูจ้ดัการส�านกังานบรหิารกองทุนฯ ทัง้สิน้ 4 ราย 
จากผูส้มคัร 5 ราย  ได้แก่

1. พลโท ดร.กฤตภาส คงคาพสิทุธิ ์(เคยด�ารง
ต�าแหน่งคณะอนกุรรมาธกิารพจิารณาศกึษาและ
ตดิตามด้านพลงังานทดแทน)

2. นายวนัชยั บรรลอืสนิธ์ุ (เคยด�ารงต�าแหน่ง
รองอธบิดกีรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนรุกัษ์
พลงังาน หรอื พพ.)

3. นายรฐัฉตัร ศริพิานชิ (เคยด�ารงต�าแหน่ง 
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษัิท โทเทิล่แอค็เซ็ส  
คอมมนูเิคชัน่ จ�ากดั (มหาชน))

4. นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ (เคยด�ารง
ต�าแหน่งรองอธิบดกีรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนรุกัษ์พลงังาน หรอื พพ.)

ล่าสดุเมือ่วนัที ่30 พ.ค. 2566 ศาสตราจารย์ 
สกนธ์ วรญัญวฒันา ประธานอนกุรรมการบรหิาร 
ส�านกังานบริหารกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์ 
พลังงาน ได้ลงนามประกาศรายชือ่ผู้ได้รบัการคดัเลอืก 
ให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู ้จัดการส�านักงานบริหาร 
กองทนุเพ่ือส่งเสริมการอนรุกัษ์พลงังาน เรยีบร้อยแล้ว  
คอื นายรฐัฉตัร ศิรพิานชิ  

ทั้งนี้นายรัฐฉัตร จะมาท�าหน้าที่แทน “นาย
วรีะศักดิ ์ วรีะธรรมโม” ทีข่อลาออกจากต�าแหน่ง
ผูจ้ดัการส�านกังานบรหิารกองทนุฯ ไปตัง้แต่เดอืน 
ม.ค. 2566 ทีผ่่านมา ทัง้ทีป่ฏบิติังานได้เพียง 1 ปี 
2 เดอืน จากวาระงานทีก่�าหนดให้ด�ารงต�าแหน่งได้
คราวละ 4 ปี และสามารถพจิารณาต่อสญัญาได้อกี

วาระหนึง่ด้วย แต่นายวรีะศักดิ ์ก็ยืน่ลาออกก่อน
ทั้งนี้ นายรัฐฉัตร จะมีวาระด�ารงต�าแหน่ง 

ผูจ้ดัการส�านกังานบรหิารกองทนุเพ่ือส่งเสรมิการ
อนรุกัษ์พลงังาน คราวละไม่เกิน 4 ปี นบัแต่วนัที่
เริม่ด�ารงต�าแหน่งตามสญัญาจ้างและอาจพิจารณา
ต่อสัญญาจ้างได้อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องมีอาย ุ
ไม่เกิน 65 ปี และต้องท�างานให้ส�านกังานบริหารกองทุนฯ  
ได้เต็มเวลา โดยปัจจุบันกองทุนฯ อยู่ระหว่าง

การคดัเลอืกโครงการเพือ่ขอรับการสนบัสนนุเงนิ
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลงัจากเปิดรับสมคัรไป
ตัง้แต่ปลายปี 2565 จนถงึ 31 ม.ค. 2566 ทีผ่่านมา 

ส�าหรับโครงการขอรับการสนับสนุนเงิน
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวงเงินรวม 2,000 
ล้านบาท เพือ่ใช้ส�าหรับ 2 แผนงาน ได้แก่ 1. แผน

อนรุกัษ์พลงังานและพลงังานทดแทน วงเงนิรวม 
1,850 ล้านบาท และ 2. แผนงานบริหารจดัการ
ส�านกังานบรหิารกองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์
พลงังาน (ส.กทอ.) วงเงนิ 150 ล้านบาท

ส�าหรบัภาพรวมฐานะของกองทนุฯ ทีส่รปุโดย
ส�านกังานบรหิารกองทนุฯ เมือ่วนัที ่30 เม.ย. 2566  
กองทนุฯ มีเงนิคงเหลอืรวม 12,912.50 ล้านบาท  
จากในอดตีทีเ่คยมวีงเงนิสงูสดุ ณ วนัที ่ 31 ก.ค. 
2561 อยูท่ี ่41,874 ล้านบาท อย่างไรกต็าม ล่าสดุ
กองทนุฯ ได้ก�าหนดกรอบการใช้จ่ายเงนิกองทนุฯ 
ปี 2565-2567 ไว้ โดยให้ใช้จ่ายเงนิปีละ 4,000 ล้าน
บาท ภายในวงเงินรวม 12,000 ล้านบาท โดยให้
คณะกรรมการกองทุนฯ มอี�านาจปรับปรุงแนวทาง 
หลกัเกณฑ์ เงือ่นไขและล�าดบัความส�าคญัของการ 
ใช้จ่ายเงนิกองทนุฯ และการจดัสรรเงนิตามแผนงาน 
ต่างๆ ได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม ซ่ึงในปี 
2566 นีไ้ด้ให้เงินสนบัสนนุเพียง 2,000 ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2565 ทีก่�าหนดไว้ 3,850 ล้านบาท 
และย้อนไปในปี 2564 ให้เงนิสนบัสนนุโครงการฯ 
ถงึ 6,500  ล้านบาท

ส่วนรายรบัของกองทนุฯ นัน้ คณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่  
5 พ.ย. 2564 มมีตลิดเก็บเงนิผูใ้ช้น�า้มนัเพ่ือส่งเข้า
กองทนุเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน เป็นเวลา  
3 ปี (2565-2567) โดยแบ่งเป็นในปี 2565 ปรบัลด 
จาก 10 สตางค์ต่อลิตร เหลือ 0.005 บาทต่อ 
ลติร ซ่ึงจะส่งผลให้เงนิส่งเข้ากองทนุฯ ลดลงจาก 
3,500 ล้านบาทต่อปี เหลอืเพยีง 145-150 ล้าน
บาทต่อปี ส่วนในปี 2566 และปี 2567 ให้ปรับลด
เหลอื 0.05 บาทต่อลติร ทัง้น้ีเพ่ือช่วยดแูลราคา
น�า้มนัในประเทศ

ดังนั้น จึงก�าหนดจัดสรรเงินกองทุนเพื่อ 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ฯส�าหรับปี 2565-2567  
ใหม่ โดยจะลดกรอบวงเงินส�าหรับโครงการ 
ทีข่อใช้เงินเพือ่ส่งเสรมิพลงังานทดแทนลงจาก 
10,000 ล้านบาทต่อปี เหลือ 4,000 ล้านบาท
ต่อปี

ส�าหรบัประวตั ิ นายรัฐฉตัร ศริพิานชิ นัน้  
จบการศกึษาด้าน MBA จากมหาวทิยาลยั Mercer  
University, Atlanta, Georgia ในวชิาหลกัทาง
ด้านการเงนิ รวมถงึได้รบัปรญิญาบรหิารศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาการตลาด จากมหาวทิยาลยั 
อสัสมัชญั หรอื ABAC 

ด้านประสบการณ์การท�างาน เคยด�ารง
ต�าแหน่งเป็น Key Account Management 
Director ของบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น 
ไฮเวย์ จ�ากดั หรือ UIH รวมถงึเคยด�ารงต�าแหน่ง
เป็น ผูอ้�านวยการฝ่ายการขายและการตลาดของ
บรษัิท ยไูนเตด็ บรอดแบนด์ เทคโนโลย ีจ�ากดั 
หรอื UBT  นอกจากนี ้ยงัเคยเป็นหวัหน้ากลุม่
งานนกัลงทุนสมัพนัธ์  แผนการเงนิของบรษิทั 
ยไูนเต็ด คอมมนูเิคชัน่ อนิดสัตร ีจ�ากดั (มหาชน) 
หรอื UCOM 

และล่าสุดด�ารงต�าแหน่งรองประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร (Government Relations) ของ  
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ  
ดีแทค รวมทั้งยังเป็นเลขานุการประจ�าคณะ
กรรมาธกิารการสือ่สารและโทรคมนาคม สภา
ผูแ้ทนราษฎร และทีป่รกึษากติตมิศกัดิป์ระจ�า
คณะกรรมาธกิารการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การสือ่สารและโทรคมนาคม วฒุสิภา ด้วย

จากพันธมิตรที่เป็นผู้น�าด้านการบริหารจัดการ
สถานอีดัประจ ุ มาบรูณาการสร้างเป็นโมเดลธรุกจิ
สถานอีดัประจไุฟฟ้าต้นแบบทีต่อบโจทย์ทัง้ผู้ลงทนุ
และผูใ้ช้งาน 

ทั้งนี้ อินโนพาวเวอร์มีแผนจะเปิดตัวโมเดล
ธรุกิจสถานชีาร์จไฟฟ้าต้นแบบทีเ่ปิดโอกาสให้ภาค
เอกชนร่วมลงทุนและเป็นเจ้าของ โดยเชือ่ว่าโมเดล
ธุรกิจนี้จะเป็นกลไกส�าคัญในการขยายเครือข่าย
สถานอีดัประจไุฟฟ้า (EV Station) ให้ครอบคลมุ
พื้นที่ทั่วประเทศไทย เพื่อให้ผู ้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า 
ในประเทศไทยสามารถเข้าถงึ EV Station ได้สะดวก 
สบายข้ึน 

“ท้ังน้ี อนิโนพาวเวอร์มีแผนจะเปิดตวัโมเดลธรุกจิสถานี
ชาร์จไฟฟ้าต้นแบบที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมลงทุน 
และเป็นเจ้าของ โดยเชือ่ว่าโมเดลธรุกจินีจ้ะเป็นกลไกส�าคญั
ในการขยายเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Station) 
ให้ครอบคลมุพ้ืนทีท่ัว่ประเทศไทย”

Decarbonization Technology (อาท ิMobility, 
Carbon Economy, Energy และ Agriculture) 
ทีม่กีารเตบิโตมาแล้วระยะหนึง่ (Growth Stage) 
และมกีารใช้เทคโนโลยขีัน้สูง (Deep Technolo-
gy) ในภมูภิาคเอเชยีแปซิฟิก ยโุรป อเมริกาเหนือ 
และอสิราเอล ส�าหรบักองทนุดงักล่าว อินโนพา
วเวอร์วางเป้าหมายในการระดมทนุไว้เบือ้งต้นที่ 
80-100 ล้านเหรียญสหรฐั

2. หน่วยงาน Venture Builder มีภารกจิใน
การสร้างและทดลองนวัตกรรมทางพลังงานใน
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ที่จะได้รับการรับรองว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ประสิทธิภาพพลังงานบ้านอยู่อาศัย จะต้องผ่าน
การตรวจประเมนิจากโปรแกรมการตรวจสอบการ
ใช้พลงังานในบ้านอยูอ่าศยั (Residential Energy 
Code Programming) ซึง่จดัท�าข้ึนโดย พพ. ร่วม
กบั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยจะ
พิจารณาค่าเกณฑ์มาตรฐานฯ อาทิ ค่ามาตรฐาน
ประสิทธิภาพของวัสดุ และค่าเกณฑ์มาตรฐาน
ประสทิธิภาพพลังงานโดยรวม และส่วนที ่2 เกณฑ์ 
การประกวดแบบบ้านประหยดัพลงังาน ซึง่แบบบ้าน 
ที่ผ่านเกณฑ์การรับรองจาก ส่วนที่ 1 แล้ว พพ. 
จะท�าการพิจารณา คะแนนจากเกณฑ์ตัดสินการ
ประกวดท้ังหมด 4 หมวด ประกอบด้วย 1) ด้าน
แนวคดิ การออกแบบ 2) ด้านงานสถาปัตยกรรม  
3)ด้านงานวิศวกรรม และ 4) ด้านอืน่ๆ เช่น ประโยชน์
ของข้อมูลที่เกิดต่อสาธารณะ การออกแบบเพ่ือ
รองรับเทคโนโลยีพลงังาน เป็นต้น” 

ทั้ งนี้  พพ.ขอเชิญชวนสถาปนิก วิศวกร 
เจ้าของบ้าน ธุรกิจรับสร้างบ้าน ธุรกิจพัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์ หรือท่ีเกี่ยวข้องท่ีสนใจเข้าร่วม 
ส่งผลงานการออกแบบบ้านเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย  
สามารถสมคัรเข้าร่วมโครงการได้ 3 ประเภท ได้แก่ 
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และ บ้านแถว (ทาวน์เฮาส์) 
ซึ่งสามารถส่งผลงานได้โดยไม่จ�ากัดจ�านวน โดย 
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับรอง 
แบบบ้านประหยดัพลงังานแต่เพยีงอย่างเดยีวกไ็ด้ (โดย 
ในกรณนีีไ้ม่จ�าเป็นต้องมบ้ีานทีส่ร้างแล้วเสร็จจริง) 
ทัง้นีส้ามารถลงทะเบยีนเข้าร่วมสมัมนาออนไลน์เพือ่
รบัทราบรายละเอียดเพิม่เตมิได้ที ่ https://forms.
gle/2eZbfRYJUeabnyx79 สมคัรเข้าร่วมโครงการ
ได้ท่ี https://forms.gle/AzJBwRBmftm9f5uA7  
ตัง้แต่วนันี–้วนัศกุร์ที ่ 14 ก.ค. 2566 นี ้ สอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/
RECbyDEDE?mibextid=LQQJ4d

“ปัจจบุนัการออกแบบบ้านมกีารพัฒนาสูก่าร
เป็นบ้านอจัฉรยิะ หรอืสมาร์ทโฮม (Smart Home) 
มากขึ้น โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เข้ามาใช้ในระบบต่างๆ ภายในบ้าน ไม่ว่าจะระบบไฟฟ้า  
ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบพลังงาน หรือ
ระบบควบคุมต่างๆ เพ่ือช่วยอ�านวยความสะดวก 
สบายกับผูอ้ยูอ่าศยัได้มากขึน้ ซึง่ พพ.หวงัเป็นอย่างยิง่ 
ว่า โครงน้ีจะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้ประชาชน 
ได้หนัมาสนใจบ้านประหยัดพลงังาน ทีจ่ะเป็นอีกสิง่
ที่เจ้าของบ้านให้ความสนใจมากไม่แพ้กัน และจะ 
เทรนด์ยคุใหม่ทีต่อบโจทย์ทกุไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต 
ในบ้าน” ดร.ประเสรฐิ กล่าวทิง้ท้าย

พพ. เชญิชวน สถาปนกิ วศิวกร เจ้าของบ้าน 
ธรุกจิรบัสร้างบ้าน ธรุกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ทัว่ประเทศ ส่งผลงานการออกแบบบ้านเข้าร่วม
โครงการส่งเสรมิมาตรฐานประสทิธภิาพพลงังาน
ของบ้านอยู่อาศัย หวังผลักดันให้เกิดมาตรฐาน
ทางการออกแบบบ้านอยู่อาศัยเพื่อการประหยดั
พลงังานทีถ่กูต้องในระยะยาว

ดร.ประเสรฐิ สนิสขุประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนา
พลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน (พพ.) เปิดเผย
ว่า ปัจจบุนัการใช้พลงังานในบ้านอยูอ่าศยัมีสดัส่วน
กว่าร้อยละ 13 ของการใช้พลังงานรวมของประเทศ 
และมอัีตราเพิม่มากขึน้โดยล�าดบั พพ.จึงได้เล็งเหน็
ถึงความส�าคัญโดยได้ด�าเนินการส่งเสริมเรื่องการ
ประหยัดพลงังานในบ้านอยูอ่าศัยมาอย่างต่อเนือ่ง
ตัง้แต่ปี 2561 และได้รเิริม่โครงการส�ารวจ ศกึษา 
และวเิคราะห์ข้อมลูการใช้พลงังานของบ้านอยูอ่าศยั 
ตวัอย่างในประเทศไทยกว่า 2,500 หลงั เพือ่จัดท�า 
เป็นเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของ 
บ้านอยูอ่าศัยขึน้ ซึง่ถอืเป็นมาตรฐานท่ีสามารถน�าไป 
พัฒนาต่อให้อยู่ในรูปแบบ Residential Energy 
Code (REC)

ส�าหรับส่งเสรมิการออกแบบบ้านอยูอ่าศยัทีจ่ะ
ก่อสร้างใหม่ในอนาคต ให้เกดิผลในวงกว้างเช่นเดียว
กับกฎหมายควบคุมด้านพลังงานในอาคารขนาด
ใหญ่ (มาตรฐาน Building Energy Code หรือ 
BEC) เกิดการประหยัดพลังงานได้ตามเป้าหมาย
ของแผนอนุรกัษ์พลงังาน รวมทัง้เพือ่ยกระดับบ้าน 
ทั้งในส่วนบ้านจัดสรรของผู้ประกอบการในกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์ และในส่วนบ้านของประชาชน
ทั่วไป ผลักดันให้เกิดมาตรฐานทางการออกแบบ
บ้านอยู่อาศัยเพื่อการประหยัดพลังงานที่ถูกต้อง
ในระยะยาว

“โดยโครงการส่งเสรมิมาตรฐานประสิทธภิาพ
พลงังานของบ้านอยูอ่าศยัในปีนี ้จะแบ่งหลกัเกณฑ์
การพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที ่1 เกณฑ์
การรับรองแบบบ้านประหยัดพลงังาน ซึง่แบบบ้าน 

พพ.ชวนธรุกจิรบัสร้างบ้าน 
ส่งผลงานการออกแบบบ้าน

ทส.จับมอืภาคเีครอืข่าย ชโูรง “รกัษ์โลก ลดพลาสตกิ”
แสดงพลังเชงิสัญลักษณ์ให้ตระหนักถึงมลพษิทางส่ิงแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์จากเยื่อพืชธรรมชาติ 100% เพื่อเป็น
อกีหนึง่ทางเลือกในการลด ละ เลกิ การใช้พลาสติก
แบบครั้งเดียวทิ้ง โดยในปี 2022 เกรซ สามารถ
ทดแทนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกได้กว่า 240 
ล้านช้ิน สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
GHG Reduction 1.45 ล้าน kgCO2 เทียบเท่าการ
ปลกูต้นไม้ 120,000 ต้น และคาดว่าในปี 2023 จะ
สามารถทดแทนการใช้พลาสตกิได้เพ่ิมขึน้อกี 20% 

– Recycle Day Thailand เป็นองค์กรในการ
บรหิารจดัการขยะรไีซเคิลทกุประเภท ทัง้กระดาษ 
กระป๋อง โลหะ เครือ่งใช้ไฟฟ้า แก้ว และพลาสติก 
นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงปัจจุบัน 
สามารถรวบรวมขยะรไีซเคิลประเภทพลาสติกกลับสู่ 

รวมทัง้การเลือกใช้เครือ่งมอืท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็น
กลไกในการขบัเคลือ่นไปสูค่วามส�าเรจ็มากยิง่ขึน้ 
นายจตุพร กล่าวทิง้ท้าย

ด้าน นายสมศกัดิ ์สรรพโกศลกลุ อธบิดกีรม
ส่งเสรมิคุณภาพส่ิงแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรม 
ส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม ได้ขบัเคลือ่นการด�าเนินงาน 
การจัดการขยะพลาสติกร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ทีเ่ก่ียวข้องอย่างต่อเนือ่ง ผ่านกจิกรรมต่างๆ เช่น 
กิจกรรมรณรงค์ “ท�าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ 
ลดให้ ลดใช้ถงุพลาสตกิ” ในตลาดสดเทศบาล กว่า 
7,000 แห่ง สามารถลดปรมิาณการใช้ถงุพลาสติก
หหูิว้และโฟมบรรจอุาหาร ได้กว่า 3,414 ล้านใบ  

กระทรวงท รัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สส.) จับมือ ภาคีเครือข่าย 
จัดการแถลงข่าว การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน 
ส่ิงแวดล้อมโลก ประจ�าปี 2566 เพือ่เป็นการแสดง 
พลงัเชงิสญัลกัษณ์ให้ประชาชนได้ตระหนกัถงึ 
มลพิษทางส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากพลาสติก  
รวมถึงมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว ภายใต้ 
แนวคิด “Beat Plast ic Pollut ion  
รักษ์โลก ลดพลาสตกิ” 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า 
องค์การสหประชาชาต ิ(United Nations: UN) 
ก�าหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวัน
สิ่งแวดล้อมโลก ในแต่ละปี UNEP จะก�าหนด
ประเด็นหลักในการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก เน้นประเด็น 
สิง่แวดล้อมทีก่�าลงัตกอยู่ในภาวะวกิฤตหรอืน่าวติก  
โดยในปี 2566 นี้ ได้มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหา
มลพษิจากพลาสตกิ ภายใต้แนวคิด “Beat Plastic  
Pollution” ซึ่งเป็นประเด็นเดียวกันกับ เม่ือ 
ปี 2561 แสดงให้เห็นว่า มลพษิทางส่ิงแวดล้อม
ทีเ่กดิจากพลาสติกนัน้ เป็นปัญหาทีส่�าคญัอย่าง
มาก ซึง่สอดคล้องกบัการด�าเนนิการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาขยะพลาสตกิแบบบรูณาการ ภายใต้ 
Roadmap การจดัการขยะพลาสตกิ พ.ศ. 2561 
–2573 ที่เป็นกรอบและทิศทางการด�าเนินการ

กระบวนการรไีซเคลิได้กว่า 104,026.57 กโิลกรมั 
โดยเทยีบเคยีงการลดคาร์บอนฟตุพริน้ท์เป็นจ�านวน 
300,158.27 kgCO2eq เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 
31,207 ต้น รวมถึงการรับน�้ามันที่ผ่านการปรุง 
อาหาร น�าไปรไีซเคลิเป็นน�า้มนัเครือ่งบนิ นอกจากนี้  
รีไซเคิลเดย์ยังมีเป้าหมายในการรับจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นใหญ่และขยะอันตรายในล�าดับ 
ต่อไป เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการจัดการของเหลอืใช้ใน
ชวีติประจ�าวนัให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ

ส�าหรับแนวทางการด�าเนินงานในการจัดการ
ขยะพลาสตกิต่อไปนัน้ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การด้านการจัดการขยะพลาสติกไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรปูธรรม ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ทีต้ั่งไว้  
โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ทัว่ประเทศ เกีย่วกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะ 
พลาสติก สร้างการมีส่วนร่วมของภาครฐั ภาคเอกชน 
ในบทบาทของผูผ้ลติพลาสตกิ เจ้าของแบรนด์ และ
ผูค้้าปลีก ให้มส่ีวนร่วมในการจดัการขยะพลาสตกิ 

หรือประมาณ 9,824 ตัน กิจกรรมรณรงค์ 
“Everyday Say No To Plastic Bags” ร่วมกับ
เครือข่ายห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และ
ร้านสะดวกซือ้ทัว่ประเทศ ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 
2563–ธนัวาคม 2565 สามารถลดปรมิาณการ
ใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียว รวมทั้งสิ้น 
14,349.6 ล้านใบ หรอื 81,531 ตนั 

โครงการเปล่ียนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณ 
หมนุเวยีน) รบับรจิาคพลาสติกแขง็และพลาสตกิยดื  
โดยตั้งจุดรับคืนพลาสติก (Drop Point)  
น�ากลบัไปรไีซเคิลหรอืเพิม่มลูค่ากลายเป็นผลติภณัฑ์ 
ใหม่ (Upcycling) สามารถลดการใช้ถงุพลาสติก
แบบบางในภาพรวม ลดลง 43% หรือ 148,699 
ตัน รวมไปถงึโครงการมอืวเิศษ x วน โครงการร้าน
กาแฟท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (Green Coffee 
Shop) และโครงการอื่นๆ อีกมากที่หน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม ได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งเช่นกนั

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติก
ของประเทศ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้ง 
ในระดบัพืน้ทีแ่ละระดบัองค์กร เพือ่ให้เกดิการขับเคลือ่น 
อย่างเป็นรปูธรรม 

ทั้งนี้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม ได้ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานการจดัการ
ขยะพลาสตกิ พร้อมยกระดบัการจดัการให้สอดรบั 
กับสภาพปัญหา นโยบายและแผนของประเทศ 
พนัธกรณรีะหว่างประเทศ และกรอบความร่วมมอื
ในระดบัภมิูภาค ซ่ึงทีผ่่านมาได้รบัความร่วมมอืจาก
ภาคีเครอืข่ายในทกุภาคส่วน เพือ่ช่วยกนัขบัเคลือ่น 
การลดปรมิาณการใช้พลาสตกิเป็นอย่างดมีาโดยตลอด  
ตวัอย่างของความส�าเรจ็ท่ีเกดิขึน้เช่น

– บริษทั ซพี ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) ในปี 2022 
สามารถลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
35,237.12 ตนั/386,789.11 ตนัคาร์บอน เท่ากบั
ปลูกต้นไม้ 8,995,095 ต้น ลดปริมาณการสร้าง
ขยะโดยการน�าบรรจุุภัณฑ์พลาสติกกลับมาใช้ซ�้า 
(Recycle & Circular Economy) 11,276.51 ตนั/
136,502.62 ตนัคาร์บอน และมเีป้าหมาย 100% 
ของบรรจภุณัฑ์พลาสติกทีน่�ามาใช้จะต้องสามารน�า 
กลบัมาใช้ซ�า้ หรอืน�ามาใช้ใหม่ หรอืสามารถสลายตวั 
ได้ทางชีวภาพ ส�าหรับบริษัทที่มีการด�าเนินงาน 
ในไทย ภายในปี 2025 และบริษัทที่ด�าเนินงาน 
ในต่างประเทศ ภายในปี 2030

– บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ากัด GREEN 
RETAIL แห่งแรกของประเทศไทย ตอกย�า้การเป็น
องค์กรที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
โดยน�าร่องทดลองก่อนนโยบายภาครัฐ ในการ 
รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยปักธงวันที่  
3 กรกฎาคม ซึง่เป็นวันปลอดถงุพลาสตกิสากล ดีเดย์  
เปิดตวัโครงการ เดอะมอลล์ กรุป๊ โก กรนี (The 
Mall Group Go Green; Green Everyday) โดย
ประกาศตวัเป็นห้างสรรพสนิค้ารายแรกทีง่ดบรกิาร

ถงุพลาสติก ทัง้ห้างสรรพสินค้าและซเูปอร์มาร์เกต็ 
และขานรับนโยบายภาครัฐงดบริการถุงพลาสติก 
“Everyday Say No to Plastic Bag” ตัง้แต่วันที่ 
1 มกราคม 2563 

นอกจากนี ้ เดอะมอลล์ กรุป๊ ยังร่วมขบัเคลือ่น
เศรษฐกจิหมุนเวยีน (Circular Economy) ในการ
จดัการพลาสตกิอย่างยัง่ยนื ด้วยการเปิดตัวโครงการ  
“The Mall Group Go Green: Plastic Drop 
Point” จุดบริการน�าขยะพลาสติกสะอาดกลับสู่
กระบวนการรีไซเคลิ ร่วมกบัภาคเีครอืข่ายทัง้ภาครฐั 
และเอกชน เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการตัง้จดุ “Plastic Drop Point” ทีเ่ดอะมอลล์  
ทกุสาขา ดิ เอม็โพเรียม ดิ เอม็ควอเทยีร์ และ พารากอน 
ดพีาร์ทเม้นท์สโตร์ จากการรณรงค์อย่างจรงิจงัและ 
ต่อเนื่อง ท�าให้ เดอะมอลล์ กรุ ๊ป สามารถลด 
การใช้ถงุได้ไม่ต�า่กว่า 6 ล้านใบต่อปี พร้อมทัง้ลงนาม 
MOU การจัดการพลาสติก และขยะอย่างยั่งยืน  
และในปี 2566 เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้พัฒนาตูคั้ดแยก
ขยะเป็นนวตักรรม Smart Bin เพือ่ความสะดวก 
รวดเรว็มากยิง่ขึน้

– บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จ�ากัด 
(มหาชน) หรอืเกรซ ห่วงใยโลก ใส่ใจคุณ น�าเสนอ

กฟผ.เดนิหน้าป้ันธรุกิจเวลเนส
รอบเขือ่น รองรบัการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ

กฟผ.ผนึกกฎบัตรไทย และเครือข่าย 10 
มหาวทิยาลยั พฒันาพืน้ทีเ่ป้าหมายรอบเข่ือน กฟผ.  
9 แห่งท่ัวประเทศสู่ธุรกจิเวลเนส รองรบัการท่องเท่ียว 
เชิงสุขภาพ หวังฟื ้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานราก ตอบสนองเป้าหมายยทุธศาสตร์ชาติในการ
เปลีย่นไทยเป็นประเทศรายได้สงู

นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการ
ผังเมืองไทย กรรมการและเลขานุการกฎบัตรไทย 
ร่วมกับ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการ 
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และเครอืข่าย  
10 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลยัแม่โจ้ มหาวทิยาลยับูรพา มหาวิทยาลยั
แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
มหาวทิยาลยัพายพั และมหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
ลงนามข้อตกลงความร่วมมอืการพฒันาเศรษฐกิจการ
แพทย์ การส่งเสริมสขุภาพ พลงังานสะอาด และการ
ส่งเสรมิการลงทนุในเขตนวตักรรมและพ้ืนทีข่อง กฟผ. 

กฟผ. และพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบที่มีศักยภาพสู่ธุรกิจ
เวลเนส ยกระดับเป็นเขตนวัตกรรมการแพทย์และ 
การส่งเสรมิสขุภาพเขตนวตักรรมการท่องเทีย่วมลูค่าสงู  
และเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมูลค่าสูง ผ่านการ
พัฒนารปูแบบธุรกจิ นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนา
เครอืข่ายการตลาด ส่งเสรมิการจ้างงานและเศรษฐกิจ
ชมุชน รวมถงึประสานเครือข่ายมหาวทิยาลยัเข้ามา
ช่วยสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการภายใต้กรอบระยะ 
เวลา 5 ปี เพื่อร่วมกันยกระดับเศรษฐกิจฐานราก  
ตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาตใินการเปลีย่นไทย 
ให้เป็นประเทศรายได้สงูในปี 2580

ด้าน นายบุญญนติย์ วงศ์รักมติร ผูว่้าการ กฟผ. 
กล่าวเสรมิว่า กฟผ.ได้พัฒนาสนิทรพัย์ บรกิาร และ
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขื่อนต่างๆ ซึ่งเป็นต้นทุน 
ทางสงัคม หรอื Soft Power ทีส่ามารถต่อยอด สร้าง
ผลกระทบเชิงบวกทางด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงต่อ

จตพุร บุรษุพฒัน์ สมศกัดิ ์สรรพโกศลกลุ

เพื่อพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขนัของประเทศ 

นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการ
ผังเมืองไทย กรรมการและเลขานุการกฎบัตรไทย 
เปิดเผยว่า ไทยเป็น 1 ใน 6 ประเทศของเอเชยีทีมี่ขดี
ความสามารถสูงด้านการแพทย์และบริการสุขภาพ 
โดย Global Wellness Institute (GWI) คาดการณ์
แนวโน้มการขยายตวัของกลุม่เศรษฐกิจเวลเนสจนถึง
ปี 2568 จะเติบโตอย่างต่อเนือ่งไม่น้อยกว่า 7 ล้านล้าน
เหรยีญดอลลาร์สหรฐั 

ดงันัน้ การผลกัดันประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลาง
บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) จะ
เป็นอีกหนึ่งกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความร่วมมอืระหว่างเครือข่ายกฎบตัร
ไทยกบั กฟผ. ในคร้ังนีถ้อืเป็นการยกระดบัเขือ่นของ 

ชมุชนโดยรอบมา และช่วยเพ่ิมขดีความสามารถการ
แข่งขันของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเข้า
ร่วมเป็นภาคเีครอืข่ายกฎบตัรไทยในครัง้นีจึ้งถอืเป็น
โอกาสส�าคญัในการพฒันาพ้ืนทีเ่ขือ่นและชมุชนโดย
รอบของ กฟผ. สู่ธุรกจิด้านสขุภาพแบบองค์รวมอย่าง
ย่ังยืน เป็นพ้ืนทีเ่ศรษฐกจิสขุภาพ เพ่ิมประสทิธิภาพ
การใช้พลงังานและพัฒนาพลงังานสะอาด สนบัสนนุ
นวตักรรมเศรษฐกิจหมนุเวยีน รวมถงึพฒันาบรกิาร
และผลติภณัฑ์ชมุชน โดย กฟผ.จะจัดท�าแผนแม่บท
บรูณาการเช่ือมโยงร่วมกบักฎบตัรไทยและเครอืข่าย
มหาวทิยาลยัในแต่ละภาคของประเทศ เพ่ือก�าหนด
เป็นแผนยทุธศาสตร์ประจ�าภาคส�าหรบัพัฒนาชมุชน
ในแต่ละจังหวัด โดยมเีขือ่นของ กฟผ. เป็นศนูย์กลาง
ด�าเนนิงานและเชือ่มโยงสูช่มุชนซึง่จะน�าร่องในพ้ืนที่
เป้าหมาย 9 แห่งทัว่ประเทศ ดงันี้

– ภาคเหนอื  2 แห่ง ได้แก่ เข่ือนสิรกิิติ ์จ.อุตรดติถ์ 
และเข่ือนภมูพิล จ.ตาก

– ภาคใต้  2 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้ากระบ่ี จ.กระบ่ี 
และเข่ือนรชัชประภา จ.สรุาษฎร์ธาน ี

– ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื  3 แห่ง ได้แก่ เข่ือน
อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โรงไฟฟ้าล�าตะคองชลภา
วัฒนา จ.นครราชสมีา และเขือ่นจฬุาภรณ์ จ.ชัยภมู ิ

– ภาคตะวันตก 2 แห่ง ได้แก่ เขือ่นวชริาลงกรณ 
และเข่ือนศรนีครินทร์ จ.กาญจนบุรี

“กฟผ.เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือเพื่อยกระดับ 
ธุรกิจภายในพื้นที่ของ กฟผ. และชุมชนโดยรอบสู่
ธุรกิจเวลเนสในครัง้นี ้เป็นกลไกท่ีเป็นรปูธรรมชดัเจน 
ช่วยสร้างความเข้มแขง็ เพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกจิ และ
กระตุน้เศรษฐกจิฐานราก ทีส่�าคญัคอื ช่วยยกระดับ
คณุภาพชวีติของชมุชนให้ดขีึน้อย่างยัง่ยนื” ผูว่้าการ 
กฟผ. กล่าวย�า้

นายจรัญ ค�าเงนิ รองผูว่้าการผลติไฟฟ้า กล่าว
เสรมิว่า กฟผ.จะเป็นหนึง่ในเครอืข่ายทีน่�าศกัยภาพ

ดร.ประเสรฐิ สนิสุขประเสรฐิ

ฐาปนา บณุยประวติร
 บญุญนติย์ วงศ์รกัมติร

เชงิพ้ืนทีแ่ละศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ (Soft power)  
ที่ มีมาบู รณาการเพื่ อขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร ์ 
การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาต ิด้วยความพร้อมในพ้ืนทีเ่ขือ่นของ กฟผ.ทีม่ี
ทัง้ทีพั่กอาศยั พ้ืนทีนั่นทนาการ และการขนส่งท่ีพร้อม 
รองรับการท่องเทีย่วเชิงสขุภาพ เพือ่ต่อยอดสร้างผลบวก 
ทางด้านเศรษฐกจิมลูค่าสงูต่อชุมชนโดยรอบ และเพิม่
ขดีความสามารถการแข่งขันของประเทศ



ปีที่ 17 ฉบับที่ 406 วันที่ 16-30 มิถุนายน 2566   15พลังงาน/สิง่แวดล้อม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
(รมว.ทส.) กล่าวว่า ป่าชายเลนนับว่าเป็น 
ต้นก�าเนิดของห่วงโซ่อาหารแห่งท้องทะเล เป็น 
แหล่งผลติอาหารทีส่�าคญัของมนษุย์ท่ีสามารถน�ามา
รับประทานและขายเป็นรายได้ตลอดทัง้ปี อกีท้ัง
เป็นแหล่งอนบุาลสตัว์น�า้วยัอ่อน นอกจากนี ้ยังท�า 
หน้าที่เสมือนเกราะป้องกันคล่ืนลมจากทะเล 
เป็นแนวก�าบงัภยัธรรมชาต ิช่วยป้องกนัการพงัทลาย 
ของชายฝั่งและรักษาสมดุลระบบนิเวศชายฝั่ง  
อกีท้ังยงัเป็นแหล่งดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่ 
เป็นสาเหตุส�าคญัทีท่�าให้เกดิภาวะโลกร้อน โดยมี
เหตกุารณ์ต่างๆ มากมายทีเ่กดิจากการแปรปรวน
ของสภาพภมูอิากาศ เช่น อณุหภมิูเฉล่ียของโลก 
สูงขึ้น เกิดแผ่นดินไหว ฝนตกน�้าท่วมฉับพลัน  
รวมถงึการเปล่ียนแปลงของฤดกูาล 

ซึง่ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์พร้อม
ยกระดับการแก้ไขปัญหา การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างเต็มที่ด้วยทุกวิถีทาง เพื่อบรรลุ
เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 
ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์ได้ในปี ค.ศ. 2065 ที่ 
ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

ทส.ชูปลกูป่าชายเลนเพือ่คาร์บอนเครดิตส�าเรจ็
ดงึภาคประชาชนมีส่วนร่วม ก้าวสูส่งัคมคาร์บอนต�า่

สิง่แวดล้อม (ทส.) ได้ให้ความส�าคญัในการบรหิาร
จดัการทรพัยากรป่าชายเลนในทกุมติ ิ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการคุม้ครอง อนรัุกษ์ ฟ้ืนฟ ูให้คงความสมบูรณ์ 
เพิ่มพูนความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึง 
ขับเคล่ือนกิจกรรมเพือ่แก้ไขปัญหาการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ ซ่ึงการฟื้นฟูพื้นที่ป่า 
ชายเลนนบัว่าเป็นกจิกรรมหนึง่ทีส่ามารถด�าเนนิการ 
ได้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจาก ป่าชาย 
เลนจะเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ส�าคัญแล้ว ยัง
สามารถเอือ้อ�านวยประโยชน์อืน่ๆ ให้กบัประชาชน
ในอกีหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านเศรษฐกจิ
และสงัคม โดยป่าชายเลนท่ีอดุมสมบรูณ์และมคีวาม
หลากหลายทางชีวภาพสูงจะสามารถเสริมสร้าง
รายได้ สร้างอาชพีให้กบัคนในชมุชน และส่งผลให้
ประชาชนมีคณุภาพชวีติท่ีดขีึน้

“จากความส�าเร็จที่ผ่านมา ทส.มุ่งมั่นในการ
เดินหน้าขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านการบริหาร
จดัการทรัพยากรป่าชายเลน เพ่ือประโยชน์สุขของ
พี่น้องประชาชนมาโดยตลอด ผ่านการมีส่วนร่วม
จากทกุภาคส่วน อาท ิโครงการปลกูป่าชายเลน เพือ่
ประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ทีก่รมทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งจัดท�าข้ึนร่วมกับองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) เพื่อให้ 

ภายใต้ค�าขวัญ “ป่าชายเลนชุมชน คนดูแลป่า 
พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคาร์บอนเครดิต ลดวกิฤต
โลกร้อน” เพือ่เทดิพระเกยีรตแิละน้อมร�าลกึถงึ
พระมหากรณุาธิคุณของสถาบนัพระมหากษตัริย์
ไทยกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าชายเลน รวมท้ัง
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้เหน็ถงึความส�าคัญและ
คุณค่าของป่าชายเลนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
เพ่ือเกดิประโยชน์แก่ทกุคนในชาต ิ

ทัง้นี ้ ภายในงานได้มีการมอบหนงัสอือนมุตัิ
โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จาก
คาร์บอนเครดิตส�าหรับชุมชน แก่ผู้แทนชุมชน 
จ�านวน 16 ชมุชน พิธเีปิดป้ายป่าชายเลนส�าหรบั
ชมุชน เน้ือที ่894 ไร่ บ้านน�า้ร้อน จ.กระบี ่ซึง่ถอื
เป็นการเปิดป่าชายเลนส�าหรับชมุชนครัง้แรกของ

กรมเชือ้เพลงิธรรมชาต ิกระทรวงพลงังาน 
ลงนามสญัญาแบ่งปันผลผลติกบับรษิทัผูไ้ด้รบั 
สิทธิส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเล 
อ่าวไทย ครัง้ที ่ 24 ภายใต้ระบบสญัญาแบ่ง
ปันผลผลติ จ�านวน 3 แปลง รวมขนาดพืน้ท่ี
กว่า 30,000 ตารางกิโลเมตร หลังจากที่
ประเทศไทยไม่ได้มกีารเปิดให้สทิธสิ�ารวจและ 
ผลิตปิโตรเลียมในพื้นท่ีใหม่มาเป็นเวลา  
16 ปีแล้ว 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายก
รฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลังงาน 
กล่าวว่า กรมเชือ้เพลิงธรรมชาติ มภีารกิจหลัก
ในการก�ากับดูแลกิจกรรมการส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม รวมถึงการแสวงหาแหล่งพลังงาน
เช้ือเพลิงเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของ
ประเทศไทย โดยการให้สิทธิส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
พบแหล่งปิโตรเลียมใหม่ของประเทศไทย ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การสร้างความ
มัน่คงในการจดัหาเชือ้เพลิงธรรมชาติจากแหล่ง 
ภายในประเทศ การลงนามในสัญญาแบ่งปัน 
ผลผลติในวนันี ้นอกจากจะช่วยสร้างความมัน่คง 
ด้านพลังงานให้กับประเทศในระยะยาวอย่าง 
ต่อเนือ่งแล้ว ยงันบัว่าเป็นหนึง่ในมาตรการในการ
ช่วยขบัเคลือ่น และกระตุน้เศรษฐกจิของประเทศ
จากธรุกิจต่อเนือ่งอืน่ๆ ในอตุสาหกรรมส�ารวจ
และผลติปิโตรเลยีม อาท ิธรุกจิเกีย่วกบัการสร้าง
แท่นผลติปิโตรเลยีม ธุรกจิภาคขนส่งรวมถงึธรุกจิ
ร้านอาหาร โรงแรมอกีด้วย

 นายมนตรี ลาวัลย ์ชัยกุล ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ในฐานะ
บ ริษัทส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมของคนไทย 

การไฟฟ้าส่วนภมิูภาคลุยธุรกิจติดต้ังไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบครบวงจร

การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค หรือ PEA ผูเ้ชีย่วชาญด้าน 
ร ะบบไฟฟ้าทีไ่ด้รับความเช่ือมัน่มาอย่างยาวนาน 
เปิดตวับรกิารธรุกิจเสริมการติดต้ังระบบผลติไฟฟ้า 
จากพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคาของ PEA หรอื PEA  
SOLAR ทางเลอืกไฟฟ้าอจัฉริยะพลงังานสะอาด
และปลอดภยั ตอบสนองต่อการใช้ชวีติของผูค้นใน 
ปัจจบัุนให้มคีณุภาพชวีติท่ีดียิง่ขึน้ สร้างความเชือ่มัน่ 
ด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เช่ียวชาญมืออาชีพ 
ทีพ่ร้อมมอบบรกิารท่ีดแีละมคีณุภาพตามมาตรฐาน 
จ าก PEA ทั้งยังมีสาขาบริการลูกค้าครอบคลุม 
ทัว่ประเทศ สามารถให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเรว็  
ทีส่�านกังานการไฟฟ้าสาขาใกล้บ้านท่าน 

น ายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค กล่าวว่า PEA ให้ความส�าคัญในเรื่องของ
ก ารส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยกระแสรักษ์โลกและการค�านึงถึงการประหยัด 
พ ลังงานในป ัจจุบันมี เ พ่ิมขึ้นอย ่างต ่อเนื่อง  
การพฒันาผลิตภณัฑ์ต่างๆ รวมถงึโซลาร์เซลล์จึงได้รบั 
การสนบัสนนุจากภาครฐัท�าให้การตดิตัง้มค่ีาใช้จ่าย
ทีล่ดน้อยลง หลายบ้านหนัมาตดิตัง้เพือ่เป็นพลงังาน
ทางเลอืก ช่วยลดค่าไฟฟ้า เพราะประเทศเมืองร้อน
ทีม่แีดดจดัแบบไทยเรานัน้เหมาะกบัการใช้พลงังาน
จากแสงอาทิตย์เป็นอย่างยิง่ PEA SOLAR ระบบผลติ
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ดิตัง้บนหลงัคา หรอื 
Solar Rooftop จงึเป็นอกีหนึง่ทางเลอืกทีส่อดคล้อง
กับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน บริการของเรามีขั้นตอน
ทีส่ะดวก รวดเรว็ เป็นการให้บรกิารแบบครบวงจร 
พร้อมด้วยผูเ้ชีย่วชาญด้านระบบไฟฟ้า สาขาบรกิาร 
ลกูค้าท่ีครอบคลมุทกุพืน้ทัว่ประเทศ เรามพีาร์ตเนอร์ 
ด้านผลติภณัฑ์ทีห่ลากหลาย เพ่ือสร้างความเชือ่มัน่
ให้แก่ผูใ้ช้งาน พร้อมให้ค�าแนะน�าและช่วยด�าเนนิการ 
ใ นทุกขั้นตอน อย่ารอช้าที่จะลดค่าไฟอย่างยั่งยืน 

ซึ่งมีภารกิจในการเสริมสร้างความมั่นคงทาง
พลงังานให้กบัประเทศ ปตท.สผ. มคีวามพร้อมที่
จะส�ารวจและพฒันาแหล่งปิโตรเลียมทัง้ 2 แปลง
ด้วยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญที่สะสมมา
ตลอด 38 ปี โดยทัง้ 2 แปลงอยูใ่กล้กบัโครงการ
ของแปลงส�ารวจ G1/61 และ G2/61 ที ่ปตท.สผ. 
เ ป็นผู้ด�าเนินการอยู่แล้ว ท�าให้สามารถพัฒนา
โครงการได้อย่างรวดเร็ว เพือ่เป็นแหล่งพลังงาน
ในการพฒันาเศรษฐกจิและสร้างประโยชน์ให้กับ
ประเทศไทยในระยะยาว

ในขณะทีท่างด้านบรษิทั เชฟรอน ออฟชอร์ 
( ประเทศไทย) จ�ากัด โดยนายรณรงค ์  
ชาญเลขา ผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยในฐานะผูรั้บสญัญา 
แบ่งปันผลผลติส�าหรับแปลงส�ารวจในทะเลอ่าวไทย 
หมายเลข G2/65 ว่า บรษิทั เชฟรอน ออฟชอร์ 
( ประเทศไทย) รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็น
อ ย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลไทย 
ซึ่งได้น�ามาสู่การร่วมลงนามในสัญญาแบ่งปัน 
ผลผลิตในวันนี ้เราพร้อมท่ีจะท�างานร่วมกบักรม
เชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในการ
พัฒนาแปลงส�ารวจหมายเลข G2/65 อย่างมี
ประสิทธภิาพ ด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั บุคลากร 
ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และแนวทางปฏิบตังิาน 
ม าตรฐานระดับโลก เพื่อส่งมอบพลังงานที่
สะอาดขึน้ อย่างปลอดภยั และเชือ่ถอืได้ ให้กบั
ประเทศ เพือ่สนบัสนุนความมัน่คงทางพลงังาน  
ส ่ ง เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม  
ตลอดจนร่วมขับเคลือ่นประเทศไทยสูส่งัคมคาร์บอน 
ต�า่ในระยะยาวต่อไป

ทัง้นี ้ การให้สทิธิส�ารวจและผลิตปิโตรเลยีม
ในครัง้นี ้จะก่อให้เกดิการลงทนุส�ารวจและพฒันา
ปิโตรเลียมภายในประเทศตลอดช่วงระยะเวลา
ส�ารวจปิโตรเลียม 6 ปี เป็นเงนิไม่น้อยกว่า 1,500  
ล้านบาท รวมทัง้ได้รับผลประโยชน์พิเศษในรปูแบบ 
ของค่าตอบแทนการลงนาม เงินอุดหนุน 
เพือ่การพฒันาปิโตรเลียมในประเทศไทย และ
อืน่ๆ เป็นเงนิประมาณ 640 ล้านบาท และหาก
สามารถพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมได้ในเชิง
พาณชิย์ ในแปลงส�ารวจปิโตรเลยีมดังกล่าวก็จะ 
สามารถสร้างรายได้ให้แก่รัฐในรูปแบบของ 
ค่าภาคหลวง ภาษเีงนิได้ปิโตรเลียม และส่วนแบ่ง
ปิโตรเลยีมทีเ่ป็นก�าไรด้วย

ให้ลกูค้าได้ติดต้ัง Solar Rooftop กับ PEA ดงัน้ี  
1) ลกูค้าสนใจตดิต้ัง: ช่องทางตดิต่อทีส่ะดวก จากสาขา 
ของ PEA ท่ัวประเทศ 2) ส�ารวจและออกแบบ: โดย
ทีมวศิวกรของ PEA ท่ีมีความเชีย่วชาญ 3) ช�าระเงนิ: 
ช�าระเงินสด หรอื PEA ได้เพิม่ทางเลอืกโดยร่วมกบั 
พนัธมติรซึง่เป็นสถาบนัการเงนิ ในการให้บรกิารสนิเชือ่ 
ให้กับลกูค้า

4) ขออนญุาตหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง: PEA ด�าเนนิการ 
ให้ทกุขัน้ตอน 5) ตดิตัง้ระบบ Solar และเชือ่มต่อ 
กับระบบจ�าหน่ายของ PEA: ทีมงานมืออาชพีของ 
PEA ดแูลการตดิตัง้ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่�าหนด 
6) เริม่ใช้งาน 7) การบ�ารงุรกัษาระบบ: PEA ดแูลแบบ
ครบวงจรจนถึงบ�ารงุรกัษา

กระทรวงพลงังานลงนาม PSC 
แปลงปิโตรเลียมในอ่าวไทย

วางแผงแล้ววนันีท่ั้วประเทศ PEA SOLAR พลงังาน
ของทกุคน

หลกัการท�างานของ PEA SOLAR ระบบผลติ
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งบนหลังคา 
(Solar Rooftop) เม่ือตดิตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพือ่รบั 
และเปลีย่นพลงังานแสงอาทติย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
(DC) แล้วส่งเข้าเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 
และเชือ่มต่อเข้ากบัสายจ�าหน่ายของการไฟฟ้าทีเ่ป็น
ระบบไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) โดยผ่านตูค้วบคมุระบบ
ไฟฟ้า (MDB) จะท�าหน้าที่ในการควบคุมและจ่าย
ไฟฟ้าเข้าสู่ภายในบ้านเพื่อใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
ต่างๆ ภายในบ้านได้ ซึง่เป็นการจ่ายกระแสไฟฟ้าร่วม
กนัระหว่างระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์
และระบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้า หากระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไม่เพยีงพอ ระบบจ�าหน่าย
ไฟฟ้ากจ็ะร่วมจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัเครือ่งใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้านด้วย

PEA SOLAR มข้ัีนตอนท่ีสะดวก รวดเรว็ และ
เป็นการให้บรกิารแบบครบวงจร โดยม ี 7 ขัน้ตอน 

วราวุธ ศลิปอาชา

อภิชยั เอกวนากุล

ภาคเอกชนและชมุชนชายฝ่ังเข้ามามส่ีวนร่วมด�าเนนิการ 
ลดก๊าซเรือนกระจกตามความสมัครใจ ปรับตัวสู่
การเป็นสงัคมคาร์บอนต�า่ โดยตัง้เป้าหมาย 10 ปี 
300,000 ไร่ (พ.ศ. 2565-2574) โดยตนพดูได้อย่าง
ภาคภมูใิจเลยว่า ความส�าเรจ็นีเ้กดิจากความร่วมมอื 
ของพี่น้องประชาชนทุกคนท่ีช่วยกันดูแล รักษา 
และฟ้ืนฟู จนผนืป่าชายเลนกลบัคนืสภาพสมบรูณ์
ในหลายพืน้ที่ 

อย่างไรกต็าม ในวนัที ่10 พฤษภาคมของทกุปี 
คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็ชอบก�าหนดให้เป็น “วนั
ป่าชายเลนแห่งชาต”ิ ด้วยเป็นวนัทีพ่ระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพติร ได้มพีระราชด�ารัสเป็นครัง้แรก เมือ่
วนัที ่10 พฤษภาคม 2534 ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ร่วมกนัอนรุกัษ์และดแูลป่าชายเลน ตนได้ก�าชบักรม
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ในฐานะหน่วยงาน 
หลักที่รับผิดชอบดูแล ให้น�าแนวพระราชด�ารัส 
ดงักล่าว เป็นหลกัในการปฏบัิตงิานด้านการอนรัุกษ์
ทรพัยากรป่าชายเลน ควบคูก่บัการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ทัง้นี ้ตนหวงัเป็นอย่างยิง่ 
ว่าพี่น้องประชาชนจะช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรพัยากรป่าชายเลนให้คงความสมบรูณ์และยัง่ยนื
เช่นนี ้ตลอดไป” นายวราวุธ กล่าว

นายจตุพร บุรุษพัฒน ์  ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กล่าวว่า ป่า
ชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีความส�าคัญทั้งต่อ 
สิง่แวดล้อมและคณุภาพชวิีตของมนษุย์ กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ให้ความส�าคัญ
ในการบรหิารจัดการทรพัยากรป่าชายเลน เพือ่ให้ 
ป่าชายเลนคงความสมบรูณ์ เป็นสมบตัอินัล�า้ค่าของ
ชาติส่งต่อให้ลูกหลาน และเป็นการน้อมร�าลึกถึง
พระมหากรณุาธคิณุ และสนองพระราชด�ารสัของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร โดยทุกภาคส่วน 
ทีเ่กีย่วข้อง ต่างร่วมมอืกนัด�าเนนิกิจกรรมเพือ่ปกป้อง 
คุม้ครอง อนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูและเพิม่ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ จนท�าให้ป่าชายเลนของประเทศไทย
เพิม่ขึน้กว่า 2 แสนไร่ อย่างไรกต็าม ยงัคงมคีวาม 
ท้าทายจากความต้องการใช้ที่ดินปัญหามลพิษ 
สิง่แวดล้อม ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  

ซึง่ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อระบบนเิวศป่าชายเลน  
เมื่อปัญหาเกิดจาก “มนุษย์” ดังนั้นจึงเป็นหน้าท่ี 
ของทกุคนทีจ่ะร่วมแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 

“ส�าหรบัปีนีจ้ะมุง่เน้นการมส่ีวนร่วมทัง้จากภาค
รฐั ภาคเอกชน โดยเฉพาะเครอืข่ายชุมชนชายฝ่ังและ
อาสาสมคัรพทิกัษ์ทะเล ท่ีเป็นฟันเฟืองส�าคญัในการ
ขบัเคล่ือนการท�างานในท้องถิน่ ช่วยกนัดูแลผืนป่า
ชายเลนจนท�าให้จ�านวนพืน้ทีป่่าชายเลนในภาพรวม
เพ่ิมขึน้ นอกจากน้ี ได้ให้นโยบาย ถงึแนวทางในการ
ถอดบทเรียนจากกิจกรรมที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุง
การท�างาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและความรู้
ของเจ้าหน้าท่ี การหาพนัธมิตรภาคเอกชนและสร้าง
เครอืข่ายภาคประชาชนในการมส่ีวนร่วมฟ้ืนฟแูละ
ดูแลป่าชายเลน เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับป่าชายเลน 
คืนแหล่งดูดซบัและกกัเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไชด์
ให้กับโลก ลดความรุนแรงของปัญหาโลกร้อน และ
ยงัสามารถเข้าโครงการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตเพ่ือ
สร้างรายได้ได้อกีทางหนึง่อกีด้วย”

นายอภชิยั เอกวนากลุ รองอธบิดกีรมทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง รกัษาราชการแทนอธบิดกีรม
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (รรท.อทช.) กล่าว
เพ่ิมเตมิว่า กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังเป็น
หน่วยงานทีม่ภีารกจิเกีย่วกับการอนรัุกษ์ ฟ้ืนฟ ูและ
บรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รวมถงึ
ป่าชายเลน ซึง่ถอืเป็นระบบนเิวศส�าคญัระบบหนึง่ 
ที่จะต้องปกป้อง ดูแลรักษา และฟื้นฟูให้มีความ
สมบูรณ์ ซึ่งประเทศไทยมีผืนป่าชายเลนสมบูรณ์
กว่า 1.73 ล้านไร่ ทีค่วรได้รับการปกปักรกัษาฟ้ืนฟู
และเพิม่พืน้ทีป่่าชายเลนให้มคีวามอดุมสมบรูณ์มาก
ยิง่ขึน้ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ ภายใต้การอนุรักษ์และ

ใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตามนโยบาย
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพือ่ประโยชน์ในการสร้างรากฐานความมัน่คงด้าน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละด้านเศรษฐกิจควบคู่กนัไป 

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) จงึ
ริเริ่ม “โครงการปลูกป่าชายเลน เพ่ือประโยชน์

 สุพฒันพงษ์ พนัธ์มเีชาว์

ส�าหรับราคาแพก็เกจ PEA SOLAR เป็นราคาที่
คดิจากอปุกรณ์ของผู้ประกอบการผลิตและจ�าหน่าย
ผลติภณัฑ์แผงเซลล์แสงอาทติย์ และ Inverter ทีผ่่าน
การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กับ 
PEA เรยีบร้อยแล้ว ซึง่ผูป้ระกอบการดงักล่าว เป็น
ผู้ผลิตและตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรง โดย
เป็นการน�าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ Inverter มา
จับคู่ให้เป็นทางเลือกส�าหรับลูกค้าที่สนใจจะติดตั้ง 
Solar Rooftop ตามแบรนด์ของแต่ละผลติภณัฑ์ ซึง่
แบ่งราคาแพก็เกจออกเป็น 2 กลุ่ม มขีนาดก�าลงัการ
ผลติไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3kW 5kW 10kW 15kW 
และ 20kW ลกูค้าสามารถเลือกได้ตามกลุม่แพก็เกจ
และระดบัราคาตามทีล่กูค้าต้องการ โดยรายละเอยีด
ของทัง้ 2 กลุ่มแพก็เกจ มดีงัน้ี

1) กลุม่ Standard แพก็เกจ เป็นผลติภัณฑ์แผง
และ Inverter ทีม่มีาตรฐานตามท่ี PEA ก�าหนด มี
ราคาเริ่มตั้งแต่ประมาณ 130,000 บาท ไปจนถึง 
680,000 บาท 2) กลุม่ Premium แพ็กเกจ เป็น
ผลิตภัณฑ์แผงและ Inverter ที่มีมาตรฐานตามที ่
PEA ก�าหนด และสามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์  
Power optimizer และ Micro Inverter ได้ โดยจะมี 
ราคาเริ่มตั้งแต่ประมาณ 150,000 บาท ไปจนถึง 
840,000 บาท

PEA SOLAR พร้อมให้บริการแบบครบวงจร 
วางแผงแล้ววนันีท้ัว่ประเทศ โดยสามารถช�าระได้ทัง้
แบบเงนิสด และบรกิารสนิเชือ่ผ่านสถาบนัการเงนิ
พนัธมติรของ PEA ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต  
ธนาคารยโูอบี ประเทศไทย และธนาคารออมสนิ

กรม ทช. นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วม 
ปลกูป่าชายเลนและปล่อยพันธ์ุสตัว์น�า้ อีกด้วย

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2563 
จวบจนปัจจบุนั กรมฯ ได้ด�าเนนิการจัดกจิกรรม 
“งานวนัป่าชายเลนแห่งชาต”ิ มาโดยตลอด ซึง่
ท�าให้เห็นว่าทุกภาคส่วนต่างมีแนวคิดที่ตรงกัน  
พร้อมเดนิหน้าสนบัสนนุการด�าเนนิโครงการ อกีทัง้ 
ร่วมกันสืบสานและต่อยอดในการดูแลรักษา
ทรัพยากรป่าชายเลนในประเทศให้คงความ
สมบรูณ์ เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวให้กบัป่าชายเลน รองรบั
กบัฐานเศรษฐกจิชมุชน เพือ่สร้างอาชพีและสร้าง
รายได้ให้กบัชุมชมท้องถิน่ได้อย่างพอเพยีง และ
ขอฝากถึงพ่ีน้องประชาชนและทุกภาคส่วน ให้
ตระหนักถึงความส�าคัญและคุณค่าของพื้นที่ป่า
ชายเลน รวมถึงขอความร่วมมือในการช่วยกัน 
อนรัุกษ์และฟ้ืนฟูป่าชายเลนทีเ่ส่ือมโทรม ให้กลบัมา 
อุดมสมบูรณ์สามารถเอื้อประโยชน์ต่อพี่น้อง
ประชาชนและประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป” นาย
อภิชัย กล่าวท้ิงท้าย

จากคารบ์อนเครดิต” และ “โครงการป่าชายเลน
ส�าหรบัชมุชน” โดยการมส่ีวนร่วมของภาคเอกชน 
และชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนชายฝั ่ง ในพื้นที่  
23 จงัหวดัชายฝ่ังทะเล ออกระเบียบในการด�าเนนิการ 
ลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจ เพ่ือให้มผีลบงัคับ
ใช้ 2 ระเบียบ คือ ระเบยีบกรมทรพัยากรทางทะเล
และชายฝ่ังว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต ทีไ่ด้
จากการปลูกและบ�ารุงป่าชายเลน ส�าหรับบุคคล
ภายนอก พ.ศ. 2565 จ�านวน 14 ราย 41,031 ไร่ และ
ระเบยีบกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังว่าด้วย
การแบ่งปันคาร์บอนเครดติ ทีไ่ด้จากการปลกูและ 
บ�ารงุป่าชายเลน ส�าหรับชมุชน พ.ศ. 2565 จ�านวน 
16 ชุมชน 29,253 ไร่ และยงัมอีกี 22 เนือ้ที ่33,597 ไร่  
ทีอ่ยูร่ะหว่างข้ึนทะเบยีนกับกรม ทช.

“อย่างไรกต็าม สิง่ส�าคัญทีสุ่ดในการด�าเนนิงาน 
กรม ทช. ได้ยดึหลักให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการ
จดัการ เพ่ือให้เกดิประโยชน์อย่างยัง่ยนื มุง่สูก่ารเป็น
สงัคมคาร์บอนต�า่ โดยกรม ทช. ได้จัดกจิกรรม “งาน
วนัป่าชายเลนแห่งชาต ิประจ�าปี พ.ศ. 2566” ขึน้  
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กรมป่าไม้โชว์ความส�าเรจ็ น�าไทยมป่ีาชมุชน
แล้ว 11,985 แห่ง เนือ้ที ่6.57 ล้านไร่ คาดจดัตัง้
ป่าชมุชนให้ได้จ�านวน15,000 แห่ง ในปี 70 รวม
เนือ้ที ่10 ล้านไร่

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
เปิดเผยว่า พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราช 
บัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ในวันที่  
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะรฐัมนตรจีงึได้มมีต ิ
เห็นชอบให้วันท่ี 24 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวนัป่า
ชุมชนแห่งชาต ิตามทีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมเสนอ 

ทัง้นี ้พระราชบญัญติัป่าชมุชน พ.ศ. 2562 เป็น
กฎหมายเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ร่วมกับรัฐในการ
อนรุกัษ์ ฟ้ืนฟจัูดการ บ�ารงุรักษา และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ในรูปแบบของป่าชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถจดัการ 
ป่าชุมชนและได้ประโยชน์จากป่าชุมชน อนัจะส่งผล

ด้าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กล่าวว่า  
การด�าเนนิการของกรมป่าไม้ ได้เน้นส่งเสริมให้ชมุชน 
ทีอ่ยูอ่าศยัรอบเขตป่า รวมถงึชมุชนทีอ่ยูใ่กล้เคยีง 
เข้ามาช่วยเหลอืดแูลจดัการทรพัยากรป่าไม้ร่วมกบั 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ สร้างประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ภายใต้ข้อกฎหมาย และระเบยีบทีก่�าหนด โดยน้อมน�า 
พระราชด�ารแิละพระราชกรณียกิจของ พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ์ 

ให้ชมุชนดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดล้อม 
และความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศให้มี
ความสมบรูณ์และย่ังยนื

“ จ า ก ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมโดยกรมป่าไม้ 
ได้ด�าเนนิการบรหิารจดัการป่าอย่างมส่ีวนร่วมตาม
แนวทางป่าชมุชน มาตัง้แต่ปี 2543 จนถงึปัจจบุนั 
มป่ีาชมุชนทีไ่ด้รับการส่งเสริมให้จัดต้ังตามพ.ร.บ.ป่า
ชมุชน พ.ศ. 2562 รวมแล้วเป็นจ�านวนถงึ 11,985 
แห่ง รวมเนือ้ทีป่ระมาณ 6.57 ล้านไร่ ซึง่เป้าหมาย
การด�าเนนิการต่อไปนัน้ ภายในปี พ.ศ. 2570 จะต้อง 
จดัต้ังป่าชมุชนให้ได้จ�านวน 15,000 แห่ง และชมุชน
ทีม่ส่ีวนร่วม 18,000 หมูบ้่าน รวมเนือ้ที ่10 ล้านไร่”

ได้มุ ่งเน ้นถึงการแสดงออกถึงความส�านึกใน 
พระมหากรุณาธคิณุต่อสถาบนัพระมหากษตัรย์ิไทย ใน 
ด้านการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ
ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสม และย่ังยืน อกีทัง้
ยังเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สร้างการรับรู้
เก่ียวกับพระราชบญัญติัป่าชมุชน พ.ศ. 2562 ให้
กบัประชาชนทัว่ไป หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน 

กรมป่าไม้ เผยความความส�าเรจ็ 
ต้ังป่าชุมชนแล้ว 11,985 แห่ง 6.57 ล้านไร่

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทีท่รงให้ความ
ส�าคัญต่อป่าไม้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดแูลรกัษาป่า ส่งผลให้รฐับาล หน่วยงานทัง้
ภาครฐั เอกชน สถาบนัการศกึษา และประชาชน  
ได้ร่วมกันปลูกและพ้ืนฟูป่า รวมทั้งมีการส่งเสริม 
การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการดแูลรกัษาป่า ในรูปแบบ 
ของป่าชมุชน

นายบรรณรกัษ์ เสรมิทอง รองอธบิดกีรมป่าไม้  
กล่าวถงึการจดังานวนัป่าชมุชนแห่งชาติ ว่า กรมป่าไม้  

ได้มคีวามรูค้วามเข้าใจและตระหนักถงึความส�าคญั
และคุณค่าของป่าชุมชนและทรัพยากรป่าไม้ของ
ชาติ รวมถึงส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการจดัการและ
ใช้ประโยชน์ป่าชมุชนอย่างมีประสทิธภิาพและยัง่ยนื  
พร้อมกันนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้สมาชิกเครือข่าย 
ป่าชมุชนและประชาชนทัว่ไป ได้มโีอกาสในการแลกเปล่ียน 
เรียนรู ้ เกี่ยวกับการจัดการป ่าชุมชนเพื่อน�า 
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาป่าชุมชนเพ่ือสร้าง 
รายได้ อนัเป็นการสร้างแรงจงูใจให้เข้ามามส่ีวนร่วม
ในการบริหารจัดการป่าชุมชน ซ่ึงสอดคล้องเป็น
ไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป่าชุมชน 
พ.ศ. 2562

โดย มนวภิา จภูบิาล
		 กรรมการบรษิทั	วอีาร์ทวินส์	จ�ากัด

 รรท.ออส. ลงพื้นที่ติดตามการ
บริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ ์แบบบูรณาการ 
เชงิพืน้ที ่อช.ดอยอนิทนนท์ โดยอรรถพล เจรญิชนัษา  
อธบิดีกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รกัษา
ราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ลงพื้นท่ีติดตามการบริหารจัดการ 
พื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่อุทยาน 
แห่งชาติดอยอนิทนนท์ ส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่16  
(เชยีงใหม่) ซ่ึงเป็น 1 ในพืน้ทีน่�าร่องตามโครงการ
บรหิารจดัการพ้ืนทีอ่นรุกัษ์แบบบรูณาการเชงิพืน้ที่
จากทัง้หมด 20 พืน้ที ่เพือ่จดัการพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ 
แบบบรูณาการเชงิพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาติดอยอนิทนนท์  
และได้มอบหมายให้การจัดโครงสร้างภายใน 
อทุยานฯ เป็นไปตามความส�าคัญของภารกิจ โดย
ไม่เป็นการสร้างงานหรอืสร้างภาระทางบคุลากร 

ซึง่น�าไปปรบัปรงุให้เกดิความสอดคล้องกบัสภาพ
ภูมิประเทศ และความต้องการของประชาชน 
ในแต่ละพืน้ทีต่่อไป

 คพ.ตวิแหล่งก�าเนิดมลพษิดแูลระบบ 
บ�าบดัน�า้เสยี กว่า 200 แห่ง พทิยา ปราโมทย์วรพนัธุ ์ 
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และ 
โฆษกกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า จากปัญหา
คณุภาพน�า้เสือ่มโทรมในคลองแสนแสบและคลอง 
สาขา พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร คพ.ได้ติดตามมา
อย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2559 พบว่า แหล่ง
ก�าเนิดมลพิษที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย 
ในการระบายน�า้ทิง้ทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก�าหนดมี 
เพียงร้อยละ 30 ส่วนที่เหลืออีกกว่าร้อยละ 70  
ไม่สามารถปฏบิตัติามกฎหมายท่ีก�าหนดได้ เน่ืองจาก  
ระบบบ�าบัดน�้าเสียขาดการดูแลและบ�ารุงรักษา
ทีถ่กูต้องตามหลกัวชิาการ ส่งผลให้แหล่งก�าเนิด
มลพิษเหล่านั้นยังคงมีภาระผูกพันทางกฎหมาย 
และมีหน้าท่ีที่ต้องปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสีย 
จนกระทัง่ระบบสามารถบ�าบดัน�า้เสยีได้ตามมาตรฐาน 
    นอกจากนี ้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 คพ.ได้จดัการฝึกอบรมเรือ่ง “การควบคมุ
ดูแลระบบบ�าบัดน�้าเสียให้มีประสิทธิภาพตาม 
กฎหมาย” จ�านวน 2 รุ่น เพื่อให้เจ้าของหรือ  
ผูค้รอบครองแหล่งก�าเนิดมลพษิ และผูด้แูลระบบ 
บ�าบัดน�้าเสีย มีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ
ตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม และสามารถดูแล 
ปรับปรุงระบบบ�าบัดน�้าเสียให้สามารถบ�าบัด 
น�า้เสยีให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ฎหมายก�าหนด เพือ่ 
เป็นการส่งเสริมแหล่งก�าเนิดมลพิษ ให้สามารถ
ปฏบิตัติามกฎหมายได้อย่างถกูต้อง 

โครงการค่าใช้จ่ายติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า
ส�าหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นท่ีลุ ่มน�้าสาขา 
ในเขต จ.เชียงใหม่ จ.ล�าปาง และ จ.ล�าพนู เพือ่การ 
คัดเลือกต�าแหน่งติดตั้งสถานีเตือนภัยเบื้องต้น  
รวมทัง้รปูแบบของสถานเีตือนภยัทีจ่ะท�าการตดิตัง้ 
และผูเ้ข้าร่วมประชุมได้รบัทราบรายละเอยีดของ
โครงการ เปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุได้แสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ 

อรรถพล เจรญิชนัษา

หัวหน้าหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่อุทยานฯ ถือเป็น 
เจ้าหน้าทีข่องอทุยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์เพือ่ 
ให้การใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและทกุหน่วยงาน  
ท�างานไปด้วยกันได้

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(สส.) จดักจิกรรมเนือ่งในวนัต้นไม้ประจ�าปีของชาติ 
พ.ศ. 2566 เพ่ือเป็นการสร้างและกระตุน้จิตส�านกึ
ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็น 
ความส�าคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร 
ป่าไม้ของชาต ิเป็นการปลกูต้นไม้ในใจคน อกีทัง้ช่วย 
ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ รวมถงึลดมลภาวะทีเ่กดิจากฝุน่
ละอองและหมอกควนั 

 สมศกัดิ ์สรรพโกศลกลุ อธบิดกีรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เมืองและ
ชมุชนขยายตวัอย่างรวดเรว็ ท�าให้ต้นไม้และพืน้ที่
สเีขยีวลดลง ส่งผลให้เกดิการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ มลภาวะเป็นพษิจากฝุน่และหมอกควัน  
ซึ่งการเพิ่มพื้นที่สี เขียวหรือการปลูกต ้นไม ้ 
เพิม่ขึน้ จะช่วยบรรเทาปัญหาดงักล่าว กระทรวง

พทิยา ปราโมทย์วรพนัธ์ุ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (ทส.) โดยกรม
ส่งเสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม (สส.) ได้ให้ความส�าคญั
กบัการเพิม่พ้ืนทีส่เีขยีวมาอย่างต่อเนือ่ง 

 กรมทรพัยากรน�า้ รบัฟังความคดิ
เห็นโครงการค่าใช้จ่าย ในการตดิตัง้ระบบเตอืนภัย 
ล่วงหน้า อิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม 
รบัฟังความคดิเห็นและข้อเสนอแนะในการด�าเนนิ

 ทัง้น้ี ให้ทกุหน่วยทกุโครงการ ต้อง 
ปฏบิติังานภายใต้ช่ือของอทุยานแห่งชาติดอยอนิทนนท์  
และเป ็นผู ้ ใต ้บังคับบัญชาของอุทยานแห่ง 
ชาติดอยอนิทนนท์อีกหน้าทีห่นึง่ โดยต้องไม่ก่อให้
เกิดปัญหาต่อพืน้ทีอ่ทุยาน ส�าหรบัอทุยานแห่งชาติ
ดอยอนิทนนท์มหีน่วยงานทีต้่องบรูณาการ จ�านวน 
16 หน่วยงาน ใช้งบประมาณ 50 ล้านบาท โดยให้ 

	 ปลดัฯ	ทส.	ตดิตามโครงการจดัสร้างพพิธิภณัฑ์ไม้มีค่า	
จตพุร บรุุษพฒัน์ ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธาน

การประชมุคณะกรรมการฝ่ายโครงการจดัสร้างพพิธิภณัฑ์องค์ความรู้เรือ่งไม้มีค่าเพือ่ประโยชน์
ของแผ่นดนิเฉลมิพระเกยีรต ิเนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภิเษก คร้ังที ่1/2566 
ร่วมกบัคณะกรรมการฯ และผูแ้ทนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ณ ห้องประชุม ชัน้ 17 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคาร
พพิธิภณัฑ์องค์ความรูเ้รือ่งไม้มค่ีา เพือ่ประโยชน์ของแผ่นดนิเฉลมิพระเกียรตฯิ ระยะที ่1 ให้สามารถ
ด�าเนนิการก่อสร้างได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 1,100,890,000 บาท พร้อม
ก�าชบัให้ด�าเนนิการด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมส่ีวนร่วมตรวจสอบได้ในทกุข้ันตอน

สมศกัดิ ์สรรพโกศลกลุ

ประมาณพุทธศักราช 2443 มิสเตอร์ 
เอช. สเลด (Mr. H. Slade) ชาวองักฤษ ซึง่
รบัราชการเป็นเจ้ากรมป่าไม้ (อธบิดกีรมป่าไม้
คนแรก) ได้น�าพันธ์ุต้นจามจรีุ (ชือ่วิทยาศาสตร์ 
Samanea saman (Jacq.) Merr.) จาก
ประเทศพม่ามาปลกูเป็นครัง้แรก ณ ท่ีท�าการ
ป่าไม้เขตเชยีงใหม่ และน�ามาปลกูตามรมิถนน
ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอ่ืนๆ อย่าง
แพร่หลาย  

ต้นจามจรุ ี หรอืต้นฉ�าฉา หรือต้นก้ามปู
เป็นไม้โตเรว็ แผ่กว้างให้ร่มเงา ทัง้ยังมีประโยชน์
อกีหลายประการ เช่น เนือ้ไม้น�ามาใช้แทนไม้
สัก เน่ืองจากความแขง็แรง ลายไม้กส็วยงาม 
ใบและฝักเป็นอาหารสตัว์ เช่น ววั ซ่ึงส่งผลให้
แม่ววัมคุีณภาพน�า้นมทีด่ข้ึีน ดงัน้ัน ต้นจามจรุี
ทีก่ระจายอยูท่ัว่ไปจงึเป็นแหล่งอาหารอย่างดี
ของวัวที่เคยเลี้ยงอยู่ในท้องที่ กิ่งจามจุรียังมี
เยื่อเปลือกอ่อนที่เป็นอาหารของตัวแมลงครั่ง 
ยางครัง่เป็นสนิค้าเศรษฐกิจน�าไปผลิตเป็นเชล
แลค็ทาไม้ให้ขึน้เงาสวยงามทนทาน ท�าสย้ีอม
ผ้า หรือย้อมหนังสัตว์ฟอก และด้วยจามจุรี
เป็นพืชตระกลูถ่ัว ใบทีร่่วงซึง่มีน�า้หนกัเบามาก
สามารถน�ามาท�าปุ๋ยหมักที่มีไนโตรเจนสูงโดย

รกัษ์จามจรุ ีลดโลกร้อน

เฉลีย่ถงึร้อยละ 3.25 มคีณุสมบตัใินการปรบัปรงุ
คุณภาพดินให้ดีขึ้น ใบแห้งยังใช้เป็นส่วนผสม
ของดนิส�าหรบัปลกูต้นไม้ซึง่เป็นทีต้่องการมาก
ในตลาดต้นไม้ด้วย

เมือ่ 15 มกราคม 2505 พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จ
พระราชด�าเนิน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พระราชทานต้นจามจรุแีก่มหาวทิยาลยัและทรง
ปลูกด้วยพระองค์เองบริเวณด้านหน้าหอประ
ชมุจฬุาฯ จ�านวน 5 ต้น และได้พระราชทาน
พระบรมราชาธิบาย ความตอนหนึ่งว่า  “…
ห้าต้นนี้ได้เล้ียงต้ังแต่เกิด คือว่าปีที่แล้วไป
ที่หัวหินแล้วก็ปลูกต้นไม้ พวกนี้ก็เกิดมา
ด้วย เม่ือเกดิมาแล้วสงสารกต้็องเลีย้ง เลีย้ง
จนเติบโตพอควร ก็เห็นว่าโตแล้วควรเข้า
มหาวทิยาลยัเสยีที .... จงึขอฝากต้นไม้ไว้ให้
ห้าต้นให้เป็นเคร่ืองเตอืนใจตลอดกาล”

จามจุรีทรงปลูกได้เติบใหญ่ไพศาลขึ้นเป็น
ไม้ใหญ่ให้ร่มเงา และเนือ่งในมหามงคลวโรกาส

แวดล้อมต่อไป
การปลูกต้นจามจุรีตามเป้าหมายของ 

CU18 ให้ครบทุกจังหวดัภายในปี 2568 เป็น
ส่วนหน่ึงของการปลูกป่าเพื่อดูดซับคาร์บอน 
ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน สอดคล้องกบัเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Develop-
ment Goals – SDGs17) ข้อ13 ขององค์การ
สหประชาชาติ  

การที่องค์กรต่างๆ คณะบุคคล ชมรม 
สมาคม หรอืการรวมกลุม่ในลกัษณะใดกต็ามใน
ประเทศไทยมจีดุมุง่หวงัด�าเนนิการ เพือ่ส่งเสรมิ
สนบัสนนุการพฒันาอย่างยัง่ยนืในด้านต่างๆ นัน้ 
นับเป็นทศิทางท่ีเป็นแสงสว่างของสงัคมทัง้สิน้ 
เช่น เม่ือเดอืนมนีาคม 2566 ได้มีบนัทกึความ
เข้าใจระหว่างกรมป่าไม้ และกลุม่บรษิทั ปตท.
ว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาพื้นที่ปลูก 
บ�ารงุรกัษา และระบบนเิวศป่าไม้ โดยกลุม่ ปตท.
จะด�าเนินการปลูกป่าใหม่และบ�ารุงรักษาหรือ
ฟ้ืนฟูป่าเก่าทีเ่คยปลกูไปแล้ว จ�านวน 2 ล้านไร่ 
ภายในปี 2573  ซ่ึงเป็นการฟ้ืนฟรูะบบนเิวศใน
พืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาต ิช่วยพฒันาคณุภาพชวีติ 
เศรษฐกจิ และสงัคม ของประชาชนในพืน้ทีร่อบ
แปลงปลูกป่า ตลอดจนส่งเสริมการมส่ีวนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชวีภาพ เพือ่
ให้ประเทศไทยบรรลเุป้าหมายความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero 
Emissions) ตามนโยบายรฐับาล และสอดคล้อง
กบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปีทีก่�าหนดให้มีพืน้ที่
สเีขยีว ร้อยละ 55 ของพ้ืนทีป่ระเทศ

ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติครบ 
50 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัจงึตกแต่งลาน
จามจุรีพระราชทานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการเฉลมิพระเกยีรติกาญจนาภิเษก

น้องใหม่จฬุาฯ ปี 2518 หรือ CU18 จ�านวน 
14 คณะ มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการท�ากิจกรรม
อนัเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมภาย
ใต้แนวคดิ “CU18 FOR OUR PLANET” หลาย
กจิกรรม หนึง่ในนัน้คอื “โครงการรกัษ์จามจรุ ี
(ทรงปลูก)” เพื่อให้คงอยู่ “เป็นเครื่องเตือน
ใจตลอดกาล” ด้วยการขยายพันธุ์จามจุรีต้น
ลกู ด้วยเมลด็จากฝักของต้นจามจรุ ี (ทรงปลกู)
ให้แผ่กระจายออกไปสร้างความร่มเยน็ทัว่ราช
อาณาจักร  ซึง่ผูด้�าเนนิโครงการ มุง่หวงัทีจ่ะ
ได้รับเกยีรตจิากหน่วยงานภาครฐั และท้องถิน่
ทุกจังหวัด ในการร่วมปลูกต้นจามจุรีในพื้นที่
ทีส่ง่างาม เป็นทีป่ระจกัษ์แก่สายตาประชาชน
ทั่วไป และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ ผู้ปลูก 
ชุมชน และสังคมในประโยชน์ของจามจุรี ทั้ง
ทางพชืพรรณไม้และทางเศรษฐกจิ จดุประกาย
ให้เกดิความต้องการขยายพนัธุจ์ามจรุ ี และต้น
ไม้อ่ืนๆ อันเป็นประโยชน์ทัง้ด้านสงัคมและสิง่

“การปลกูต้นจามจรุตีามเป้าหมายของ CU18 ให้ครบทกุจงัหวดั
ภายในปี 2568 เป็นส่วนหน่ึงของการปลูกป่าเพือ่ดดูซบัคาร์บอน 
ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา 
ทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals–SDGs17) ข้อ 13  
ขององค์การสหประชาชาติ”
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ไอเดยีใหม่ กยท. เพิม่ใช้ยางพารา
1 ต�าบล 1 ผ้าเคลอืบน�า้ยางปูสระเก็บน�า้
กยท.ไอเดียกระฉดู เดนิหน้าดีลหน่วยงานรฐั  

ใช้ ‘ผ้าเคลือบน�้ายางส�าหรับปูสระ’ ต�าบลละ  
1 แห่ง น�าร่องขดุสระเกบ็น�า้ เพิม่ความแข็งแรง  
คงทน เพ่ิมปริมาณการใช้ยางในประเทศได้
จ�านวนมาก

นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้าน
ปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  
เปิดเผยว่า กยท.ประสบผลส�าเรจ็ในการส่งเสรมิและ 
สนับสนุนชุมนุมอุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ 
จ�ากัด ผลิต “ผ้าเคลือบน�า้ยางส�าหรบัปสูระ” ภายใต้ 
โครงการปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิต 
เพ่ือส่งเสรมิการใช้ยางภายในประเทศ  โดยได้จดัสรรเงนิ 
อดุหนนุตามมาตรา 49 (3) ของพระราชบญัญตัิ
การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เพือ่เป็นทนุ
ต่อยอดให้กบัชมุนมุอตุสาหกรรมยางพาราภาคใต้ 
จ�ากัด น�าไปปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรเพื่อเพ่ิม
ก�าลงัการผลติสนิค้าและผลติภณัฑ์ใหม่ ตลอดจน 
จัดหาอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อการผลิตผ้า
เคลือบน�้ายางส�าหรับปูสระ เป็นจ�านวนเงินรวม
กว่า 28.8 ล้านบาท 

ทัง้นี ้ กยท.ได้ให้ความส�าคญัเรือ่งการผลกัดนั 
และส่งเสริมการเพิ่มมูลค่ายางพารา โดยการ 
แปรรปูยางพาราเป็นผลติภณัฑ์คณุภาพ สอดรับ 
กบัความต้องการของตลาด ควบคูก่บัการสนบัสนนุ 
และส่งเสรมิให้เกดิการใช้ยางภายในประเทศมากขึน้  
ยกระดับยางพาราเป็นวัตถุดิบส�าคัญในการ 
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในสาธารณูปโภค
ของประเทศในด้านต่างๆ ทัง้ด้านการแพทย์ ด้าน
คมนาคม ด้านชลประทานเพ่ือสนบัสนุนด้านการ
ท�าเกษตรกรรม เช่นเดียวกับผ้าเคลือบน�้ายาง
ส�าหรับปูสระ เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ยางพาราทีถ่กูน�ามาใช้งานด้านชลประทาน ช่วยใน
การกักเก็บน�า้เพือ่การเกษตร แก้ปัญหาขาดแคลน
น�า้ในฤดแูล้งหรอืฝนทิง้ช่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรกต็าม เพือ่ให้มกีารใช้ผ้าเคลือบน�า้ยาง
ส�าหรบัปสูระเพ่ิมขึน้ กยท.จะเป็นตวักลางในการ
เจรจากบัหน่วยงานภาครัฐ ทีม่กีารขดุสระเกบ็น�า้
ให้กับเกษตรกร เช่น กรมพฒันาทีด่นิ หน่วยงาน
ทหารพฒันา เป็นต้น ให้น�าผ้าเคลอืบน�า้ยางส�าหรบั
ปูสระไปใช้ ซึ่งการปูพื้นสระชั้นเดียวจะต้องใช ้

ส�าหรบัการน�าเข้ามกีารขยายตวัลดลง โดยมี
มลูค่าการน�าเข้า 47,674 ล้านบาท ลดลงจากปี 
2565 ร้อยละ 2.81 สนิค้าเกษตรน�าเข้าส�าคญั ได้แก่ 
มนัส�าปะหลงั เช่น มนัเส้น มนัส�าปะหลังอดัเมด็ 
และมนัส�าปะหลงัแช่แขง็ / เมลด็ข้าวโพดส�าหรบัคัว่ 
(ป๊อบคอร์น) และข้าวโพดทีเ่หมาะส�าหรบัมนษุย์
บรโิภคและท�าอาหารสตัว์ / อาหารปรุงแต่ง เช่น 
เต้าหู้ แอลกอฮอล์ผง ครมีเทยีม / บุหรีท่ีม่ยีาสบู 
/ อาหารปรุงแต่งส�าหรับทารกหรือเด็กเล็ก /  
ไขมนัและน�า้มันทีไ่ด้จากพชื เช่น ถัว่เหลอืง ข้าวโพด 
มะพร้าว ถั่วลิสง / เมล็ดหักและแป้งหยาบของ 
ข้าว / ปลาทนูาบรรจกุระป๋อง / ขนมจ�าพวกเบเกอรี่  
เช่น บสิกติ เค้ก เพสทร ี/ โคมชีวีติ

เมือ่พจิารณาภาพรวมแล้ว ไทยยังคงได้เปรียบ
ดลุการค้าในตลาดอาเซียนช่วง 3 เดอืนแรก คดิเป็น
มลูค่า 53,387 ล้านบาท (เพิม่ขีน้ร้อยละ 19.53) 
โดยตลาดส่งออกสนิค้าเกษตรทีม่มีลูค่าการส่งออก
มากทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก   คอื อนิโดนเีซยี มมูีลค่า 
การส่งออก 26,290 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ  
26.01 สนิค้าส่งออกส�าคญั ได้แก่ น�า้ตาล / ข้าว  
/ อาหารสนุขัหรอืแมว / ถ่ัว / ผลไม้สด (ล�าไย ลิน้จี่ 
มงัคดุ) / ครมีเทียม / อาหารปรงุแต่งส�าหรบัทารก 
และเด็กเล็ก / เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น  
นมยเูอชท ีนมถัว่เหลอืง / ปลายข้าว

สศก.ระบุ ส ่งออกสินค้าเกษตรไทย 
ไปอาเซยีนไตรมาสแรก มูลค่าส่งออก 1 แสน
ล้านบาท ไทยได้เปรียบดุลการค้า 53,387 
ล้านบาท

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ
ส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์
การค้าสินค้าเกษตรและยางพาราธรรมชาติ
ของไทยกบัอาเซียน 9 ประเทศ ได้แก่ บรไูน 
กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ในช่วง  
3 เดอืนแรก (มกราคม-มนีาคม) ปี 2566 พบว่า  
ไทยมีมูลค่าการค้า รวม 148,736 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 4.18 ในช่วงเวลาเดยีวกนัของปี 
2565 โดยมมีลูค่าส่งออก 101,062 ล้านบาท 
สนิค้าเกษตรส่งออกส�าคญั ได้แก่ น�า้ตาล เช่น 
น�า้ตาลทรายแดง น�า้ตาลทรายขาว น�า้ตาลทราย
บรสิทุธิ ์/ เครือ่งด่ืมชกู�าลัง / ข้าว / เคร่ืองดืม่
ไม่มแีอลกอฮอล์ เช่น นมยเูอชที นมถัว่เหลอืง / 
อาหารปรงุแต่ง เช่น เต้าหู ้แอลกอฮอล์ผง ครีม
เทยีม / น�า้ยางธรรมชาต ิ/ อาหารสนุขัหรือแมว 
/ ซอสและของปรงุแต่งส�าหรบัท�าซอส เช่น ผง
ปรงุรส น�า้ปลา น�า้มนัหอย ซอสพรกิ เครือ่ง
แกงส�าเรจ็รปู / ของปรงุแต่งชนิดทีใ่ช้เล้ียงสตัว์

สนิค้าเกษตรไทยไปอาเซียนไตรมาสแรก
ส่งออก 1 แสนล้าน ได้ดลุการค้า 53,387 ล้าน

ต้องการในตลาดอาเซียนและยังคงมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น ประกอบกับเกษตรกรไทยมีการผลิต 
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตรงกับ 
ความต้องการของผูบ้รโิภคในแต่ละประเทศ รวมถงึ 
การด�าเนินนโยบายและมาตรการของภาครัฐ
ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต โดย
เน้นการผลติให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดตามนโยบายการตลาดน�าการผลติ และ
เพือ่ให้สอดรบักบัทศิทางการเปลีย่นแปลงของ
โลก ซึ่งให้ความส�าคัญกับการผลิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิง่แวดล้อมการควบคมุคุณภาพมาตรฐาน และ 
การขยายช่องทางการตลาดท้ังออนไลน  ์
และออฟไลน์ ท�าให้เกษตรกรสามารถท�าการผลติ 
ได้อย่างต่อเน่ือง และมช่ีองทางในการจ�าหน่าย
สินค้าเกษตรมากขึ้น ซ่ึงจะเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ทีผ่ลกัดนัการค้าให้เติบโตต่อไป

“รมช.มนัญญา” เปิดอาคารตรวจสอบ
รับรองสินค้าพืชแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) กรมวิชาการเกษตร ครบ จบ ใน
ที่เดียว ลดระยะเวลาเพื่อรักษาคุณภาพของ
สนิค้าไว้ให้ยาวนานท่ีสดุ สร้างศกัยภาพขยาย
การส่งออกสนิค้าเกษตรไทยสู่ต่างประเทศ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว
ในโอกาสเป็นประธานพธิเีปิดอาคารตรวจสอบ
รับรองสินค้าพืชแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) กรมวชิาการเกษตร อาคารใหม่ โดยมี
นายระพภีทัร์ จนัทรศรีวงศ์ อธบิดกีรมวชิาการ
เกษตร ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อ�านวยการ
ใหญ่ บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ�ากดั (มหาชน) 
(ทอท.) นางสาวทพิวรรณ เกดิศริิ หวัหน้าด่าน
ตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้บริหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูแ้ทนขนส่งสนิค้า
ทางอากาศไทย สมาคมผู้ประกอบการพืชผัก
ผลไม้ไทย และสมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้
ไทย เข้าร่วม ณ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยาน
สวุรรณภมู ิอาคารคลงัสินค้า 4 เขตปลอดอากร 
ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิจงัหวดัสมทุรปราการ 
ว่า 

การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปสู ่ 
ประเทศปลายทางมกัเกิดปัญหาได้รบัความเสียหาย 
และเน่าเสียง่าย ดังน้ันเพื่อลดปัญหาดังกล่าว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ กระทรวง

คมนาคม จงึได้ร่วมกนัพฒันาระบบการตรวจสอบ
สนิค้าเกษตรก่อนส่งออก โดยด�าเนนิการปรบัปรงุ
อาคารตรวจสอบรับรองสินค้าพืชแบบเบ็ดเสร็จ  
(One Stop Service) กรมวชิาการเกษตร เพือ่ตรวจสอบ 
คุณภาพและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร 
ก่อนส่งออกไปยังประเทศปลายทาง เป็นการ 
แก้ปัญหาทัง้ระบบ และลดเวลาในการตรวจสอบ
ตามกระบวนการส่งออก ซึง่เดมิกระจายไปหลายจดุ 
ให้รวมอยูใ่นทีเ่ดียว โดยน�าความต้องการของประเทศ 
คู่ค้ามาเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพ
สนิค้าเกษตรของไทย

“ขอขอบคณุทกุภาคส่วน ทีช่่วยกนัขบัเคลือ่น
การด�าเนินงานให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ท�าให้
สนิค้าผกัและผลไม้ทีส่่งออกของไทย สด ใหม่ มี
คณุภาพ ถงึมอืผูบ้รโิภค ซึง่อาคารตรวจสอบรับรอง
สินค้าพืชแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
กรมวิชาการเกษตรแห่งใหม่นี้ สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเปิดกล่องสินค้า 
และสุ่มตรวจตัวอย่างสินค้าเพื่อน�าไปตรวจสอบ 
หาศัตรูพืช ช ่วยอ�านวยความสะดวก และ 
ลดระยะเวลาการให้บรกิารแก่ผูป้ระกอบการ เพือ่
ให้สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าไว้ให้ยาวนาน
ทีส่ดุ นอกจากนี ้ได้เน้นย�า้ให้ช่วยกันรกัษาคุณภาพ 
กล้วยไม ้ของไทยเพ่ือการส ่งออกทั้งในและ 
ต่างประเทศ เนือ่งจากกล้วยไม้เป็นทีต้่องการของตลาดโลก 
และมูลค่าสูง แต่เป็นสินค้าเกษตรที่เน่าเสียได ้
ง่าย ท�าให้ผูป้ระกอบการส่งออกเกิดความเสยีหาย

ด้านรายได้ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ดังนั้นจึง
ต้องช่วยกันรักษาคุณภาพชื่อเสียงกล้วยไม้ไทย” 
รมช.มนญัญา กล่าว

ทั้งน้ี โครงการจัดตั้งสถานที่ส�าหรับเตรียม
สินค้าเกษตรและสินค้าเน่าเสียง่ายผ่านช่องทาง
พเิศษ Perishable Premium Lane (PPL) และ
การจัดเตรียมพื้นที่ให้บริการตรวจสอบรับรอง
สนิค้าพชืแบบเบ็ดเสรจ็ (One Stop Service) ณ 
อาคารคลงัสนิค้า 4 เขตปลอดอากร ท่าอากาศยาน
สวุรรณภมู ิปัจจบุนั ทอท. ได้จดัตัง้สถานทีแ่ละพืน้ที่
เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว กรมวชิาการเกษตร โดยด่าน
ตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เริ่มด�าเนิน
การตรวจสอบรบัรองสนิค้าพชืแบบเบด็เสรจ็ (One 
Stop Service) ตัง้แต่วนัที ่2 พฤษภาคม 2566 โดย
ปรับเปลี่ยนการให้บริการจากเดิมที่แยกกระจาย
หลายจุดมารวมเป็นจุดบริการเดียวทั้งหมด โดย
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จทั้งการตรวจสอบสินค้า
พชืและออกใบรบัรองสขุอนามยัพชืภายในอาคาร
เดียวกนั ง่ายต่อการบรหิารจดัการ ผู้ส่งออกได้รบั
ความสะดวกรวดเรว็มากขึน้ 

โดย 1 ชิปเม้นท์จะใช้เวลาในการตรวจสอบ
สินค้าพืชเพื่อออกใบรับรองสุขอนามัยพืชตาม
กระบวนการส่งออก 15–30 นาที ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กบัสนิค้าและประเทศปลายทางว่ามีความเข้มงวด
มาตรการตรวจแมลงศตัรพูชืมากน้อยเพยีงใด คาด
การณ์ว่าต่อไปจะมผู้ีประกอบการน�าสนิค้าเกษตร 
มาขอรบับรกิารตรวจและออกใบรบัรองสขุอนามยั
พชื เพิม่ข้ึนปีละไม่น้อยกว่า 80,000 ชปิเม้นท์ โดย
แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบริการแบบ
พเิศษ (Premium service) และส่วนบรกิารแบบ
ปกต ิ(Normal service) ในส่วนของกระบวนการ
บรกิารแบบพเิศษ ทอท. อยูร่ะหว่างการเจรจาความ
ร่วมมือการตรวจพืชระหว่างรัฐต่อรัฐกับประเทศ
เยอรมน ี เบลเยยีม และสาธารณรฐัประชาชนจนี 
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ในระหว่าง
การหารอืกบัหน่วยงานด้านการเกษตรของประเทศ
ปลายทาง เพือ่ยกระดบัความเชือ่มัน่ในระบบการ
ตรวจรบัรองสนิค้าเกษตรของไทย และก้าวสูก่าร
เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลติและกระจายสนิค้า

เกษตรหรอืสนิค้าเน่าเสียง่ายสูต่ลาด
ส� า ห รั บ ภ า พ ร ว ม ก า ร ส ่ ง อ อ ก ใ น ป ี  

2565 ด่านตรวจพชืท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิได้
ออกใบรบัรองสขุอนามัยพชื 70,262 ฉบับ โดยมี 
กล้วยไม้ ข้าวโพดฝักอ่อน ขงิ ใบพล ูหน่อไม้ฝร่ัง 
พรกิขีห้น ู ทเุรยีน มะม่วง มงัคดุ มะพร้าวอ่อน 
แก้วมังกร เป็นสนิค้าส่งออกทีส่�าคญั

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรม
วชิาการเกษตร กล่าวว่า ตามทีก่ระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ร่วมกบั กระทรวงคมนาคม ได้มีการ
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ด้านการพฒันาระบบการตรวจสอบสนิค้าเกษตร
ก่อนส่งออก เมือ่วนัที ่29 กนัยายน 2565 โดย
มวีตัถปุระสงค์เพือ่จดัตัง้ศนูย์ตรวจสอบคณุภาพ
และมาตรฐานสนิค้าทางการเกษตรก่อนส่งออก
ไปยังประเทศปลายทาง เพื่อประโยชน์ในการ 
เชือ่มต่อกระบวนการขนส่งสนิค้าและการตรวจสอบ 
มาตรฐานสินค้าทางการเกษตรหรือสินค้า 
เน่าเสียง่ายให้เข้ากับหลักเกณฑ์ของประเทศ
ปลายทางและความต้องการของผูบ้รโิภค 

โดยได้มีการจัดตั้งสถานที่ส�าหรับเตรียม
สนิค้าเกษตรและสนิค้าเน่าเสยีง่ายผ่านช่องทาง
พเิศษ PPL เป็นโครงการให้บรกิารผูป้ระกอบการ 
ส่งออก ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบรับรอง
ด้านสุขอนามัยพืชผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Phyto) จัดท�าเอกสารจัดเตรียมสินค้าให ้
พร้อมส�าหรับการโหลดขึ้นเครื่องบิน และ 
ส่งมอบสนิค้าให้กบัสายการบินไม่ต้องเสยีเวลารอ 
เสรมิสร้างความเข้มแขง็ในการตรวจสอบรบัรอง
สินค้าเบ็ดเสร็จ เช่น ก�าหนดให้ระบุข้อความ
รับรองพิเศษจากห้องปฏิบัติการ (additional 
declaration) ลงในใบรับรองสขุอนามัยพชื และ
ก�าจัดศตัรพืูช เช่น อบไอน�า้ ฉายรงัส ีก�าจดัศัตรู
พืชด้วยความเย็น (quarantine treatment) 
ตามเง่ือนไขท่ีประเทศคู่ค้าก�าหนด 

ซึ่งจะผลักดันให้ประเทศคู่ค้าเห็นความ
ส�าคัญและมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและ
มาตรฐานสนิค้าพชืของประเทศไทย ตลอดจนได้
รบัความไว้วางใจ ในการจัดส่งพนกังานเจ้าหน้าที่
มาตรวจสอบสินค้าล่วงหน้า (pre-shipment 
inspection) ณ อาคารคลงัสนิค้า 4 เขตปลอด
อากร ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิก่อนบรรทกุขึน้
อากาศยานเพือ่ขนส่งไปยงัประเทศปลายทาง

ฉนัทานนท์ วรรณเขจร 

นายพศิาล พงศาพชิณ์ เลขาธกิารส�านกังาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(มกอช.) เปิดเผยว่า ในปี 2566 เป็นปีครบรอบ 
60 ปีของการก่อตั้งโคเด็กซ์ คณะกรรมาธิการ 
โคเด็กซ์ (Codex Alimentarius Commission) 
ได้เสนอให้จดักจิกรรมฉลองครบรอบ 60 ปีของ
โคเดก็ซ์ โดยเชญิชวนให้ประเทศสมาชกิร่วมกนั
จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน 
ท่ีเกีย่วข้องตระหนักถึงความส�าคญัของ การยกระดับ 
ความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่ ตลอดจน 
ผลักดันให ้ เกิดการสนับสนุนเชิ งนโยบาย 
ในการท�างาน ร่วมกับโคเด็กซ์ ประกอบกับ 
ในวนัที ่7 มิถนุายนของทกุปี  สมชัชาสหประชาชาติ 
(United Nations General Assembly; UNGA) 
ได้ประกาศให้เป็นวันความปลอดภัยอาหารโลก 
(World Food Safety Day) ซ่ึงได้เร่ิมเฉลมิฉลอง
คร้ังแรกในปี 2562 เพือ่ส่งเสริมความตระหนักรู้ถึง
ความส�าคัญของความปลอดภยัอาหาร โดยหวัข้อ
การจัดงาน คือ “Food Standards Save Lives 
: ชีวติปลอดภัย ด้วยมาตรฐานอาหาร”

ซ่ึงสอดคล้องกับการด�าเนินงานของ มกอช. 
ในการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ของ
ประเทศไทย ประเดน็เกษตรปลอดภัย ทีมุ่ง่เน้น 
ยกระดบัสินค้าเกษตรของไทยให้มคีวามปลอดภัย ได้ 
รบัการยอมรบัด้านคณุภาพมาตรฐาน มีคณุค่าทาง
โภชนาการสูงขึน้ มีคณุภาพและความปลอดภัย
ตามมาตรฐานสากล และสามารถแข่งขนัในเวที
ระดบัโลกได้

มกอช.ได ้บูรณาการร ่วมกับหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้องขับเคล่ือนงานมาตรฐานคณุภาพและ
ความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหาร โดย
การส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบการ 
ผลิตสินค ้า เกษตรและอาหารท่ีปลอดภัย 
และมีคุณภาพ ตลอดจนผลักดันให้ผู้เกี่ยวข้อง
ตระหนักถงึความส�าคญัของความปลอดภัยอาหาร
ตลอดโซ่อาหาร ตัง้แต่ต้นน�า้ ส่งเสรมิกระบวนการ
ผลติให้ได้มาตรฐานการปฏบัิตทิีด่ทีางการเกษตร 
(GAP) ตัง้แต่ระดบัฟาร์ม กลางน�า้ ส่งเสริมพัฒนา
กระบวนการแปรรูป ด้วยมาตรฐานการปฏิบัติท่ีดี 
ในการผลิตอาหาร (GMP) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ผลิตผล ยกระดับให้เกษตรกรสามารถสร้าง
รายได้และพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น และสินค้า 
มคีณุภาพมาตรฐานเป็นท่ีต้องการของตลาด และ 
ปลายน�้า สินค้าเกษตรและอาหารที่ผ่านการ

ตรวจสอบรับรอง ตามเกณฑ์มาตรฐาน จะได้
เครือ่งหมายรับรองคณุภาพ และความปลอดภยั 
คือ เคร่ืองหมาย Q และเคร่ืองหมายออแกนิก
ไทยแลนด์ ซ่ึงจะเป็นการยนืยนัได้ว่าสนิค้าดงักล่าว
เป็นสนิค้าเกษตรทีผ่่านการตรวจสอบรบัรองและ
ได้มาตรฐาน สามารถเชือ่มัน่ได้ในความปลอดภัย
ของสนิค้าเกษตร

ทั้งน้ี มกอช.จึงได้ก�าหนดจัดงานสัมมนา
วชิาการ เรือ่ง 60 ปีโคเดก็ซ์ กบับทบาทในการ
ก�าหนดมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศเพ่ือ
อนาคต ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom 
Cloud Meeting โดยมกีจิกรรม Kick-off วนัความ
ปลอดภัยทางอาหารโลก การบรรยายเรือ่ง ความ
คบืหน้าการด�าเนนิงานของโคเดก็ซ์ทีส่�าคญั โดย 
ผู้อ�านวยการส�านักก�าหนดมาตรฐาน และกิจกรรม
เสวนาเรือ่ง มาตรฐานอาหารสากลกับการปกป้อง
ผูบ้รโิภค การค้า และความท้าทายใหม่ โดยมผีูร่้วม
เสวนา ได้แก่ ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุไกรสทิธิ์  
ตนัตศิรินิทร์ สมาชกิวฒุสิภา, นายวจิารย์ สมิาฉายา  
ผู ้อ�านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ
เลขาธิการองค์การธุรกจิเพือ่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และนายเจริญ 
แก้วสุกใส ประธานกลุม่อตุสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองดืม่ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นอกจากนี ้ มกอช.ร่วมกับองค์การตลาดเพ่ือ
เกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดกิจกรรมรณรงค์ “งาน
วันความปลอดภัยอาหารโลก” คร้ังที ่ 5 ขึน้ ณ 
องค์การตลาดเพือ่เกษตรกร กรุงเทพฯ เพ่ือกระตุน้
จติส�านึกของทกุคนให้ตระหนักและใส่ใจในเรือ่ง
ความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่ โดยมี
กจิกรรมภายในงาน อาท ิการมอบป้าย Q ให้กับ
ร้านค้าในตลาด อ.ต.ก. ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน
ความปลอดภยั จ�านวน 17 ร้าน การเย่ียมชมตลาด 
พร้อมจัดขบวนรณรงค์สร้างการรับรู้ (Troop) 
ด้านความปลอดภัยอาหารให้แก่ประชาชนและ 
ผูป้ระกอบการในตลาด อ.ต.ก.

รองลงมา คอื มาเลเซยี มมีลูค่าส่งออก 18,001 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.81 สินค้า 
ส่งออกส�าคญั ได้แก่ น�า้ยางธรรมชาต ิ/ น�า้ตาล / ชิน้ 
เนือ้และส่วนอืน่ของไก่ (ปีก โคนขา ตบั) แช่แขง็ / 
อาหารสนุขัหรือแมว / น�า้มนัเนือ้ในเมลด็ปาล์ม / 
แป้งมันส�าปะหลงั / อาหารปรงุแต่งส�าหรบัทารก
และเด็กเล็ก / ซอสและของปรุงแต่งส�าหรับท�า
ซอส เช่น ผงปรงุรส น�า้ปลา น�า้มันหอย ซอสพรกิ 
เครือ่งแกงส�าเรจ็รปู

และอนัดับทีส่าม คอื กมัพชูา มมีลูค่าส่งออก  
13,331 ล้านบาทคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 13.17 สนิค้าส่งออก 
ส�าคญั ได้แก่ น�า้ตาล / เครือ่งดืม่ชกู�าลงั / เครือ่งดืม่ 
ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น นมยูเอชที นมถั่วเหลือง 
/ ครมีเทยีม / ของปรงุแต่งชนดิทีใ่ช้เลีย้งสตัว์ / 
นูด๊เดิลพร้อมปรุง / ซอสและของปรงุแต่งส�าหรบั
ท�าซอส เช่น ผงปรงุรส น�า้ปลา น�า้มนัหอย ซอสพรกิ  
เคร่ืองแกงส�าเร็จรูป / ไส้กรอก / ปลาปรุงแต่ง 
เช่น ไส้กรอกปลา ลกูช้ินปลา / กากน�า้มนั (ออยล์ 
เค้ก) และกากแขง็อืน่  ๆทีไ่ด้จากการสกดัน�า้มนัถัว่เหลอืง  
เช่น แป้งถัว่เหลอืงพร่องไขมนั กากถัว่เหลอืง

ทั้ งนี้  สถิติการค ้าสินค ้า เกษตรไทยยัง
คงเติบโตได้ดีและสินค้าเกษตรไทยก็ยังเป็นที่

น�า้ยางข้นในปริมาณ 0.69 กก./ตร.ม. และถ้าปสูระ
สองช้ันจะใช้น�า้ยางข้นในปรมิาณ 2.43 กก./ตร.ม. 
เพราะต้องใช้น�้ายางพ่นและชุบผ้ามากกว่าการ
เคลอืบผ้าชัน้เดยีว ดังนัน้ หากขดุสระเก็บน�า้ขนาด 
1 ไร่ (กว้างxยาวxลกึ : 40x40x5 เมตร) ถ้าปชูัน้
เดยีวจะต้องใช้น�า้ยางข้น 1,655 กก. และถ้าปสูระ
สองช้ันจะใช้น�า้ยางข้นถงึ 5,832 กก. หากสามารถ
ขดุสระกกัเกบ็น�า้ต�าบลละ 1 แห่ง ประเทศไทยมี
ประมาณ 7,255 ต�าบล 

ถ้าปสูระเพียงแค่ชัน้เดียวจะต้องใช้น�า้ยางข้น
รวมกนัมากกว่า 12,000 ตัน และหากปสูองชัน้
ใช้มากกว่า 42,000 ตัน ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมปริมาณ
การใช้ยางในประเทศตามนโยบายของรัฐบาลได้
อย่างเห็นผล เป็นรปูธรรม และจะท�าให้ราคายาง
มเีสถียรภาพมากขึน้อย่างแน่นอน  

“การน�าน�า้ยางมาเคลือบผ้าส�าหรับปสูระนัน้ 
นอกจากเป็นการน�ายางพารามาใช้เป็นวัตถุดิบ 
ในการผลติ เพือ่เพิม่ปรมิาณการใช้ยางในประเทศ
แล้ว ยังช่วยให้ต้นทุนการขุดสระเก็บน�้ามีต้นทุน
ถูกกว่าการใช้วัสดุอื่นๆ และยังช่วยเพิ่มอายุการ
ใช้งาน มีความแขง็แรงและคงทนมากกว่า รวมทัง้
สามารถใช้กักเก็บน�้าในสระหรือบ่อรูปทรงต่างๆ 
ได้หลากหลาย เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ไม่ก่อให้เกดิ
อนัตรายในการน�าน�า้ไปใช้ เป็นการสร้างมลูค่าเพ่ิม
ให้กบัผลติภณัฑ์จากยางพาราอีกด้วย” รองผูว่้าการ 
กยท. กล่าวในตอนท้าย

สขุทศัน์ ต่างวิรยิกลุ

ตรวจสอบรบัรองสนิค้าพชืแบบเบด็เสร็จ
สร้างศกัยภาพขยายการส่งออกสนิค้าเกษตร

มกอช.เดนิหน้า ‘World Food Safety Day’ 
มุง่ยกมาตรฐานสนิค้าเกษตร-อาหารไทย

รองปลัดเกษตรฯ’ ร่วมงานเปิดเทศกาลทุเรียนชุมพร ปี 2566
สรุเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ธติ ิโลหะปิยะพรรณ ผูช่้วย

ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานวันเปิดฤดกูาลเกบ็เก่ียวผลผลติทเุรียน ประจ�าปี 2566 
โดยม ีวสิาห์ พลูศริริตัน์ ผูว่้าราชการจงัหวดัชมุพร เป็นประธาน ตลอดจน อู ๋ตงเหมย กงสลุใหญ่แห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจนี ประจ�าจงัหวดัสงขลา กรนจิ โนนจุย้ รองอธิบดกีรมการค้าภายใน สบุรรณ์ 
รกัษ์ทอง เกษตรจงัหวดัชมุพร สรุพศ สวุรรณรกัษา ประธานวสิาหกจิชมุชนทุเรยีนคณุภาพบ้านบาง
กลอย หวัหน้าส่วนราชการทีเ่ก่ียวข้อง เข้าร่วม ณ อาคารทีท่�าการกลุม่วิสาหกจิชมุชนทเุรยีนคุณภาพ
บ้านบางกลอย/แปลงใหญ่ อ�าเภอท่าแซะ หมูท่ี่ 9 ต.หงษ์เจรญิ อ.ท่าแซะ จ.ชมุพร
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การเตรยีมพืน้ทีด่นิเปรีย้ว ส�าหรบัปลูกปาล์มน�า้มนั

โดย	บรรเจดิลกัษณ์	จนิตฤทธิ์

กรมส่งเสรมิการเกษตรแจกแล้ว 
“ต้นกล้าสานฝันปันรกั…สูล่กูหลาน”

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด�ารง อธิบดีกรม 
ส่งเสรมิการเกษตร กล่าวว่า ตามทีก่ระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ได้เปิดตวัโครงการ “ต้นกล้าสาน
ฝันปันรัก…สู่ลูกหลาน” ณ กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ เมือ่ปลายปี 2565 ทีผ่่านมา มีเป้าหมาย 
ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรได้ 
เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิถีการท�าการ
เกษตรจากการปลกูพชืเชงิเดีย่ว หนัมาปลกูไม้
มค่ีา ไม้ผล ไม้ยนืต้นเศรษฐกิจ และพชืผกัพชื
อาหาร ผสมผสานกนัตามศกัยภาพของทีด่นิที่
เป็นกรรมสทิธิข์องตนเอง จะเป็นการออม พร้อม
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิไปด้วยกนัอย่างยัง่ยนื 
ซึ่งมีเกษตรกรจ�านวนมากให้ความสนใจและ
แจ้งความจ�านงขอรบัพนัธุต้์นกล้าอย่างล้นหลาม

ส�าหรบัโครงการ “ต้นกล้าสานฝันปันรกั… 
สู่ลูกหลาน” กรมส่งเสรมิการเกษตร ด�าเนนิการ 
จัดท�าขึ้นตามนโยบายส�าคัญของกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ ์  ที่ ต ้ องการพัฒนา 
ความเป็นอยูข่องเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร และ 
ชุมชนของเกษตรกร คือ การส่งเสริมการท�า 
เกษตรกรรมแบบยัง่ยนื มกีารสนับสนุนพนัธ์ุกล้าไม้  
รวมท้ังสิ้น 1,538,400 ต้น โดยแบ่งออกเป็น  
2 ส่วน ประกอบด้วย

1) การสนับสนุนต้นพันธุ์ไม้มีค่า ไม้ผล  
ไม้ยนืต้นเศรษฐกิจ และพืชผกัพชือาหาร โดยศนูย์ 
ปฏิบัติการ และศูนย์ขยายพันธุ์พืช ของกรม 
ส่งเสรมิการเกษตร จ�านวน 8 ชนดิ ได้แก่ ไผ่ซาง 
หม่น มะขามเปรีย้วฝักใหญ่ มะม่วง สะเดา อะโวคาโด  
กล้วยจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ พริก และ
มะเขอืเปราะ รวม 377,510 ต้น และ

2) การสนบัสนนุต้นพันธุไ์ม้มค่ีา ไม้ยนืต้น 
เศรษฐกิจ ตามพระราชบัญญัติสวนป ่า  

(ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2558) โดยกรมป่าไม้ กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จ�านวน 58 
ชนดิ เช่น ต้นสกั พะยงู ประดู่ ชิงชนั ตะแบก 
เป็นต้น รวม 1,166,100 ต้น

นายเข้มแขง็ กล่าวเพิม่เตมิว่า กรมส่งเสริม 
การเกษตรจะทยอยส่งมอบต้นพันธุ ์ให้แก่
เกษตรกรกลุม่เป้าหมาย คอื เกษตรกรทีเ่ข้าร่วม 
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท�าการเกษตร 
ไม่เหมาะสม (Zoning) จ�านวน 2,182 ราย 
รวม 111,820 ต้น มอบให้ศนูย์เรยีนรู้การเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
ต้นแบบ 77 จงัหวดั จงัหวัดละ 1 แห่ง รวม 
7,700 ต้น และมอบให้เกษตรกรสมาชกิ ศพก. 
ทัง้ 882 แห่ง จ�านวน 25,799 ราย รวม 257,990 
ต้น ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่เริ่มกลาง
เดอืนมิถนุายน 2566 ในส่วนของพนัธุไ์ม้มค่ีา 
ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจที่ด�าเนินการโดยกรมป่าไม้ 
เกษตรกรในโครงการทีไ่ด้แจ้งความจ�านงเอาไว้
แล้ว สามารถตดิต่อรบัได้ทีศู่นย์เพาะช�ากล้าไม้  
และสถานีเพาะช�ากล ้าไม ้ของกรมป่าไม ้  
ใกล้บ้านท่าน

กลุม่วจิยัและพฒันาการจดัการดนิเปรีย้ว	
กองวจิยัและพฒันาการจดัการทีด่นิ	
กรมพัฒนาทีด่นิ	0	2579	7562

กรมปศุสัตว์คุมเข้มชายแดนเมียนมา
สกัดการน�าเข้า โค-กระบือå

กรมปศุสตัว์ ร่วม กอ.รมน. คุมเข้มตลอดแนว 
ชายแดนไทย-เมยีนมา ป้องกันและปราบปราม 
การลักลอบน�าเข้าโค-กระบือ ลดความเสี่ยง 
การแพร่กระจายของโรคระบาดสตัว์ หวัน่กระทบ
ตลาดโค-กระบอืในประเทศ

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์  
อธบิดกีรมปศุสตัว์ กล่าวว่า กรมปศุสตัว์ได้ประสานงาน 
กับศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี 4 กองอ�านวยการ
รกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) 
เพือ่ขอความร่วมมอืในการก�าหนดมาตรการป้องกนั
และปราบปรามการลักลอบน�าเข้าโค-กระบือ 
ตามแนวชายแดนไทย-เมยีนมาร์ ตามทีอ่งค์การสขุภาพ 
สตัว์โลก (WOAH) รายงานว่า พบการระบาดของ
โรคปากเท้าเป่ือย (Food and Mouth Disease : 
FMD) ในพืน้ทีส่าธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา    
       ท้ังนี ้กรมปศสุตัว์ ได้ออกประกาศชะลอการน�าเข้า 
โค กระบือ แพะ และแกะ จากสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา ลงวนัที ่1 มนีาคม 2566 แต่พบว่า 
ยังมีการลักลอบน�าเข้าโค-กระบือและเคลื่อนย้าย
สตัว์อย่างผดิกฎหมายในบรเิวณพืน้ทีแ่นวชายแดน
ไทย–เมียนมา ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเสี่ยง
ในการแพร่กระจายของโรคระบาดสัตว์ที่อาจติด 
มากบั โค-กระบือลักลอบน�าเข้า ซึง่จะส่งผลกระทบ 
ต่อเกษตรกรผู ้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศเป็น 
วงกว้าง ทัง้ยงัเป็นการแทรกแซงตลาดโค-กระบอื 
ในประเทศ ซึง่จะส่งผลกระทบต่อราคา จงึจ�าเป็น
ต้องมมีาตรการป้องกันและปราบปรามการลกัลอบ

กรมวิชาการเกษตร จบัมอื 4 สมาคมปุย๋ 
จดัประชุมท�าความเข้าใจ แนวทางการจดัท�า
ค�าขอข้ึนทะเบยีนปุย๋ และหนงัสอืรบัแจ้งปุย๋
เคม ีเพือ่อ�านวยความสะดวก ลดข้ันตอนการ
ขึน้ทะเบยีนปุย๋ให้กบัผูป้ระกอบการ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรม
วิชาการเกษตร เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน
ในพธิเีปิดการประชุมช้ีแจง “แนวทางการจัดท�า
ค�าขอขึน้ทะเบียนปุย๋และหนงัสอืรบัแจ้งปุย๋เคม”ี 
ว่า การจดัประชมุชีแ้จงในครัง้นีเ้ป็นความร่วมมอื 
กันระหว่างสมาคมที่เกี่ยวกับธุรกิจและการ 
ค้าปุย๋ ได้แก่ สมาคมการค้าปุ๋ยและธรุกิจเกษตร
ไทย สมาคมการค้าผู ้ผลิตปุ ๋ยไทย สมาคม 
คนไทยธรุกิจเกษตร ร่วมกบัสมาคมดนิและปุย๋ 
แห่งประเทศไทย และกรมวชิาการเกษตร เพือ่สร้าง 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�าค�าขอ 
ขึน้ทะเบยีนและหนงัสอืรบัแจ้งปุย๋เคมธีาตอุาหาร 
รอง ธาตอุาหารเสรมิ

ใ น ก า ร บั ง คั บ ใช ้ ก ฎ ห ม า ย ใ ห ้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดมีความจ�าเป็นที่จะต้องมี
การประสานการท�างาน ท�าความเข้าใจร่วมกนั 
ของทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง ดงันัน้ การพดูคยุ  
และร่วมมอืกัน จงึเป็นสิง่ส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
เป็นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
คณุภาพของปุย๋ ซึง่เป็นปัจจยัการผลติทีส่�าคญั
ในการเกษตร จึงเป็นภารกิจที่ส�าคัญต่อภาค
เอกชนและภาครฐั โดยกรมวชิาการเกษตรให้
ความส�าคญัอยา่งยิ่งในการปฏบิัตงิานดังกล่าว 
และได้พยายามพัฒนาระบบการให้บริการ 
เพือ่ให้ภาคเอกชนได้รับความสะดวก เจ้าหน้าท่ี
ปฏบิตังิานด้วย ความโปร่งใส

กรมวชิาการเกษตร จงึได้มกีารพฒันาระบบ
บรกิารออนไลน์เป็นระบบใหม่เพือ่ให้รองรบัการ
เชือ่มโยงข้อมลูกบักรมศลุกากร แต่ในช่วงเริม่ใช้
ระบบบรกิารออนไลน์ระบบใหม่ เม่ือต้นปี 2564 
ประกอบกับเป็นช่วงโรคโควดิระบาด และมกีาร
ประกาศบงัคับใช้กฎหมายฉบบัใหม่ เกีย่วกบัปุย๋
เคมธีาตอุาหารรอง ธาตอุาหารเสรมิ เมือ่ปลายปี  
2564 จึงท�าให้มีการย่ืนค�าขอเป็นจ�านวนมาก 
ในช่วงเวลาเดยีวกนันัน้อาจก่อให้เกิดปัญหาความ 

สมาชิกสมาคมดนิและปุย๋แห่งประเทศไทย รวม
จ�านวนประมาณ 200 ท่าน และเจ้าหน้าทีก่ลุม่
ควบคมุปุย๋ท�าหน้าทีช่ีแ้จง รายละเอยีดการจดัท�า 
ค�าขอ และเอกสารประกอบค�าขอเพื่อย่ืน 
ขอข้ึนทะเบียนปุ ๋ยเคมี หรือหนังสือส�าคัญ 
รับแจ้งปุ ๋ยเคมี พร้อมทั้งมีการฝึกพิจารณา 

กรมวชิาการเกษตรจับมอื 4 สมาคมปุย๋ 
ช้ีแจงการจดัท�าค�าขอขึน้ทะเบยีนปุย๋

– ก�าหนดแนวขดุยกร่อง วดัขนาดพืน้ทีส่่วน
ทีจ่ะปลกูปาล์ม กว้าง 6 เมตร และวดัขนาดพ้ืนที่
ส่วนที่เป็นร่องน�้ากว้างประมาณ 2 เมตร หรือ
มากกว่านี้ เพื่อให้ได้ดินบนร่องปลูกสูงตามที่
ต้องการ ปักหลกัท�าแนวไว้

– ขดุดินบนในส่วนทีเ่ป็นร่องน�า้ลกึประมาณ 
30 เซนติเมตร น�าดนิไปกองไว้บนพืน้ทีส่่วนท่ีจะ
ปลกูปาล์มน�า้มนั ส่วนดนิล่างกองไว้ด้านล่างกองไว้ 
ด้านข้างคนัดนิ

 ปรบัพืน้ทีข่ดุดนิเป็นคนู�า้ลกึ 1.0-1.2 เมตร ปากบ่อกว้าง 2.0 เมตร ก้นบ่อกว้าง 1.5 เมตร สร้างคนัดนิ 
ได้ขนาดสงู 0.3-0.5 เมตร ฐานดินบนกว้าง 6.0 เมตร ฐานล่างกว้าง 7.0 เมตร

ข้ันตอนการยกร่องสงู

การปรบัรปูแปลงนาดนิเปรีย้วจดั (ขุดคูและยกระดบัคันดนิเพ่ือปลูกพืช)

การเตรยีมพ้ืนทีแ่ละเตรยีมดนิ

การท�าคันดนิล้อมรอบพ้ืนทีป่ลกูป้องกนัน�า้ท่วม

โรคระบาดเพื่อคุมเข้มตามมาตรการป้องกัน 
การลกัลอบน�าเข้าโค-กระบอืตามแนวชายแดน

ทัง้นี ้พล.ท.ภทัราวฒุ ิชณุหะวณั ผูอ้�านวยการ
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. พร้อมให้ 
ความร่วมมอืในการวางก�าลงัพลตามแนวชายแดน
เพ่ือปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจ รวมทั้งมี 
ข้อสัง่การให้หน่วยงานความมัน่คงตามแนวชายแดน 
ไทย-เมยีนมา ด�าเนนิการร่วมกับเจ้าหน้าท่ีปศสุตัว์
ในพืน้ที ่โดย กอ.รมน. จะด�าเนนิการประสานงาน 
กบัผูว่้าราชการจงัหวดัให้เหน็ถงึเหตุผลความจ�าเป็น
ในการประกาศเขตเฝ้าระวงัโรคระบาดสตัว์ในพืน้ท่ี
ร่วมด้วย

นอกจากนี ้ ทางกรมปศสุตัว์จะจดัท�าคูม่อืแนว
การปฏบิตังิานระหว่างกรมปศสุตัว์ กอ.รมน. ต�ารวจ
ตระเวนชายแดน และหน่วยงานอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เพือ่ให้หน่วยงาน กอ.รมน. แจ้งเวยีนให้หน่วยงาน
ภายใต้การก�ากับดูแลทราบ และประชาสัมพันธ์
แนวทางการปฏบิติังานเพ่ือให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ 
อนัจะน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรปูธรรม

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ออก
ประกาศเพื่อขยายเวลาการชะลอการน�าเข้าหรือ
น�าผ่านราชอาณาจักร ซึ่งโค กระบือ หรือซาก 
โค ซากกระบือ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมา เนื่องจากประกาศที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วนัที ่1 มนีาคม 2566 ได้สิน้สดุการบงัคบัใช้ในวนัที่ 
29 พฤษภาคม 2566 แต่ปัจจบุนัยงัมีรายงานการ
ระบาดของโรคปากและเท้าเป่ือยในเมียนมาอยู ่จงึ
อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึง่ และ
มาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสตัว์ พ.ศ. 2558 
ออกประกาศไว้เพื่อขยายเวลาการชะลอการน�า
เข้าหรือน�าผ่านราชอาณาจักรซ่ึงโค กระบอื หรอื
ซากโค ซากกระบือทีม่แีหล่งก�าเนดิจากสาธารณรฐั
แห่งสหภาพเมยีนมาไปอีก 90 วนันบัตัง้แต่วนัที ่30 
พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ส�าหรับการลักลอบน�าโค-กระบือ น�าเข้าโดย
ไม่ได้รบัอนญุาตจะมคีวามผดิตามมาตรา 31 แห่ง 
พระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว์ พ.ศ. 2558 และมี
บทลงโทษตามมาตรา 68 จ�าคกุไม่เกนิสองปี หรือ
ปรบัไม่เกนิสองแสนบาท หรอืทัง้จ�าท้ังปรบั หาก
ประชาชนพบเหน็หรอืมข้ีอมลูเบาะแสสามารถแจ้ง
ผ่าน Application: DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา

ล่าช้าในการตรวจสอบค�าขอ แต่ได้มกีารหารอืร่วมกนั 
ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ จนเกิดแนวทางแก้ไข
ปัญหาดงักล่าว

โดยเมือ่วนัที ่7 เมษายน 2566 ทีผ่่านมา ส�านกั 
ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และสมาคม 
ทีเ่กีย่วข้องกับการค้าและธรุกจิปุย๋เคม ีได้แก่ สมาคม

าล์มน�้ามันเป็นพืชที่ให้พลังงาน
ชนดิหนึง่ทีผ่ลติจากธรรมชาต ิ ทาง

ด้านการเกษตรเป็นพืชยืนต้นท่ีมีอายุ 
การเก็บเก่ียวผลผลติทะลายสดนานมากกว่า  
25 ปี และปัจจบุนัความต้องการใช้น�า้มนั
ปาล์มภายในประเทศมีมากขึ้น จึงมีการ 
ขยายพืน้ทีป่ลกูปาล์มน�า้มันไปในพืน้ทีภ่าคกลาง  
ซ่ึงเป ็นพื้นท่ี ท่ี มีป ัญหาดินเปร้ียวจัด  
หรือพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่เป็นสวนส้มเก่า
ทิ้งร้างก็สามารถปลูกปาล์มน�้ามันได้ แต่
ต้องมกีารจดัการดนิ จดัการน�า้เป็นพเิศษ 
และเลอืกพันธ์ุปาล์มน�า้มันท่ีมีคุณภาพสงู 
ทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ด ีการผสม 
ผสานวิธกีารต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม  
สามารถเพิ่มผลผลิตปาล์มน�้ามันของ
ประเทศให้สงูข้ึนได้

ป

น�าเข้าโค-กระบือตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา
อย่างเข้มงวดดังกล่าว

“ได้มอบหมายให้นายบญุญกฤช ป่ินประสงค์ 
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายชุติพนธ์ 
ศริมิงคลรตัน์ ผูอ้�านวยการกองสารวตัรและกกักนั 
และนายคมสนั รุง่เรอืง นายสตัวแพทย์ช�านาญการ
พเิศษ ผูแ้ทนส�านกัควบคุม ป้องกนั และบ�าบดัโรค 
สัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง 
เข้าพบพลโท ภทัราวุฒ ิชณุหะวณั ผูอ้�านวยการศนูย์ 
ประสานการปฏบิตัทิี ่4 กอ.รมน. และคณะผูบ้รหิาร 
ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2566 เพือ่ขอความร่วมมือ
หน่วยงานกองอ�านวยการรักษาความมัน่คงภายใน
ราชอาณาจกัร” 

ให้ประสานงานหน่วยงานภายใต้การก�ากบัดแูล  
ให้ด�าเนนิการร่วมกบัปศสุตัว์ในพืน้ทีเ่ข้มงวดตรวจสอบ 
การลักลอบน�าเข้าสัตว์และซากสัตว์ และการ 
เคลือ่นย้ายทีผ่ดิกฎหมายตามแนวชายแดน ตลอดจน 
ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดตามแนวชายแดน
ไทย-เมยีนมาในการออกประกาศเป็นเขตเฝ้าระวงั 

การยกร่องสงู คอื ขดุยกร่องให้คนัดนิปลกูพชือยูส่งูจากหน้าดินเดมิ 50-80 เซนติเมตร

การค้าและธรุกจิเกษตรไทย สมาคมการค้าปุย๋และ
ธรุกจิเกษตรไทย นายกสมาคมการค้าผูผ้ลติปุย๋ไทย 
สมาคมคนไทยธรุกจิเกษตร ได้ร่วมกนัหารอืเกีย่วกบั 
การขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีและการขอหนังสือ 
ส�าคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหาร
เสรมิดงักล่าว ได้มีความเหน็ร่วมกนัว่า หากมกีาร
ท�าความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการจัดท�าเอกสาร
ประกอบค�าขอ เพือ่ยืน่ขอขึน้ทะเบียนปุย๋เคม ีหรอื
หนังสือส�าคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมี จะช่วยให้ทั้งภาค
เอกชน และเจ้าหน้าทีภ่าครฐัสามารถด�าเนนิการ
ออกใบส�าคญัการขึน้ทะเบียนปุย๋เคมี และหนังสอื 
ส�าคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหาร
เสรมิ ได้รวดเรว็ยิง่ข้ึน

จึงได้จัดให้มีการประชุมโดยมีผู ้ เข ้าร ่วม 
การประชมุ ประกอบด้วย ผูป้ระกอบการเกีย่วกบัปุย๋ 
ซึง่เป็น สมาชิกของสมาคม ทัง้ 3 สมาคม รวมทัง้

เตรยีมหลมุปลูกปาล์มน�า้มนั ย่อยดนิบนหลงัร่องให้ร่วนซยุ ขดุหลมุส�าหรับปลกูปาล์มน�า้มนั ขนาด
กว้าง 45 เซนตเิมตร ยาว 45 เซนตเิมตร และลกึ 35 เซนตเิมตร

ปรบัปรงุแก้ไขความเป็นกรดจัดของดนิ โดยใส่โดโลไมท์อตัรา 3-5 กิโลกรมัต่อหลมุ คลกุเคล้ากบั
ดนิทีข่ดุจากหลมุ รดน�า้ให้ชุม่ หมกัทิง้ไว้ 20 วนั

ใส่ปุย๋หมักอตัรา 25 กโิลกรมัต่อหลุม คลกุเคล้ากบัดนิทีห่มกัปนูไว้แล้วลงในหลมุปลกูประมาณ  
2 ใน 3

ความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว โดยในช่วง
สดุท้ายเป็นช่วงการสรปุและอภิปรายเกีย่วกบั
ประเดน็ต่างๆ ในการจดัท�าค�าขอและเอกสาร
ประกอบค�าขอฯ ดงักล่าวด้วย

“หลงัจากการประชมุในครัง้น้ี  คาดว่าจะส่งผล 
ให้มีการจัดท�าค�าขอและเอกสารประกอบ 
ค�าขอได้ถกูต้อง ท�าให้สามารถตรวจสอบ และ
ออกใบส�าคญัการขึน้ทะเบยีนปุย๋ และหนงัสอื
ส�าคญัรบัแจ้งปุย๋เคมธีาตอุาหารรอง ธาตอุาหาร
เสรมิได้รวดเรว็ยิง่ขึน้ จงึขอขอบคณุและชืน่ชม
สมาคมการค้าปุย๋และธรุกจิเกษตรไทย สมาคม
การค้าผูผ้ลติปุย๋ไทย สมาคมคนไทยธรุกจิเกษตร 
และสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยท่ีให้
ความร่วมมอืกบัภาคราชการในการด�าเนนิการ
ดงักล่าวอย่างเตม็ทีด้่วยดีตลอดมา”

การท�าถนน เป็นสิง่จ�าเป็นทีใ่ช้ใน
การเดินทางขนส่ง เพือ่เข้าปฏบัิติการ
ดแูลรักษาและการเกบ็เก่ียว

การท�าร่องระบายน�้า เป็นสิ่ง
จ�าเป็นส�าหรบัในพืน้ทีป่ลกู ซึง่สภาพ
เป็นที่ลุ่ม มีปัญหาน�้าท่วมเกิดความ
เสยีหายได้ ทีร่ะบายน�า้ควรท�าพร้อม
กบัการตดัถนนในแปลง

– ร่องน�า้ทีข่ดุ ไม่ควรลกึมากกว่า 1 เมตร หรอืไม่ลึกถงึชัน้ดินเลนทีมี่สารประกอบไพไรท์อยู ่เพราะ
จะท�าให้ดนิจะเป็นกรดเพิม่ขึน้
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กรมทางหลวงชนบทดแูลเส้นทาง
เตรยีมรบัมืออทุกภยัช่วงฤดฝูน

กรมทางหลวงชนบท เตรยีมรบัมอืสถานการณ์ 
อทุกภยัในช่วงฤดฝูนพร้อมดแูลเส้นทางให้ประชาชน 
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภยั

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า จาก
ข้อมลูของกรมอตุนุยิมวทิยา ประเทศไทยได้เร่ิมต้น 
เข ้าสู ่ฤดูฝนท�าให ้มีฝนตกชุกหนาแน่นและ 
ต่อเน่ืองครอบคลมุพืน้ทีส่่วนใหญ่ของประเทศไทย 
ซึง่อาจส่งผลให้เกดิสภาวะน�า้ท่วมฉบัพลนั น�า้ป่า
ไหลหลาก รวมทัง้น�า้ล้นตลิง่ได้ในหลายพ้ืนที ่ทช. 
จึงได้ทบทวนแนวทางการเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์อุทกภัย เพ่ือให้หน่วยงานในส่วน
ภมิูภาค ประกอบด้วย ส�านกังานทางหลวงชนบท
แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบ�ารุงทางหลวง
ชนบท ปฏบิตังิานเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เพือ่
ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที โดย
แบ่งการเตรียมความพร้อมรบัมอืเป็น 3 ระยะ ดงันี้

1. ก่อนเกดิเหตุ
– ท�าความสะอาดช่องระบายน�้า ตัดหญ้า 

ก�าจัดวชัพชืท่ีขวางทางระบายน�า้ ท่อลอด สะพาน
– เตรยีมความพร้อมด้านบคุลากร เคร่ืองมือ 

เคร่ืองจกัร วสัดอุุปกรณ์ สะพานเบลย์ี สนบัสนนุ
ยานพาหนะ อุปกรณ์การขนส่ง พร้อมสนับสนุน
การอพยพเคล่ือนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่
ประสบภัยหรือพ้ืนที่เส่ียงต่อการเกิดเหตุอุทกภัย 
เพ่ือให้ประชาชนมคีวามปลอดภยั

– จัดเตรียมป้ายเตือน ป้ายแนะน�าเส้นทาง  
หลักน�าทาง เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน กรณมีนี�า้ท่วมสงู ถนนหรอืสะพานขาด 
ไม่สามารถสญัจรไปมาได้

– ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทางหลวงชนบท เพื่อ
ป้องกันกิง่ไม้ตกหล่น หกัโค่น เมือ่เกดิพายุหรอืลม
พัดรุนแรง

2. ขณะเกดิภัย
– บริหารจัดการเส ้นทางและอ�านวย 

ความสะดวกให้ประชาชน กรณเีส้นทางผ่านไม่ได้ 
ให้จดัหาทางเลีย่งพร้อมทัง้ประสานกบัหน่วยงานของ 
จังหวัดในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที 
เมือ่ได้รบัการร้องขอ

ข้อมลูจนกว่าจะเข้าสูภ่าวะปกติ
– กรณต้ีนไม้หกัโค่น ปิดทบัหรือกีดขวางเส้นทาง  

ให้รีบน�าเครื่องมือเคร่ืองจักรเข้าด�าเนินการ 
ทนัท ีเพือ่ให้ประชาชนสามารถสญัจรผ่านได้

– เสนอโครงการท่ีประสบอทุกภยัต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิ
จงัหวัด

– เข้าพืน้ทีส่�ารวจความเสยีหายประมาณการ
ค่าซ่อมแซมเบือ้งต้น และเตรยีมเข้าซ่อมทนัทเีมือ่
เข้าสูภ่าวะปกตใิห้สามารถเปิดการจราจรชัว่คราว
ได้

– หน่วยงานในพ้ืนที่ประสานกับหน่วยงาน
ราชการต่างๆ รวมถึงหน่วยงานทหารในพ้ืนที ่เพือ่

ข้อมูลได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตใน
ปัจจบุนัอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ กจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
ทุกวันน้ี ไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคล กลุ ่มคน  
หรอืองค์กร เช่น การพดูคยุกนัผ่านสือ่สงัคม การซือ้
ของออนไลน์ การค้นหาองค์ความรูใ้หม่ๆ ไปจนถึง
การด�าเนนิธรุกจิและบรหิารจดัการองค์กร ล้วนมี
ความเกีย่วข้องกบัข้อมูลทัง้สิน้ ส�าหรบัองค์กรแล้ว
ข้อมลูเปรยีบเสมอืนขมุทรพัย์อนัมค่ีา ดงัค�ากล่าว 
“Vast Trove of Data” ทีม่กีารพดูถงึกันในสือ่
ต่างประเทศอย่างแพร่หลายเพื่อยกย่องข้อมูลว่า
เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง จนบ่อยครั้งเราจะเห็น
ตัวอย่างที่ข้อมูลท�าหน้าที่เป็นตัวแปรเชิงกลยุทธ์
ชี้ชะตาการแข่งขันในตลาด เช่น ธุรกิจที่เข้าใจ
พฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง (Customer 
Insights) กจ็ะสามารถพฒันาสนิค้าและบรกิารเพือ่ 
ตอบโจทย์ลูกค้ารายบุคคล (Personalization)  

สนามบนิภธูร 5 เดอืนแรก
ผูโ้ดยสารเฉยีด 6 ล้านคน

เปิดสถิติท็อป 10 สนามบินภูธร กระบี่
ครองแชมป์ รองลงมาอุดรธานี ตามด้วย
ขอนแก่น 5 เดอืนแรก (มกราคม-พฤษภาคม) 
ปี 2566 มีผู้โดยสารกว่า 5,924,591 คน 
40,666 เท่ียวบนิ จ�านวนตวัเลขเพิม่ขึน้กว่า 
1,764,248 คน เมือ่เทยีบกบัช่วงเดอืนเดยีวกนั 
(มกราคม-พฤษภาคม) ปี 2565

ทัง้นี ้ จากสถติข้ิอมลูการขนส่งทางอากาศ 
ของกรมท่าอากาศยาน พบว่าปี 2566 (มกราคม-
พฤษภาคม) ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานภายใต้
การดูแลกรมท่าอากาศยาน เปิดให้ใช้บริการ
จ�านวน 20 ท่าอากาศยานทั่วประเทศไทย  
มยีอดผู้โดยสารใช้บรกิาร 5,924,591 คน 40,666  
เทีย่วบนิ

แต่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัช่วงเดยีวกันปี 2565 
(มกราคม-พฤษภาคม) มยีอดผูโ้ดยสารใช้บรกิาร 
4,160,343 คน ม ี34,206 เทีย่วบนิ จะเหน็ได้
ว่าเมื่อเทียบจ�านวนผู้โดยสารเวลาเดียวของปี 
2566 และปี 2565 จ�านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 
กว่า 1,764,248 คน ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้ม 
เพิม่ขึน้มาเร่ือย  ๆเนือ่งจากนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย 
และต่างชาตเิริม่ออกเดนิทางท่องเทีย่ว หลงัจาก
ไม่ได้ท่องเทีย่วมานานกว่า 2-3 ปี

โดยช่วงเดอืนมกราคม-พฤษภาคม ปี 2566 
พบว่าท่าอากาศยานที่มีจ�านวนผู้โดยสารเป็น  
10 อนัดบัแรก คอื 1. ท่าอากาศยานกระบี ่มจี�านวน 
ผูโ้ดยสารอยู่ที ่1,028,686 คน ม ี6,863 เทีย่วบิน  
รองลงมาคือ 2.ท ่าอากาศยานอุดรธานี  
ผูโ้ดยสาร 840,665 คน ม ี5,698 เทีย่วบิน ตาม
มาด้วย 3. ท่าอากาศยานขอนแก่น ผูโ้ดยสาร 
703,331 คน ม ี4,766 เทีย่วบนิ 4. ท่าอากาศยาน 
สรุาษฎร์ธาน ีผูโ้ดยสาร 592,616 คน ม ี3,788 
เทีย่วบนิ

5. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ผู้โดยสาร 
582,293 คน ม ี3,814 เทีย่วบนิ 6. ท่าอากาศยาน 
นครศรีธรรมราช ผู ้โดยสาร 511,506 คน 
มี 3,814 เที่ยวบิน 7. ท่าอากาศยานตรัง  

ผู้โดยสาร 244,706 คน มี 1,568 เที่ยวบิน  
8.ท่าอากาศยานพษิณโุลก ผูโ้ดยสาร 187,262 คน  
ม ี1,296 เทีย่วบนิ 9. ท่าอากาศยานน่านนคร  
ผู้โดยสาร 185,541 คน มี 1,240 เที่ยวบิน  
10.ท่าอากาศยานสกลนคร ผูโ้ดยสาร 166,309 คน  
ม ี1,088 เทีย่วบิน

ขณะที่ช ่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม  
ปี 2565 พบว่าท่าอากาศยานทีม่จี�านวนผูโ้ดยสาร 
เป็น 10 อันดับแรก คือ 1.ท่าอากาศยาน
อดุรธาน ี มจี�านวนผูโ้ดยสาร 632,110 คน มี 
4,734 เทีย่วบนิ รองลงมาคือ 2. ท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช ผู้โดยสาร 514,278 คน มี 
4,976 เทีย่วบนิ ตามมาด้วย 3. ท่าอากาศยาน
ขอนแก่น ผู้โดยสาร 509,326 คน มี 3,902 
เทีย่วบนิ

4. ท่าอากาศยานกระบี ่ผูโ้ดยสาร 469,590 
คน มี 3,602 เที่ยวบิน 5. ท่าอากาศยาน
อบุลราชธาน ีผูโ้ดยสาร 465,284 คน ม ี3,526  
เที่ยวบิน 6. ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี  
ผู้โดยสาร 416,924 คน มี 3,146 เที่ยวบิน  
7.ท่าอากาศยานตรงั ผูโ้ดยสาร 212,718 คน ม ี 
1,590 เที่ยวบิน 8. ท่าอากาศยานน่านนคร  
ผู้โดยสาร 167,700 คน มี 1,590 เที่ยวบิน  
9. ท่าอากาศยานนครพนม ผูโ้ดยสาร 127,019 คน  
ม ี952 เทีย่วบิน 10. ท่าอากาศยานพษิณโุลก  
ผูโ้ดยสาร 113,794 คน ม ี910 เทีย่วบิน

ได้ตรงจดุมากกว่าคูแ่ข่ง จงึน�าไปสูเ่สยีงตอบรบัทีด่ี
กว่าและตามมาด้วยโอกาสในการเตบิโตทีก่ว้างกว่า

ข้อมลูต่างๆ ทีเ่กดิขึน้นัน้มปีระโยชน์หลากหลาย 
มิติ จึงมีการใช้งานที่แตกต่างกันไป อย่างไร 
ก็ตาม เพื่อไม่ให้เกิดการใช้ข้อมูลในทางท่ีผิด  
(Misuse of Data) เราทกุคนในฐานะผูใ้ช้ข้อมลูจงึควร 
ท�าความเข้าใจการเข้าถึงข้อมลูประเภทต่างๆ เพือ่
ให้ม่ันใจว่าข้อมูลจะถกูน�าไปใช้ (Data Utilization) 
และแบ่งปัน (Data Sharing) กันอย่างถูกต้อง  
ไม ่ขัดต ่อจริยธรรมและเงื่อนไขข ้อก�าหนด 
ความรบัผดิชอบ

แนวคดิ “Data Spectrum” หรือ “มาตรวดั
ระดบัการเปิดให้เข้าถึงข้อมลู” ของ Open Data 
Institute (ODI) ถกูออกแบบขึน้มาเพือ่ช่วยให้
ผูใ้ช้ข้อมลูเหน็ภาพการเข้าถงึข้อมลูประเภทต่างๆ 
ได้อย่างชดัเจนย่ิงขึน้ โดยแบ่งประเภทข้อมูลตาม

ผศ.ดร.ณัฐพล นมิมานพชัรนิทร์ ผูอ้�านวยการใหญ่  
ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า  
เปิดเผยว่า เมือ่วนัที ่2 มถินุายนทีผ่่านมา ราชกิจจา 
นุเบกษาเผยแพร่ พระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบัน
ข้อมลูขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 โดย
มวีตัถปุระสงค์เพ่ือให้เกดิการใช้ข้อมลูขนาดใหญ่ทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นกลไกส�าคัญในการพฒันา 
ระบบเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ เกิดการบูรณาการ 
ข้อมูลขนาดใหญ่ของหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ส�าหรับการแก้ไขปัญหา การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด�าเนินงาน และการให้บริการการตัดสินใจในการ
ก�าหนดนโยบายเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม

โดยสถาบนัข้อมลูขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) 
เรียกโดยย่อว่า สขญ. มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Big 
Data Institute (Public Organization) หรอื BDI 
ถือเป็นสถาบันด้านข้อมูลขนาดใหญ่แห่งแรกของ
ประเทศไทย มีบทบาทและหน้าทีส่�าคัญ ดงันี้

1. จัดท�ายุทธศาสตร์เก่ียวกับการขับเคลื่อน
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ ผลักดันให้
เกดิการพฒันาศกัยภาพและยกระดบัเศรษฐกจิและ 
สังคมของประเทศ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
2. ส่งเสรมิ ประสาน และให้บรกิารแก่หน่วยงานของรฐั 
และเอกชน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพ 
การด�าเนนิงานและการให้บริการ หรอืการตัดสินใจ 
ในการก�าหนดนโยบาย เพือ่พฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 3. ให้บริการวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
รวมทั้งให้บริการค�าปรึกษาหรือเป็นที่ปรึกษาด้าน 
ข้อมูลขนาดใหญ่ และเทคโนโลยีที่ เ กี่ยวข ้อง 
แก่หน่วยงานของรฐัและเอกชน

4. ส่งเสรมิหน่วยงานของรฐัและเอกชนในการ
สร้างนวตักรรมด้านข้อมลูขนาดใหญ่ และเทคโนโลยี

“ดป้ีา” ดนั BDI ตัง้ “สถาบนัข้อมลูขนาดใหญ่” 
มุง่ใช้ประโยชน์พัฒนาระบบเศรษฐกจิ-สังคม

ระดบัการเปิดให้เข้าถงึไว้ 5 ระดบั ไล่เรียงจากจ�ากดั
การเข้าถงึไปยงัเปิดให้เข้าถงึได้อย่างอสิระ ดงันี้

Level 1: Internal Access ข้อมลูในระดบันี ้
จะถูกจ�ากัดการเข้าถึงให้อยู่ภายในองค์กรหนึ่งๆ  
เท่านัน้ มกีารปิดกัน้ไม่ให้เปิดเผยสูภ่ายนอก ซึง่ส่วนใหญ่ 
แล้วจะเป็นข้อมูลประเภทที่มีความละเอียดอ่อน  
มี ผลต ่ อการแข ่ งขั น เชิ ง ธุ ร กิ จ  หรื อ มีข ้ อ 
ผกูพนัท่ีต้องรบัผดิชอบตามสญัญาจ้างและนโยบาย 
ขององค์กร เช่น ข้อมูลยอดขายรายแผนก ข้อมูล
ความลบัทางการค้า และข้อมลูส่วนบคุคลเกีย่วกับ
พนกังานหรอืลกูค้า เป็นต้น

Level 2: Named Access ข้อมลูในระดบันี ้
จะถูกจ�ากัดการเข้าถึงเฉพาะกลุ่มโดยไม่จ�าเป็น
ต้องอยู่ภายในองค์กรเดียวกัน หากแต่จะต้องได้
รับการอนุญาตภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา 
หรอืจ�าเป็นต้องแสดงตนว่าเป็นเจ้าของข้อมูล เช่น 

– กรณีถนนหรือสะพานขาด ให้ด�าเนินการ
ซ่อมแซมเบือ้งต้นให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง
สัญจรไปมาได้ชัว่คราว เช่น วางสะพานเบลย์ีถมดนิ 
คอสะพาน ถมวสัดคุอสะพานฯ

– รายงานข้อมูลสายทางที่ประสบภัยพิบัติ
พร้อมภาพถ่ายผ่านระบบบริหารจัดการงาน
อทุกภัยกรมทางหลวงชนบท (FMS) และปรบัปรุง

บรูณาการความร่วมมอืในการช่วยเหลอืประชาชน 
ตลอดจนรายงานข้อมลูสายทางทีป่ระสบอทุกภยั
ให้ผูบ้รหิารได้รบัทราบจนกว่าจะเข้าสูภ่าวะปกติ

3. หลงัเกดิภยั
– หลังจากเข้าสู่ภาวะปกติ ให้ด�าเนินการ

ซ่อมแซมเบือ้งต้น เพือ่ให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้ภายใน 7 วัน และด�าเนินการส�ารวจ 
ออกแบบ ประมาณราคา พร้อมภาพถ่ายสภาพ 
ความเสียหายหลังน�้าลด เพื่อขอสนับสนุน 
งบประมาณในการฟ้ืนฟตู่อไป

อย่างไรก็ตาม ทช.จะติดตามสภาพอากาศ 
เตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด 
เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้
ทนัท่วงท ีรวมถงึขอความร่วมมือประชาชน โปรด
ระมดัระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพเิศษและโปรด
สงัเกตป้ายเตอืน โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุ
อุทกภัยบนถนนทางหลวงชนบทได้ที่สายด่วน 
กรมทางหลวงชนบท 1146

ท่ีเกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ของประเทศ 5. ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และพฒันา
ธรุกิจด้านการวเิคราะห์ และใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ขนาดใหญ่ของประเทศ 6. ส่งเสริม สนบัสนนุ และ
พัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรของประเทศด้าน
การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ 7. ด�าเนนิการอืน่เพือ่
พฒันาข้อมลูขนาดใหญ่ของประเทศตามทีก่ฎหมาย 
ก�าหนด หรือคณะรฐัมนตรมีอบหมาย เพ่ือบรูณาการ 
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ สถาบัน
อาจเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ 
สนบัสนนุการด�าเนนิงานของสถาบนัหรอืร่วมด�าเนนิการ 
กบัสถาบนั

“ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สงัคม โดย ดป้ีา มุง่ขบัเคลือ่นให้เกดิการใช้ประโยชน์
จากข้อมลูขนาดใหญ่ ซึง่ถอืเป็นวาระส�าคญัระดบัชาติ
โดยการด�าเนนิงานของ สถาบันส่งเสรมิการวเิคราะห์ 
และบรหิารข้อมลูขนาดใหญ่ภาครฐั (GBDi) หน่วยงาน 
ในสังกัด ด้วยการท�างานของกลุ่มคนรุ ่นใหม่ ม ี
ภารกิจส�าคัญในการขบัเคลือ่นให้เกดิการใช้ประโยชน์
จากข้อมลูขนาดใหญ่ท้ังภาครฐัและภาคเอกชน โดย
บรูณาการการท�างานไปแล้วกว่า 100 โครงการกบั 
67 หน่วยงาน พร้อมกนันีย้งัมกีารพฒันาแพลตฟอร์ม
เชือ่มโยงข้อมลูสขุภาพ (Health Link) ระบบรวบรวม 
ข้อมลูด้านการท่องเท่ียว (Travel Link) ระบบเชือ่มโยง 
ข้อมูลเด็กและเยาวชน (Youth Link) และระบบ
เชือ่มโยงข้อมลูเพือ่การบรหิารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 (CO-Link)  เพือ่ 
เป็นประโยชน์ส�าหรบัประชาชนไทย ซึง่การยกระดบัสู่  
BDI ในคร้ังนี้จะเป็นก�าลังส�าคัญในการยกระดับ
เศรษฐกจิและสังคมของประเทศด้วยข้อมลูขนาดใหญ่
อย่างเป็นรปูธรรม”

ข้อมูลผลการสอบรายบุคคลหรือผลการตรวจ
สขุภาพ ซึง่ถือเป็นข้อมลูความลับ (Confidential 
Data) และจ�าเป็นต้องได้รบัการปกป้องความเป็น
ส่วนตัว เป็นต้น

Level 3: Group-based Access ข้อมลู
ในระดับนี้ จะถูกจ�ากัดการเข้าถึงเฉพาะกลุ ่ม 
เช่นเดยีวกนักบัระดบัที ่2 หากแต่จะสามารถเข้าถงึได้ 
กต่็อเมือ่ผ่านการพสิจูน์และยนืยนัตวัตน ซึง่ส่วนใหญ่ 
แล้วจะเป็นข้อมูลประเภทที่แบ่งปันกันภายใน
กลุ่มหรือหมู่คณะที่ได้มีการท�าข้อตกลงร่วมกันไว้  
เช่น ข้อมูลการวิจัยทางการตลาดเชิงลึกที่ต้อง 
ลงทะเบยีนสมคัรสมาชกิเพ่ือเข้าถงึ เป็นต้น

Level 4: Public Access ข้อมูลในระดับน้ี 
มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และบุคคลทัว่ไปสามารถ 
เข้าถึงได้โดยไม่ต้องขออนุญาต อย่างไรก็ตาม  
การจะน�าข้อมลูประเภทนีไ้ปใช้ไม่ว่าจะเป็นเพือ่การ 
วิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจ หรือเชิงวิชาการ 
ฯลฯ จ�าเป็นต้องยอมรับสิทธิ์และปฏิบัติตาม 
ข้อก�าหนดการใช้งาน เช่น ข้อมลูงบการเงนิของบรษิทั 
ทีม่กีารเผยแพร่สาธารณะ เป็นต้น

Level 5: Anyone ข้อมลูในระดบันี ้มกีารเปิดเผย 
ต่อสาธารณะ และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได ้
อย่างอสิระ เน่ืองจากเป็นข้อมูลประเภททีต่ัง้ใจหรอื
ควรได้รบัการเผยแพร่ เป็นข้อเท็จจรงิทีพิ่สจูน์ทราบ
ได้โดยง่าย หรอืมีความเสีย่งต�า่ จึงไม่จ�าเป็นต้องมี
การขออนุญาตในการเข้าถึงหรือจ�ากัดการใช้งาน 
เช่น บทความ ข่าว ประกาศสาธารณะ ข้อมูลทีต้ั่ง
ของธนาคาร เป็นต้น

ทีผ่่านมา หลายภมูภิาคทัว่โลกได้มีการท�า Data  
Sharing เกิดขึ้นแล ้ว ทั้ งในสหภาพยุโรป  
(Common European Data Spaces) สหรฐัอเมรกิา  
(Open Banking) และออสเตรเลยี (Consumer 
Data Right) ส�าหรับประเทศไทยเองก็เริ่มมีการ
ด�าเนนิโครงการเกีย่วกับการแบ่งปันข้อมูลเปิดของ
ภาครฐั หรอื Open Government Data เช่นกัน  
ซึง่เป็นการเปิดให้สาธารณชนสามารถเข้าถงึข้อมลู 
ของรฐัได้อย่างแพร่หลายมากขึน้ แต่ในภาคธุรกจิเอกชน 
กลบัยังไม่ค่อยมี Data Sharing มากนัก ส�านักงาน
พฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ  
ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions  
Development Agency) กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ 
และสงัคม หน่วยงานทีท่�าหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน 
และดแูลการท�าธรุกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ของประเทศ 
เลง็เหน็ถงึประโยชน์ของการท�า Data Sharing และ 
พร้อมเดนิหน้าขบัเคล่ือนการแบ่งปันข้อมลูให้เกดิขึน้  
เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศไทยในเวทโีลก

โดย ส�านกังานพัฒนาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ (ETDA)
https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Data-Spectrum.aspx

Data Spectrum
มาตรวดัระดบั

การเปิดให้เข้าถงึข้อมลู

“คมนาคม” จี้ทางหลวง-ทางหลวงชนบท 
เปลี่ยนใช้ระบบตรวจจับแบบเรียลไทม์ หวังสกัด
ส่วยรถบรรทกุ เลง็หารอืปมทจุรติอกีครัง้

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวง
คมนาคม เปิดเผยภายหลงัเป็นประธานการประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการติด
สินบนเจ้าหน้าท่ีโดยการติดสต๊ิกเกอร์บนรถบรรทุก 
ครัง้ที ่2/2566 โดยระบวุ่า ก่อนหน้านีไ้ด้ลงพ้ืนทีไ่ปดู 
กระบวนการจับกุมรถบรรทกุน�า้หนักเกนิ ซ่ึงยอมรับว่า 
ระบบทีผ่่านมา มช่ีองโหว่ทีท่�าให้เกิดกระบวนการทจุริต 
เนื่องจากยังต้องใช้ระบบบุคลากรเข้าไปตรวจสอบ 
และด�าเนนิการจับกมุ

โดยผลการประชุมในครั้งนี้ จะมีการมุ่งเน้นให้
ใช้ระบบทางด้านเทคนิคระบบไอทีมากขึ้น และลด
จ�านวนบคุลากรท�างาน เพือ่ให้ลดการทจุรติให้ได้มาก
ทีส่ดุ ส�าหรบัในระยะยาวจะน�าระบบกล้องตรวจจบั
แบบตดิตวั หรอื Body Camera เข้ามาช่วยในการ
บนัทกึภาพการท�างานแบบเรยีลไทม์ และส่งข้อมลู
ไปยังศูนย์ควบคุมใหญ่ เมื่อมีการตรวจจับ จะเห็น
ภาพเข้าสูส่่วนกลางทนัท ีและมกีารบนัทึกการจับกมุ 
ซึ่งจะท�าให้เห็นกระบวนการท�างานของเจ้าหน้าที่
และลดการทจุริต

“ตอนนีท้ีป่ระชมุได้สัง่การให้กรมทางหลวงและ
กรมทางหลวงชนบทไปพจิารณาการน�าระบบ Body 
Camera มาปรบัใช้ในการท�างาน เพือ่ลดปัญหาการ
ทจุรติจากบคุลากร ซึง่จะมกีารสรปุผลและน�ากลบัมา
เสนอท่ีประชมุอีกครัง้”

‘คมนาคม’ ผดุไอเดยีกล้องเจ้าหน้าที ่แก้ปมส่วยรถบรรทกุ

จะน�ามาใช้ทัง้ 97 ด่านทัว่ประเทศ ด่านละ 14 ตวั 
และคาดว่าจะใช้งบเหลอืจ่ายในการด�าเนินการปีน้ี

“ปกตริะบบ Spot Check หรอืจุดตรวจย่อย  
ของกรมฯ มีเจ้าหน้าทีป่ระจ�าจุดอยูแ่ล้ว ซึง่จะใช้วิธี 
สุ่มตรวจรถบรรทุกโดยใช้บุคลากรในการตรวจชั่ง 
จากเครือ่งมอืชัง่ทลีะล้อรถ เกบ็ข้อมลูโดยใช้วธิถ่ีาย 
เป็นคลปิวดีโีอ หากมข้ีอท้วงตงิ กส็ามารถน�ามาด�าเนนิการได้  
แต่ไม่ได้เป็นแบบเรยีลไทม์ เป็นช่องโหว่ทีอ่าจมกีาร
ทจุรติได้ ดังนัน้หากน�า Body Camera มาติดไว้ที่
ตัวบุคลากรแต่ละคนในจุด Spot Check กจ็ะท�าให้
ตรวจสอบความโปร่งใสได้มากขึน้”

ส่วนเรื่องบทลงโทษกรณีบุคลากรสังกัดกระทรวง
คมนาคมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ขณะนี้
คณะท�างานยังไม่มีรายช่ือบุคลากรดังกล่าว โดยได้ 
มอบหมายให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท  
ติดต่อไปยังสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 
มาให้ข้อมูล และรายชื่อข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ 
ทีก่ระท�าผดิ เพือ่น�ามาตรวจสอบข้อเทจ็จริงต่อไป หากได้รบั 
แจ้งเบาะแส จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน บท
ลงโทษตามวินัย เป็น พรบ.บริการราชการแผ่นดนิร้าย
แรงสุดถึงข้ันไล่ออก รองลงมาเป็นทัณฑ์บน และยังมี
โทษทางอาญาและทางแพ่ง

ด้าน นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีกรม
ทางหลวง กล่าวว่า ขณะนีก้รมฯ ได้ตัง้คณะท�างาน 2 ชดุ 
โดยชดุแรกจะดเูรือ่งคน หรอืผูก้ระท�าผดิ ซึง่หลงัจากน้ี
จะมกีารเชญิสหพนัธ์การขนส่งฯ เพือ่ประสานขอข้อมูล
ผูก้ระท�าผดิ ส่วนคณะท�างานชดุทีส่องจะดูในเรือ่งของ
ด่านช่ังน�า้หนกั เพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพมากขึน้ โดยจะ
มกีารขอข้อมลู GPS  รถบรรทกุของกรมขนส่งทางบก 
(ขบ.) เพือ่ให้เกดิการบรูณาการร่วมกัน

“กรมฯ จะประสานไปยงักรมขนส่ง เพือ่น�าระบบ 
ติดตามทุกระบบมาใช้ในการตรวจจับรถบรรทุก 
ที่หลบหนีการเข้าด่านชั่งน�้าหนัก เพราะที่ผ่านมายอม
รับว่ามีรถที่หลีกหนีการเข้าด่าน และบางส่วนเมื่อมี
การตรวจโดยบุคลากร ก็เป็นช่องโหว่ในการท�าทุจริต  
หากได้ระบบ GPS รถบรรทกุมาใช้ กจ็ะสามารถตรวจจบั 

สถานะของรถ และช่ังน�า้หนกัรถบรรทุกแบบเรยีลไทม์ 
มากข้ึน”

ส่วนกรณีการติดตัง้กล้อง Body Camera ขณะน้ี 
อยูร่ะหว่างด�าเนนิแผนก�าหนดเรือ่งคณุสมบตักิล้องที่
จะน�ามาใช้ว่าจะก�าหนดเป็นกล้องชนิดใด จ�านวนกีตั่ว 
และต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ โดยจะด�าเนินการให้
ได้ข้อสรปุโดยเรว็ ซึง่จากการประเมนิเบ้ืองต้นคาดว่า 



อปท.นวิส์ เชญิเป็นแขก20 

ระเทศไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น และ

ในแต่ละภูมิภาคก็มีประเพณีและรากเหง้าทาง
ประวติัศาสตร์ทีน่่าหลงใหล นัน้จงึเป็นเหตผุลที่
ท�าให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วและ
จดังานส�าคญัของทัว่ทุกมมุโลก ส่งผลให้ผูจ้ดัการ 
ประชมุและนทิรรศการระดบันานาชาตจิากท่ัวโลก  
เร่ิมสนใจและมีความต้องการจัดการประชุม 
ในประเทศไทยกันมากขึน้ 

เขยีนสครปิต์ ท�าวดิโีอ ท�าหนงัสอื โดยระหว่างนัน้ ตน
ได้มโีอกาสไปอเมรกิา จงึเกิดความสนใจทีอ่ยากจะ
แปลหนงัสอื เลยได้ไปแปลหนงัสอืให้กบั Plan for kid  
เรื่องมหัศจรรย์สมองของลูกรัก ต่อมาทางเค้า 
ได้ชวนไปท�างานด้วย 

“ในช่วงนั้น เป็นช่วงของการค้นหาตัวตน 
ประกอบกบัเป็นคนชอบลองอะไรใหม่ๆ เลยได้ท�า
อะไรหลายอย่าง เช่น อ่านสปอตโฆษณา อ่านนทิาน
เดก็ เป็นวทิยากรด�าเนนิการกจิกรรม รวมไปถงึการ

คณุปารฉิตัร เล่าถงึความท้าทายในการท�างานทีที่เสบ็
ผู้อ�านวยการฯ เล่าต่อว่า จากการท�างานกับ

ทีเส็บ หัวใจส�าคัญคือการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้การสื่อสารเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ เช่น การท�าผลส�ารวจช่วงหลัง 
โควดิ-19 เพือ่ศกึษาท�าความเข้าใจและความต้องการ 
นกัเดนิทางธรุกจิ ว่ามคีวามแตกต่างอะไรจากเดมิ
ก่อนทีจ่ะมโีควดิ -19 ซ่ึงจากการศกึษากพ็บว่า หลงั
สถานการณ์โควิด-19 เริม่คลีค่ลาย คนท่ีเดนิทาง
มีความต้องการด้านความปลอดภัยและ Safety, 
Security มากขึ้น รวมไปถึงให้ความส�าคัญกับ 
Exclusive เพราะกลุม่เป้าหมาย มคีวามต้องการ
การบรกิารและดแูลเป็นพเิศษ 

และจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยัง 
ท�าให้พฤติกรรมการเดนิทางของนักธุรกิจเปลีย่นไป  
โดยนักเดินทางธุรกิจจะมองหาการเดินทาง 
ทีเ่ฉพาะเจาะจงมากขึน้ รวมไปถึงใช้เวลาเดินทาง 
ทีส่ัน้ลง เมือ่บรบิทของกลุม่เป้าหมายปรบัเปลีย่นไป  
ด้วยเหตุนี้ ทางทีเส็บ จึงต้องเน้นเจาะไปกลุ่ม 
ตลาดภมิูภาคระยะใกล้ ก่อนท่ีจะไปหาผูจั้ดงานจาก
ภมูภิาคทีห่่างไกลออกไป เป็นต้น 

อีกหนึ่งรูปแบบการมาร่วมประชุมที่ถือเป็น 
กระแสอยูต่อนนีค้อื นอกจากมาร่วมงานประชมุสัมมนา 
แล้ว เหล่ากลุม่นกัเดนิทางธุรกจิยงัมคีวามต้องการ
ท่ีจะมาศกึษาวัฒนธรรมของชมุชนไปพร้อมๆ กัน 
รวมถงึการท�ากิจกรรมต่างๆ กบัชมุชน เพือ่ให้เขาได้
รบัประสบการณ์ใหม่ๆ ท้ังก่อนหรอืหลงัการจัดงาน  
ซึง่ในจุดน้ีเองท่ีทางทีเสบ็ได้ศกึษาและพฒันาผลติภณัฑ์ 
ใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการ 
ของนกัเดนิทางธรุกจิได้ตรงจดุมากทีส่ดุ

“ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมว่า
กลุ่มเป้าหมายมคีวามต้องการเดนิทางในรปูแบบ
ไหนบ้างและปรับให้เป็นลกัษณะธีมงาน อย่างเช่น 
การจัดประชมุท่ีริมทะเล การจดัประชมุรปูแบบ 
luxury และมกีารประชมุท่ีหรหูรามรีะดบั รวมทัง้
การประชมุลกัษณะประวัตศิาสตร์ วฒันธรรม ซ่ึง 
ท�าให้ทเีสบ็สามารถขาย destination ได้หลากหลาย 
มากขึ้น รวมทั้งมีกลุ ่มนักเดินทางที่ต้องการ 
มาเมืองไทยและมีความรู้สึกอยากผจญภัย ซึ่ง
จะสามารถท่ีจะขาย destination ของเราได้
มากขึน้ ท�าให้นกัเดนิทางธุรกิจทีเ่ดนิทางเข้ามา 
ก็จะประชุมท่ีหลากหลายขึ้น” คุณปาริฉัตร  
พดูถงึแนวทางการพฒันาการจดังานทเีสบ็ไปพร้อมๆ  
กบัชุมชน

คณุปารฉิตัร กล่าวปิดท้ายว่า ปัจจบัุนทางทเีสบ็
ได้มกีารท�าเรือ่งของ Bleisure หรือการน�า Business  

ป

ที่พาตนเองมาถึงจุดนี้ได้ มาจากการแก้ปัญหา 
เพราะได้แสดงผลงานที่โดดเด่นและแตกต่าง 
ประกอบกบัประเทศไทยมีจุดโดดเด่นท่ีหลากหลาย 
ท�าให้สามารถมีเรือ่งให้โปรโมตมากมาย และเป็น
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าได้หมดเลย ตนจึงมองเป็น
ความท้าทายในการท�างานเป็นอย่างมาก

โดยการท�างานช่วงแรกๆ ในทีเส็บนั้น ได้ท�า
หน้าทีข่องประชาสมัพนัธ์อย่างเดยีว (Senior PR 
Manager) ก่อนท่ีต่อมาจะได้รบัหน้าท่ีโปรโมตการ
สือ่สารทัง้หมด ซึง่ครอบคลมุไปถงึการสร้างแบรนด์ 
ภาพลกัษณ์ การซือ้สือ่ การประชาสมัพันธ์ รวมไป 
ถงึการจดัอเีวนต์ การท�า Pavilion ต่างๆ การจดังาน 
ขององค์กร ในการโปรโมตให้คนรู้จักทีเส็บและ
อตุสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย 

พฒันาเนือ้หาท�าเกีย่วกบัเวบ็ไซต์ หลงัจากนัน้ก็เริม่
เดนิทางสูส่ายงาน PR อย่างจรงิจงั ตอนทีอ่ยูเ่อเจนซี ่
โฆษณาที ่JWT (J. Walter Thompson) JWT PR 
ซึง่ช่วงนัน้ได้ท�างานกับลกูค้าจากแบรนด์ระดับโลก  
เช่น adidas , NESCAFÉ Gold และขณะนัน้ ชอ็คโกแลต  
แคดเบอรี อาดัมส์ ได้มาเปิดตัวในประเทศไทย 
กไ็ด้รบัหน้าทีท่�าการเปิดตวัให้กับผลติภณัฑ์ ก่อน
ทีจ่ะมาอยูท่ี ่ลโีอ เบอร์เนทท์ ประเทศไทย เป็น 
Account Director ขยบัเป็น Group Account 
Director ตอนน้ันดกูลุม่ลกูค้าทีห่ลากหลาย อาทิ  
ปตท., NGV, ทรู คอร์ปอเรชัน่, Heineken ท�างาน
ได้ประมาณ 2 ปี กไ็ด้รับรางวลั Staff of the Year 
จงึกล่าวได้ว่า ตนเองได้มโีอกาสดแูลหลายๆ สินค้า
บรกิารมาโดยตลอด” 

คณุปารฉิตัร บอกอีกว่า หลงัจากได้ท�างานมา
ตลอดหลายปี ตนได้โอกาสโปรโมตสินค้าบริการ 
กบัองค์กรและหน่วยงานต่างๆ  มามากมาย เลยเกดิแนวคิด 

เพราะมองว่า การได้ประชาสัมพันธ์ประเทศ 
มคีวามแตกต่างกว่างานประชาสมัพันธ์อืน่ๆ ทีเ่คย
ท�ามา ซึง่จากการท�างานทีใ่หญ่ขึน้นีเ้อง ท�าให้ตน
ต้องเจอกับปัญหามากมาย แต่ตนมีแนวคิดที่ว่า 
ทกุคนต้องมแีนวคดิ Growth Mindset กล่าวคอื 
ทุกปัญหาสามารถที่จะแก้ไขได้ ซึ่งนั้นจะต้องมา
จากทัศนคติที่เชื่อว่าตนเองสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตลอดเวลา เพราะทกุคนมคีวามสามารถ ถ้ามี
การเรยีนรูแ้ละมคีวามพยายาม จดุเร่ิมต้นจึงอยู่ท่ี
มมุมองหรอืทศันคตขิองคนๆ นัน้

ส�าหรับมุมมองในการมองปัญหาเป็นการ
สร้างโอกาส เพราะปัญหาเหล่านัน้ท�าให้ได้เรยีนรู้ 
ที่จะแก้ไขหรือจัดการ รวมไปถึงหาวิธีการใหม่ๆ 
ที่จะได้ลองสิ่งใหม่ๆ และเชื่อว่า ความส�าเร็จ 

มารวมกัน Leisure กล่าวคือ การน�าธุรกิจมา
ผสานกับการเดินทางท่องเทีย่ว ดังน้ันเวลาคนมาที่
ประเทศไทย เพือ่ประชมุหรอืสมัมนาเสร็จเรียบร้อย
แล้ว เขาก็สามารถเป็นนกัท่องเทีย่วและไปเทีย่วต่อ
ได้เลย เป็นการสร้างจดุแขง็ให้กบัประเทศไทย ที่
นอกเหนือการจัดประชมุศกัยภาพสงู ยงัมงีานแสดง
สินค้า การจัดงานต่างๆ ท�าให้นักเดินทางธุรกิจ
อยากจะใช้เวลาต่อในประเทศไทย ท�าให้ขยายเวลา
ให้นกัเดนิทางให้พ�านกัอยู่ในประเทศไทยให้นานขึน้ 
จากมาท�างานเพยีง 3-5 วนั  อาจจะอยูป่ระเทศไทย
นานขึน้เป็น 10 วัน เป็นต้น

และเพือ่กระตุ้นความสนใจของนกัเดนิทางไมซ์ 
มาร่วมงานประชมุหรอือีเวนต์ต่างๆ ในประเทศไทย
ให้ได้มากทีส่ดุ การประชาสมัพนัธ์จึงถอืเป็นหวัใจ 
ส�าคญัทีข่าดไม่ได้ ด้วยเหตุน้ี อปท.นวิส์เชญิเป็นแขก  
ฉบับนี้ เลยขอใช้โอกาสนี้ ให้ทุกท่านได้รู ้จัก  
หน่ึงในนักประชาสัมพันธ์มือฉมังของส�านักงาน 
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ  
มหาชน) หรอื ทเีสบ็ กบั นางสาวปารฉิตัร เศวตเศรนี  
เคยโปรโมทผลิตภัณฑ์ให้กับแบรนด์ระดับโลก 
มามากมาย ก่อนจะก้าวสู่ผู้เป็นกระบอกเสยีงเผยแพร่ 
ความยิง่ใหญ่ของประเทศไทยให้นกัเดนิทางไมซ์ ได้
เหน็ จนอยากเดนิทางมาประเทศไทยซกัครัง้

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ส�านักงาน 
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) กล่าวว่า ตนเองเป็นคนจังหวัดกรุงเทพ
มหานครฯ เรยีนจบปริญญาตร ีคณะอกัษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกอังกฤษ โทรัฐศาสตร์ 
ก่อนทีต่่อมาจะมาต่อปรญิญาโท คณะนเิทศศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั สาขาสือ่สารมวลชน 

 ซึง่ในวยัเดก็ ตนเป็นคนสนใจและชอบเกีย่วกบั
การเรยีนภาษา รวมถงึชอบเรยีนการสือ่สาร ชอบ
แสดงออก ชอบเขยีน เป็นต้น ซึง่เส้นทางการท�างาน
ทีแ่รกกเ็ป็น Creative รายการ E For Teen หรือ 
รายการ Teen Talk ในเครอื G”MM’ GRAMMY 
หลังจากนั้นก็ได้ท�างาน Copy writer เป็นงาน 

ปารฉิตัร เศวตเศรนี
ผู้อ�านวยการฝ่ายภาพลกัษณ์และส่ือสารองค์กร 
ส�านักงานส่งเสรมิการจดัประชุมและนิทรรศการ

(องค์การมหาชน)

ดังนั้น การท�าแบรนด์หรือการสื่อสารอุตสาหกรรมไมซ์หรือประเทศไทย สิ่งแรก
ท่ีต้องท�าคือ ผลส�ารวจเพื่อท�าความเข้าใจนักเดินทางธุรกิจต่างประเทศท่ีเดินทาง
เข้าประเทศไทยว่า อะไรคือปัจจัยท่ีท�าให้พวกเขาเดินทางมาท�าธุรกิจในแต่ละประเทศ 
พร้อมกับศึกษาลงลึกว่า ประเทศไทยมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร มีเหตุผลอะไรที่ท�าให้
นักเดินทางธุรกิจมาประเทศไทย

“นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ ขึน้มา เช่น MICE City เพราะนกัเดนิทาง

ธุรกิจกลุ่มเป้าหมาย มีเทรนด์ที่ต้องการศึกษา

ชมุชนมากขึน้ สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาล

ในการกระจายรายได้สูช่มุชนและภมูภิาค ซึง่เป็น

สิ่งที่เราต้องพัฒนาร่วมกัน รวมไปถึงโครงการ 

7 themes ในการพฒันาธมีหรอืแนวคดิต่างๆ 

พร้อมกับศึกษาคู่แข่งไปด้วย เนื่องจากทีเส็บ 

เมือ่เร่ิม MICE City ประเทศเพือ่นบ้านกเ็ร่ิมมกีาร

พฒันา MICE City ขึน้มาเหมอืนกนั”

“ด้วยเหตนุี ้จงึต้องมีการศกึษาเพ่ิมเตมิว่ากลุม่เป้าหมายมคีวามต้องการเดนิทาง 
ในรูปแบบไหนบ้างและปรับให้เป็นลักษณะธีมงาน อย่างเช่น การจัดประชุม 
ทีร่มิทะเล การจดัประชมุรปูแบบ luxury และมกีารประชมุทีห่รหูรามรีะดบั รวมทัง้ 
การประชุมลักษณะประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ซ่ึงท�าให้ทีเส็บสามารถขาย  
destination ได้หลากหลายมากขึ้น”

ท่ีอยากจะลองโปรโมตประเทศไทยดูบ ้าง  
ประจวบกบัช่วงเวลานัน้มรีุน่น้องได้แนะน�าตน ให้
มาท�างานกับ ทเีสบ็ ตนจงึเลอืกทีจ่ะมาท�างานกบั
ทเีสบ็ในปี 2550 ยอมรบัว่าตอนนัน้ยงัไม่รูจ้กัทีเสบ็
เท่าไหร่นกั ซึง่จากการลองไปศกึษากพ็บว่า ทีเสบ็ 
เป็นองค์การมหาชนทีก่่อตัง้ได้เพยีงไม่นาน จงึเกดิ
ความสนใจและได้ลองไปสมคัรทเีสบ็ดู

ทเีสบ็ เป็นหน่วยงานของภาครฐัทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่
ส่งเสรมิอตุสาหกรรมไมซ์ ซึง่จะเกีย่วข้องกบัการจดั
ประชมุหรอืนทิรรศการ การจดัอเีวนต์ต่างๆ ดงันัน้ 
จงึจ�าเป็นต้องประชาสมัพนัธ์อย่างไร เพือ่ให้นกัเดนิทาง 
ธุรกิจ เดินทางมาประเทศไทย ซึ่งตลอดหลายป ี
ที่ผ่านมาตนได้มีโอกาสท�างานโปรโมตผลิตภัณฑ์
และองค์กรมามากมาย เลยเกิดเป็นแรงบนัดาลใจ
อยากจะลองโปรโมตประเทศไทยดบู้าง 

“ยอมรับว่า การโปรโมทตัวผลิตภัณฑ์จาก 
องค์กรต่าง  ๆกบัการโปรโมทประเทศมคีวามแตกต่าง 
กันอย่างมาก พอมาท�าเป็นระดับประเทศ  
สิง่หนึง่ท่ีกว้างขึน้ เราต้องศกึษาและดใูนแง่มุมของ 
ความต้องการของกลุม่เป้าหมาย ดงันัน้ การท�า
แบรนด์หรือการสื่อสารอุตสาหกรรมไมซ์หรือ
ประเทศไทย สิง่แรกท่ีต้องท�าคอื ผลส�ารวจเพือ่ 
ท�าความเข้าใจนกัเดนิทางธรุกจิต่างประเทศทีเ่ดนิทาง 
เข้าประเทศไทย ว่าอะไรคอืปัจจัยท่ีท�าให้พวกเขา 
เดินทางมาท�าธุรกิจในแต่ละประเทศ พร้อม 
กบัศกึษาลงลกึว่า ประเทศไทยมจุีดแขง็จดุอ่อน
อย่างไร มีเหตุผลอะไรที่ท�าให้นักเดินทางธุรกิจ
มาประเทศไทย เนือ่งจากเราไม่สามารถท�าการ
สื่อสารออกไปโดยที่เราไม่รู้กลุ่มเป้าหมายหรือ
ความต้องการของนักเดินทางธุรกิจคืออะไร”  




